
๒๐๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๘๖/๑ 
 
แตนาจะใหมีการคัดสรรผูทรงคุณวุฒิที่ไดพิจารณาความเหมาะสมของแตละโรงเรียนวา 
ควรจะอยูตรงไหนเขามามากกวาที่จะใหผูที่เกี่ยวของโดยตรงไปถกเถียงกันเอง แลวก็ 
ทําความตกลงกันเอง สวนนี้ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่กระผมอยากจะขอเรียนทานประธาน 
เพื่อฝากไปถึงรัฐบาล ขอขอบพระคุณครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานสรรเสริญ สมะลาภา ครับ 
ประชาธิปตยครับ เชิญครับ  
  นายสรรเสริญ สมะลาภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม สรรเสริญ สมะลาภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ตั้งแตที่ผมไดติดตามขาวสาร 
ในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลจนมาถึงวันนี้ครับเปนวันที่ รัฐบาล 
แถลงนโยบายตอรัฐสภา ผมคิดวาแนวทางการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลมาผิดทาง 
รัฐบาลบอกกับเราเสมอครับ  แมวาจากในเอกสารแถลงนโยบายฉบับนี้ก็ตาม  
รัฐบาลบอกเราวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยูในขั้นที่ไมปกติ ในเอกสารนโยบายนี้ครับ 
บอกไวอยางชัดเจนครับวาเราเผชิญปญหาในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐ 
ยังมีปญหาในเรื่องของน้ํามันแพง แลวก็ปญหาในเรื่องของความเชื่อม่ัน รัฐบาลก็เกรงวา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยเราจะอยูในชวงขาลง ขาวสารที่ผมไดรับนั้นก็ลวนแลวแต 
จะเปนในเรื่องของการที่รัฐบาลจะมุงเนนในการกระตุนเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนในเรื่องของ 
การเพิ่มงบประมาณกลางป ๘๐,๐๐๐ ลานบาท ที่กําลังจะเสนอเขาสภาของเรา 
ในปลายเดือนมีนาคมนี้ หรือไมวาจะเปนในเรื่องของการทําโครงการขนาดใหญที่จะตอง 
ระดมทุนถึง ๕ แสนลานบาท จุดประสงคหลักที่ผมไดยินในสื่อบอย ๆ จุดประสงคหนึ่งก็คือ 
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ทานประธานครับที่ผมอยากเรียนกับทานประธานใหทานทราบวา 
แนวความคิดนี้มาผิดทาง เพราะผมคิดวาการอัดฉีดเงินเขาไปในระบบเศรษฐกิจก็จําเปน 
ในระดับหนึ่งในชวงเศรษฐกิจขาลงครับ แตมันก็ไมใชยาสามัญประจําบาน การบริหาร 
เศรษฐกิจเปนเรื่องของการบริหารองคประกอบ องคประกอบตาง ๆ จะตองสอดคลองและ 
เหมาะสมไมวาจะเปนในเรื่องของอัตราเงินเฟอ ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย หรือแมแตใน 
 



๒๐๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๘๖/๒ 
 
เร่ืองของอัตราแลกเปลี่ยน หรือไมวาจะเปนในเรื่องของภาคเศรษฐกิจที่แทจริงก็จะเปน 
ในเรื่องของการบริโภค การลงทุน การนําเขา และการสงออก ไมใชเร่ืองของการกระตุน 
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว หากจะใหผมเปรียบเทียบครับ การบริหารเศรษฐกิจเหมือนกับ 
การทําอาหาร สวนผสมทุกอยางจะตองลงตัวพอดีถึงจะอรอย ไมใชวาพอไมอรอยแลว 
เอะอะอะไรก็จะใสแตผงชูรส ผมคิดวาทานนายกรัฐมนตรีคงจะคุนเคยกับเร่ืองนี้เปนอยางดี 
เพราะทานเปนนักชิมครับ แตผมคาดการณไดเลยครับวาเมื่อทานชิมเมนูทางดาน 
เศรษฐกิจของรัฐบาลของทานแลว ทานจะตองชิมไปบนไปแน ๆ เพราะวามีแตผงชูรส 
ปญหาหนึ่งที่รัฐบาลบอกกับเราเสมอ และเปนปญหาหลักที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู 
ก็คือในเรื่องของหนี้ดอยคุณภาพของภาคอสังหาริมทรัพยที่สหรัฐอเมริกา ------------------- 
 
                  - ๘๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       เบญจมาภรณ ๘๗/๑ 
 
มีการคาดการณครับวาหลังจากเหตุการณนี้แลวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะขยายตัว 
ลดลงจาก ๑.๘ เปอรเซ็นต เหลือ ๐.๘ เปอรเซ็นต แลวก็มีการคาดการณตอไปอีกครับวา 
การสงออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาอาจจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง รัฐบาลก็เลยบอกกับเราวา 
ถึงเวลาแลวครับที่จะตองกูเงินเขาไปอัดฉีดในระบบเศรษฐกิจเพื่อชดเชยกับการสงออก 
ที่ลดลง ผมไมเห็นดวยกับเรื่องนี้ ในเม่ือปญหาอยูในเรื่องของการสงออก การแกไขที่ตรงจุด 
และไดผลที่สุดก็คือผลักการสงออก ซึ่งเรื่องที่ผมจะพูดอยูนี้ไมใชเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพ 
สินคา ไมใชเร่ืองของการยกระดับการแขงขันซึ่งเปนเรื่องระยะยาวใครมาเปนรัฐบาลใคร 
ก็ตองทํา แตเร่ืองที่ผมจะพูดตอไปนี้เปนเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชนเขาประเทศ 
ใหไดมากที่สุด ทานประธานทราบไหมครับ สินคาหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสินคาเกษตร 
ของพี่นองเกษตรกรของเรา เมื่อไปวางขายในตลาดตางประเทศ รายไดเขาประเทศถึงมือ 
คนไทยเพียง ๓๐ ถึง ๓๕ เปอรเซ็นตของราคาขายเทานั้น ที่เหลือไปไหนหมดครับ ที่เหลือ 
หายไปกับคาขนสง คาประกันภัยหรือวาคาวางสินคาบนชั้นวางของที่หางสรรพสินคาตาง ๆ 
ในตางประเทศ และบริษัทที่ใหบริการทั้ง ๓ ดานนี้โดยมากนะครับจะเปนบริษัทของชาวตางชาติ 
นี่ละครับ ทานประธาน นี่คือมูลคาเพิ่มของสินคาไทยของเรา ที่เราตองสูญเสียไปใหกับคนอื่น 
สิ่งที่รัฐบาลควรจะคิดก็คือวาทําอยางไรบริษัทเหลานี้จะเปนของคนไทย จุดประสงคก็มีอยู 
อยางเดียวเก็บเกี่ยวผลประโยชนเขากลับประเทศใหเต็มที่ ผมมาดูรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของนโยบายที่เขียนออกมา เร่ืองสําคัญระดับนี้กลับไมมีครับ และถารัฐบาลบอกวา 
รัฐบาลไมทราบและไมมีแนวความคิดที่จะทํา ผมคิดวาการบริหารของรัฐบาลชุดนี้สอบตกครับ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเองทานใหสัมภาษณในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ วาอยางนี้ ผมขออนุญาตอานครับ ทางเดียวที่จะทําใหเศรษฐกิจ 
เดินหนาไดคือสงเสริมเศรษฐกิจในประเทศ เพราะสงออกเริ่มมีปญหา ซึ่งการสงเสริมเศรษฐกิจ 
ในประเทศทําไดโดยการสงเสริมใหมีการใชเงินและสงเสริมความเชื่อม่ันของนักลงทุน 
ทานยังพูดตอครับ ทานพูดวา ปญหาเศรษฐกิจไทยวันนี้เพราะเราพึ่งพาการสงออกสูงถึง 
๗๓ เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑมวลรวมทานประธานครับในฐานะที่ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลังรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจ ผมขอเตือนทานวาตอไปอยาพูดอยางนี้อีก 
 



๒๐๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 เบญจมาภรณ ๘๗/๒ 
 
เพราะการสงออกที่จําเปนตองสูงถึง ๗๓ เปอรเซ็นต มันถูกบีบบังคับโดยการนําเขาสินคา 
และบริการที่สูงถึง ๗๒ เปอรเซ็นตในป ๒๕๔๙ และถาสงออกไมสูง เราจะมีรายได 
เขาประเทศไดอยางไร ที่ทานพูดวาปญหาของเราอยูที่การสงออกสูงเกินไป ผมคิดวา 
ทานไมเขาใจระบบโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเรา เพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนครับ 
อยาพูดเชนนี้อีกเลย ปญหาอีกเรื่องครับ ที่ผมคิดวาเปนเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน แลวก็ 
เปนความกังวลจากหลายฝายก็คือในเรื่องของคาเงินบาท -------------------------------------- 
 
                   - ๘๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            สายชล ๘๘/๑ 
 
ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากก็คือวาเราจะยกเลิกมาตรการการกันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นต 
หรือไม หรือประเด็นในเรื่องของวาเราจะลดดอกเบี้ยหรือไม ณ เวลานี้ครับผมไมขอ 
วิจารณใน ๒ เร่ืองนี้ แตถามีโอกาสหนาก็พรอมที่จะแสดงความคิดเห็น แตผมคิดวา 
จุดหมายหลักที่รัฐบาลเฝาระวังอยูก็คือในเรื่องของการปองกันการเก็งกําไรคาเงินบาท 
ซึ่งก็ตองยอมรับครับวา ๑ ปที่ผานมานี้มีเงินทุนไหลเขาประเทศจํานวนมาก ทําใหเงินบาท 
แข็งคากวาเงินสกุลอ่ืนในภูมิภาค  สิ่งที่ผมเปนหวงก็คือแนวความคิดของรัฐบาล 
ตอสถานการณนี้ครับ เปนลักษณะของการตั้งรับเพียงอยางเดียว คือมัวแตคิดวาจะทํา 
อยางไรถึงจะปองกันการเก็งกําไรคาเงินบาทได ยิ่งไปกวานั้นครับรัฐบาลไมคิดหาวิธีพลิก 
วิกฤติ ให เปนโอกาส  เ รามีฝ งหนึ่ งก็คือวิกฤติ มี เ งินไหลเข าประเทศมากทําให 
คาเงินบาทแข็ง แตในวิกฤติโอกาสก็มีครับ คือมีจํานวนเงินในประเทศมาก มีความพรอม 
ที่จะลงทุน เราตองเปนฝายรุก ในเมื่อปญหาอยูที่วาเงินไหลเขาประเทศมาก ทางออก 
อยางสรางสรรคเราตองพยายามผลักเงินใหไหลออกในรูปของการลงทุน ผมขอย้ํานะครับ 
ในรูปของการลงทุน เพราะนอกจากจะแกปญหาในเรื่องของคาเงินบาทแลวก็ยังจะเปน 
ประโยชนในระยะยาวคือเมื่อมีผลตอบแทนแลวเราก็มีรายไดเขาประเทศ ธุรกิจไทยที่มี 
ความโดดเดนขึ้นชื่อวาเกง  มีชื่อเสียงในระดับโลก  มีอยูดวยกันหลายธุรกิจครับ 
ไมวาจะเปนในเรื่องของการโรงแรม  อาหารไทย  สมุนไพร  หรือแมในเ ร่ืองของ 
นวดแผนโบราณ รัฐบาลตองคิดครับวาทําอยางไรคนไทยถึงจะเปนเจาของธุรกิจลักษณะนี ้
ในตางประเทศ ทานประธานครับ เมื่อสัก ๓ ปที่แลว ผมไดมีโอกาสเดินทางไปดูงาน 
ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่ประเทศญี่ปุน สิ่งที่ผมไดพบเห็นนอกจากระบบ 
การเงินการคลังของประเทศเขาแลว  ผมเดินไปตามหางสรรพสินคา หรือแมกระทั่งในเรื่อง 
ของตรอก ซอก ซอย ถนน ก็จะมีรานนวดแผนไทยอยูที่นั่น พูดถึงการนวดแผนไทยในเมือง 
เราอาจจะคิดชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท แตทานประธานทราบไหมครับ ไปอยูที่ญ่ีปุนเขาใชสูตร 
การนวดของเรา ใชคนนวดบางครั้งก็เปนคนไทย เพียงแตผานการบริหารจัดการของญี่ปุน 
เขาคิดชั่วโมงละเปนพันครับ ทานประธานอยากจะใหธุรกิจอยางนี้เปนของคนไทย 
ในตางประเทศบางหรือไมครับ ผมมาดูนโยบายของรัฐบาลก็มีเขียนถึงเรื่องนี้ไวบางนะครับ 
 



๒๐๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            สายชล ๘๘/๒ 
 
ในหนา ๑๖ หัวขอ ๓.๒.๔.๕ เปนในเรื่องของการสงเสริมการลงทุนไปตางประเทศ แตก็ 
เปนในเรื่องของนโยบายระยะยาว เพราะถารัฐบาลคิดจะเปนฝายรุกใชสถานการณปจจุบัน 
ใหเปนประโยชนสูงสุด คือการมีเงินทุนที่พรอมจะลงทุน รัฐบาลตองเลื่อนเรื่องนี้ใหเร็วขึ้นครับ 
ที่สําคัญครับ ผมคิดวาเครื่องมือสนับสนุนในเรื่องของการสงเสริมการลงทุนไปตางประเทศนี้ 
จะตองแรงพอ ใจที่ผมอยากเห็นก็คืออยากเห็นใหรัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเสริม 
การลงทุนไปตางประเทศ และมีเครือขายอํานวยความสะดวกใหกับนักธุรกิจที่ไปลงทุน 
ในตางประเทศไดอยางครบวงจร  
   ทีนี้ผมขออนุญาตมาดูตัวเลขกันบางครับ ทานประธานเห็นตัวเลขแลว 
อาจจะตกใจเหมือนผม เปนตัวเลขของการโอนกําไรระหวางประเทศ ฝงหนึ่งที่มีก็คือ 
นักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศ ------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                      - ๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         จีรนุช ๘๙/๑ 
 
พอถึงเวลาเขามีกําไรเขาก็โอนกลับเขามาในเมืองไทย แตอีกฝงหนึ่งครับเปนธุรกิจ 
ของตางชาติที่ประกอบในไทย พอเขามีกําไรก็ในทางกลับกันครับเขาก็โอนกลับไปบานเขา 
พอหักลบกลบหนี้กันแลวครับ ทานประธานทราบไหมครับในป ๒๕๔๑ เราขาดทุน 
ถึง ๑ แสนลานบาท ยิ่งไปกวานั้นครับ ในป ๒๕๔๙ เราขาดทุนเพิ่มเปน ๒ แสนลานบาทตอป 
เทาตัวภายใน ๘ ป ผมคิดวาสถานการณนี้เปนสถานการณที่ตองรีบแกไขโดยดวน ที่จริง 
ผมมีอีกหลายเรื่องครับ และผมคิดพวกเราทุกคนในพรรคประชาธิปตยก็มีอีกหลายเรื่อง 
ที่พรอมที่จะคุยกับรัฐบาล เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ แตวันนี้ขออนุญาต 
แสดงความเห็นไวเทานี้ แลวก็ผมขอเรียนวาผมเปนคนสุดทายในเรื่องของทีมทางดาน 
การเงินการคลัง ตอไปทีมเศรษฐกิจของเราในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ และในเรื่อง 
ของพลังงานก็จะขอโอกาสอภิปรายแตขอสรุปครับทานประธานครับ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ติยไพรัช ประธานรัฐสภา 
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายมีชัย ฤชุพันธุ รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   นายมีชัย ฤชพุันธุ (รองประธานรัฐสภา) : หมดเวลาแลวครับ 
   นายสรรเสริญ สมะลาภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
ถารัฐบาลทําตามนโยบายอันนี้ครับโดยไมมีการปรับปรุงแกไข ผมคิดวาการบริหาร 
เศรษฐกิจของรัฐบาลสอบตกครับ ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  ตอไปเชิญคุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์  
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มุกดาหาร) : 
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ พรรครวมใจไทย 
ชาติพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร ขอรวมอภิปรายนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก 
ซึ่งจะเปนอานิสงสแกประชาชนทั่วประเทศ ประชาชนทั่วประเทศรอคอยนโยบายนี้มา 
ทานประธานคะ นโยบายขอ ๑.๑๔ เรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ การลงทุน 
สิ่งที่สําคัญของประเทศนะคะ ก็คงจะตองเปนดานสาธารณูปโภค รถไฟกางปลาเชื่อมโยง 
จังหวัดที่ยังไมมีรถไฟขนสงผูโดยสารและขนสงสินคาทางการเกษตร นโยบายขอนี้ 
ไปสอดคลองกับนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ยิ่งไปเชื่อมโยง 
 



๒๐๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         จีรนุช ๘๙/๒ 
 
ประโยชนใหแกเกษตรกรในนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร ดิฉันขออภิปราย 
ในสวนนี้แลวขออภิปรายในกรณีสนับสนุนและอยากจะใหทางรัฐบาลชวยดูแลและเรงรัด 
ใหเปนรูปธรรมในปแรก จังหวัดมุกดาหารเปนศูนยกลางของอินโดจีน ๖ ประเทศ 
ไมวา ลาว พมา เขมร จนไปถึงเวียดนามและจีนแดง จังหวัดมุกดาหารมีแผนงาน 
วางโครงขายการขนสงผลผลิตดานคมนาคม มีถนน ๔ เลนกอสราง ตอนนี้ตอเนื่องนะคะ 
ตอเนื่องยังไมเสร็จ เมื่อนโยบายมีการสรางรถไฟแผนงานการทํารถไฟจากมุกดาหาร–บัวใหญ 
ขนสงผลผลิตจากมุกดาหารไปผานทางจังหวัดรอยเอ็ดถึงบัวใหญ นครราชสีมาและ 
สงออก ถานโยบายนี้เปนการเรงดวนนะคะ ก็จะเปนอานิสงสของประชาชนชาวเกษตรกร 
ในภาคอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัด และในกรณีนโยบายที่บอกวานโยบายปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจภาคเกษตรกร พัฒนาโครงขายระบบขนสงสินคาเกษตรทั้งในพื้นที่ชนบทและเมือง 
กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงแผนดินและกรมทางหลวงชนบท และกรมการปกครอง 
สวนทองถิ่น จะตองเรงรีบและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ชนบท ทานประธานที่เคารพ ดิฉันได 
รับคํารองเรียนจากประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เมื่อในขณะที่เราจะสรางเศรษฐกิจ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ 
ของประเทศทานคะ ถนนที่จะขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร 
ทานประธานคะ ประเทศที่เจริญแลวขณะนี้ป ๒๕๕๑ ถนนที่เปนหลุมอยางนี้ฝนตก 
เฉอะแฉะ เวลาที่ฤดูรอนฝุนกระจาย ---------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๙๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  วันทนา ๙๐/๑ 
 
ทานคะ ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดมุกดาหารปลูกพืชเกษตรมีหลายอยาง 
มันสําปะหลังซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ ยางพารา ออย ขาว ถาถนนเปนอยางนี้ 
การขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกจากชนบทเขาสูตัวเมืองเพื่อที่จะออกสูประเทศอื่น 
ขายออกไปสูตางประเทศ ทานคะ ตนทุนนี้เกิดขึ้นใหแกเกษตรกรไหม ประชาชนในภาค 
เกษตรกรที่อยูในพื้นที่รากหญา ทานบอกวาทานจะมองดูเกษตรระดับรากหญา เศรษฐกิจ 
ระดับรากหญา ทานคะนโยบายชุดนี้ นโยบายเรงดวนในการที่จะใหดําเนินการ ขอนะคะทาน 
ปแรกสัมฤทธิผล  ถนนในจังหวัดมุกดาหาร  ๗  สายหลัก  ๗  อําเภอ  ไมวาจะเปน 
สายนาคํานอย-ภูลอม อยูอําเภอดอนตาล สายพรางแดง–หวยเลา ในอําเภอดงหลวง 
สายคําประหลาย-กานเหลืองดง ในอําเภอเมือง สายบางไทรนอยถึงแกงกระเบา 
อําเภอหวาใหญ ๗ อําเภอ ที่มีถนนสายหลัก ๆ ที่จะขนสงผลผลิตเขามาสูในตัวเมือง 
เปนสภาพที่ ใหทานเห็นอยูขณะนี้  ทานคะ  ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารดีใจ 
เปนอยางยิ่งที่ได รับทราบนโยบายเรงดวนปแรกในขณะนี้ พรอม ๆ กับประชาชน 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะประชาชนภาคอีสาน ๑๙ จังหวัด ไดรับอานิสงสในนโยบายนี้ 
ดิฉันไปพูดถึงผลผลิตทางการเกษตร  ในกรณีดานการขนสง ถาหากจะลดตนทุน 
หรือสรางผลกําไรใหเกิดสูประชาชนรากหญา พลังงานทดแทนคะทาน พลังงานทดแทน 
ที่มีกําหนดอยูในนโยบายนี้ ไบโอดีเซลทํามาจากวัสดุเหลือใช เรงเลยคะทาน เปนนโยบาย 
เรงดวนในปนี้ที่ทานกําหนดในแผนนโยบายนี้ ขอ ๑.๑๕ กับขอ ๑.๑๙ เรงรัดมาตรฐาน 
และโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน ตอนนี้รอนคะ ไมวาโลกรอน 
คนก็รอน ตัวก็รอน ทําอยางไรจะใหไดเย็นลง แมบานทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
แมบานในจังหวัดมุกดาหารดีใจมากเลยที่ไดเห็นนโยบายนี้ออกมา รีบ ๆ เก็บสะสม 
น้ํามันพืชเกา น้ํามันงาเกาที่ทอด ๆ ทอดอยู ๒ ครั้ง เก็บไว เก็บ ๆ เอาไว เพื่อที่จะไดใช 
มาเปนพลังงานทดแทน อานิสงสตอเนื่องถึงพอบานในครัวเรือน สามารถนําไบโอดีเซลนี้ 
ไปใสในเครื่องสูบน้ํา เครื่องปนไฟ เกษตรกรในภาคพื้นชนบทใชรถอีแตน น้ํามันไบโอดีเซล 
สามารถสรางคุณภาพชีวิตให เกิดแกเขา  น้ํามันที่ทอดถาหากวาเราทอด  ๒  ครั้ง 
 



๒๑๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  วันทนา ๙๐/๒ 
 
ไปทอดครั้งที่ ๓ สารมะเร็งมีในนั้น ดิฉันก็เพิ่งทราบ ถาหากวาปลอยปละละเลยใหทอดไป 
หลาย ๆ ครั้ง ผูบริโภคก็จะมีสารมะเร็งเกาะติดอยูในรางกาย สุขภาพรางกายย่ําแยมาก 
ย่ําแยแนนะคะทาน จึงขอวานโยบายเรงดวนในการที่จะดําเนินในปแรกของรัฐบาลชุดนี้ 
ดิฉันดีใจมากที่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารใหความไววางใจและใหดิฉันมาเปน 
ตัวแทนของชาวจังหวัดมุกดาหารในครั้ งนี้  ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดมุกดาหาร พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ทานประธานที่เคารพ นโยบายที่ดิฉัน 
ไดเอยไปในที่นี้ อยากจะขอเรียนวาจังหวัดมุกดาหารของดิฉันจะเปนศูนยกลาง 
การสรางเศรษฐกิจใหสูทั้งระดับรากหญา ระดับจุลภาค และระดับมหภาค ------------------ 
 
                  - ๙๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๙๑/๑ 
 
โครงขายของการกอสรางรถไฟจากมุกดาหาร-บัวใหญ โครงขายถนน ๔ เลน ๒ สาย 
มุกดาหาร-แมสอด โครงขายมุกดาหาร-แหลมฉบัง ๒ สายเสนทาง ถาหากวา ๒ สาย 
เสนทางนี้สามารถดําเนินการกอสรางไดมาถึง รถไฟไดมาถึงขามสะพานแหงที่ ๒ 
จากมุกดาหารขามไปที่ฝงลาวแค ๒ กิโลเมตรคะทาน ขามแมน้ําโขงไป ๒ กิโลเมตร 
อีก ๒๗๐ กิโลเมตร ถึงเขตชายแดนของเวียดนาม การแขงขันเศรษฐกิจขณะนี้เวียดนาม 
จีนแดง สินคาของเขาเขามากระทบถึงฝงประเทศไทย จะทําอยางไรคะในการที่จะนํา 
เศรษฐกิจเขาสูประเทศของเราได และสามารถนํารายไดเขาสูจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 
เปนเขตชายแดนศุลกากรคะ ดานศุลกากร จังหวัดมุกดาหารมีเขตพื้นที่ติดริมแมน้ําโขง 
๖๘,๐๐๐ เมตร ๖๘,๐๐๐ เมตร นะคะทาน มีลําหวยใหญที่เปนเสนเลือดอยูในจังหวัด 
มุกดาหารคือลําหวยมุกสามารถผันน้ําจากแมน้ําโขงนี้ไหลไปสูตัวเมืองพื้นที่เกษตรกร 
ในจังหวัดมุกดาหาร และไหลไปสูพื้นที่จังหวัดใกลเคียงไมวาจังหวัดรอยเอ็ด ไมวาจังหวัด 
กาฬสินธุ ไมวาจังหวัดยโสธร ที่ทาน ส.ส. รณฤทธิชัยไดกลาวเอยเมื่อตะกี้เราขาดน้ํา 
เรามีทั้งน้ําทวมแลวเรามีทั้งภัยแลง แตเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่กอเกิดในพื้นที่เขตชายแดน 
ยังไมเห็นรัฐบาลไหนที่จะสามารถนําน้ํา ผันน้ําแมน้ําโขงเขามาสูประเทศไทยได  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : หมดเวลาแลวนะครับ  
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มุกดาหาร) : ทานคะ 
หมดเวลาแลวคะ ขอบคุณคะทาน ดิฉันก็ขอสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในกรณีเรงดวน 
และขอใหรัฐบาลชุดนี้ นโยบายนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ปนี้นะคะ จังหวัดมุกดาหารก็จะไดรับ 
อานิสงสในสวนของนโยบายในกรณีเรงดวนนี้คะ ขอบคุณคะทาน 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณมนัส 
  นายมนัส โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม มนัส โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ในฐานะรักษาการสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญทานสมาชิกรัฐสภาที่เคารพครับ 
วันนี้เปนวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยที่ทางรัฐบาลไดมาแถลงนโยบาย กระผมเอง 
ก็ติดตามมาตั้งแตตอนตน รัฐบาลไทยนั้นนะครับ เปนประเทศหนึ่งที่เปนภาคีในการรวมกอตั้ง 
 



๒๑๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๙๑/๒ 
 
องคการแรงงานระหวางประเทศไอแอลโอ (ILO) เปนประเทศที่ ๕๗ แตผมมาดูนโยบายรัฐบาลแลว 
ซึ่งรัฐบาลเขียนนโยบายไวอยางชัดเจนมี ๒ ระยะเวลา ระยะเวลาแรกเปนกรณีเรงดวน 
ระยะเวลาที่ ๒ ก็คือระยะเวลาบริหารราชการแผนดิน ๔ ป ผมไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมาธิการแรงงานสวัสดิการสังคมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหมาอภิปราย 
ประเด็นเกี่ยวกับปญหาแรงงาน ผมจะขออนุญาตทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
ในกระทรวงแรงงาน ผมจะอภิปรายในประเด็นเรงดวน ๒ ประเด็นใหญ ๆ ดวยกัน  
   ประเด็นแรก ในเรื่องของคาจางขั้นต่ํา องคการแรงงานระหวางประเทศ 
ไดใหคํานิยามโดยเฉพาะคําวา โลกาภิวัตน เปนกระบวนการประสานทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศตาง ๆ เขาดวยกันอยางรวดเร็ว โดยมีแรงผลักดันจากการเปดเสรีทางการคา 
การลงทุน การไหลเวียนของทุนและความกาวหนาและความทันสมัยของเทคโนโลยี 
สื่อสารไปพรอม ๆ กันดังนั้นคําวา โลกาภิวัตน จึงกระทบตอสถานประกอบกิจการ 
และคนงานเกือบทุกประเทศ ทั้งในภาคผลิตและภาคบริการ จึงสงผลกระทบจาก 
การแขงขันระหวางประเทศหลายเรื่อง ------------------------------------------------------------- 
 
                               - ๙๒/๑ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สุทธาทิพ ๙๒/๑ 
 
เชน ราคาน้ํามัน คาเงินบาทมีการผันแปรไมยอมหยุดนิ่ง ราคาสินคาที่จําเปนขึ้นราคา 
อยูเร่ือย ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลก็ยังจะบอกวาจะมีการปรับคาเอฟที (FT) ขึ้นอีก ซึ่งกระทบ 
ตอพี่นองประชาชนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะเรื่องน้ําประปา คากระแสไฟฟาก็จะมี 
การบวกคาเอฟทีขึ้นไปอีก ผมจึงคิดวาการที่สินคาขึ้นราคาตามยุคโลกาภิวัตนที่ผมกลาว 
อางมาเมื่อสักครู แตเร่ืองคาจางขั้นต่ําปจจุบันนี้ก็ยังต่ําเหมือนเดิมครับทานประธาน 
เพราะวาในประเทศไทยนั้นมีคาจางขั้นต่ําอยูทั้งหมด  ๒๒ ราคา ก็คือ ๒๒ อัตรา 
สูงสุดตอนนี้นะครับ ๕ จังหวัด ปริมณฑลของกรุงเทพฯ วันหนึ่ง ๑๙๔ บาท ถาเฉลี่ย 
เอา ๒๖ คูณเขาไปก็ตกเดือนละ ๕,๐๔๔ บาท คาแรงขั้นต่ํานะครับ ต่ําสุดก็มีอยู ๒ จงัหวดั 
ก็คือจังหวัดนานและพะเยามีคาแรงขั้นต่ําวันละ ๑๔๔ บาท เดือนหนึ่งก็ประมาณ 
๓,๗๔๔ บาท ผมจึงกราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐบาล ในเมื่อคาแรงขั้นต่ํา 
หางกันอยางนี้ สินคาขึ้นราคา น้ํามันพืชที่กรุงเทพฯ ขวดหนึ่งประมาณ ๔๐ บาท พะเยา 
นานก็ ๔๐ บาท เชนเดียวกัน ผมจึงอยากจะฝากเปนนโยบายเรงดวนใหรัฐบาลชุดนี้ 
ชวยเห็นใจในภาคแรงงานซึ่งเปนสวนใหญของประเทศที่ทํางานอยูตามโรงงานตาง ๆ 
ใหมีการปรับฐานคาจางขั้นต่ําขึ้นใหมนะครับ โดยใหทบทวนการปรับคาจางขั้นต่ําใหม 
อยางรวดเร็วตอภาคผูใชแรงงานนะครับ ในสวนของนายจางนั้นถาเกิดทางรัฐบาล 
มีการสงเสริมในการพัฒนาฝมือแรงงาน เพิ่มทักษะ แลวก็มีสวนกระตุนในการลดภาษี 
ทั้งขาเขาและขาออก ผมคิดวาในสวนที่จะมีการบวกเรื่องคาจางขั้นต่ําขึ้นนั้นก็คง 
ไมนากระทบมากนัก ผมก็อยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐบาลใหมี 
การทบทวนเรื่องคาจางขั้นต่ําเปนประเด็นแรกในเรื่องของระยะเวลาเรงดวน  
  ในสวนประเด็นที่ ๒ ครับทานประธาน ปจจุบันนี้ความปลอดภัยในการทํางาน 
โดยเฉพาะลูกจางในโรงงานตาง ๆ จะเปนในเรื่องของสิ่งทอ รถยนตหรืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 
ความปลอดภัยในการทํางานนั้นก็คอนขางที่จะไมปลอดภัยมากนัก เนื่องจากบางครั้ง 
การนําเทคโนโลยีที่ประเทศอื่นเขาใชแลวนําเขามาในประเทศเรา และผูใชแรงงาน 
ภาคแรงงานไปทํางานก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นคอนขางจะสูงนะครับ ผมก็อยากจะกราบเรียน 
ทานประธานผานไปยังทานรัฐบาลนะครับ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน คณะกรรมาธิการ 
 



๒๑๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สุทธาทพิ ๙๒/๒ 
 
แรงงานสวัสดิการสังคมไดรับการรองเรียนจากสภาองคการลูกจาง กลุมผูใชแรงงาน 
สภานายจางตาง ๆ เรามีการจัดประชุมสัมมนาหาขอมูลเหตุผลตาง ๆ นะครับ จึงเปนขอสรุปวา 
ในสวนของความปลอดภัยอาชีวอนามัยนั้น คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมไดทํา 
เปนรางกฎหมาย แลวก็ผานกรรมาธิการวิสามัญเรียบรอยแลว ซึ่งเปนสิ่งที่ทั้งผูประกอบกิจการ 
และทางผูใชแรงงานก็เห็นพองตองกันก็นาจะออกมาเปนกฎหมายบังคับใช ดังนั้นก็อยากจะ 
กราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับ โปรดไดขอความกรุณา 
เปนไปไดนําเอากฎหมาย พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ 
มาสานตอเปนนโยบายเรงดวนดวยนะครับ เปนประเด็นที่ ๒  
   ในสวนประเด็นในระยะเวลา ๔ ป การบริหารราชการแผนดินนั้น ผมก็จะ 
ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานมีอยูดวยกันทั้งหมด ๔ ประเด็นใหญ ๆ ครับทานประธาน 
   ประเด็นแรก ปจจุบันนี้ในสวนของแรงงานสัมพันธในประเทศไทยนั้นมีอยู 
๒ ลักษณะ มี ๒ ระบบนะครับ ก็มีแรงงานสัมพันธของพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีแรงงาน 
สัมพันธของภาคเอกชน เพราะปจจุบันนี้นะครับการใชแรงงานสัมพันธนั้นผมคิดวา 
ถาเกิดพนักงานรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนมาใชกฎหมายฉบับเดียวกัน ------------ 
 
                  - ๙๓/๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                       สติมา ๙๓/๑ 
 
ผมคาดวาโอกาสที่จะสรางแรงงานสัมพันธเกิดขึ้นในประเทศไทยคอนขางที่จะสูง แลวก็จะ 
เกิดผลประโยชนกับประเทศชาติ เพราะวาปจจุบันนี้กฎหมายแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ซึ่งมีผลบังคับใชมาแลว ๓๓ ป ซึ่งไมมีการปรับปรุงแกไข ถาในโอกาสขางหนาทางรัฐบาล 
โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานไดวางกรอบในการแกไขปรับปรุง ผมคาดวาการสราง 
แรงงานสัมพันธในสถานประกอบกิจการคงจะเปนประโยชนเกิดขึ้นในภาคธุรกิจได 
อันนั้นก็คือในประเด็นที่ ๑ ในเรื่องของระยะเวลา ๔ ป  
   ในสวนประเด็นที่ ๒ ในเร่ืองของแรงงานนอกระบบ ผมกราบเรียนทานประธาน 
ไปแลววาประเทศนั้นเปนภาคีหนึ่งที่รวมกอตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศอันดับที่ ๕๗ 
เรารับรองอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ ๑๗๗ ในเรื่องของแรงงานนอกระบบที่ใหลูกจาง 
ที่เหมาคาแรง ที่ลูกจางรับงานไปทําที่บาน ปจจุบันนี้การจางงานนอกระบบคอนขางที่จะ 
แพรหลายในประเทศไทย ในการจางงานก็ไมเปนธรรม คาจางก็ไมไดรับตรงเวลา สวนใน 
เร่ืองของสวัสดิการตาง ๆ แมกระทั่งอุบัติเหตุเจ็บปวยในเวลาทํางานก็ไมมีกองทุนไหน 
ไปรักษากองทุนเงินทดแทนก็ไมไดรับสิทธิประโยชน กองทุนประกันสังคมก็ไมได ดังนั้น 
ผมมองวาถารัฐบาลเห็นความสําคัญแรงงานนอกระบบควรจะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ 
คุมครองแรงงานนอกระบบเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ก็จะเปนประโยชนตอภาคธุรกิจและ 
ภาคสังคม ผูใชแรงงานในการรับงานเอามาทําขางนอกสถานประกอบกิจการ อันนี้ก็เปน 
ในสวนประเด็นที่ ๓ ที่อยากจะขอเพิ่มเติมในกรณีที่ในระยะ ๔ ป  
    ประเด็นที่ ๔ ประเด็นนี้เปนประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งคอนขางที่จะเห็นแลว 
หลายทานบอกวามันเกิดขึ้นไดอยางไรในประเทศไทย ถาทานประธานโดยเฉพาะ 
ทานสมาชิกรัฐสภาที่ทรงเกียรติทานอาจจะอยูตางจังหวัด อยูหลายที่หลายจังหวัด  
ตามที่ผมไดไปศึกษาตามคํารองเรียนจากองคกรตาง ๆ กรรมาธิการแรงงานสวัสดิการสังคม 
ไดไปศึกษางานตามจังหวัดที่มีรอยตะเข็บตอจากเพื่อนบานของเรา โดยเฉพาะแรงงานตางดาว 
ปจจุบันนี้แรงงานตางดาว ถาพูดเรื่องแรงงานตางดาวแลวอาจจะเขาใจในเรื่องของพมา 
ลาว เขมร จริง ๆ ไมใชคําวา แรงงานตางดาว จะมีทุกสัญชาติ ซึ่งกฎหมายของประเทศไทย 
เรานั้นก็ยังกาวไปไมถึงในการเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ เมื่อ ๒–๓ เดือนที่แลวเราไดไปดูงาน 
 



๒๑๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สติมา ๙๓/๒ 
 
ที่จังหวัดระนอง ไปพบสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นก็คือมีหมูบานหนึ่งเปนชาวพมาทั้งหมด 
มีรานคารานขายเราไปสอบถามวาเงินทองที่ไดมาเอาไปไหน สวนมากก็เอากลับประเทศเขา 
เราก็เก็บอะไรไมได ดังนั้นกรรมาธิการแรงงานก็ศึกษาวาควรจะทําอยางไร ก็เลยมีขอเสนอแนะ 
ตอทางรัฐบาลผานไปยังทานประธานสภาขอเสนอแนะขอที่ ๑ ในเรื่องของแรงงานตางดาว 
ทบทวนนโยบายโดยกําหนดจุดหมายใหมเปนการควบคุมแรงงานตางดาวใหมีจํานวน 
ตามความตองการจริงและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายมีคุณภาพและไดรับการปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการจางแรงงาน ๒. กําหนดใหนโยบายเปนหลักปฏิบัติที่มีความมั่นคง 
๓. กําหนดยุทธศาสตรใหมขึ้นมารองรับนโยบายตามยุทธศาสตร ๗ ประการ  
   ยุทธศาสตรแรก นายจางและการจางงานมีเปาหมายในการทํางาน 
ใหนายจางเปดเผยแรงงานตางดาวที่หลบหนีอยูทั้งหมดและดําเนินการจางงานใหถูกตอง 
ตามกฎหมาย เพราะปจจุบันนี้แรงงานตางดาวเราก็ไมทราบยอดจํานวนที่ชัดเจนวามีเทาไร 
มีการหลบหนีไปอยูที่ไหนบาง ก็มีการประกาศเรื่อย ๆ ตามมติ ครม. มีการขยายการตออายุ 
การทํางานมากขึ้นเรื่อย ๆ  
   ดังนั้นในยุทธศาสตรขอที่ ๒ การนําแรงงานมีเปาหมายในการทํางาน 
การนําเขาแรงงานเปนไปอยางมีระบบถูกตองตามกฎหมาย 

 
                         - ๙๔/๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๒๑๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           พชัรี ๙๔/๑ 
 
  ยุทธศาสตรที่ ๓ ผลักดันและสงกลับ มีเปาหมายในการทํางานใหแรงงาน 
ตางดาวที่เกินความตองการ รวมทั้งผูติดตามและครอบครัวใหถูกสงกลับยังประเทศ 
ตนทางนะครับ โดยไมยอนกลับมาไดอีก หรือควบคุมไว ณ สถานที่ควบคมุนะครับ  
  ยุทธศาสตรที่ ๔ บังคับใชกฎหมายโดยการปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณา 
ใหรวดเร็วทันเหตุการณ  

ยุทธศาสตรที่ ๕ คุณภาพและมาตรฐานการจางแรงงานมีเปาหมาย 
ในการทําที่แรงงานตางดาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานการใชแรงงาน  

ยุทธศาสตรที่ ๖ การประชาสัมพันธเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 
การจางแรงงานตางดาวสามารถปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย  

ยุทธศาสตรที ่ ๗ การติดตามประเมินผล ติดตามและตรวจสอบผล 
การปฏิบัติตามยุทธศาสตรประการตาง ๆ ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทาง 
ปรับปรุงแกไข  

ประการสุดทายครับทานประธานครับ  ปรับปรุงโครงสรางองคกร 
คือคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองก็คือ กบร. ทั้งระดับนโยบายและ 
ระดับปฏิบัติ ดังนั้นแรงงานตางดาวควรจะมีกฎหมายออกมาบังคับใช ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
แรงงานก็ไดศึกษาแลวก็เปนกฎหมายออกมาแลวนะครับ  ซึ่งผานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ไปแลว ถาเกิดโอกาสบังคับใชกฎหมายก็อยากจะฝากรัฐบาลครับถึงทางรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงแรงงานบงัคับ กฎหมายฉบับนี้ก็จะเปนประโยชนกับประเทศชาติตอไป  

สวนประเด็นสุดทายประเด็นที่ ๖ ในเร่ืองของการสงแรงงานไทยไปตางประเทศ 
ปจจุบันนี้มีการสงแรงงานไทยไปตางประเทศคอนขางที่จะมาก การสงแรงงานไทย 
ไปตางประเทศนั้นการติดตามสัญญาโดยเฉพาะภาครัฐนะครับ เมื่อไมกี่เดือนทางสวนของ 
กรรมาธิการแรงงานไดรับการรองทุกขจากพี่นองที่ไปทํางานอยูตางประเทศหลากหลายนะครับ 
หลายบริษัทที่สงไปแลวไปผิดสัญญาจางไปผิดสัญญาขอตกลงเวลาทํางานอยูประเทศเขา 
เราตกลงในประเทศไทยวาจะไดคาลวงเวลาทํางานขนาดนี้จะไดเงินเทาไรนะครับ ทายที่สุด 
คนไทยทนไมไหวหนีกลับนะครับ หนีกลับมาก็ยังปรับเงินประกันไวอีกคนหนึ่งหลายหมื่นบาท 
 



๒๑๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           พชัรี ๙๔/๒ 
 
ก็มีการฟองรองกัน เนื่องจากวาในสวนภาครัฐโดยเฉพาะในกรมจัดหางานก็ควรจะมี 
การสอดสองกําชับบริษัทที่สงแรงงานไปทํางานตางประเทศควรจะมีดูสัญญาขอตกลง 
ใหชัดเจนวาคนไทยไปอยูตางประเทศแลวไดตามขอตกลงที่ตกลงไวหรือไม พอเขากลับมา 
ครับทานประธาน ไดเงินกลับมาแลวนี่ บางครั้งเขาอาจจะไปตอไมไดเนื่องจากวาอายุมากขึ้น 
ทางตางประเทศไมรับ สวนที่อยูในประเทศไทยที่กลับมาแลวโดยเฉพาะในสวนของแรงงาน 
กรรมาธิการแรงงานไดไปดูที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ มีหมูบานหนึ่งไปทํางานที่ 
ประเทศอิสราเอลกลับมาก็ตกงานกัน เงินที่ไดมาก็หมด เกษตรกรที่รอจะไปทําไร ทําสวน 
ก็ไมมีแลว ที่นาก็ขายหมด ดังนั้นก็อยากจะฝากนิดหนึ่งวาคนที่กลับมาแลวนี่นะครับ 
ทางกระทรวงแรงงานควรจะมีนโยบายชัดเจนในกรณีที่ฝกฝนอาชีพ หรือเพิ่มทักษะให 
เขามีอาชีพเปนหลักในการทํางานใหเขานะครับ จึงจะสามารถเลี้ยงชีพได ก็อยากจะฝาก 
กราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐบาลที่มีสวนเกี่ยวของนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณอลงกรณครับ ๑๕ นาทีนะครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เพชรบุรี) : ทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมจะกลาวถึงนโยบายในเรื่องของการเรงรัดลงทุนโครงการที่สําคัญ 
ของประเทศโดยเฉพาะดานคมนาคมและนโยบายทางดานขนสงโลจิสติกส (Logistics) 
รวมถึงนโยบายพลังงาน ทั้งนี้ เพราะวานโยบายดังกลาวนั้นมีความสําคัญตออนาคต 
ของประเทศและเปนนโยบายที่มีความสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถหรือลดขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ถือไดวาเปนนโยบายซึ่งจะใชเงินกูหรืองบประมาณกวา 
๑.๕ ลานลานบาท มากที่สุดกวาทุกนโยบาย ----------------------------------------------------- 
 
                            - ๙๕/๑ 

 
 
 



๒๑๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                          บุศยรินทร ๙๕/๑ 
 
รัฐบาลไดตั้งเปาหมายที่จะสรางความเชื่อม่ันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
แลวตองการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันจากกลุมนโยบายดังกลาว ผมไดอาน 
นโยบายในขอ ๑.๑๔ และไดอานนโยบายในขอ ๑.๑๕ รวมไปถึงนโยบายในขอ ๓.๓ 
และ ๓.๔ ไมปรากฏวาเปนนโยบายที่จะสรางความเชื่อม่ันในการที่จะขับเคลื่อน 
ประเทศไทยไปสูความสามารถในการแขงขัน เพราะไมมียุทธศาสตร ไมมีวิสัยทัศน 
รัฐบาลเขียนแตเพียงวาจะเรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ เชน การพัฒนาระบบ 
รถไฟฟาของขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๙ สาย  รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู 
รถไฟชานเมืองและรถไฟกางปลาเชื่อมโยงจังหวัดที่ยังไมมีรถไฟ และการพัฒนาขีด 
ความสามารถของทาอากาศยานสากล นี่ถาไมเกรงใจคงใสรถไฟเหาะมาดวยครับ 
เขียนเหมือนทองสูตรคูณหรือลอกการบาน ผมยกตัวอยางอยางนี้ครับ ยกตัวอยางรัฐบาล 
มาเลเซียเมื่อกลางปที่แลวไดประกาศยุทธศาสตรในการพัฒนาภาคเหนือซึ่งลาหลังกวา 
ภาคอื่น ๆ ของประเทศ ก็คือพื้นที่ที่ติดชายแดนของประเทศไทย ดวยนโยบายที่เรียกวา 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ขออภัยตองเอยเปนภาษาอังกฤษก็คือ นอรทเธิรน คอรริดอร 
อีโคโนมิค รีเจิน (Northern Corridor Economic Region) แลวก็ตั้งเปาหมายในการที่จะ 
ใหปนังเปนฮับ (Hub) ของโลจิสติกส คือศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคและ 
ใหเปนศูนยกลางของปโตรเลียม โดยจะมีการวางทอเหมือนกับโครงการเซาทเธิรน ซีบอรด 
(Southern seaboard) ของเรา เพราะอยูใกลชองแคบมะละกา โครงสรางพื้นฐานที่ดําเนินการตอ 
ไมวาจะเปนรถไฟ ถนน สนามบินสากลและอื่น ๆ เปนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม 
ขนสงและโลจิสติกส ทั้งนี้โดยมีวิสัยทัศนในการที่จะตองแกไขปญหาความลาหลังยากจน 
ของภาคเหนือของมาเลเซียจะดําเนินการตั้งแตป ๒๕๕๐ ถึงป ๒๕๖๓ ทานประธาน 
คงจะเล็งเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายที่รัฐบาลเขียนซึ่งถือวาเปนนโยบายที่จะใชเงิน 
ลงทุนและงบประมาณมากที่สุด ๔ ปจากนี้ไป และเปนความทาทายตอความลมเหลว 
หรือความสําเร็จของประเทศไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันซึ่งถดถอยมาในชวง 
๔–๕ ปที่ผานมา เพราะฉะนั้นความแตกตางของนโยบายจะเห็นไดชัดวาอีก ๔ ปขางหนา 
ไทยกับมาเลเซียจะมีความสามารถมากนอยกวากันแคไหน เวียดนามเปนอีกตัวอยางหนึ่ง 
 



๒๒๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                          บุศยรินทร ๙๕/๒ 
 
ตอนกลางของเวียดนามเปนพื้นที่ลาหลังยากจน ปที่แลวเวียดนามไดเร่ิมตนโครงการสําคัญ 
ในการที่จะสรางเขตเศรษฐกิจใหมในภาคกลางดวยการสรางทาเรือน้ําลึกที่วังฟอง 
แลวก็สรางโรงกลั่นน้ํามันโรงแรกของเวียดนาม ทั้งที่ความจริงแหลงน้ํามันอยูทางตอนใต 
แตเขาก็เอาโรงกลั่นน้ํามันโรงแรกเพื่อตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมปโตรเคมี แลวที่นาสนใจ 
คือการสรางขยายสนามบินจูลาย สนามบินจูลายนั้นเปนสนามบินซึ่งไดประกาศตัว 
ในการที่จะเปนศูนยการบินและการเชื่อมโยงของการขนสงตอเนื่อง มีทาเรือมีโรงกลั่น 
 มีอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีนิคมอุตสาหกรรมแลวก็มีสนามบินดังกลาว แตวาสนามบิน 
ดังกลาวนั้นนาสนใจมาก เพราะวาอะไรครับ เพราะวามาทาทายตออนาคตของสนามบิน 
ของเรารัฐบาลคงตองมีความชัดเจน เพราะในนี้ก็ไมมีความชัดเจน ไมมีการจัดลําดับความสําคัญ 
ของนโยบายใหชัดเจน อูตะเภา ดอนเมือง สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมินั้นเดี้ยงไปแลวครับ 
สรางมาป ๒ ปเปดมามีรันเวย ๒ รันเวย ตะวันตก ตะวันออก ---------------------------------- 
 

        - ๙๖/๑ 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          กมลมาศ ๙๖/๑ 
 
ตะวันออกนั้นปดไปครึ่งรันเวยแลวเพราะวารันเวยราว นี่ยังซอมอยูขณะนี้ แตที่จูลายนั้น 
เขาจะทําเปนศูนยกลางการขนสงสินคาและบริการระดับภูมิภาค และนอกจากนั้นยังจะ 
ทําใหเปนสิ่งที่เราเคยฝนแลวก็ไมเคยทําไดสําเร็จก็คือการเปนโกลเบิล ทรานสพารค 
(Global trans-park) วันนี้รัฐบาลตองมีคําตอบนะครับ เวียดนามจี้มา ถึงยังไมใกลนัก 
แตโครงสรางพื้นฐานในการลงทุนขนาดใหญเขาทําอยางมียุทธศาสตรและวิสัยทัศน 
ลงไปตอนใต เราพูดถึงสุวรรณภูมิ วันนี้ก็ยังไมรูวาดอนเมืองจะมีอนาคตไปอยางไร 
แลวก็ยังไมรูวาอูตะเภาซึ่งมีศักยภาพสูงมากในพื้นที่ ๒๐,๐๐๐–๓๐,๐๐๐ ไร แตวาที่หาง 
ออกไปจากเติ่นเซินเญิ๊ต สนามบินเดิมของโฮจิมินห ทานประธานก็คงจะไดไป นั่นก็คือ
สนามบินลองแท็ง ๓๐,๐๐๐ กวาไร ใหญกวาสุวรรณภูมิรับผูโดยสารได ๑๐๐ ลานคนตอป 
ใหญกวาสุวรรณภูมิ ๑ เทาตัว แลวตรงนั้นแหละครับที่จะทาทายประเทศไทยในเรื่องของ 
การเปนศูนยกลางการบินในระดับภูมิภาค ในขณะที่เรายังมะงุมมะงาหรา นโยบายนี้ 
ก็ไมไดบอกชัดเจนวาการพัฒนาทาอากาศยานและเพิ่มขีดความสามารถทาอากาศยาน
จะไปทางไหน ผมยก ๒ ตัวอยางของตางประเทศใกลตัวในอาเซียนดวยกันมาเพื่อใหเห็นวา
วันนี้ที่ เราตั้งความหวังในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถแลววางนโยบายการลงทุน 
ในโครงการขนาดใหญเหลานี้สูงมากและเดิมพันมันก็สูงไปดวยผมอยากยกตัวอยาง
รัฐบาลในอดีตก็ไดครับ เพื่อใหเห็นวาเขาทํานโยบายเวลาเสนอสภาเขียนนั้นมียุทธศาสตร
กํากับมีทิศทางเหมือนเข็มทิศนําทางชัดเจน และมีเปาหมายวัดผลได รัฐบาลประชาธิปตย
สมัยชวน ๑ ครับ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรคือตองการที่จะกระจายการกระจุกตัวของ
ความเจริญและการลงทุนที่อยูในเมืองหลวงและปริมณฑล เมื่อมียุทธศาสตร วิสัยทัศน
อยางนี้ จึงไดกําหนดกลไกเชิงนโยบายดวยการทําโครงสรางพื้นฐานถนน ๔ เลนออกไป
กรุงเทพฯ ไปภาคเหนือ ไปภาคอีสาน ไปภาคตะวันออกเชื่อมไทย เชื่อมโลก ไปถึงกัมพูชา 
พมา ลาว มาเลเซียตอนใต รถไฟ ๔ รางทางคูไปทั่วทิศทั่วไทย ไดรับอนุมัติและเริ่มดําเนินการ
ตามเปาหมาย ๒๓๐ กิโลเมตรในระยะแรกและโครงการในการทําโลจิสติกส ฮับ (Logistics hub) 
โลจิสติกส พารค (Logistics park) อยางที่เปนศูนยขนถายกระจายสินคาไอซีดี (ICD) ที่ลาดกระบัง  
 



๒๒๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         กมลมาศ ๙๖/๒ 
 
การเพิ่มศักยภาพของอีสเทิรน ซีบอรด (Eastern seaboard) โครงการพัฒนาฝงทะเลตะวันออก  
๒ ทศวรรษกวานั้น ดวยการทําระบบมอเตอรเวย (Motorway) สายแรกของประเทศไทยทางหลวง
พิเศษ กรุงเทพฯ–ชลบุรี เรามีทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังเปนประตูการคา เปนเกทเวย (Gateway) 
โครงสรางสําคัญ ผมอยากเห็นรัฐบาลนี้ไปปรับปรุงนโยบาย ใสวิสัยทัศนความชัดเจนและ
เปาหมายที่วัดได ผมเกรงวานโยบายที่คิดวาจะสรางความเชื่อม่ัน และหวังวาการลงทุน 
จะเกิดขึ้นโดยเร็วจากโครงการเมกะโปรเจกตดังกลาวนี้มันจะลาชา มันไมใชจะเรงรัด
เพราะการไปเรงรื้อของทานนายกรัฐมนตรีทานไปพูดถึงเรื่องระบบขนสงมวลชนกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลดวยระบบรถไฟฟา ๘ แฉก ๙ สาย ไมใชเร่ืองใหมครับ สมัยทานบุญชู ซาร (CZAR) 
เศรษฐกิจ ขออภัยตองเอยนามทานลวงลับไปแลว เขียนโครงการเหลานี้ วิสัยทัศนเหลานี้ไว
ในสมัยรัฐบาลชวน ๑ ตอมาก็เปนรัฐบาลทักษิณประกาศจะทํา ๑๐ สาย ตอมาลดเหลือ ๗ 
ตอมาลดเหลือ ๕ แลวก็มาลดเหลือ ๒ แลวก็ไมไดทําแมแตสายเดียว จนกระทั่งถึงรัฐบาล
สุรยุทธ เดินหนา ๒ สาย สายหนึ่งประมูลไปแลวรอการพิจารณา อีกสายหนึ่งพรอมประกวดราคา
วันนี้พรุงนี้ความสับสน การเปลี่ยนแปลงในนโยบายในเรื่องของระบบขนสงมวลชน ระบบรถไฟฟา 
ในกรุงเทพฯ ตรงนี้แหละครับคือความลาชา หนวยงานเกี่ยวของชะลอลังเลหมด ----------- 
 
                                                                                                                      - ๙๗/๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๗/๑ 
 
ผมถึงบอกวาอยาใหการรื้อเสนทางดังกลาวนั้นกอใหเกิดความลาชาและความตองการ 
ที่จะใหเกิดการกระตุนการลงทุนมันจะไมเกิดขึ้นเร็วอยางที่เราคิด แผนแมบท ๑๐ สาย 
สํารวจศึกษาไวเสร็จเกือบหมดแลว ไมวาจะเปนกี่แฉก ๘ แฉก ๗ แฉก สายน้ําเงินที่เปน 
รถไฟฟารอบในทุกอยางเดินหนาไป แตวันนี้ถาตองมารื้อ มาขยาย มาปรับปรุง ตอเติม 
ใชเวลามากครับ ผมเสนอครับ เสนอถึงทานนายกรัฐมนตรีผานทานประธานถึงรอง 
นายกรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องของการคมนาคมและโลจิสติกส ๑. ก็คือวา ขอใหเดินหนาตาม 
แผนแมบท๑๐ สายเดิม ๒. สวนตอขยายเพิ่มเติมตามความฝนของทานนายกรัฐมนตรี 
เปนเฟส (Phase) ที่ ๒ ครับ ถาไปอยางนี้เดือนหนาการลงทุนเกิดขึ้นทันที นอกจากนั้นแลว 
ผมตองเรียนวานโยบายที่เขียนมาไมรูรอนรูหนาวครับ ไมรูวาประเทศนั้นวิกฤติขนาดไหน 
ในเรื่องของตนทุนขนสงโลจิสติกส  คมนาคม  และพลังงานรวมกันไมนอยกวา 
๓ ลานลานบาท หรือ ๑ ใน ๓ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ หรือจีดีพี นอกจาก 
ไมรูเหนือรูใตคือไมมีทิศทางชัดเจน ไมมียุทธศาสตรกํากับแลวก็คือไมรูรอนรูหนาว 
ทานประธานคงทราบวาตนทุนที่ฉุดใหเศรษฐกิจไทยเดินไปขางหนาไมได และอันดับ 
ความสามารถในการแขงขันที่อารเอ ็มดี (RMD) ไดจัดอันดับประเทศไทยลดลง ๆ นั้น 
ก็คือตนทุนทางดานการขนสงและพลังงาน ตนทุนภาคการขนสงสูงเกิน ๒๐ เปอรเซ็นต 
ของจีดีพีไปแลว ตนทุนพลังงานอยูที่ ๑.๔ ลานลานบาท งบประมาณเรามี ๑.๖ ลานลานบาท 
เฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงนําเขาปละ ๗ แสนลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๐ ที่เราตองใช 
นั่นหมายความวาโคลนติดลอเหลานี้มันทําใหประเทศไทยเคลื่อนไปขางหนาไมได 
นโยบายที่ผมบอกวาเขียนกันมาแบบเรียบ ๆ แกไขไมไดหรอกครับ มันตองเปนนโยบาย 
ระดับยุทธศาสตร ตองเปนวาระแหงชาติและระดับนโยบาย ๕ ดาว นโยบายพลังงานเรื่อง 
พลังงานทดแทนทานเขียนเพียงแตวาศึกษาและพัฒนา ความจริงพลังงานทดแทนเปน 
ทางรอดของประเทศ เปนอนาคตและจากวิกฤติเปนโอกาสก็คือนี่คือ เศรษฐกิจใหมของ 
ประเทศครับ เราสามารถประกาศใหประเทศไทยนั้นเปนศูนยกลางการผลิตเอทานอล 
(Ethanol) ของเอเชียและแปซิฟกเปนศูนยกลางการผลิตรถเอทานอล คาร (Ethanol car) 
ของโลก เพราะยังไมมีประเทศไหนประกาศเรามีศักยภาพพื้นที่เกษตรมากพอเกษตรกร 
 



๒๒๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๗/๒ 
 
ของเราเกง ขอความแนนอนชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลเทานั้น ตองเปนนโยบายระดับ 
ปรับโครงสรางและปฏิรูปประเทศ ไมวาจะเปนเรื่องการขนสง ไมวาจะเปนในเรื่องของ 
พลังงาน ทายที่สุดก็คือวานโยบายจะประกาศอยางไร ความสําเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม 
อยูที่ความโปรงใส ความซื่อสัตย อยาใหการคอรรัปชันเขามาเกี่ยวของ ความลมเหลว 
ดังกลาวนั้นขอใหคิดวางบประมาณหรือเงินกูที่เอามาลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต 
เชนนี้หรือวาดานการขนสงโลจิสติกสหรือในเรื่องของพลังงาน เปนภาษีของประชาชน 
เปนภาระของประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมขอเรียนทานประธานผานไปถึงทานนายกรัฐมนตรี 
และรัฐบาลวาขอใหนํานโยบายดังกลาวนั้นไปปรับปรุง แลวก็เขียนอยางมีวิสัยทัศนใหเกิด 
ความเชื่อม่ันและเปนอนาคตที่แทจริงของประเทศครับ ขอบคุณมากครับ  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : หมดเวลาแลวครับ เชิญครับ 
คุณสรวง 
   (นายวิเชียร ขาวขํา สมาชกิสภาผูแทนราษฎร (อุดรธานี) ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายมีชัย ฤชพุันธุ (รองประธานรัฐสภา) : มีอะไรครับ 
  นายวิเชียร ขาวขํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุดรธานี) : กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ กระผม วิเชียร ขาวขํา ส.ส. อุดรธานี พรรคพลังประชาชน ในฐานะ 
สมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ ผมอยากจะกราบเรียนขอประทวงทานประธานนิดหนึ่ง 
ซึ่งไมใชขอผิดพลาดอะไรมากมายนัก ขอประทวงตามขอบังคับ ขอ ๑๙ และขอ ๔๕ 
ซึ่งขอ ๑๙ ไดเขียนไววา สมาชิกรัฐสภาทานใดตองการจะอภิปรายใหยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
เพราะฉะนั้นผมยกมือมาตั้งแตทานประธานยังไมเขามานั่งแทนทานประธานยงยุทธ ------ 
 

        - ๙๘/๑ 
 

 
 
 



๒๒๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          กุลนิษฐ ๙๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ทานประธานเรียกนี่ไมมีใครยกมือสักคน เพราะฉะนั้นผมถือวา 
ทานประธานทําผิดขอบังคับนะครับ ผมกราบเรียนทานประธานเพื่อเปนขอคิดนิดหนึ่ง 
การใชดุลยพินิจของทานประธานถือวาเปนเรื่องสําคัญ ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ประธานไมไดใชดุลยพินิจเลย 
พรรคการเมืองทุกพรรคตกลงกันเองวาจะใหใครพูดตามลําดับอยางไร แลวก็ถือวา 
เปนขอยุติที่ทุกฝายตกลงกันแลวเพราะฉะนั้นก็พูดกันไปตามนั้น ถาคุณวิเชียรจะพูด 
ก็ควรจะตกลงกับพรรคของคุณวิเชียรเพื่อที่จะกําหนดลําดับ สําหรับประธานไมมีสวน 
ไดเสีย ใครจะพูดกอนพูดหลังไมเกิดปญหาสําหรับประธานทั้งนั้น เพราะฉะนั้นกรุณา 
ตกลงกันขางลางก็แลวกันนะครับ  
     นายวิเชียร  ขาวขํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุดรธานี) : ทานประธาน 
ครับ ผมเรียนทานประธานเรื่องขอบังคับนะครับ ไมใชขอตกลงของพรรคนะครับ ผมนั่งอยู 
ตรงนี้แลวพรอมที่จะพูด พรอมที่จะอภิปรายนี้ผมถือวาผมทําถูกตองตามขอบังคับ 
เพราะฉะนั้นผมมีสิทธิประทวงทานประธานครับ  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เมื่อสมาชิกทั้งหมดตกลง 
อยางนั้นก็ตองถือวาสภายกเวนขอบังคับขอนั้นเพื่อที่จะดําเนินการไปตามที่ไดตกลงกันไว 
ถาไมเปนไปตามที่ตกลงการประชุมก็จะไมราบร่ืน เพราะฉะนั้นก็ตองไปพูดจากันในพรรค 
กันไปนะครับ คุณสรวงอยูไหมครับ เชิญคุณสรวงครับ 
   นายสรวงศ  เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สระแกว) : สรวงศครับ 
ทานครับ 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  ออ สรวงศ ขอประทานโทษครับ 
   นายสรวงศ  เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สระแกว) : ครับผม 
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่ เคารพ  ทานสมาชิกรัฐสภาผูทรงเกียรติ กระผม 
นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระแกว พรรคประชาราช กระผม 
ขอใชสิทธิในการอภิปรายครั้งนี้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในกรณีเรงดวนมีทั้งหมด 
๓ เร่ืองครับ 
 



๒๒๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          กุลนิษฐ ๙๘/๒ 
 
         เร่ืองแรก คือการวางระบบการถือครองที่ดิน และกําหนดแนวเขตการใช 
ที่ดินใหทั่วถึงและเปนธรรม เปนที่ทราบกันดีอยูแลวนะครับวา ปญหาที่ดินทํากินของ 
พี่นองเกษตรกรในชนบทเปนปญหาที่หลาย ๆ รัฐบาลพยายามที่จะแกไข และออก 
เอกสารสิทธิตลอดจนโฉนดที่ดินใหกับพี่นองเกษตรกร แตปญหาเหลานั้นก็ยังไมไดรับ 
การแกไขอยางทั่วถึงและชัดเจน  กระผมก็อยากจะขอวิงวอนใหกับรัฐบาลชุดนี้ 
ไดแกปญหาที่ดินทํากินใหกับพี่นองเกษตรกรอยางทั่วถึงและเปนธรรม อยางที่ไดบัญญัติ 
ไวในนโยบาย  
  ประเด็นที่ ๒ คือเร่ืองของการขยายพื้นที่ชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในระบบชลประทานของประเทศไทย ทานประธานที่เคารพ เร่ืองของชลประทานเปนเรื่อง 
ที่คนไทยทั้งประเทศใหความสําคัญมาก จะสังเกตเห็นถึงพระบรมฉายาลักษณของ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงงานเกี่ยวกับเรื่องของน้ํา 
อยูตลอดเวลา แตประเทศไทยเปนประเทศที่แปลกอยางหนึ่งครับ รัฐบาลจะตองเสีย 
งบประมาณไมใชนอย ๆ ทุกปอยางแนนอน ที่ผาน ๆ มา ๒ เร่ือง ที่จะตองเสียเงินไป 
คือถาฝนมาเขาก็เรียกวาเปนเบี้ยอุทกภัย ถาฝนแลงก็เปนเบี้ยภัยแลง อยางนี้ทุกปนะครับ 
สิ่งที่กระผมนั้นอยากจะฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ แลวก็ขอใหกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 
ผมขอเสนออยางนี้ครับวา การจะใชงบประมาณตาง ๆ เพื่อจะมาทดแทน แลวก็บํารุง 
ในสิ่งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยเคยมีอยูใหกลับมาเหมือนเดิม กระผมปจจุบัน 
อายุ ๓๒ ป เกิดป ๒๕๑๘ ขณะนั้นประชากรประเทศไทย มีอยู ๑๘ ลานคน ผมเกิดไมทัน 
หรอกครับที่จะเห็นในน้ํามีปลาในนามีขาว สิ่งที่ผมเห็นในปจจุบันคือพี่นองประชาชน โดยเฉพาะ 
ทางดานอีสานพื้นดินแตกระแหง พอน้ํามาน้ําก็ทวม นี่คือสิ่งที่กระผมนั้นอยากจะฝากให 
รัฐบาลชุดนี้ไดแกปญหาระบบชลประทานอยางจริงจังนะครับ --------------------------------- 
 

                   - ๙๙/๑ 
 
 



๒๒๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        ณัฐวัฒน ๙๙/๑ 
 
โดยการนําโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปรับปรุง มาใช 
มาสรางใหเปนรูปธรรมใหไดนะครับ ยกตัวอยาง สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งผมยังเห็นอยู 
ปจจุบันนี้ คลองรังสิตเปนสายหลัก แลวก็มีเปนคลองกางปลาออกมาเปนคลองหนึ่ง 
คลองสอง คลองสาม ตลอดจนไปเกือบจะถึงธัญบุรีโนนนะครับ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
ผมอยากจะใหรัฐบาลชุดนี้ไดเนนใหเกิดเปนรูปธรรมใหไดนะครับ  

ประเด็นที่ ๓ ที่ผมอยากจะกลาวถึงคือ ประเด็นในเรื่องของการศึกษา 
ผมขอใชตรงนี้นะครับวา กระผมเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาลที่จะใหคอมพิวเตอร 
แลปท็อปกับนอง ๆ นักเรียนทุก ๆ คนใหไดมีการใชคอมพิวเตอรเกิดขึ้น แตผมกราบเรียน 
อยางนี้นะครับวา เปนสิ่งที่แปลกอยางหนึ่งวาทุกทานคงจะสังเกตเห็นเด็กสมัยนี้ 
มีความกาวราว ไมมีสัมมาคารวะกับผูใหญแมแตกับพอกับแม สิ่งที่เกิดขึ้นไมใชเรื่องที่ 
นาแปลกนะครับ เปนเพราะวาสิ่งตาง ๆ รอบตัวเขาที่ผานมา สมัยผมมีการเรียน 
การสอนอาจารยไมไดหันหลังใหนักเรียนตลอดเวลาเขียนกระดาน พอออดเลิกเรียนปุบก็ยังมี 
การจับกลุมคุยกัน อาจารยก็ยังมีการคุยกับลูกศิษย แตสมัยนี้ตองยอมรับนะครับวา 
ที่เกิดปญหาอยางนี้ขึ้นแลวจะเปนปญหาใหญในอนาคต เพราะวาเราไปเนนในการที่จะ 
ใชเครื่องมาสอนคน เราไมไดใชคนมาสอนคนนะครับ สิ่งที่แปลกก็คือขาราชการครู 
ขาราชการหมอ ที่เปนครู เปนหมอ เดี๋ยวนี้สังเกตเห็นนะครับการเรียนที่จะผลิตครู 
ออกมานี่ไมมีใครอยากเรียนครูแลวครับ เพราะอะไร เงินเดือนต่ํา ครูบานผมสระแกว 
บางโรงเรียนนักเรียน ๓๐๐ คน  ๒๐๐ คน  ครู ๕ คน ๖ คน แลวจะเอาที่ไหนไปสอนเด็กครับ 
ครูคนหนึ่งสอน ๓–๔ วิชา นี่ละครับคือปญหา ขาราชการครูสมมุติวาปนี้เกษียณ ๑๐๐ คน 
บรรจุเขามาใหมเพียง ๒๐–๓๐ เปอรเซ็นตเทานั้น บุคลากรนอยลงเรื่อย ๆ ผมอยากจะ 
เนนตรงนี้นะครับวาผมอยากจะใหรัฐบาลชุดนี้เนนในเรื่องของการสรางบุคลากรในการ 
เพิ่มบุคลากรที่จะติดอาวุธใหกับเยาวชนของชาติที่จะไปสูรบในเรื่องของการทํามาหากิน 
กับตางประเทศในอนาคต ผมเห็นดวยนะครับในเรื่องของคอมพิวเตอร แตอยางที่ม ี
 



๒๒๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                            ณัฐวัฒน ๙๙/๒ 
 
ทานสมาชิกจากพรรคชาติไทยไดพูดเปรียบกันเหมือนกับวาการใหรถกับคนที่ขับรถไมเปน 
เดี๋ยวนี้โรงเรียนตามชนบทไมใชไมมีคอมพิวเตอรนะครับ มีแตใชกันไมเปนนะครับ 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะอยางนี้นะครับวา อยากจะสนับสนุนในทุก ๆ นโยบายที่รัฐบาล 
ชุดนี้ไดรางขึ้นมา แตผมอยากจะใหขอสังเกตใน ๓ ขอหลัก ๆ ที่กระผมไดเสนอไปนะครับ 
ในการที่เราจะตองเนนเรื่องการใชคนมาสอนคนใหเวลากับเด็ก ใหเขาไดบอกเรา 
ใหเขาไดรูวาเราเอาใจใสเขา ไมใชวาเอะอะอะไรก็จะใชเครื่อง ใชคอมพิวเตอร ใชทีวี 
ไปสอนเขา ครูแทนที่จะหันกนใหเด็กเขียนกระดาน เขียนอยางเดียวเลย พอถึงเวลา 
ออดหมดเวลาก็แยกยายกันไปใครสงสัยอะไรก็ไปเรียนพิเศษเพิ่มเอา นี่คือการสรางรายได 
ที่ไมเหมาะสมนะครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๐๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ดวงใจ ๑๐๐/๑ 
 
ผมอยากจะกราบเรียนใหกับรัฐบาลชุดนี้ผานทานประธานใหไดใหความสําคัญกับเยาวชน 
ของชาติใหมากกวานี้ เพราะวาคนรุนกระผม ผมพูดเรื่องนี้ที่เขาใจ เพราะวาก็เพิ่งผาน 
วัยรุนมาหมาด ๆ ก็อายุไมมากเทาไร แตวาก็ไดรับฟงจากนอง ๆ เยาวชนทั้งเด็กกรุงเทพฯ 
แลวก็เด็กตางจังหวัดดวยนะครับ งบประมาณตาง ๆ ในการที่จะเอาไปซื้อคอมพิวเตอร 
ซื้ออะไรอยางนี้ ผมอยากจะเห็นแควาเด็กในชนบท นอง ๆ นักเรียน มีเสื้อผา มีหนังสือ 
ใหม ๆ ไดใช ผมเคยไปเปนตัวแทนในการมอบรางวัล สมมุติวาประกาศชื่อขึ้นมาวา 
นายสรวงศ เทียนทอง แตขึ้นมาเปนเสื้อผูหญิง เปนเด็กหญิงอะไรไมรู แตเปนผูชายขึ้นมา 
อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในอนาคตมากกวาที่จะใหนอง  ๆ  นักเรียนนั้นไดถือ 
คอมพิวเตอรไปเรียนตามชนบท ใหนอง ๆ ของผมไดใสเสื้อใหม รองเทาใหม ถุงเทา 
ไมตองขาดไปเรียนนะครับ ผมก็ขอกราบขอใชเวลารัฐสภาเพียงเทานี้ กราบขอบพระคุณ 
มากครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ขอเชิญคุณหมออําพล 
  นายอําพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : กราบเรียน 
ทานประธานรัฐสภาที่ เคารพครับ กระผม นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่สมาชิกวุฒิสภา ในนามของคณะกรรมาธิการ 
สาธารณสุข สภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่มีทานผูหญิงปรียา เกษมสันต ณ อยุธยา 
ขอประทานโทษที่เอยนามทานครับ เปนประธานครับ กระผมใครขออนุญาตอภิปราย 
แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในดานการพัฒนาสุขภาพประชาชน 
ซึ่ งปรากฏอยู ในเอกสารนโยบายหนา  ๙  ขอ  ๒ .๓  นโยบายการพัฒนาสุขภาพ 
ของประชาชนรวม ๔ ประเด็นครับ ทานประธานที่เคารพครับ หากอภิปรายไปแลว 
อาจจะเลย ๒๐ นาทีบางเล็กนอย ขอความกรุณาทานประธานไดกรุณาใชดุลยพินิจ 
ใหความเมตตา เพราะวาสักครูนี้โควตาของ สนช. นั้นไดรนเวลาสั้นเขามาประมาณ 
๙ นาทีครับ หากทานเห็นวายังเปนสาระ แลวก็เปนประโยชนก็ขอความกรุณาทานครับ 
  ประเด็นที่ ๑ ครับทานประธานที่ เคารพ เปนที่นายินดีครับที่ รัฐบาล 
ไดเขียนไวในนโยบายขอ ๒.๓.๑ นะครับ วาจะเพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ 
 



๒๓๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ดวงใจ ๑๐๐/๒ 
 
ถวนหนาใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมเปนอุปสรรคครับ ทานประธานครับ 
ในปจจุบันนี้คุณภาพบริการของการบริการภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ยังมีปญหาและมีอุปสรรคมากมายที่ทําใหประชาชนเขาไมถึงบริการที่ดีครับ กระผมจะขอ 
อนุญาตนําเรียน ๓ เร่ืองดวยกันครับ เร่ืองที่ ๑ ครับ ปจจุบันนี้ยังมีความเหลื่อมล้ํากัน 
อยางมากระหวางประชาชนที่อยูภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติซึ่งมีอยูประมาณ 
๔๘ ลานคนนะครับ กับผูที่อยูภายใตระบบประกันสังคมและกลุมขาราชการ พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจและครอบครัว โดยประชาชนที่อยูในกลุมแรกนี้ ๔๘ ลานคน ไดรับงบประมาณ 
สนับสนุนเพียงปละประมาณ ๙๐,๐๐๐ ลานบาท ในขณะที่ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และครอบครัวซึ่งมีจํานวนไมถึง ๑๐ ลานคน ใชงบประมาณรักษาพยาบาลสูงถึงปละ 
๔๐,๐๐๐ กวาลานบาทครับ ตรงนี้เปนความเหลื่อมล้ําที่รุนแรง เพราะฉะนั้นคุณภาพบริการ 
สําหรับประชาชน ๔๗–๔๘ ลานคนจึงมีปญหามาโดยตลอด ตรงนี้กระผมอยากจะขออนุญาต 
กราบเรียนถามทานประธานผานไปยังรัฐบาลครับวารัฐบาลมีนโยบายอยางไรที่จะลด 
ความเหลื่อมล้ําตรงนี้เพื่อจะไปเพิ่มคุณภาพบริการใหกับประชาชนภายใตระบบหลกัประกนั 
ที่รัฐบาลไดกลาวถึงครับ  
  สําหรับเร่ืองที่ ๒ ในประเด็นที่ ๑ ครับทานประธาน การจัดบริการสาธารณสุข 
ใหแกคนไทยภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๔๘ ลานคนนี้นะครับ ประชาชนสวนใหญ 
เปนชาวบานที่อยูในภูมิภาคและชนบทครับ ประสบปญหาขาดแคลนแพทย พยาบาล 
เร้ือรังรุนแรงมาโดยตลอด ประเทศไทยมีแพทยโดยเฉลี่ยโดยประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน 
ทํางานอยูในเมืองและในกรุงเทพฯ เปนสวนใหญ ทํางานอยูในโรงพยาบาลชุมชนระดับ 
อําเภอทั่วประเทศเพียงประมาณรอยละ ๑๐ เทานั้นเองครับ คือประมาณ ๓,๐๐๐ คน ---- 
 
                - ๑๐๑/๑ 
 
 
 
 



๒๓๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๐๑/๑ 
 
แตตองแบกรับภาระบริการประชาชนกวาครึ่งประเทศ แพทย พยาบาลเหลานี้ตอง 
ทํางานหนักอยูในภาวะงานลนมือ เครียดและเหน็ดเหนื่อย ในขณะที่ประชาชนนั้น 
คาดหวังในเรื่องของสิทธิและคาดหวังคุณภาพบริการที่สูงขึ้น จึงเกิดปญหาความขัดแยง 
มีปญหาความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยมากขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันนั้น 
รัฐบาลไดมีนโยบายขยายบริการธุรกิจสุขภาพ ซึ่งเขียนไวในนโยบายปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการนะครับ อยูในขอ ๓.๒.๓.๒ หนา ๑๕ ซึ่งนโยบาย 
ขยายบริการธุ รกิจสุขภาพนี้ เปนนโยบายที่ มุ งผลกําไรทางเศรษฐกิจ เปนหลัก 
แตในขณะเดียวกันนโยบายนี้จะเปนตัวดูดแพทย พยาบาลใหเขาเมืองมากขึ้นเพื่อไป 
รองรับการจัดบริการใหกับตางชาติ ก็จะเปนการซ้ําเติมปญหาการขาดแคลนแพทย 
พยาบาลในชนบทรุนแรงมากขึ้น ตรงนี้ก็เปนคําถามครับสําหรับรัฐบาลวามีนโยบาย 
และมาตรการที่จะแกปญหาความรุนแรงอยางนี้ไดอยางไร เพราะดูไปแลวนโยบาย 
ทางดานเศรษฐกิจประเด็นนี้และนโยบายทางดานสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะขัดแยง 
กันอยูในตัวครับ  
   เร่ืองที่ ๓ ในประเด็นที่ ๑ เร่ืองนี้เปนเรื่องปญหาการเขาถึงยาของผูปวยที่ 
อยูภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปญหานี้เปนปญหาใหญครับ เพราะรัฐบาล 
มีงบประมาณใหผูปวยตอหัวเพียงปละประมาณ ๒,๑๐๐ บาทเศษตอคน ในขณะที่ 
จําเปนตองขยายชุดสิทธิบริการ ชุดสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพราะมีโรคภัยไขเจ็บ 
เพิ่มขึ้ น  และยาหลายชนิดมี ราคาแพง  เพราะยัง เปนยาที่ติดสิทธิบัตรอยูครับ 
ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองการเขาถึงยาจําเปนของผูปวยภายใตระบบหลักประกันนี้ 
เปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งรัฐบาลชุดที่แลวไดมีการดําเนินการมาตรการบังคับใชสิทธิโดยรัฐ 
เหนือสิทธิบัตรยา ที่เรียกวา คัมพัลซะรี ไลเซนซิง (Compulsory Licensing) ขอประทานโทษ 
ที่ใชภาษาอังกฤษครับ หรือที่คนไทยขณะนี้รูจักกันวา ซีแอล (CL) เร่ืองนี้กรรมาธิการ 
สาธารณสุขของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดติดตามศึกษามาตลอดอยางใกลชิดครับ 
พบขอมูลดังนี้ครับทานประธานครับ รัฐบาลชุดที่แลวไดนําการบังคับใชสิทธิโดยรัฐเหนือ 
สิทธิบัตรยา ผมจะเรียกสั้น ๆ วาซีแอลนี้นะครับ สําหรับยาตานไวรัส ๒ รายการ ยาละลาย 
 



๒๓๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๐๑/๒ 
 
ลิ่มเลือดในผูปวยโรคหัวใจ ๑ รายการนะครับ เพื่อทําใหสามารถซื้อยาชื่อสามัญตัวเดียวกัน 
ในราคาที่ถูกลงเปน ๑๐ เทามาใชรักษาผูปวย ทําใหสามารถประหยัดงบประมาณไดปละ 
เปนพันลานบาทครับ สามารถนําเงินที่ประหยัดไดไปขยายสิทธิใหกับผูปวยไตวายเรื้อรัง 
สามารถฟอกไตไดเปนพันคนนะครับ แลวก็สามารถขยายการเขาถึงยาของผูปวยเอดสและ 
ผูปวยโรคหัวใจภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดเปนหมื่นคน และรัฐบาลยังได 
ขยายการทําซีแอลเพิ่มอีก ๔ รายการ สําหรับยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็ง 
กระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และมะเร็งเตานมที่มีราคาแพงมาก ซึ่งก็จะสามารถทําใหผูปวย 
ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขาถึงยาเหลานี้เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐,๐๐๐–๑๒,๐๐๐ ราย 
และประหยัดงบประมาณไดปละถึง ๔,๐๐๐–๕,๐๐๐ ลานบาทครับ 
   ทานประธานที่เคารพ เร่ืองซีแอลนี้กระผมขออนุญาตขยายความเพิ่มเติม 
โดยสังเขปดังนี้ โดยหลักการแลวเปนหลักการสากลของการที่มีกฎหมายทรัพยสิน 
ทางปญญาระหวางประเทศ ซึ่งบานเราก็มีกฎหมายสิทธิบัตรบังคับใชอยู กฎหมายนี้ 
รัฐจะใหสิทธิบัตรหรือเอกสารสําคัญที่รัฐออกใหแกผูลงทุนในการวิจัยเพื่อการพัฒนา 
หรือประดิษฐสิ่งใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชในเชิงพาณิชยได โดยรัฐใหสิทธิผูกขาดแก 
ผูทรงสิทธิในการนําเขา จําหนาย หรือใชผลิตกรรมนั้นเปนเวลานานถึง ๒๐ ป ก็เพื่อใหผูลงทุน 
ไดถอนทุนจากทรัพยสินทางปญญาของตน เร่ืองยาก็เขาขายเรื่องนี้ครับ เมื่อบริษัทยา 
ขามชาติจดสิทธิบัตรยา เขาก็จะไดรับการคุมครองนานถึง ๒๐ ป แลวก็จะสามารถกําหนด 
ราคายาที่สูงไดเพราะไมมีคูแขง โดยอางวาการผลิตยาแตละตัวตองลงทุนศึกษาวิจัย 
และพัฒนาดวยตนทุนที่สูงมาก แตในความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม ทานประธานที่เคารพครับ 
หนังสือที่กระผมถืออยูนี้คือหนังสือกระชากหนากากธุรกิจยาขามชาตินะครับเปนภาษาไทย 
ที่แปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษที่เรียกวา เธอะ ทรูธ อะเบาท เธอะ ดรัก คัมพะนีส 
(The Trugh About the Drug Companies) ซึ่งเขียนโดยแพทยหญิงมารเซีย แอนเจลล ซึ่งเปน 
ผูที่มีวิชาการและก็ไดรับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา ไดกลาวถึงการวิเคราะหขอมูลในเชิง 
ประจักษนะครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
                 - ๑๐๒/๑  



๒๓๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๐๒/๑ 
 
พบวาธุรกิจยาในสหรัฐอเมริกามีมูลคาสูงถึง ๒ แสนลานดอลลาร หรือประมาณ 
๘ ลานลานบาทตอปครับ ระบบผลิตและจําหนายเปนระบบที่ซับซอนและดํามืด ที่เรียกวา
ดํามืด ก็คือปดลับ ประชาชนทั่วไปรูแตเพียงที่บริษัทยาบอกวาเราทําเพื่อประชาชน 
ยาแพงเพราะเราลงทุนวิจัยมาก แตขอเท็จจริงที่แพทยหญิงผูนี้ไดศึกษาวิจัยพบวา 
การวิจัยสวนใหญในการผลิตยาใหมไมไดทําโดยบริษัทยาครับ แตเปนการลงทุน 
โดยรัฐ คือใชเงินของสาธารณะ บริษัทยาไดกําไรมหาศาลบนความเจ็บปวยของประชาชน 
ราคายาแพงทําใหคนจนทั้งในสหรัฐอเมริกาเองและในโลกไมสามารถเขาถึงยาจําเปน 
ตอชีวิตได  ผูบ ริหารระดับสูงของบริษัทยาบางรายมี เงินเดือนแต มีคาตอบแทน 
ประจําปประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท ๓,๐๐๐ ลานบาทตอคนตอป ไมนับรวมหุนที่มีอยู 
ในบริษัทอีก เงินที่บริษัทยาจํานวนมากใช ใชเพื่อการวิ่งเตนนักการเมือง ในการออก 
กฎหมายหรือยับยั้งการออกกฎหมาย ซึ่งจะยังประโยชนใหกับบริษัทยา ตรงนี้อาจจะตอง 
ขีดเสนใตไวสัก ๒–๓ เสน สําหรับที่เราจะไดดูกันตอไปนะครับ และยังทําใหประชาชน 
เสียประโยชนในการเขาถึงยา เพราะราคาแพงมาก ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองครับ 
คนอเมริกาซื้อยาแพงมากก็จะไปขอซื้อยาที่ประเทศขางเคียง ที่แคนาดาซึ่งถูกกวา 
บริษัทยาก็วิ่งเตนใหรัฐสภาออกกฎหมายหามประชาชนของตัวเองซื้อยาจากตางประเทศ 
และมีการใชเงินเขาไปครอบงําอยูในระบบการทํางานของระบบของสํานักงานอาหาร 
และยาตาง ๆ ในประเทศตาง ๆ เปนจํานวนมาก ที่กระผมกราบเรียนตรงนี้เพื่อจะ 
ใหเห็นวาอิทธิพลของบริษัทยาขามชาตินั้นมากมายสักเพียงใดครับ ทานประธานครับ 
เมื่อความจริงเปนดังนั้น ในระดับสากลเขาจึงมีขอตกลงสําคัญเกิดขึ้นที่เรียกวา ประกาศที่ 
กรุงโดฮา ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษนะครับคือ โดฮา เดคคลาเรชั่น ออน ทริพส แอนด 
พับลิก เฮลธ (Doha Declaration on Trips and Public Health) นะครับ ขอตกลงนี้ 
เปนขอตกลงภายใตองคการคาโลกนะครับ เขากําหนดวาประเทศสมาชิกองคการคาโลก 
สามารถออกกฎหมายหรือมาตรการยืดหยุนใหรัฐหรือผูอ่ืนใชสิทธิแทนผูทรงสิทธิได 
ในกรณีที่ทําเพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อใหเกิดการถวงดุลเจาของธุรกิจที่ผูกขาด 
สิทธิบัตรอยางไรคูแขง ซึ่งถาไมมีชองทางนี้ในการถวงดุลนะครับ ประชาชนก็จะเกิดปญหา 
 



๒๓๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๐๒/๒ 
 
การเขาไมถึงการบริโภคสินคาและยาจําเปน  ขอตกลงนี้ เปนขอตกลงสากลครับ 
ทานประธานครับ กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศเราก็เขียนรองรับขอตกลงนี้ บริษัทยา 
ทุกแหงทราบขอตกลงนี้มาโดยตลอดและทราบกฎหมายนี้มาโดยตลอดครับ ประเทศ 
ที่พัฒนาแลวทุกประเทศก็ทราบ แลวมีการใชมาตรการการทําซีแอลกันมาโดยตลอด 
ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝร่ังเศส อิตาลี บราซิล ประเทศเพื่อนบานของเรา 
เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตนครับ ไมใชเร่ืองแปลก ไมใชเร่ืองใหมครับ แตประเทศไทย 
เราไมเคยทํามากอนครับ จนกระทั่งรัฐบาลที่ผานมาไดทําซีแอลเปนครั้งแรก เพราะวา 
ประเทศไทยตองดูแลผูปวยภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต 
๒๕๔๕  ครับ  เพื่ อจะใหคนไทยเขาถึ งยาไดทั่ วถึ ง  กฎหมายสิทธิบัตรของไทย 
ไดกําหนดใหกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของมีอํานาจบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาได 
เมื่อทําซีแอลแลวรัฐยังตองจายลิขสิทธิ์นะครับ คาลิขสิทธิ์ใหกับบริษัทที่เปนผูทรงสิทธิ 
ในอัตราที่สมเหตุสมผล และบริษัทยาผูทรงสิทธิถาไมพอใจก็สามารถใหกรมทรัพยสิน 
ทางปญญาชี้ขาดได ไมไดเอามาฟรีนะครับ จากนั้นรัฐก็มีสิทธิที่จะสั่งยาชนิดเดียวกัน 
ที่ผลิตโดยบริษัทยาอื่นที่เปนสูตรสามัญที่มีมาตรฐานเดียวกันจากบริษัทยาอื่น ซึ่งมักจะ 
ถูกกวาเปนสิบ ๆ เทามาใชในการรักษาผูปวยในระบบหลักประกันสุขภาพแหงรัฐ ซึ่งอันนี้ 
เปนเหตุผลวาที่กระผมกราบเรียนวาทําไมรัฐประหยัดเงินไดมากและขยายบริการไดมาก 
แตรัฐไมมีสิทธิเอายานี้ไปขายเปนเชิงการคา หรือขายในทองตลาดทั่วไปนะครับ 
กระผมจะกราบเรียนอยางนี้ครับทานประธาน ยกตัวอยางยาชนิดหนึ่งเปนยารักษา 
มะเร็งเตานมบริษัทยาผูทรงสิทธิผลิตและขายเม็ดละ ๒๓๐ บาท ผูปวยตองทานวันละเม็ด 
เดือนหนึ่งก็ประมาณ ๗,๐๐๐ บาท แตยาเดียวกันนี้ผลิตเปนยาสามัญบริษัทอื่นผลิต 
ที่ไมใชบริษัทผูทรงสิทธิยาราคาเม็ดละเพียง ๖ บาท ถึง ๗ บาทเทานั้น ราคาถูกกวากัน 
๓๐ เทาครับ เพราะฉะนั้นนโยบายการทําซีแอลนี้ก็เพื่อจะทําใหคนไทยภายใตระบบ 
หลักประกันสุขภาพเขาถึงยา ------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                    - ๑๐๓/๑ 
 



๒๓๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 จีรนุช ๑๐๓/๑ 
 
การใชมาตรการทําซีแอลเชนนี้นะครับ รัฐสามารถทําไดเพราะถูกหลักสากล ถูกกฎหมาย 
สากลและกฎหมายไทย รัฐสามารถประหยัดงบประมาณ ขยายการเขาถึงยาใหกับ 
ประชาชนไดอยางชัดเจน ทานประธานครับ มีบางทานเปนหวงวาการทําซีแอลจะเปนเหตุ 
ใหตางชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาใชเปนเงื่อนไขตอบโตทางการคาและจะกระทบ 
การสงสินคาออกของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ขอเท็จจริงเปนอยางนี้ครับ 
ทานประธานครับ สหรัฐอเมริกาไมสามารถนําประเด็นซีแอลมาใชเปนขออางตัดสิทธิ 
ทางดานการคาหรือกีดกันทางดานการคาใหกับประเทศไทยไดเลย เพราะประเทศไทย 
ไดทําตามขอตกลงสากล และประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ใชทําซีแอลดวยเชนเดียวกัน 
การที่สหรัฐอเมริกาไดจัดประเทศไทยอยูในประเทศที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษเมื่อปที่แลว 
หรือไพรออริตี้ วอช ลิสท (Priority watch list) นะครับเมื่อปกลาย สหรัฐอเมริกาไมไดอาง 
เหตุผลการทําซีแอลของประเทศไทยครับ แตประเด็นที่สหรัฐอเมริกานํามาอางนั้น 
เปนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ เชน เร่ืองเทปผี ซีดีเถื่อน  เปนตน ไมไดนําประเด็นเรื่อง 
ซีแอลมาใชเปนขออาง เพราะการทําซีแอลนั้นถูกตองตามหลักสากลและถูกตามกฎหมาย 
และประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ทําครับ ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองนโยบายมาตรการ 
บังคับใชสิทธิโดยรัฐเหนือสิทธิบัตรยานี้ก็เพื่อใหผูปวยภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ 
ของรัฐเองเขาถึงยาจําเปนโดยถวนหนา ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งกระผม 
กราบเรียนตอนตนที่ รัฐบาลเขียนไววา เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ 
ถวนหนา และใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมมีอุปสรรคนะครับ ไมเปนอุปสรรค 
ทานประธานที่เคารพครับ แตชวงที่ผานมานี่ทาทีของรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไดแสดงออกถึง 
แนวทางการบริหารงานเกี่ยวกับเร่ืองนี้กอนที่รัฐบาลจะไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาในวันนี้ 
ดูคลายกับวาอาจจะไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวเมื่อเชาวันนี้เองครับ 
กระผมใครขออนุญาตเรียนถามทานประธานผานไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีวารัฐบาล 
มีนโยบายตอเร่ืองนี้อยางไรกันแน รัฐบาลจะยืนขางประโยชนของประชาชนภายใต 
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ๔๘ ลานคน และระบบสวัสดิการอื่นของรัฐตามนโยบาย 
ที่แถลงไว หรือจะเลือกยืนอยูขางผลประโยชนของกลุมบุคคลหรือกลุมธุรกิจขามชาติ 
เปนหลักครับ  



๒๓๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๐๓/๒ 
 
   ทานประธานครับ ในประเด็นที่ ๒ ครับ ประเด็นที่ ๒ กระผมอยากจะ 
ขออนุญาตกราบเรียนเรื่องการกระจายอํานาจและการกระจายบริการสาธารณะ 
ซึ่งรัฐบาลไดเขียนนโยบายไวในขอ ๘.๑.๖  ๘.๑.๗ หนา ๒๕ นะครับ ในนโยบายการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน แตในดานงานดานสาธารณสุขนะครับ รัฐบาล 
ไมไดเขียนเรื่องนี้ไว ซึ่งรัฐบาลอาจจะคิดอยูแลวนะครับ กระผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา 
ในปจจุบันประเทศของเราในดานสุขภาพนั้นไดมี พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใชแลว มีการจัดงบประมาณบริการสาธารณสุขใหประชาชนแบบตอหัว 
ตอคนตอปนะครับ ตอหัวตอคนตอปนี่ก็พูดซ้ําครับ จริง ๆ ก็คือตอคนตอปนะครับ 
ไมไดจัดสรรผานกระทรวงสาธารณสุขแบบเดิมแลว แตโรงพยาบาล สถานบริการ 
และสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขยังคงเปนสถานบริการของรัฐที่ขึ้นกับ 
กระทรวงสาธารณสุขเหมือนเดิมในอดีต ยังคงถูกพันธนาการดวยการบริหารดวยระบบ 
และระเบียบราชการรวมศูนยเชนเดิมทุกอยาง ซึ่งทําใหขาดความคลองตัวในการบริหาร 
ทั้ง ๆ ที่ปรับระบบการเงิน การคลังไปแลวอยางสิ้นเชิงก็จะเจอปญหามากมาย ทั้งเรื่อง 
การหาตําแหนงบรรจุบุคลากรใหม ซึ่งก็จะไปติดขัดขอจํากัดมาตรการควบคุมขนาด 
กําลังคนภาครัฐ ทําใหเปนงูกินหางแกปญหาไมได ทั้ง ๆ ที่ระบบการเงินการคลังเปลี่ยนไปแลว 
รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ และป ๒๕๕๐ ก็ไดกําหนดทิศทางกระจายอํานาจไวชัดเจน ปจจุบัน 
เรามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ 
เรามีการทดลองใหโรงพยาบาลบางแหงออกไปบริหารในรูปแบบองคการมหาชน เชน 
โรงพยาบาลบานแพว ซึ่งก็ทํางานประสบความสําเร็จไดดีมาก เรามีการทดลองถายโอน 
สถานีอนามัยให อบต. เพื่อที่มีความพรอมรับไปบริหารจัดการนะครับ ดูแลจัดบริการ 
สาธารณะ แตเร่ืองนี้ไมมีความชัดเจนในนโยบายของรัฐบาล กระผมใครขออนุญาต 
กราบเรียนรัฐบาลวามีนโยบายผลักดันเรื่องการกระจายอํานาจ และการจัดบริการ 
สาธารณสุขออกไปจากกระทรวง ทบวง กรมที่อยูกับรัฐบาลกลางอยางไรหรือไมนะครับ 
จะมีการผลักดันสิ่งที่ทําแลว และทดลองทําอยูใหขยายผลหรือไมอยางไรครับ  
   ประเด็นที่ ๓ ครับทานประธานครับ เร่ืองนโยบายการจัดการกับผลกระทบ 
 



๒๓๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๐๓/๓ 
 
ดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ เร่ืองนี้ไมพบวามีการเขียนไวในนโยบาย 
ดานสุขภาพหรือในสวนใด ๆ ------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๐๔/๑ 
 
ทานประธานครับ ปจจุบันนี้ประชาชนไดรับผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 
เพิ่มขึ้นมากมายครับ ยกตัวอยางเชน ที่มาบตาพุด ที่ระยอง ผูปวยเจ็บปวยเรื้อรังเปนมะเร็ง 
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศชัดเจน ผลกระทบดานสุขภาพจากการทําเหมือง 
จากโรงไฟฟาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ ก็ได 
เขียนไวชัดเจนวา การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอันกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 
อยางรุนแรง ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได 
เวนแตไดศึกษาผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนกอน 
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๐ ที่ใหมีการประเมินผลกระทบ 
ดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ โดยใหสิทธิประชาชนรองขอใหมีการประเมินผลกระทบ 
และมีสิทธิเขารวมดวย ขอนี้กระผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนวารัฐบาลไดมีการกําหนด 
เปนนโยบายเอาไวหรือไมอยางไรนะครับ หรือกระผมหวังวารัฐบาลคงไมคิดหวังวาจะให 
ประชาชนไดรับผลกระทบตอไป ตองเผชิญชะตากรรมดวยตัวเองตอไปตามลําพัง  
   ทานประธานครับ  ประเด็นสุดทาย  ขออนุญาตใชเวลาอีกนิดเดียว 
ประเด็นที่ ๔ ประเด็นนี้ก็ไมปรากฏอยูในนโยบายของรัฐบาลดานสุขภาพ แตกระผม 
ในนามของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอฝากรัฐบาล 
พิจารณารางกฎหมาย ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจาก 
บริการสาธารณสุข ซึ่งมีการยกรางกันไวแลวนะครับ โดยที่ฝายราชการ ฝายวิชาการ 
และฝายประชาชนไดรวมกันยกราง เพื่อหวังใหมีกองทุนชดเชยความเสียหายใหแกประชาชน 
ที่ใชบริการสาธารณสุขโดยไมตองพิสูจนความผิด ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการเยียวยาผูปวย 
ที่ไดรับผลเสียหายอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหสัมพันธภาพระหวางผูปวยกับแพทยดีขึ้น 
ลดความขัดแยงระหวางกันไดมาก เร่ืองจะไดไมตองไปถึงโรงถึงศาลมาก อยางในปจจุบัน 
เร่ืองนี้ขออนุญาตกราบเรียนฝากรัฐบาลไดกรุณาชวยพิจารณาดวยในรัฐบาลที่แลวเรื่องนี้ 
ยังมาไมถึงสภานะครับ รางพระราชบัญญัติฉบับที่ ๒ รางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย 
จากรถ ปจจุบันนี้มี พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถอยูแลว แตคณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสุขไดศึกษาเรื่องนี้แลวมีความเห็นวาระบบภายใต พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย 
 



๒๓๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๐๔/๒ 
 
จากรถที่ใชอยูในปจจุบันนี้ลาสมัยแลวเมื่อบริบทตาง ๆ เปลี่ยนไป มีการสิ้นเปลืองคาใชจาย 
ในการบริหารผานเอกชนสูงมาก ในขณะที่ประชาชนผูประสบภัยไมไดรับการดูแลเทาที่ควร 
ควรจะจัดระบบเสียใหม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขจึงไดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 
ขึ้นมา มีอาจารยดอกเตอรอัมมาร สยามวาลา ขอประทานโทษตองเอยนามทานนะครับ 
เปนประธานยกรางพระราชบัญญัติฉบับใหมขึ้นมา แลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
มีมติใหสงไปใหรัฐบาลชุดที่แลวพิจารณาดําเนินการ เนื่องจากเปนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ 
การเงินซึ่งสภาไมสามารถดําเนินการเองได แตรัฐบาลชุดที่แลวยังมิไดดําเนินการใด ๆ นะครับ 
จึงขออนุญาตฝากกราบเรียนทานประธานไปถึงรัฐบาลชุดปจจุบันวาไดกรุณาชวย 
พิจารณาและผลักดันใหเปนผลสําเร็จตอไปดวย ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณสามารถ  
   นายสามารถ  ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : 
ทานประธานที่เคารพ ผม สามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ ผมดีใจที่รัฐบาลไดใหความสําคัญตอรถไฟฟาและที่ดีใจมากเปนพิเศษ 
ก็คือรัฐบาลตองการกอสรางรถไฟฟา ๙ สาย ระยะทางกวา ๓๐๐ กิโลเมตร ใหแลวเสร็จ 
ภายใน ๓ ป ถาตองการใหประชาชนไดใชรถไฟฟาในเร็ววันนี้ รัฐบาลควรที่จะคัดเลือก 
เสนทางจากแผนแมบทมาทําการกอสราง ไมตองศึกษาและออกแบบใหมใหเสียทั้งเงิน 
และเวลา แผนแมบทรถไฟฟาไดมีการศึกษากันมาแลวอยางรอบคอบ มีการปรับแกแผน 
กันมาแลวหลายครั้ง ใชเงินไปไมต่ํากวา ๓,๐๐๐ ลานบาท แตถึงแมจะเปนการคัดเลือก 
เสนทางจากแผนแมบทก็ตาม ก็ยังตองใชเวลาในการกอสรางอยูดี ยกตัวอยาง เชน 
การกอสรางเสนทางสายสีมวง จากบางใหญมาบางซื่อซึ่งมีความพรอมมากที่สุด ---------- 
 
                          - ๑๐๕/๑ 
 
 
 
 



๒๔๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๐๕/๑ 
 
สมมุติวาเริ่มหาผู รับเหมาในวันนี้ กวาจะเริ่มกอสรางไดก็เปนเดือนมีนาคมปหนา 
เพราะตองผานกระบวนการตาง ๆ การกอสรางใชเวลาประมาณ ๓ ป รวมเวลาทั้งหมด 
นับตั้งแตวันนี้ไมนอยกวา ๔ ป จึงจะไดใชรถไฟฟาสายสีมวงครับ การกอสรางรถไฟฟา 
ตองใชเวลาพอสมควร ในกรณีที่เปนรถไฟลอยฟาตองใชเข็มเจาะจํานวนมาก โดยที่สถานี 
จะตองใชเข็มเจาะสถานีละประมาณ ๓๖ ตน และที่ทางวิ่งซึ่งมีเสารองรับทุก ๆ  ระยะ ๓๐-๓๕ เมตร 
จะตองใชเข็มเจาะเสาละ ๑ ตน การทําเข็มเจาะนั้น ๑ ตน ใชเวลา ๒ วัน หากตองการเรงรัด 
การกอสรางโดยเปดพื้นที่กอสรางหลาย ๆ พื้นที่พรอมกันก็จะยิ่งทําใหรถติดมากขึ้น 
ทานประธานครับ เพื่อใหรถไฟฟาเกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชน ผมมีเร่ืองสําคัญ 
ขอเสนอ ๗ เร่ืองครับ  
   เ ร่ืองที่  ๑  ระบบอาณัติสัญญาณ  อาณัติสัญญาณมีบทบาทสําคัญ 
ในการควบคุมการเดินรถปองกันอุบัติเหตุไมใหรถไฟฟาชนกัน อีกทั้งยังชวยใหมีการใช 
ความจุของรางไดอยางเต็มสมรรถนะ อาณัติสัญญาณมี ๒ ระบบ คือระบบปดกับระบบ 
เปด ระบบปด หมายถึงอาณัติสัญญาณที่ไมสามารถเชื่อมตอกับอาณัติสัญญาณของ 
ผูผลิตรายอื่นไดทําใหรถไฟฟาเสนทางใหมที่จะมีการตอขยายจําเปนจะตองใชอาณัติ 
สัญญาณของผูผลิตรายเดิมเทานั้น มิฉะนั้นรถไฟฟาที่วิ่งอยูบนเสนทางเดิมจะไมสามารถ 
วิ่งบนเสนทางใหมได หลายทานคงอยากทราบวารถไฟฟาที่มีอยูในปจจุบันนี้นั้นที่เราใช 
กันอยูใชอาณัติสัญญาณเปนระบบปดหรือระบบเปด เร่ืองนี้เปนหนาที่ของรัฐบาล 
ที่จะตองหาคําตอบและหาทางแกไขกอนเดินหนาขยายสายทางตอไป  
   เร่ืองที่ ๒ เปนเรื่องรูปแบบการลงทุนรถไฟฟา ทานประธานครับ ถึงวันนี้ 
รัฐบาลจะตองมีแนวทาง แนวคิดเรื่องรูปแบบการลงทุนที่ชัดเจน จะลงทุนทั้งหมด 
๑๐๐ เปอรเซ็นต ซึ่งรวมทั้งงานโยธา งานระบบรถไฟฟา และวาจางเอกชนใหเปนผูบริหาร 
เดินรถไฟฟา โดยภาครัฐจะเก็บคาโดยสารทั้งหมดหรือภาครัฐจะลงทุนเฉพาะงานโยธา 
แลวใหเอกชนหารถไฟฟามาวิ่ง ในกรณีที่ภาครัฐจะลงทุนเองทั้งหมดนั้นก็จะสามารถกําหนด 
อัตราคาโดยสารใหอยูในระดับที่ประชาชนสวนใหญสามารถใชบริการไดอยางทั่วถึง 
 



๒๔๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๐๕/๒ 
 
  เร่ืองที่ ๓ เปนเรื่องการเชื่อมตอรถไฟฟาที่กําลังจะกอสรางกับรถไฟฟาที่มี 
อยูแลว ทานประธานครับ ผมมีความหวงใยกับการกอสรางรถไฟฟา ๒ สายคือ สายสีมวง 
ชวงบางใหญ-บางซื่อ ซึ่งทางสายนี้นาจะเปลี่ยนชื่อเปนบางใหญ-เตาปูน เพราะเปน 
การขนผูโดยสารมาปลอยไวทิ้งที่เตาปูนหยุดอยูเพียงแคนี้เทานั้น ไมไดสงตอไปถึงสถานี 
บางซื่อซึ่งเปนหัวใจสําคัญของระบบขนสงมวลชนตามที่หลายทานเขาใจกัน สายที่ ๒ 
ที่นาหวงก็คือสายสีแดง ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ที่บอกวานาหวงก็เพราะวาเมื่อสรางเสร็จแลว 
ก็ยังไมสามารถเปดใชได เพราะไมไดเชื ่อมตอกับสถานีบางซื ่อ เนื ่องจากเสนทาง 
ยังขาดดวนอยูอีกประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร และยังไมมีการยกระดับสถานีบางซื่อใหสูงขึ้น 
อีกดวย  
   เร่ืองที่ ๔ เปนระบบขนสงเสริม ผมอยากกราบเรียนทานประธานวา 
ไมมีเมืองใดในโลกนี้ที่จะใชรถไฟฟาใหไดผลถาไมมีรถเมลที่มีประสิทธิภาพมารองรับ 
ทานประธานครับ รถเมล รถไฟฟาจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รถเมลมีบทบาทสําคัญ 
ในการรับสงผูโดยสารระหวางสถานีรถไฟฟากับแหลงงานและแหลงที่อยูอาศัย แตหลายทาน 
ไมอยากใชรถเมล เพราะตองรอรถนาน ผูโดยสารแนน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการยกระดับ 
คุณภาพการใหบริการของรถเมล 
 
                             - ๑๐๖/๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๐๖/๑ 
 
   เร่ืองตอไปครับ เปนเรื่องสําคัญนะครับ เปนการสงเสริมการผลิตรถไฟฟา 
ในประเทศ การกอสรางรถไฟฟา และรถไฟทางคูเปนระยะทางหลายพันกิโลเมตร  
ทําใหจําเปนตองมีการซื้อรถไฟและรถไฟฟาเปนจํานวนมาก ในปจจุบันเราตองพึ่งพา 
สิ่งเหลานี้จากตางประเทศทั้งหมด ทําใหตองเสียเงินตราใหกับตางประเทศมากมาย 
ดังนั้นจะดีกวาไหมครับ ถารัฐบาลจะเตรียมพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาในประเทศ 
ซึ่งจะทําใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก ผมขอเสนอแนะใหรัฐบาลดําเนินการเปน 
๓ ระยะ ดังนี้ ระยะแรกผลิตซอฟตแวร ระยะกลางตั้งโรงงานประกอบ  ระยะยาว 
ตั้งโรงงานผลิต 
   เร่ืองตอไปครับ เปนเรื่องที่ ๖ การวางผังเมืองเพื่อบูรณาการเสนทาง 
รถไฟฟา ทานประธานครับ การตอขยายสายทางรถไฟฟาในอนาคตนั้นจะตองมีการวาง 
ผังเมืองควบคูกันไปดวย เพื่อสงเสริมใหมีการใชที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟาอยางเหมาะสม 
เปนผลใหมีผูโดยสารมากขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนตองมีคณะกรรมการดานการผังเมือง 
สําหรับโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน เพื่อกําหนดกรอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ 
ในการจัดทําระบบการผังเมืองที่บูรณาการกับเสนทางรถไฟฟา 
  เร่ืองที่ ๗ การชะลอ การปรับการกอสรางรถไฟฟาบางเสนทาง โครงขาย 
รถไฟฟาตามแผนแมบทนั้นมีบางชวงที่ซ้ําซอนกันอยู คือ สายสีน้ําเงินชวงหัวลําโพง-บางหวา 
เสนทางชวงนี้สามารถชะลอการกอสรางได เพราะผูโดยสารสามารถเดินทางจากหัวลําโพง 
โดยใชรถไฟฟาใตดินและเปลี่ยนไปใชรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) ที่สถานีสีลมเพื่อเดินทางไปสู 
บางหวา หากรัฐบาลใชแนวคิดนี้ก็จะสามารถประหยัดเงินไดหลายหมื่นลานบาทครับ 
ทานประธานครับ การแกปญหาจราจรในเมืองหลักในภูมิภาคนั้นจะทํากันอยางไร 
ผมขอใหรัฐบาลใหความสําคัญดวยครับ  
  เร่ืองตอไป เปนเรื่องรถไฟทางคู การสานตอโครงการรถไฟทางคูซึ่งริเร่ิมขึ้น 
โดยรัฐบาล ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ถือวาเปนนโยบายที่ดี ผมขอเสนอใหรัฐบาลเรงกอสราง 
รถไฟทางคูไปสูตางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ไมมีสนามบิน เร่ืองขนาดความกวาง 
ของรางเวลานี้ทางรถไฟทั่วประเทศใชรางที่มีความกวาง ๑ เมตร รวมทั้งรถไฟทางคูดวย 
 



๒๔๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สุทธาทิพ ๑๐๖/๒ 
 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนหรือไมที่จะกอสรางรถไฟทางคูโดยใชรางที่มีขนาด ๑.๔๓๕ เมตร 
และหากใชรางขนาดนี้แลวจะเชื่อมตอกับทางรถไฟเดิมไดอยางไร ผมเขาใจดีครับวา 
รางขนาด ๑.๔๓๕ เมตรนั้นมีความจําเปนสําหรับรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งดวยความเร็ว 
ตั้งแต ๑๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป แตเวลานี้รถไฟของเราวิ่งดวยความเร็วแคเพียง 
ประมาณ ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมงเทานั้น เพราะมีจุดตัดกับถนนมากมาย และหากเปน 
ทางคูความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมงเทานั้น ทานประธานครับ 
ทุกคนอยากเห็นรถไฟของเราวิ่งดวยความเร็วสูง แตการกอสรางรถไฟความเร็วสูงนั้น 
จะตองมีการวางแนวเสนทางใหม มีเขตทางวิ่งโดยเฉพาะ พรอมทั้งมีการปรับแกจุดตัดกับ 
ถนนดวย และที่สําคัญควรกอสรางเมื่อรัฐบาลมีความมั่นใจวามีเงินมากเพียงพอที่จะ 
ชวยเหลือคาโดยสารใหกับพี่นองประชาชน ทั้งหมดนี้ผมขอฝากไปถึงรัฐบาลดวยครับ 
ขอบพระคุณครับ 
   นายมีชัย ฤชพุันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ตอไปเชิญคุณศุภชัยครับ อยูไหมครับ 
เชิญ พลเอก ปรีชากอนครับ 
   

      - ๑๐๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                           สติมา ๑๐๗/๑ 
 
   พลเอก ปรีชา โรจนเสน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ กระผม พลเอก ปรีชา โรจนเสน ประธานคณะกรรมาธิการสามัญศาสนา 
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม จะขออภิปรายโดยรวม ๆ จะไมเกี่ยวของกับเร่ืองที่ผูอ่ืน 
อภิปรายไปแลวนะครับ  
   ในประเด็นแรกผมจะอภิปรายเกี่ยวกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตามที่ 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายที่จะไมแทรกแซง 
การโยกยายของกองทัพ หากทานกระทําไดจริงกระผมคิดวาทานจะเปนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ไมเขาไปเกี่ยวของ หรือวาภาษาทั่ว ๆ ไป 
เขาเรียกวาลวงลูก แตอยางไรก็ตามหากทานกระทําไดจริงแลวทานก็จะตองปกปองไมให 
ผูอ่ืนเขาไปลวงลูกดวย ไมใชวาทานไมลวงแตปลอยใหคนอื่นลวงก็เปนเรื่องที่ไมถูกตอง  
   ในประเด็นที่ ๒ ทานมีนโยบายในการปรับยายนายพล ซึ่งเรื่องนี้กระผม 
เห็นดวยเปนอยางยิ่ง เพราะวาจะเปนการสรางความเปนธรรมใหแกขาราชการทหาร 
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบันนี้นายพล ในฐานะที่กระผมเองก็เปนนายพล ปรากฏวา 
การโยกยาย ปรับยายของนายพลที่เลื่อนยศเลื่อนตําแหนงตางกับไมมีวาระในการโยกยาย 
แตระดับ พันเอก (พิเศษ) ลงไปจนถึงรอยตรี มีวาระในการโยกยายจะตองมีระยะหาง 
ในการโยกยายหรือวาเลื่อนยศ เลื่อนตําแหนงกี่ป ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตองผมเห็นดวย 
เปนอยางยิ่งถานํานโยบายนี้มาปรับได  
   ในประเด็นตอไปคือ ความเด็ดเดี่ยวของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ยังไมพิจารณา 
บุคคลที่จะมาเปนเลขานุการและเปนที่ปรึกษารัฐมนตรี กระผมเห็นวาบุคคลที่จะมา 
เพราะวา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็ไดใหสัมภาษณผูสื่อขาวหนังสือพิมพอยูวาคณะรัฐมนตรี 
คณะนี้ออกจะขี้เหรไปสักหนอย เพราะฉะนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีออกจะขี้เหรแลวก็อยาให 
ที่ปรึกษาหรือเลขานุการขี้เหรไปกวานั้น ผมฟงเสียงประชาชนทั่วไปแลวก็ไมสบายใจก็เลย 
นํามาอภิปราย ณ ที่นี้ดวย  
   ในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ของกระผมก็คือวัฒนธรรม ขณะนี้เทาที่ผมดู 
โทรทัศนภาคเอกชนจะมีการจัดรายการวัฒนธรรมแตละจังหวัดขึ้นมาทุกวัน ๆ วันละจังหวัด 
 



๒๔๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                           สติมา ๑๐๗/๒ 
 
หรือวาอยางไรก็แลวแต แลวก็ทางรัฐบาลไดเตรียมการในเรื่องของวัฒนธรรมบัญญัติไวอยางไร 
เพราะวาวัฒนธรรมเปนเรื่องสําคัญ กระผมเคยประสบมาในฐานะที่เคยเปนอนุกรรมการ 
กองทุนวัฒนธรรมแหงชาติ ปรากฏวาเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาตินั้น 
มาจากคนของรัฐมนตรีทุกครั้ง ทุกยุคทุกสมัย แทนที่รองเลขาธิการจะขึ้นเปนเลขาธิการ 
แตหาเปนเชนนั้นไม เพราะฉะนั้นเมื่อเลขาธิการมาใหมก็จะตองมาตั้งตนกันใหม 
งานวัฒนธรรมก็จะไมตอเนื่อง งานวัฒนธรรมนั้นจะชวยใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีจิตสํานึก 
ในความมีระเบียบ มีวินัย มีความรักชาติ ---------------------------------------------------------- 
 

          - ๑๐๘/๑ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พัชรี ๑๐๘/๑ 
 
ในเรื่องของการศึกษาของพระ ขณะนี้ในกระทรวงศึกษาธิการและสํานักนายกรัฐมนตรี 
มีหนวยงานอยู ๒ หนวยที่ซ้ําซอนกันคือสํานักพระพุทธศาสนากับกรมการศาสนา 
๒ หนวยงานตางคนตางทําในเรื่องของศาสนา มหาเถรสมาคมนี่ไมไดมีความรวมรู 
รับรูรับเห็นดวยนะครับ สํานักพระพุทธศาสนามีประจําจังหวัดทุกจังหวัดเปนสํานัก 
พระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับ มีกําลังพลรวมแลวประมาณ ๑,๒๐๐ คน สวนกรมการศาสนา 
มีกําลังพลประมาณ ๗๐๐ คน  ซึ่งการทํางานของ ๒ หนวยงานนี้ซ้ําซอนกัน เปนเรื่องที่ 
ไมถูกตอง 
  ประการตอไป แนวความคิดของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่จะผันน้ําจาก 
แมน้ําโขงเขามาใชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น กระผมมีความเห็นสอดคลองดวย 
เพราะวากระผมเคยอภิปรายในสภาแหงนี้ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมาแลว 
หลายครั้งวา จังหวัดทางตอนบนของภาคกลางน้ําทวมซ้ําซาก เพราะฉะนั้นควรจะมี 
การขุดอางเก็บน้ําใหมีจํานวนมาก แลวก็มีการเชื่อมตอกันลักษณะแกมลิง ในยามน้ําทวม 
น้ําหลาก น้ําก็ไมทวมจังหวัดตาง ๆ เหลานั้น เวลาหนาแลงเกษตรกรก็สามารถใชน้ํา 
ในอางตาง ๆ เหลานั้น เพราะฉะนั้นกระผมจึงมีความเห็นดวยในประเด็นนี้  

ในเรื่องของแนวความคิด ผมขออภิปรายไปในทางดานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย แนวความคิดที่จะจัด ๓–๕ จังหวัดภาคใตเปนเขตปกครอง อยางใดก็ตาม 
กระผมก็ฝากไววาตองคํานึงถึงสาเหตุหรือเบื้องลึกของการกอการรายวาเกิดมาจากอะไร 
กระผมในฐานะที่ เปนกรรมาธิการศาสนา  จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น 
มีคณะกรรมาธิการอยูจํานวน ๑๓ ทาน ในจํานวน ๑๓ ทาน มีถึง ๕ ทานเปนระดับประธาน 
เปนระดับผูใหญของคณะกรรมการอิสลามอยูใน ๓ จังหวัดภาคใต แลวก็คณะกรรมาธิการ 
ของเราไดลงไปพบปะสังสรรคกับคณะกรรมการในทองที่มาแลวปรากฏวาผูกอการรายนั้น 
ไมไดเกี่ยวของกับศาสนาแตประการใด แตเปนการกระทําในลักษณะที่คอนขางจะเปน 
การแบงแยกดินแดนเสียมากกวา โดยมีทุนรอนจากตางประเทศสนับสนุน ซึ่งในฐานะที่ 
กระผมไดทํางานดานการขาวมาเปนระยะเวลานาน แลวเรื่องนี้ก็มีตัวอยางเรื่องสะมะแอ 
ทาน้ํา มาแลวนะครับ เพราะฉะนั้นทางผูนําศาสนาอิสลามบอกไมเกี่ยว เพราะวาพวกนั้น 
 



๒๔๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พัชรี ๑๐๘/๒ 
 
ก็นับถือศาสนาใชศาสนาอิสลาม แตเปนพวกไมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคัมภีร 
อัลกุรอานนั่นเอง 

 
                - ๑๐๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                        บุศยรินทร ๑๐๙/๑ 
 
   ในประการสุดทาย  เนื่องจากมีราง  พ .ร .บ . หลายฉบับของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาไมทันในรัฐบาลที่แลว ทางทานประธานสภานิติบัญญัติ 
แหงชาติไดชี้แจงวาจะรวบรวมสงตอใหรัฐบาลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขออภัย 
ขออนุญาตเอยชื่อวานายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ก็ขอความกรุณาไดนําขึ้นมา 
พิจารณาดวย เพราะวารางพระราชบัญญัติตาง ๆ เหลานั้นมีความสําคัญตอสังคม 
และบานเมืองทั้งสิ้น ผมก็มีเร่ืองที่จะกราบเรียนเพียงเทานี้ ขอบพระคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณไพจิต ศรีวรขาน ครับ 
เพื่อความสะดวกของทานผมจะอาน ๓ รายชื่อถัดไปนะครับ ถัดไปคือ คุณอนุชา บูรพชัยศรี 
คุณปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ และคุณวรเดช อมรวรพิพัฒน เชิญคุณไพจิตครับ 
  นายอนุชา บูรพชัยศรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายอนุชา บูรพชัยศรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เดี๋ยว ๆ ครับ คุณไพจิต ศรีวรขาน 
กอน อยูไหมครับ เชิญครับ 
  นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม) : ทานประธาน 
ที่ เคารพ  กระผม  ไพจิต  ศรีวรขาน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครพนม 
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ เปนอีกครั้งหนึ่งที่ถือวาเปนการทําภาระหนาที่ 
ที่ มีความสําคัญ  นโยบายของรัฐบาลที่ เสนอตอรัฐสภาวันนี้  หลายทานไดแสดง 
ความคิดเห็น ยังมีประเด็นที่ผมเห็นวานาจะตองไดรับเครดิตของการเรงรัดในการแกไข 
ปญหายาเสพติดและปราบผูมีอิทธิพล ทานประธานครับ ในชวงของเวลาที่เราไดเสนอ 
นโยบายในเรื่องการปราบยาเสพติด ลวนแตเปนความคาดหวังของพี่นองประชาชน 
ในการที่จะไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง เคยไดรับเกียรติการยกยองอยางจริงจังสําหรับ 
การที่จะใหผู เสพเปนผูปวยที่ตองรักษา ขณะเดียวกันก็ตองดําเนินการมาตรการ 
อยางเด็ดขาดกับคนคายาเสพติด จนมีบางครั้งครับ ทานประธานครับ มีกระบวนการคา 
ยาเสพติดที่ตองมีการทําลายลางกันถึงชีวิต นั่นคาดวาเปนประเด็นทางการเมือง แตวา 
 



๒๔๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                        บุศยรินทร ๑๐๙/๒ 
 
สิ่งที่เกิดผลตอพี่นองประชาชนก็คือกระบวนการคาการขายทั้งหลายนี้ไดลดลง วันนี้สังคม 
กําลังตองการความหวัง ความสําเร็จในการที่จะใหดําเนินการกับผูคาผูผลิตใหไดรับโทษ 
อยางจริงจังเด็ดขาด ทานประธานครับ ปญหาที่เกิดขึ้นก็มักจะเจอวา กระบวนการคา 
ยาเสพติดนี้มีสายสนเลหเหลี่ยมในการหลบเลี่ยงชองทางของกฎหมาย เพราะฉะนั้น 
กวาที่จะไปถึงจุดที่จะตองลงโทษเด็ดขาด ซึ่งในระยะหลังนี้ก็จะใชกระบวนการยึดทรัพย 
เพื่อเขามาเปนมาตรการที่เด็ดขาดกับผูกระทําความผิดในการผลิตการคา แตก็ยังมีชองทาง 
ที่ตองทําใหเกิดชองวาง กระผมก็จะฝากในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย ไดพูดถึงประเด็นในการที่จะทําสงครามกับยาเสพติดใหไดรับชัยชนะ 
ในรอบที่ ๒ นั่นเปนมาตรการที่ถูกตองแลว ผมเชื่อวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และทีมที่จะดําเนินการทําสงครามกับยาเสพติดไดรับชัยชนะและจะไดรับเสียงยกยองจาก 
พี่นองประชาชน แมจะมีความเห็นวาบางครั้งตองรุนแรงเด็ดขาด บางครั้งก็ตองไดรับ 
ความเจ็บปวดครับ ทานประธานครับ ผมเชื่อวาวิธีการเหลานี้ถาไดยึดดวยความรอบคอบ 
และทําอยางจริงจัง กระบวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูที่มีบทบาทภาระ ที่เปนขาราชการก็ดี 
ที่เปนสวนที่เกี่ยวของตองเด็ดขาดหมดนะครับทานประธาน เคยไดรับคําชื่นชมในสมัย 
ที่ทําในรอบที่ ๑ ก็อยากไดมาตรฐานอันนั้นไวเปนหลัก ผมไมทราบวาการเตรียมการทั้งหมดนี้ 
ก็คงจะไมมีเวลาที่ตองเยิ่นเยอเสียเวลา  

 
                            - ๑๑๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๑๐/๑ 
 
   เร่ืองที่ ๒ ที่กระผมอยากจะขออนุญาตไดเสริมประเด็นของการเรงรัดที่ 
รัฐบาลไดประกาศชัดเจนวา ภายในเวลา ๑ ป กระบวนการที่จะพัฒนาขอ ๑.๑๔ เรงรัด 
การลงทุนที่สําคัญของประเทศ ทานประธานครับ รถไฟฟาไดรับเสียงชื่นชมอยางจริงจัง 
ผมเองเปนคนจังหวัดนครพนม บานนอกครับทานประธานครับ แตวามีพี่นองประชาชน 
ที่มาอยูในกรุงเทพฯ แลวถือวาเปนหัวใจที่เราตองใหการสนับสนุน วันนี้รัฐบาลไดเขียน 
เปนนโยบายเรงดวน นั่นคือความจริงใจที่จะตองทํา จะตรงกันกับทุกพรรคนะครับ  
ทุกภาคสวน ที่มีความเห็นวาอยากใหพบความสําเร็จ ทานประธานครับ ก็ตองฝากทาง 
รถไฟไปสูชนบท เมื่อกี้นี้มีทานสมาชิกไดอภิปรายถึงทางรถไฟสายอีสานกลาง ถาพูดถึง 
เร่ืองทางรถไฟสายอีสานกลาง ก็เปนความหวังของคนมาหลายชวงของการพิจารณา 
การทํางานทางดานการคมนาคมในสภาที่บอกไว ผมเคยมีโอกาสไดไปติดตามโครงการนี้ 
จากกระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมีผลศึกษาที่ควรคาแกการลงมือ 
ในการกอสราง เพื่อขนสงพี่นองจากบัวใหญ รอยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร นครพนม  
ทานประธานครับ มีการสํารวจประมาณการทําเสนทางที่จะลงมือกอสรางแลว โครงการนี้ 
ไดหายไป ผมอยากจะใหการรถไฟแหงประเทศไทย ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ไดทําแผนปฏิบัติการวามันจริงไหม กระจายความเจริญเหลานี้นะครับ ไปสูคนภาคอีสาน 
ไมไดมีความเขาใจเปนอยางอื่นหรอกครับ การที่จะทํารถไฟฟาในกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน 
ก็ควบคุมการไปถึงการทํารถไฟไปสูชนบท ก็นาจะไดรับการพิจารณาอยางทั่วถึงเชนเดียวกัน 
   ประการที่ ๓ เร่ืองของเอกสารสิทธิครับทานประธาน ตองขอถือโอกาสนี้
ขอบคุณรัฐบาล ๑.๑๗ เร่ืองของเอกสารสิทธิ ลวนแตเปนปญหาที่พี่นองประชาชนในชนบท 
เรียกรอง ตองทําเปนโครงการพิเศษ ผมเขาใจวาแผนปฏิบัติการของรัฐบาลนี้ควรจะใสเสีย
ใหชัด วาที่ดินที่พรอมจะออกเอกสารสิทธิ ทานประธานครับ ในเขตเลือกตั้งที่ผมไปพบใหม 
ที่อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม เกือบทั้งอําเภอครับ เปนที่เสื่อมโทรม แลวก็อยูในที่ 
ที่ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได เปนที่วาการอําเภอ เปนสถานีตํารวจ เปนตลาดรานคา
เกือบทั้งอําเภอ ผมอยากฝากเรื่องนี้วา ทําแผนปฏิบัติการแลวใสเงินลงเพื่อที่จะทําใหพี่นอง
ประชาชนที่มีปญหาเฉกเชนที่กระผมไดยกตัวอยางขึ้นมาใหไดมีโอกาสไดรับ ผมทราบวา 
 



๒๕๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๑๐/๒ 
 
กรมที่ดินเองพรอมที่จะทํางานอยูเชนเดียวกันหลาย ๆ แหง แตวาขาดจํานวนเงินที่จะเขาไป 
ทําใหเกิดความสัมฤทธิ์ของโครงการ  
   ประเด็นที่ ๔ เร่ืองของระบบชลประทาน แมนวาจะไดเขียนไวคอนขาง 
ชัดเจนในเรื่องการพัฒนาระบบชลประทาน ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของภาคอีสาน 
ก็เรียกรองกันตรงนี้มาโดยตลอด คราวนี้รัฐบาลก็ไดใสโครงการนี้ไวครับทานประธาน 
สละสลวยและเปนความหวัง ผมฟง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดพูดถึงการผันน้ําโขงมาสู 
ภาคอีสาน ๑๗ จังหวัด เติมเต็มในลําน้ําที่เปนแหลงน้ําสํารองที่สําคัญ ----------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๑๑ /๑ 
 
ผมเขาใจวานาจะเปนความหวังพัฒนาใหเปนทางปฏิบัติ ผมขอขอบคุณและเห็นวา 
นโยบายที่ไดเขียนไวคอนขางชัดเจนที่วาจะตองทําภายใน ๑ ป นาจะจบดวยความสุข 
ความสมบูรณ ความหวังของพี่นองประชาชน เมื่อมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ขอบพระคุณ 
ครับทานประธาน 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณอนุชาครับ  
  นายอนุชา บูรพชัยศรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
ขอบคุณครับ ทานประธานครับ กระผม นายอนุชา บูรพชัยศรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย กระผมไดมีโอกาสไดอานแลวก็นั่งฟงคําแถลง 
นโยบายของรัฐบาล ในสวนของนโยบายที่ผมจะขออภิปรายก็คือขอ ๓.๓ นะครับ นโยบาย 
โครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนสงมวลชนสินคาและบริการ ซึ่งในขอ ๓.๓.๔ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผมจะขออภิปรายในเรื่องของการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ทาอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
การบินการทองเที่ยวและการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก 
ทานประธานครับ นโยบายดังกลาวไดมีการกําหนดไววาจะดําเนินการ  ในระยะเวลาตาม 
วาระของรัฐบาลก็คือ ๔ ป คราวนี้นอกเหนือจากนโยบายปกติแลวยังมีนโยบายเรงดวน 
ซึ่งกําหนดไวใน ขอ ๑.๑.๔ ในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของทาอากาศยาน 
สากล ผมก็อยากจะขอกราบเรียนวาผมมีความกังวลนะครับ และอยากจะขอเสนอแนะ 
ดังนี้ครับ  
  ประการแรกนะครับ เมื่อครั้งที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีการประกาศ 
วาจะมีการกอสราง ผมเขาใจวาประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งความหวังวาสนามบินแหงนี้ 
จะเปนที่เชิดหนาชูตา เปนความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน แตหลังจากนั้นที่ไดมีการเปด 
ใชอยางเปนทางการเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งผานมาเวลาปกวาแลวนี่นะครับ 
กลับเปนสิ่งที่ตรงกันขามครับ เพราะเนื่องจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีปญหามากมายครับ 
ไมวาจะเปนในเรื่องของทางดานกายภาพ หรือในเรื่องของคุณภาพการใหการบริการ 
ซึ่งเมื่อชวงเชาทานหัวหนาพรรคประชาธิปตย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดพูดไปแลววา 
 



๒๕๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 พรรษวรรณ ๑๑๑/๒ 
 
ในสวนของลูวิ่งและทางขับนะครับหรือที่เรียกกันวา รันเวย แลวก็ แท็กซี่เวย มีปญหา 
มากมายครับ มีความเสียหายที่จะตองสิ้นเปลืองงบประมาณอีก ในการที่จะตอง 
ไปซอมแซม ซึ่ง ณ วันนี้ก็ยังไมทราบวาการซอมแซมนั้นไดบรรลุวัตถุประสงคแลวหรือยัง 
หรือวาจะตองมีการซอมแซมเพิ่มเติมอีก ในสวนของการที่จะใหคุณภาพในเรื่องของ 
การบริการ ปจจุบันผมก็เห็นวาทุกทานที่ไปใชบริการไมวาจะเปนคนไทยหรือชาวตางประเทศ 
ก็จะมีแตเสียงติมากกวาเสียงชมครับ ไมวาจะเปนในเรื่องของการจัดจราจรภายใน 
สนามบินเองก็ดี ไมวาจะเปนในเรื่องของการเขาคิวหรือตอแถวเพื่อที่จะเตรียมรับบัตร 
โดยสารหรือวาที่เรียกวา เช็ก อิน (Check in) หรือการที่จะเขาคิวหรือวาตอแถวเพื่อที่จะ 
ตรวจหนังสือเดินทาง ไมวาจะเปนทั้งทางดานขาออกหรือขาเขาหรือแมกระทั่งเรื่อง 
เล็ก ๆ นอย ๆ อยางเชน ในเรื่องของหองน้ําครับ ไมวาจะเปนในเรื่องของปริมาณก็ดี 
ในหองน้ําที่ไมมีความพอเพียง หรือวาในเรื่องของการที่จะตองเดินเปนระยะไกลมากกวา 
จะหาหองน้ําเจอ สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนปญหา ซึ่งมันมีผลสะทอนออกมาจากสถาบัน 
ที่ผมอาจจะขออนุญาตนําเสนอ ก็คือเขาเรียกวา สกาย แทรค (Sky track) สกาย แทรค 
เปนสถาบันที่ปรึกษานะครับ ที่เขามีความเชี่ยวชาญและเขาก็วิจัยในเรื่องของสนามบิน 
ทั่วโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับของนานาชาติ สกาย แทรคเขาจัดลําดับของสนามบินทั่วโลก 
เปนคลาย ๆ กับการจัดระดับโรงแรมนะครับ ก็คือจะมีในสวนของ ๕ ดาว ๔ ดาว ๓ ดาว 
๒ ดาวไปเรื่อย ๆ จากมูลคาการลงทุนสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ๑๕๕,๐๐๐ ลานบาท 
พื้นที่ถึง ๒๐,๐๐๐ ไร ซึ่งมากกวาทาอากาศยานกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันวาทาอากาศ 
ยานดอนเมืองถึง ๖ เทา ผมเขาใจวาพี่นองประชาชนทุกคนมีความตั้งใจและมุงหวังวา 
นี่นาจะเปน ๕ ดาว แตตรงกันขามครับ สกาย แทรคสถาบันแหงนี้ใหระดับสนามบินสุวรรณภูมิ 
ของเราเพียงแค ๓ ดาวเทานั้นเองครับ ถามวาความเขมงวด  ตรงนี้เปนบรรทัดฐานอะไร 
อยางไรในการที่สคาย แทรคให ผมจะขออนุญาตพูดถึงสนามบินอื่นนะครับ ยกตัวอยาง 
เชน ใกล ๆ บานเรานี่เอง ----------------------------------------------------------------------------- 
 

     - ๑๑๒/๑ 
 



๒๕๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        กุลนิษฐ ๑๑๒/๑ 
 
ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เขาได ๔ ดาวครับ พูดถึง 
สนามบินชางฮี ที่ประเทศสิงคโปร พูดถึงสนามบินนานาชาติฮองกงเขาไดรับ ๕ ดาวครับ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ละครับ ผมอยากจะใหทางดานรัฐบาลไดรีบเรงเขามาปรับปรุงและพัฒนา 
ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิของเราใหเปนที่เชิดหนาชูตา แลวก็ปรับระดับขึ้นมา 
โดยเร็วนะครับ ทั้งนี้ผมคิดวาคงไมเพียงพอที่เราจะไปประกาศ หรือโฆษณาวาหอบังคับการบิน 
สูงสุดในโลกอยูที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือจะไปพูดวาอาคารผูโดยสารมีความกวาง 
หรือวามีพื้นที่มากที่สุดในโลกถึง ๕๖,๓๐๐ ตารางเมตร ไมมีประโยชนแลวครับ ผมคิดวา 
ณ ตอนนี้คงตองยกระดับคุณภาพการบริการในทุก ๆ ดาน ทั้งนี้ในสวนของป ๒๕๕๐ 
ที่ผานมามีผูโดยสารที่เขามาใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิถึง ๔๑,๒๐๖,๕๑๒ คนครับ 
ผมมีความหวังเปนอยางยิ่งวารัฐบาลจะมีนโยบายในการที่จะเขาไปพัฒนาอยางจริงจัง 
เพื่อไมใหผูโดยสารเหลานี้ตองผิดหวังและเปลี่ยนไปมาใชสนามบินอื่น  
   ในเรื่องของการขนสงทางอากาศที่มีบทบาทตอการจัดระบบโลจิสติกส 
คุณอลงกรณ พลบุตร ไดพูดถึงไปในเบื้องตนแลวนะครับ ผมก็อยากจะขอพูดในประเด็นที่ ๒ 
อยากจะกลาววาในสวนของตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอนนี้สูงมากครับ เปนระดับ 
ประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี ซึ่งเปรียบเทียบกับไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา หรือวา 
ในสวนของทางดานญี่ปุน ของเขาอยูที่ประมาณแค ๘ เปอรเซ็นตเทานั้น เพราะฉะนั้น 
จากศักยภาพ ภูมิศาสตรแลวก็เปาหมายของการที่จะเปนศูนยกลางในการบินของ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผมคิดวาเปนไปไดสูง เพราะฉะนั้น 
จะตองกําหนดบทบาทของสนามบินภายในประเทศ ไมใชเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
อยางเดียวนะครับ แตพูดถึงในสวนของสนามบินภูมิภาคทั่วประเทศดวย ซึ่งในปจจุบันนี้ 
มีการทิ้งปลอยรางไวมากมาย เพราะฉะนั้นสนามบินตาง ๆ ควรจะมีการพัฒนาในสวนของ 
การบริการขั้นพื้นฐาน แลวก็พัฒนากิจกรรมสนับสนุนไมวาจะเปนในเรื่องของไอทีก็ดี 
หรือวาในเรื่องของตัวการที่จะใหบริการทางดานภาคพื้นดินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นะครับ 
ผมอยากจะขอกลาวสั้น ๆ ดวยเวลาที่จํากัดก็คือวาในเรื่องของการที่มีการจัดตั้งเขตปลอดอากร 
หรือที่เรียกวา คัสตอม ฟรี โซน (Custom free zone) มีการลงทุนไปมากเลยครับ ที่ทาอากาศยาน 
 



๒๕๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                 กุลนษิฐ ๑๑๒/๒ 
 
สุวรรณภูมิ แต ณ วันนี้ไมเปนที่ยอมรับ หรือวายังไมมีความสนใจในสวนของหมูธุรกิจ 
อยางกวางขวาง ก็อยากจะใหรัฐบาลไดรีบเขาไปสนับสนุนแลวก็จัดนโยบายใหชัดเจน  
  ประเด็นที่ ๓  เร่ืองอุตสาหกรรมการบินของไทยที่เกี่ยวของกับการขนสง 
ทางอากาศ กระผมอยากจะเสนอแนะใหรัฐบาลไดเรงสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสายการบิน 
สินคาโดยเฉพาะ หรือที่เรียกวา คารโก แอรไลน เพราะวาเมื่อป ๒๕๕๐ สินคาที่เขาออก
แลวก็แวะพักที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีถึง ๑,๒๖๑,๑๔๘ ตันแตสายการบินไทย  
สายการบินแหงชาติของเราอยูในอันดับที่ ๒๗ ของโลกในเรื่องของการขนสงสินคาทางอากาศ  
แตเมื่อเปรียบเทียบกับทางสนามบินทาอากาศยานที่กัวลาลัมเปอรเขามีสินคาที่แวะเขามา
เขาออกเพียงแค ๖๗๐,๗๙๐ ตันในปที่ผานมา แตลองไปมองดูนะครับ มาเลเซียน แอร คารโก 
เขาอยูอันดับที่ ๒๑ นะครับ ในการที่ขนสงสินคาทางอากาศ สูงกวาการบินไทยถึง ๖ อันดับ 
ถามวาเพราะอะไรครับ ถึงแมวาการขนสงสินคาของทางดานที่สนามบินกัวลาลัมเปอร 
จะต่ํากวาเราเกือบครึ่งหนึ่ง เพราะเราไมไดมีในการที่จะจัดตั้งสนามบิน ขอโทษครับ  
สายการบินในเรื่องของการขนสงทางอากาศอยางจริงจัง มาเลเซียน แอร คารโก เขามี
เครื่องบินขนสงสินคาแบบโบอิ้ง ๗๔๗ ถึง ๙ ลํา สิงคโปร แอรไลนมีเครื่องบินขนสงสินคาโบอิ้ง 
๗๔๗ ถึง ๑๔ ลํา สายการบินไทยไมมีเลยครับ โบอิ้ง ๗๔๗ ลําหนึ่งขนสงไดเกือบ ๑๒๐ ตัน 
สายการบินไทยเราขนสงไดแคเพียงประมาณ ๒๐ ตันเทานั้นครับ ภายใตเครื่องบินที่รับสง
ผูโดยสารนอกจากนี้นะครับ เนื่องจากเวลาจํากัดผมอยากจะขออนุญาตเปนประการสุดทายเลย
ก็แลวกันนะครับ ผมอยากจะใหมีนโยบายชัดเจนในการขยายกอสรางทาอากาศยาน 
สุวรรณภูมิในระยะที่ ๒ เพื่อรองรับผูโดยสารนะครับ ปจจุบันนี้ไดแคเพียง ๔๕ ลานคน ----- 
 

      - ๑๑๓/๑ 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)    ณัฐวัฒน ๑๑๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นอยางที่ผมเรียนไปแลวในปที่ผานมามีถึง ๔๑ ลานคนแลว จึงอยากใหมีการใช 
ประโยชนในสวนของทาอากาศยานกรุงเทพฯ หรือที่ดอนเมืองมาพิจารณากันดูอีกทีวา 
จะเปนอะไรกันแน เปน โลว คอสท (Low cost) หรือวาจะเปนอะไรนะครับ ซึ่งนอกจากนี้ 
ควรจะตองใหความสําคัญในเรื่องของทาอากาศยานที่ดูแลโดยกรมการขนสงทางอากาศ 
ในสวนของภูมิภาคอีก ๒๖ สนามบินดวย ไมรวมถึงอูตะเภา 
  สุดทายนี้ทานประธานครับ ผมขอกราบขอบพระคุณทานประธานที่ให 
โอกาสผมในฐานะ  ส.ส. ใหมได รับการเลือกตั้งมาสมัยแรกไดมีโอกาสพูดในสภา 
อันทรงเกียรติแหงนี้ ก็หวังเปนอยางยิ่งวาในสวนของประสบการณที่ผมไดมีโอกาสไดทํา 
ธุรกิจแลวก็เปนผูบริหารมากวา ๒๐ ปนะครับ ทางรัฐบาลจะไดนําขอเสนอแนะที่ผมได 
อภิปรายไปในวันนี้มาใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดินครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณปณวัตรครับ 
  นายปณวัตร  เลี ้ยงผองพันธุ  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (บุร ีร ัมย) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม ปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดบุรีรัมย พรรคชาติไทย วันนี้นับวาเปนวันที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งวันหนึ่ง 
ของประเทศไทย เพราะเปนวันที่รัฐบาลจะไดแถลงนโยบายและนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ทานประธานครับ คําวา นโยบาย กระผมเปรียบดังวาคือความฝน เปนความฝนพวกเราได 
ขายฝนใหกับพี่นองประชาชนในชวงที่เราหาเสียงและประชาชนก็รับซื้อความฝนของเราแลว 
ทานประธานครับเพียงแตวาเปนเพียงความฝนยังไมเปนความจริง เพราะฉะนั้นวันนี้เปน 
วันที่ความฝนจะเปนความจริงของพี่นองประชาชนทานประธานครับ กระผมเปน ส.ส. 
มาจากตางจังหวัด การอภิปรายในวันนี้กระผมจะไมอภิปรายในเชิงวิชาการ แตผมจะเอา 
ความจริง เอาปญหาความเดือดรอนซึ่งเกิดขึ้นจริงมาอภิปรายในวันนี้ โดยเฉพาะนโยบาย 
เรงดวนซึ่งรัฐบาลตองดําเนินการภายใน ๑ ป นโยบายเรงดวนแกไขปญหายาเสพติดและ 
ปราบปรามผูมีอิทธิพล ทานประธานครับกระผมเห็นดวยในหลักการที่ผูเสพคือผูปวย 
ที่ตองไดรับการรักษา สวนผูคาคือผูที่ไดรับโทษตามกระบวนกฎหมาย กระผมอยาก 
กราบเรียนวากระผมกังวลใจตะขิดตะขวงใจในวิธีการปราบปราม พูดตรง ๆ ครับผมกลัว 
 



๒๕๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ณัฐวัฒน ๑๑๓/๒ 
 
มีการสั่งยิง ผมกลัวมีการสั่งฆาเหมือนที่ผานมาเพราะในอําเภอหนึ่งวันเดียวกันมีการสั่งฆา 
มีการยิงกัน ๕ ศพจับใครไมไดแมสักคนเดียว ถามวาสลดใจไหมครับทานประธานครับ  
เราเปนเมืองพุทธ ถามวาผมกลัวบาปครับทานประธาน แมวาผมจะกลัวบาปผมก็ยังยืนยันวา 
ผมเห็นดวย ในการที่จะปราบปรามยาเสพติด ขอใหการปราบปรามนั้นเปนไปตาม 
กระบวนการยุติธรรม หลายคนโตแยงวาใชกฎหมายไมไดผล ก็อาจจะจริงครับแตไมจริง 
ทั้งหมด เพียงแตวาเราบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เชน ในชั้นสอบสวนผูตองหา 
ในขอหาที่คายาเสพติดหรือผลิตทานประธานครับ หามประกันตัวโดยเด็ดขาด หากวาไดรับ 
ประกันตัวหัวหนาสถานี โรงพักนั้นตองไดรับโทษครับ หรือในชั้นอัยการ ทานประธานครับ 
เฉพาะขอหาผูผลิตหรือจําหนายนะครับหามประกันตัวเด็ดขาดเชนเดียวกัน หากวาไดรับ 
การประกันตัวอัยการจังหวัดนั้นตองรับโทษครับ หรือแมกระทั่งศาลยุติธรรม จริงอยูเราไม 
สามารถที่จะไปบังคับใหศาลตัดสินอยางไร เพราะอยูในดุลยพินิจของทาน แตอยางไรครับ 
ทานครับ ศาลก็คือคน -------------------------------------------------------------------------------- 
 

         - ๑๑๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ดวงใจ ๑๑๔/๑ 
 
ถาหากวาเห็นแกผลประโยชนของชาติบานเมืองก็อยูในวิสัยที่เราจะทําความเขาใจได 
ทานประธานครับ ถาหากวามาตรการเปนมาตรฐานทั้งประเทศแลววาผูคายาเสพติด 
ติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ผมเชื่อวามาตรการนี้จะไดผล ทานประธานครับ 
บังเอิญทานนายกรัฐมนตรีทานไมอยู ทาน มท. ๑ คือ ทาน รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง 
ทานไมอยู ผมอยากใหทานมายืนยันตอสภาอีกวาทานจะปราบปรามยาเสพติด แกไข 
ปราบปรามยาเสพติดโดยใชกระบวนการยุติธรรม จะไมใชวิธีการสั่งฆาหรือวิธีการที่นอก 
รูปแบบครับทานประธาน ทานประธานครับ นอกจากนี้นโยบายเรงดวนที่กระผมคอนขาง 
เห็นดวย โดยเฉพาะนโยบายขอที่ ๑.๑๑ หนา ๕ ทานประธานครับ สรางระบบประกัน 
ความเสียหายใหกับเกษตรกรเพื่อลดความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบความเสียหาย 
มาจากภัยธรรมชาติ นโยบายนี้ทานประธานครับ ในฐานะที่พรรคชาติไทยเปนพรรครวม 
รัฐบาลเห็นดวยอยูแลวครับ โดยเฉพาะระบบการประกัน คนยังมีประกันชีวิตทานประธานครับ 
รถยังมีประกัน บานชองยังมีประกันวินาศภัย เพราะฉะนั้น ถาหากวารัฐบาลประกัน 
ความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติเปนสิ่งที่กระผมเห็นดวยแตทานประธานครับ อาชีพเกษตรกรรม 
เปนอาชีพที่นาเห็นใจครับโดยเฉพาะชาวไร ชาวนา เปนอาชีพที่มีความเสี่ยง เสี่ยงทั้ง 
ภัยธรรมชาติ เสี่ยงทั้งความไมแนนอนของราคา ซึ่งโดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ภัยแลง 
หรือน้ําทวมจะตองเปนปรากฏการณ เกิดขึ้นแทบทุกปในประเทศเรา โดยเฉพาะภัยแลง 
กราบเรียนวา รัฐบาลยังมีความรับผิดชอบแลงปไหนรัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณภัยแลง 
ไปใหทุกป แตงบภัยแลงเปนงบที่มีปญหาที่สุดอีกงบหนึ่ง โดยเฉพาะเหตุมันเกิดที่อําเภอ 
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีการเลือกปฏิบัติครับ เลือกปฏิบัติก็คือวา เลือกที่รักมักที่ชัง 
ใหเฉพาะคนของตัวเอง ใหเฉพาะหัวคะแนนใหเฉพาะญาติสวนคนที่ไมใชของตัวเองบาท 
หนึ่งก็ไมใหทานประธานครับ กระผมอยากยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมวา สมมุติวา 
ในพื้นที่ ๑ กิโลเมตร ถาหากจะมีแลง  แลงดวยกันครับ ถาหากน้ําทวม ทวมดวยกันครับ 
ทานประธาน ถาหากงบภัยแลงไปถึงพื้นที่ แปลวาตองไดรับเทากัน ทีนี้ปญหาเกิด 
การเลือกปฏิบัติ ทานประธานครับ คนที่มีเสน นาแลงอยู  ๕ ไร ก็ไปแจงกับผูที่มีอํานาจ 
ในพื้นที่บอกวาแลง ๒๐ ไร ซึ่งคนผูมีอํานาจก็รูวามีนาแค ๕ ไร ไดรับงบภัยแลงดวยครับ 
 



๒๕๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         ดวงใจ ๑๑๔/๒ 
 
๑๕ ไร ที่นาเกลียดที่สุดทานประธานครับ ไมมีนาแมแตไรเดียว แตอาศัยวามีเสนใหญครับ 
ไดรับเงินภัยแลงหนาตาเฉยครับทานประธาน ในขณะที่พี่นองผมในพื้นที่เดียวกันแลง 
แตวาไมไดรับแมแตบาทเดียว ถามวาเหตุการณเกิดขึ้นเมื่อ ๑ ป ๒ ปที่แลว ปณวัตรพูดทําไม 
ผมกราบเรียนวาที่พูดเพื่ออยากใหเปนอุทาหรณเพื่อเตือนสติรัฐบาลนี้วา เหตุการณแบบนี้ 
อยาเกิดขึ้นอีก ทานประธานครับนโยบายที่ผมเสียดายอีกขอหนึ่ง รัฐบาลกลาที่จะประกัน 
แมกระทั่งภัยธรรมชาติใหกับพี่นองเกษตรกร แตทําไมรัฐบาลไมกลาประกันราคาพืชผล 
เชน ขาว ออย ถาหากวารัฐบาลชุดนี้บรรจุหรือวาแกไขเพิ่มเติมโดยประกันราคาขาวหอมมะลิ 
ขั้นต่ํากิโลกรัมละ ๑๒ บาท ขาวซึ่งไมใชขาวหอมมะลิกิโลกรัมละ ๘ บาท หรือประกันออย 
ตันละ ๘๐๐ บาท  ทานประธานครับ จะเปนนโยบายที่ดีที่สุดในโลกอีกนโยบายหนึ่ง  
ทานประธานครับ นโยบายที่จะประกันราคาขาวนั้นประชาชนไดประโยชน  ไดประโยชนกวา 
นโยบายที่จะพักหนี้ใหกับเกษตรกร การพักหนี้ใหกับเกษตรกรตอใหพักสัก ๑๐ ปก็ไมมี 
ประโยชนหรอกครับ  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

          - ๑๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๑๕/๑ 
 
แตถาหากใหความสําคัญประกันราคาพืชผลนี่สิครับ ประชาชนเขาไดประโยชน ทานประธานครับ 
ดวยเวลาที่จํากัดเหลืออีก ๑ นาที กระผมอยากเสริมอีกนิดหนึ่งครับ เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะ 
นโยบายเกี่ยวกับขยายฐานการใหเบี้ยยังชีพแกคนชราผูไมมีรายได ผมขอเปนตัวแทนผูชรา 
ทั้งประเทศขอบคุณรัฐบาล ที่รัฐบาลไดเห็นคุณคาและใหความสําคัญกับผูสูงอายุ ทานประธานครับ 
งบตัวเบี้ยผูสูงอายุมีปญหาเชนเดียวกัน มีปญหาในพื้นที่เพราะจํานวนเงินที่ใหไปกับ 
คนชรานั้นไดไมครบทุกคน ทําใหเกิดชองวางในการเลือกปฏิบัติครับทานประธาน 
เลือกปฏิบัติก็ใหคนที่เปนพรรคพวกญาติพี่นองของตัวเองเห็นไดชัด ทานประธานครับ 
ระหวางคน ๒ คน คนหนึ่งมีอายุ ๖๑ ป กับอีกคนหนึ่งอายุ ๗๕ ป ทานประธานครับ 
เขาใหใครครับ  
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาแลวครับ 
  นายปณวัตร  เลี้ยงผองพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (บุรีรัมย) : เขาให 
คนอายุ ๖๑ ปครับ สวนอายุ ๗๕ ป เขาไมใหครับทานประธานอธิบายเหตุผลภาษาบาน 
ผมวาไมใชคนของกู กูไมใหครับ ทานประธานครับ นอกจากนี้ขอแถมนิดหนึ่งครับ 
นโยบายเกี่ยวกับ อสม. เปนบุคคลที่เสียสละ สมควรแลวที่รัฐบาลจะเพิ่มเบี้ย หรือเพิ่ม 
สวัสดิการเงินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ไมมากหรอกครับ ทานประธานครับ สุดทาย 
นโยบายเกี่ยวกับถายโอนภารกิจสวนกลางใหกับองคกรปกครองทองถิ่นเห็นไดชัด ๆ คือ 
รพช. โยธาธิการ สงมอบงานคือถนนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแตถนน แตไมให 
เงินครับ ถามวาถนนสายหนึ่งตองใชเงินดูแล ๕ ลานบาท ๑๐ ลานบาท อบต. เขาไมมี 
ปญญาหรอกครับทานประธานครับ เพราะฉะนั้นถามวาการถายโอนมีหลักการหลักเกณฑ 
อยางไร และอยากกราบเรียนตอทานสมาชิกวาสมัยนี้เราจะของบประมาณสราง 
ถนนลาดยางสัก ๑ สาย เราแทบเจอทางตัน ไปกรมทางหลวงชนบท ทานก็บอกโอนใหกับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปหาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต. ก็บอกไมมีเงิน 
ถามวานี่คือปญหา ทานประธานครับ ดวยเวลาที่มีแคนี้ผมก็อยากจะกราบเรียนวาใน 
ฐานะที่พรรคชาติไทยเปนพรรครวมรัฐบาลก็อยากจะเสนอแนะที่ผมกราบเรียนมาทั้งหมด 
สิ่งใดที่แกไขหรือเพิ่มเติมไดไดโปรดเพิ่มเติมแกไขเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน 
ขอบคุณครับ 



๒๖๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๑๕/๒ 
 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณวรเดช 
  นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : กราบเรียน 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายวรเดช อมรวรพิพัฒน สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แหงชาติ ปฏิบัติหนาที่สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กระผมใครขอตกลงกับ 
ทานประธานเรื่องเวลาลวงหนานิดหนึ่งครับ เพราะวากระผมในฐานะเปนรองประธาน 
คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่หนึ่ง ไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมาธิการใหพูดหลายเรื่องนะครับ เวลาของ สนช. เหลือ ๑๖.๕๓ นาทีนะครับ 
แตคงจะไมใชเวลาเกินไปเปน ๑๐ นาที อาจจะเกินไปบางนะครับ ประเด็นสําคัญ 
ในนโยบายของรัฐบาลซึ่งทานไดแถลงเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในขอ ๒.๔ 
ก็จะมีเรียงไปหลายขอ ถึง ๒.๔.๔ นะครับ ในเร่ืองศาสนามีความสมบูรณมากพอสมควร 
ที่ทานบอกใน ๒.๔.๑ วา อุปถัมภคุมครองและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
เพื่อใหมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงใหประชาชนเขาใจและนําหลักธรรมของศาสนามาใช 
ในการเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นที่อยากจะตั้งขอสังเกตวายังขาดไป 
ก็คือในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๙ ไดบอกวาทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดี 
และความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา อันนี้มันจะเกี่ยวกับของเรื่องการศึกษาดวย 
กระผมจะไวพูดเปนประเด็นตอไป จะพูดเรื่องอุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนา 
อ่ืน ๆ กอนนะครับ ในขณะนี้การอุปถัมภคุมครองทํานุบํารุงศาสนาของรัฐบาลไมใชเฉพาะ 
รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลที่เพิ่งผานมา แตเปนมาแลว ๓๐–๔๐ ป ที่วาไดอุปถัมภคุมครองนอยมาก 
 
                                                                                                                    - ๑๑๖/๑ 

 
 
 
 
 



๒๖๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๑๖/๑ 
 
ถาเราดูจากงบประมาณจะเห็นชัดนะครับ ในระยะ ๔๐ ปที่ผานมา ๔๐ กวาปตั้งแตเร่ิม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อป ๒๕๐๑ ก็จะเห็นไดวาเฉลี่ยอยูระหวาง 
รอยละ ๐.๑๗ ถึง ๐.๑๙ อยางมากที่สุดก็รอยละ ๐.๒๐ คือ ๑๐๐ บาทของงบประมาณ 
เอามาทํานุบํารุงศาสนาแค ๑๗ สตางค ๑๘ สตางค ๑๙ สตางคเทานั้นนะครับ ขณะนี้ 
๔ หนวยงานก็คือ กรมการศาสนาซึ่งดูแลทุกศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ทั้ง ๔ หนวยนี้รวมกันไดงบประมาณประมาณรอยละ ๒๐ ของปงบประมาณปจจุบัน 
ป๒๕๕๑ นะครับ ซึ่งอันนี้ก็เปนเรื่องที่หนักหนาสาหัสที่วาการทํางานของหนวยงานศาสนา 
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม มูลนิธิ ที่เรามาทําจะเหนื่อยยากมาก เพราะวา 
นอกจากจะตองหาวิธีการที่จะเผยแผศาสนาใหเปนที่ประทับใจของคนรุนใหมแลว 
เราจะตองหาเงินชวยตัวเองตลอดเวลา อยางมหาวิทยาลัยเทียบกัน มหาวิทยาลัยสงฆ 
ทานสรางลําบากยากเย็น งบประมาณไดมาแคประมาณ ๓๐ เปอรเซ็นต ๔๐ เปอรเซ็นต 
ที่เหลือก็จะตองเรี่ยไรหาเงินกันเองนะครับ ตัวอยางที่เห็นชัดอยางพระเดชพระคุณ 
หลวงพอปญญาทานจะตองเรี่ยไรเงินจนกระทั่งถึงทานมรณภาพเมื่ออายุตั้ง ๙๖ พรรษา 
ก็ยังสรางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังไมเสร็จ แตมหาวิทยาลัยอื่นของรัฐ  
หรือในกํากับของรัฐไดงบกอสรางรอยเปอรเซ็นต ขณะนี้ทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยกําลังสรางเปนเมน แคมพัส 
(Main campus) เปนที่ทําการใหญอันใหมเพราะวาที่วัดบวรและวัดมหาธาตุแคบทั้งคูก็ขาด 
งบอีกมากมาย ทีนี้ถาเผื่อรัฐบาลจะไดชวยกรุณาถวายความสะดวกอันนี้คือ จายงบฉุกเฉิน 
งบอะไรก็ตามใหทานเต็มที่รอยเปอรเซ็นต ทานจะไดมีกําลังมาทําเรื่อง การเผยแผ 
การสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแทจริง และอันนี้อีกอันหนึ่งที่กําลังเปนที่สับสนในสังคม 
มากแลวก็เปนมานาน เราตกหลุมพรางคุณธรรม จริยธรรมมา ๒๐ ป ๓๐ ปแลวนะครับ 
เปนความสับสนในกระบวนทัศนของการสงเสริมศาสนา จริง ๆ เราพูดเรื่องศาสนาและ 
ศีลธรรมคูกันมาตลอดอยางนี้แตโบราณ ทานไปดูในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ยังมี คําวา 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน มีเปนสิบคําเลยครับ การกระทําใด ๆ ก็ตามทําได มีเสรีภาพ 
              



๒๖๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๑๖/๒ 
 
ทําได แตขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไมได แตประมาณ ๒๐ ป 
๓๐ ป มานี่เราก็ไปตามฝรั่งก็เอากระบวนทัศน เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งปฏิเสธศาสนา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเอามาจากอเมริกา ๒ ระบบนี้ตางกัน โดยสิ้นเชิงครับ ระบบคุณธรรม 
ระบบศีลธรรมก็คือคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดจากศาสนา  ที่ฝร่ังเรียกวา โมแรลลิตี้ (Morality) 
ซึ่งโมแรลลิทีมีทุกศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ ศาสนาฮินดู 
ศาสนาซิกข ทานก็มีโมแรลลิทีของทานทั้งนั้น คือไมตองไปเถียงวาคุณธรรม จริยธรรมของ 
ทานเกิดจากอะไร ก็คือเกิดจากตนตอศาสนา ระบบคุณธรรม จริยธรรม หรือเราเรียกงาย ๆ วา 
ศาสนาและศีลธรรมตางกับคุณธรรมและจริยธรรมทางโลก ซึ่งไมอิงอาศัยศาสนา นอน รีลิจเจิน 
เอธธิค (Non religion ethic) ของศาสนาและศีลธรรมเปนระบบคุณธรรม จริยธรรมที่เปนองครวม 
รวมกันทั้งหมดครบถวนบูรณาการ แตแบบศีลธรรม จริยธรรมเปนแบบแยกสวน อันนี้จะ 
ยกตัวอยางใหเห็นงาย ๆ อยางเชน ชาวพุทธเรามีโลกทัศนบูรณาการวาทุกคนยอมเปนไป 
ตามกรรมตองรับผิดชอบกรรมของตัวเอง ทําดีตองไดดี ทําชั่วตองไดชั่ว เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อ 
ทั้งตอหนาลับหลัง เรามีหิริโอตตัปปะ ละอายและเกรงกลัวตอบาป ประทานโทษตองเอย 
ชื่อทาน ทานองคมนตรีธานินทร กรัยวิเชียร เพิ่งปาฐกถาสมัชชาคุณธรรม เมื่อตนเดือน 
ที่ผานมานี่นะครับ ทานบอกวาจากประสบการณที่ทานเปนนักกฎหมายทําอะไรตาง ๆ 
มามากมาย ทานไมเชื่อวากฎหมายหรือบานเมืองจะชวยสรางศีลธรรมได ทานเชื่อวา 
ในแงของชาวพุทธ ชาวพุทธจะตองมีหิริโอตตัปปะเชื่อกฎแหงกรรม เชื่อการที่จะตอง 
รับใชผลของกรรมชาติหนา ชาตินี้ ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยางนี้ถึงจะทําไดม่ันคง สวนศาสนา 
ที่ทานมีพระเจาอยางสายของศาสนายิว คริสต อิสลาม ทานก็เชื่อวาพระเจาสรางทานมา 
ทานจะตองรับผิดชอบตอพระเจา ไมวาทําอะไรตอหนา ลับหลังพระเจาทรงรับทราบ 
และเมื่อตายไปแลวนอนรอวันพิพากษาโลก ซึ่งพระเจาจะทรงเรียกขึ้นมาพิพากษาตามที่วา 
เชื่อพระองคหรือไมเชื่อพระองค ไมมีทางหลีกเลี่ยง เพราะฉะนั้นจะเปนองครวม ------------ 
 

- ๑๑๗/๑ 
 
 



๒๖๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 จีรนุช ๑๑๗/๑ 
 
แตคุณธรรม จริยธรรมแบบแยกสวนที่เรารับฝร่ังมา เอาตัวอยางงาย ๆ ครับ เมื่อกลางป 
ที่ผานมานี้เอง กระทรวงศึกษาธิการอุตสาหสัมมนาไมรูกี่สิบแหง ไดคุณธรรมมา ๘ ขอ 
ผมก็อานครั้งเดียว แลวผมก็ไมคิดจะจํา แลวไมรูจะจําไปทําไม แตละขอก็อีลุยฉุยแฉก 
นายกรัฐมนตรีทุกทาน วันเด็กก็ใหคําขวัญวันเด็ก แลวเด็ก ๆ ก็จําเอาไวทองแลกรางวัล 
วันนั้น เลยวันนั้นก็ไมมีใครจํา แตอยางในหลวงพระราชทานอยางคุณธรรม ๔ ประการ 
ตามพระบรมราโชวาท เมื่อกรุงเทพมหานครครบ ๒๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๒๕ นี่ชัดเจน เราจําได 
ถึงเดี๋ยวนี้ ฆราวาสธรรม สัจจะ ทะมะ ขันติ จาคะ หรือวาคุณธรรมเม่ือพระราชทาน 
ครองราชย ๖๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เราก็จําได เพราะทานทรงสรุปจากสาราณียธรรม 
๖ ขอ ใหเหลือ ๔ ขอ คิด พูด ทํา ดวยเมตตา ก็มาจากกายกรรม เมตตากายกรรม เมตตา 
วจีกรรม เมตตามโนกรรม พระพุทธเจาทรงเอาการกระทําทางกายขึ้นกอนเพราะเห็นชัด 
แตในหลวงทานทรงนําความคิดจากขางในออกก็เหมือนกันประยุกตได อันที่ ๒ ของพระองค 
ก็คือวา ใหรูจักอะไรไดมาก็แบงปนกัน ก็คือสาธารณโภคี แบงกันกินแบงกันใช ขอที่ ๓ 
ของพระองคก็คือวาการเคารพกฎเสมอกัน เคารพกฎระเบียบ ก็คือศีลและสามานยตา 
ยอมรับกฎของสังคม ขอที่ ๔ ทําความเห็นใหเสมอกัน มีความสมานฉันทลงกันดวย 
ความเห็นอยาตีกันก็คือ ทิฐิสามานยตา นี่เราจําไดเพราะเปนองครวมเปนระบบ เพราะฉะนั้น 
ศาสนาและศีลธรรมก็จะยั่งยืน แตคุณธรรม จริยธรรมทางโลกไมยั่งยืน แลวก็อยางที่วา 
ก็สงผลอีกขอหนึ่งที่ตางกันชัดเจนคือ ศีลธรรมและศาสนาเราจะเต็มใจทําทั้งตอหนาลับหลัง 
เต็มใจทํา แตคุณธรรม จริยธรรม 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : คุณวรเดชครับ อยาไปใหไกลนัก 
วกกลับมานโยบายหนอย 
   นายวรเดช อมรวรพิพัฒน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : ครับ กําลังจะ 
สรุปตรงนี้ครับ แตถาเปนคุณธรรม จริยธรรมนี่เราจะจําใจทํา ตราบใดที่จับได ไลทัน เราก็ 
เปนผาพับไว ลับหลังนี่เราก็ยับยูยี่ เพราะฉะนั้นจะตองเลือกความสับสนในกระบวนทัศน 
ผมวาถาอุปมาใหงายที่สุดก็คือวาเราตกหลุมพรางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกําลังเปน 
ลูกทรพีที่ฆาพอแมกําเนิด ก็คือกําลังฆาศาสนาและศีลธรรม กระแสขณะนี้ในทุกวงการ 
 



๒๖๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๑๗/๒ 
 
ในเมืองไทยนี่คลาย ๆ วากลัวศาสนาไมกลาพูดศาสนา คิดวาเปนเปนปจจัยลบ ซึ่งไมใชเลย 
ของประเทศไทยนี่สถาบันหลักทั้ง ๓ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยเปนปจจัยบวก 
เปนทุนทางสังคมที่สําคัญอยางยิ่ง เราจะตองเชิดชูและจะตองนํามาใช ไมใชวาไมกลาพูด 
ศาสนา ซึ่งผูนําประเทศแทบทุกวงการจํานวนมากนี่ไมกลาพูด แลวหลบ ๆ เลี่ยง ๆ พูดแต 
คุณธรรม จริยธรรม เพราะฉะนั้นการสงเสริมไมมีทางสําเร็จก็นํามาสูที่วาการที่รัฐบาลจะมี 
นโยบายอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นจะตองทําใหเปนรูปธรรม 
ทีนี้จะเปนรูปธรรมอยางไร  ก็จะตองมีกฎหมาย เพราะไมอยางนั้นมาตรการตาง ๆ นี่มันจะ 
เหมือนกับยักษไมมีกระบอง ไมมีใครกลัวหรอกครับ อยางทุกวันนี้ตัวอยางงายที่สุด 
พระพุทธศาสนานี่มีปญหายืดเยื้อมา ๓๐–๔๐  ป ๔๐-๕๐ ป ไมมีกฎหมาย ไมมีรัฐบาลใด 
ไมมีคณะสงฆไหนแกได ก็ยืดเยื้อเร้ือรังเปนที่โจษขาน เปนขาวหนังสือพิมพหนา ๑ แทบ 
ทุกวัน ทั้งวงการพระ วงการฆราวาสนี่ครับ เพราะวาอะไรครับ เพราะวาไมมีการจัด 
ระเบียบ ไมมีทํานุบํารุงสงเสริม มีพระพุทธศาสนา มีพระราชบัญญัติหลักอยูฉบับเดียวคือ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ  ซึ่ งพระราชบัญญัติคณะสงฆวาดวยการบริหารและ 
การปกครองคณะสงฆ ๓ แสนรูป ซึ่ง ๓ แสนรูปนี่คิดจากชาวพุทธทั้งหมด ๖๐ ลานคน 
ก็คือแคครึ่งเปอรเซ็นต ฆราวาสอยางพวกเรา อุบาสก อุบาสิกา ๙๙.๕ เปอรเซ็นตนี่ไมมี 
การจัดระเบียบ ไมมีแผนทํานุบํารุง ไมมีการสงเสริมอยางจริงจัง เพราะฉะนั้นชาวพุทธนี่ 
เปนศาสนิกชน  ถาเปรียบเทียบไปแลวดอยคุณภาพที่สุด ในระหวางศาสนิกชนทั้งหลาย 
ซึ่งประเด็นนี้ พระเดชพระคุณ เจาคุณพรหมคุณาภรณ เจาคุณประยุทธ ปยุตโต หรือ ป.อ. 
ปยุตโต ซึ่งเปนปราชญสําคัญของไทยในปจจุบัน ทานบอกวาวิธีงายที่สุดที่ผูปกครอง 
ที่ฉลาดจะทําไดก็คือวา การสงเสริมศาสนิกชนซึ่งชาวพุทธสวนใหญ หรือศาสนิกชนศาสนาอื่น 
ทานก็สงเสริมใหเปนศาสนิกชนที่ดี เราก็จะไดคนดี ไดนักการเมืองที่ดี ไดพอแมที่ดี ไดลูกที่ดี 
แกที่ตนตอเลยครับ ฟนฟูความเปนศาสนิกชนที่ดีในตัวแตละคนใหขึ้นมาใหได เราฟนฟู 
ศาสนาและศีลธรรมกลับมา อยางที่ทานอาจารยพุทธทาสบอกศีลธรรมไมกลับมา 
โลกาวินาศ ถาศีลธรรมกลับมาโลกาจะสดใส เพราะฉะนั้นวิธีที่พระเดชพระคุณ เจาคุณ 
พรหมคุณาภรณบอก เจาคุณประยุทธทานบอกวิธีที่งายที่สุดประหยัดที่สุด มีประสิทธิผล 
 



๒๖๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๑๗/๓ 
 
ที่สุดและรวดเร็วที่สุด รัฐบาลที่ฉลาด สภาที่ฉลาดก็คือสงเสริมศาสนา ศาสนิกชนแตละคน 
ใหเปนศาสนิกชนที่ดี สมมุติวาถาทานตั้งเปาไววา ๕ ปนี่ ทานใหเงินอุดหนุนศาสนาขึ้นจาก 
รอยละ ๐.๒ ใหเปน  ๕ เปอรเซ็นต ------------------------------------------------------------------ 
 

          - ๑๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๑๑๘/๑ 
 
เพราะวาถามัวไปติดเพดานวาปละ ๑๐ เปอรเซ็นตไมมีทางไปถึงไหน ใหอํานวย 
ความสะดวกใหทานในเรื่องงบประมาณ ทานไมตองหวงเรื่องเงิน แลวทานจะไดทํางาน 
เผยแพรไดเต็มที่ เพราะฉะนั้นการออกกฎหมายอุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนาเปนเรื่อง 
สําคัญอยางยิ่ง คือเนนไปที่ฆราวาส ๙๙.๕ เปอรเซ็นต แลวการออกกฎหมายอุปถัมภ 
คุมครองพระพุทธศาสนาเราก็ทํากันมาตอเนื่อง รางกันมาเปนสิบปแลวนะครับ มีทั้ง 
พระเถระผูใหญ มีนักปราชญผูทรงคุณวุฒิทางฆราวาส มีผูแทนอุบาสก อุบาสิกา 
ทําประชาพิจารณมานับไมถวน ประทานโทษตองเอยนามทาน อยางเชนสมัยทาน ส.ส. 
รอยโท ดอกเตอรกุเทพ ใสกระจาง ทานเปนประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ผมก็ 
ชวยทานทํา ไปทําประชาพิจารณกันทั่วประเทศ ปรับปรุงมาเรื่อย สมัย สนช. ของผมก็ 
ปรับปรุงอีก แตวาขั้นตอนตาง ๆ อยางที่วาความสับสนในกระบวนทัศนทําใหไมกลาที่จะ 
สงเสริมศาสนา ซึ่งการอุปถัมภคุมครองศาสนา ศาสนาแตละศาสนามีเอกลักษณของตัวเอง 
ทั้งศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี ศาสนวัตถุ เพราะฉะนั้นแตละศาสนาจะตองออกกฎหมาย 
คนละแบบ ปนรวมกันไมได เพราะถาปนรวมกันแทนที่จะเปนอุปถัมภคุมครองจะทําให 
สับสนและทําลาย ตัวอยางงาย ๆ เชน ขณะนี้ศาสนาอิสลามทานก็มีกฎหมายอุปถัมภ 
และคุมครองศาสนาทาน อยางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญ พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
ใชไหมครับ แลวก็มีพระราชบัญญัติบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ซึ่งเกิดจากการยุบรวมปรับปรุงกฎหมาย ๓ ฉบับเกา ก็คือวากฎหมายวาดวยการอุปถัมภ 
และคุมครอง มีพระราชบัญญัติมัสยิด อิสลาม พุทธศักราช ๒๔๙๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวย 
การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ แลวก็พระราชกฤษฎีกาศาสนูปถัมภ 
ฝายอิสลาม ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๙๑ ๓ ฉบับ ยุบรวมมาเปนพระราชบัญญัติบริหาร 
องคกรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช ๒๕๔๐ และขณะนี้ก็มีหลายฝายของทานมุสลิมกําลัง 
ปรับปรุงอยูหลายรางก็พยายามทําความเห็นสวนของทานใหลงกัน แลวที่กําลังรางอยู 
อยางเชน พระราชบัญญัติกองทุนซะกาต พระราชบัญญัติอาหารฮาลาล เหลานี้เปนตน 
ก็คือพระราชบัญญัติเฉพาะที่อุปถัมภและคุมครองศาสนาอิสลาม สวนของศาสนาคริสต 
ก็มีพระราชบัญญัติวาดวยที่พระราชทาน พระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิกมิสซัง 



๒๖๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๑๑๘/๒ 
 
ในกรุงสยาม พุทธศักราช   ๒๔๕๗ ขณะนี้ทานกําลังปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ 
บริหารองคกรศาสนาคริสต พุทธศักราช .... สวนฝายศาสนาพราหมณ ฮินดู และซิกข 
ทานมีศาสนิกชนนอย ทานดูแลกันไดดีมีคุณภาพสูง ทางกรรมาธิการการศาสนาทั้งของ 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ของ สนช. เราก็ไดประสานไปที่ทาน ทานก็ยังไมเห็นรางมา 
ทานอาจจะเห็นวาไมมีความจําเปน เพราะฉะนั้นถามีความจําเปนเรงดวน อยางชาวพุทธ 
ที่วานี่ ๙๙.๕ เปอรเซ็นต ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา ไมมีการจัดระเบียบ ไมมีการทํานุบํารุง 
รางก็พรอมอยูแลว กระผมคิดวารัฐบาลนี้ก็คงจะไดพยายามผลักดัน แลวก็จะเปนผลงาน 
ชิ้นโบแดงที่ทานจะไดใจชาวพุทธทั่วประเทศ เพราะวาชาวพุทธหรือประชาชนทั่วไป 
ก็เบื่อหนายกับขาวคราววุนวายสับสนที่เกิดขึ้นพาดหัวแตละวันไมหมดสิ้นเกี่ยวกับศาสนา 
ถาจัดระเบียบทํานุบํารุงใหเต็มที่ก็จะดีขึ้น  
   ประเด็นที่ ๒ ที่กระผมบอกวานโยบายของทานใหขอสังเกตวาอาจจะตกไป 
สวนที่วา ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของ 
ทุกศาสนา อันนี้ก็เปนหัวใจสําคัญอยางยิ่ง แตทีนี้เราจะเขาใจและก็สมานฉันทกันได 
อยางไรครับ ก็ตองเกิดจากความรู ทีนี้ความรูก็โยงมาสูนโยบายการศึกษาดวย ขณะนี้ 
นโยบายการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีความบกพรองอยางยิ่ง เพราะไปซอน 
ศาสนาเปน ๑ ใน ๘ แทง อยูในกลุมสาระการเรียนรู ศาสนา วัฒนธรรมและสังคม 
เปน ๑ใน ๕ สาระ จะมีภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐกิจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และศาสนา โดยขอสอบ ตัวอยางอยางสอบเอนทรานซ (Entrance) ๑๐๐ ขอ ออกศาสนา ๕ ขอ 
พุทธ ๒ ขอ อิสลาม ๑ ขอ ครสิต ๑ ขอ พราหมณ ฮินดู ซิกข  ๒ ศาสนารวมกัน ๑ ขอ ๕ ขอ 
เด็กก็เลยบอกวา ๕ ขอ จาก ๑๐๐ ขอ ดูหนังสือเปนตั้ง ๆ ไมรูจะดูไปทําไม ก็เลิก เพราะฉะนั้น 
วิชาศาสนาไมเคยสอนสําเร็จ ที่สําเร็จก็คือศาสนาอิสลามและคริสต พราหมณ ฮินดู ซิกข 
ทานสอนไดดี มีคุณภาพสูง แตชาวพุทธไมมีโรงเรียนไหนสอน ที่แนะนําวาสัปดาหละ 
๒ ชั่วโมง เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ ใหอํานาจสถานศึกษาทํา 
หลักสูตรสถานศึกษาได ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๑๙/๑ 



๒๖๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๑๑๙/๑ 
 
เมื่อทําหลักสูตร สถานศึกษาก็ไมมีอยางโรงเรียน ๕ อันดับ ๑๐ อันดับแรกทอป ไฟว (Top five) 
ทอป เท็น (Top ten) ผมก็ไปฟงมาผมก็ศิษยเกาพวกนี้แหละครับ เขาก็สั่งเลยครูบอกวา 
ใหยัดเยียดสาระศาสนาถาเผื่อจะสอนในเทอมแรกของ ม. ๔ ใหมันหมด ใหมันรูเร่ือง 
ไมรูเร่ือง จําได ไมได ไมรูชางมัน อีก ๕ เทอมที่เหลือทุมวิชาเอนทรานซทั้งหมดนี่ก็เปน 
สภาพอเนจอนาถที่วาเราขาด เราเรียกรองกันมาก ผูปกครองตองการมากวาใหฟนฟู 
วิชาศีลธรรมนี่แหละครับวิชาศีลธรรมขณะนี้ไดพัฒนาไปอยางมากเปนวิชาพระพุทธศาสนา 
ซึ่งสนุกนาสนใจ เราไมไดเนนเรื่องความจําสอนใหเขาใจเรามีสื่อทําใหพรอมทุกอยาง 
อบรมครูแลวคูมือสอนก็มี อะไรก็มีแตไมมีเวลาสอนก็เหมือนวิญญาณพเนจรหรือเหมือน 
ประทานโทษที่ของแพง ๆ เราบอกกวยเตี๋ยววิญญาณไก มันก็กลิ่นไก มีน้ํามันไกลอย 
แตหาชิ้นไกไมได ก็เหมือนกันพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา ขณะนี้ก็เปนโอปปาติกะ 
ไมมีรางนะครับ มีชื่ออยู เขาบอกวาผานอยางไร เอาผานอบรมหนาเสาธง ครู ผูปกครอง 
ก็บอกอบรมหนาเสาธงแลว วันละ ๒ นาที เพราะฉะนั้นทุกคนผานวิชาพระพุทธศาสนาหมด 
อันนี่เปนเรื่องที่วาอยากจะเสนอวาในเมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดวาใน ๑ ปนี่ตองปรับปรุง 
พระราชบัญญัติการศึกษา ถาเราอยากเห็นเยาวชนเราไมตกเปนเหยื่อ ไมเปนเครื่องมือ 
ถูกทําลายระเบียบวินัยอยางสิ้นเชิงในขณะนี้หลงใหลมัวเมาในอินเทอรเน็ตในบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม อยางวันวาเลนไทนที่ผานมาเราก็เห็น ความเละเทะซึ่งนาสลดใจมากที่ลูกหลาน 
เราตกเปนเหยื่อของสิ่งเหลานี้ เพราะฉะนั้นก็สงเสริมตั้งแทงศาสนาอีกแทงหนึ่งใหเปน 
๙ แทง มันมีอีกแทงหนึ่งคือกลุมพัฒนาตนเอง ใหเปนวิชากลุมสาระของตัวเองเปนเอกเทศ 
ซึ่งจะสามารถทําใหมีความสนใจอยางจริงจัง กราบเรียนทานประธานรัฐสภาครับ เมื่อกี้ 
กระผมตกลงกับทานประธานมีชัยแลววาของ สนช. ของผมเหลือเวลาประมาณ ๑๖.๕๓ นาที 
ซึ่งทานไดรับมอบจากทานประธานปรีชามา ผมเปนรองประธาน คนที่หนึ่ง คงจะใชเวลาเกินไป 
แตคงไมถึง ๑๖ นาที ใชไมหมดนะครับ เพราะวากระผมไดรับมอบใหอภิปรายประเด็น 
เร่ืองศาสนาในสาระเยอะ เพราะฉะนั้นอันที่ ๒ ประเด็นที่ ๒ ประเด็นแรกพระราชบัญญัติ 
อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา พรอมทั้งพระราชบัญญัติอุปถัมภและคุมครองศาสนา 
อ่ืน ๆ  ก็จําเปนจะตองออกเพื่อทําศาสนาใหเขมแข็ง เพื่อที่ศาสนาและศีลธรรมจะไดกลับมานะครับ 
 



๒๗๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๑๑๙/๒ 
 
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวาง 
ศาสนิกชนของทุกศาสนานี่ สนช. ก็ไดรางพระราชบัญญัติสถานศึกษาไวแลว ซึ่งปรึกษา 
ผูนําศาสนาทุกศาสนาเห็นดวยกันหมดนะครับ ทั้ง ๕ ศาสนานี่ครับ ก็บอกวาใหเรียน 
ศาสนาของตัวเองสัปดาหละอยางนอย ๒ ชั่วโมง ของตัวเองนี่ตองเรียนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ 
แลวก็การวัดผล ๘๐ ชั่วโมงตอปใชไหมครับ สัปดาหละ ๒ ชั่วโมง เรียน ๘๐ เปอรเซ็นต 
แลวเรียนศาสนาคนอื่น ๆ ๕ ศาสนาที่ทางราชการรับรองและศาสนาของคนอื่น ๆ ของ 
ทุกคนในไทย สถาบันศาสนาสวนรวมของชาวเขา ของอะไรเรียนอีก ๒๐ เปอรเซ็นต 
ของคนอื่นรอยละ ๒๐ นี่เรียนเพื่อรู ไมตองปฏิบัติ ไมตองวัดผล เพราะเราจะเคารพกัน 
อยูรวมกันดวยความเขาใจอันดีและความสมานฉันทนี่จะตองมีความรู ความเขาใจ ความเชื่อ 
การปฏิบัติของเพื่อนศาสนิกชนตางศาสนาถึงจะอยูรวมกันดวยดี อันนี้เราก็จะไดทั้งเรื่อง 
การศึกษาในนโยบายการศึกษาของทานคณะรัฐบาลที่แถลงก็จะเห็นไดใน ๒.๑.๑ นี่ 
ประเด็นสําคัญอันหนึ่งที่นาจะเพิ่มก็คือการที่จะใหมีศีลธรรมนําความรูนี่ครับ ก็รูสึกวาจะ 
ไมไดพูด ไปพูดแตเพียงในขอ ๒.๒.๒ วาคุณธรรมของครู ทีนี้อยางที่กระผมเสนอวาใหนํา 
คําศาสนาและศีลธรรมกลับมาจะไดไมตองสับสนในกระบวนทัศนวาจะเอาคุณธรรม 
จริยธรรมที่ไมอิงศาสนาหรือเอาคุณธรรม จริยธรรมที่อิงศาสนา เพราะทุกศาสนาก็มีระบบ 
ศีลธรรมของตัวเอง ซึ่งเปนคุณธรรม จริยธรรมที่เปนองครวมยั่งยืน แลวก็เต็มใจทําอยางที่ 
พูดรายละเอียดไปแลวนะครับ  
   ทีนี้มาประเด็นที่ ๓ ก็คือวาเกี่ยวกับเร่ืองวัฒนธรรมความเปนไทยนี่นะครับ 
ในนโยบายของทานในขอ ๒.๔.๒ นี่ก็เห็นบอกวา ฟนฟูสืบสานคุณคาความหลากหลาย 
วัฒนธรรมไทยคือไปเนนความหลากหลายวัฒนธรรมทองถิ่น อันนี้ก็เปนสิ่งที่ดีนะครับ 
แตก็เปนการที่สุดโตงไปขางหนึ่งถาเราจะบอกวาเราเขวไปเมื่อ ๒๐ ป ๓๐ ป ๔๐ ป 
ที่ผานมาเราเนนแตความเปนไทยและวัฒนธรรมไทยศูนยกลางแลวก็ทอดทิ้งวัฒนธรรมถิ่น 
อันนี้ก็เปนเรื่องจริง ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      - ๑๒๐/๑ 



๒๗๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๒๐/๑ 
 
แตในขณะนี้ก็กําลังมีแนวโนมวาสุดโตงไปขางที่จะเอาแตวัฒนธรรมถิ่นโดยทิ้งความ 
เปนไทย ซึ่งอันนี้ก็เปนสุดโตงที่ไมเหมาะทั้งคู ตองใหสมดุล ตองใหพอดี อยางเชนเรื่อง 
ความเปนไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานอยางที่กระผมอางแลวเมื่อ 
๒๐๐ ป กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕ นี่ พระราชทานวา การรักษาอิสรภาพและความ 
เปนไทยใหดํารงมั่นคงยืนยาวไปถือวาเปนกรณียกิจอันสําคัญสูงสุด ซึ่งรัชกาลที่ ๖ ทานได 
พระราชนิพนธบทสยามานุสติ สยามานุสติคืออะไร อนุสติ  อนุ ในที่นั้นแปลวา เนือง ๆ 
ไมใช นอย นะครับ ใหระลึกถึงสยามคือความเปนไทยอยูเนือง ๆ เพราะฉะนั้นการที่เรา 
มีระลึกในความเปนไทยนี่ครับ ก็จะทําใหมีชาตินิยมอยางสรางสรรค การที่เราจะคลั่งชาตินี่ 
เปนไปไมได เพราะคนไทยเปนคนโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ เขาใจเพื่อนมนุษยดวยกัน 
เพราะฉะนั้นการมีชาตินิยมอยางสรางสรรคนี่จะเปนการสรางชาติที่สําคัญเปนพื้นฐานของ 
การสรางชาติที่สําคัญทุกชาติ ตัวอยางที่เราดูรอบ ๆ เรา อยางญี่ปุน จีน เกาหลี ไตหวัน 
ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน อเมริกา ลวนแตชาตินิยมอยางสรางสรรค 
ทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เราทิ้งหมด ไปเหอตามกระแสโลกาภิวัตนเอาตามฝรั่ง ซึ่งไมมีทางรอดนะครับ 
ถาเผื่อเราไมภูมิใจในความเปนไทยนะครับ เพราะฉะนั้นการสงเสริมวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทยนี่ กระผมอยากจะขออนุญาตวาถาเผื่อปรับปรุงได ๒.๑๐ ก็เพิ่ม 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานรัฐสภา 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมขออนุญาตขัดสักเล็กนอยนะครับ 
ทานวรเดชครับ คือเนื้อหาสาระทานนี่นาฟงนะครับ ฟงทั้งวันทั้งคืนก็ไมเบื่อแตวาเวลา 
มันจํากัด ทานจะใหเวลาอีกสักกี่นาทีดีครับ ทานสมาชิกทานอื่นรอกันอภิปรายนี่ผมขอให 
ทานสรุปสัก ๒ นาทีไดไหมครับ เดี๋ยวเรามีเวลาอื่นอีก เรายังไดพบกันอีก สัก ๓ นาทีนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 
  นายวรเดช อมรวรพิพัฒน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : ๒. นี่กระผม 
อยากจะเพิ่มตอนตนวาใหสงเสริมจิตสํานึกหรือเสริมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
 
 



๒๗๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๒๐/๒ 
 
ศาสนา พระมหากษัตริย และสงเสริมเอกลักษณของความเปนไทย และคอยตอดวยฟนฟู 
และสืบสานคุณคา คือเอาเรื่องสวนรวมตั้งกอนและคอยเขาลงทองถิ่นนะครับ  
   ทีนี้ประเด็นที่ ๔ ประเด็นหนึ่งก็คือเร่ืองพิพิธภัณฑ เราก็คงไมคอยรูนะครับ 
วาเมืองไทยเรานี่มีพิพิธภัณฑมากเปนที่ ๒ ของโลกนะครับ ประเทศมากที่สุดก็คืออเมริกา 
๑,๗๐๐ แหง ของไทยมากที่ ๒ ของโลก ๙๓๕ แหง ของญี่ปุนมากที่ ๓ ประมาณ ๙๐๐ แหง 
แตพิพิธภัณฑของเราไมคอยมีคุณภาพ ไมมีการสงเสริมอยางจริงจังพิพิธภัณฑมี ๓ แบบ 
คือพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถาน และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติยังไมมีพระราชบัญญัติ 
ที่ดูแลทั้งหมด เพราะฉะนั้นควรมีพระราชบัญญัติวาดวยการพิพิธภัณฑใหชัดเจน สงเสริม
ทํานุบํารุง ๙๓๕ แหง ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของชุมชนของทองถิ่นแลวก็เชื่อมวัฒนธรรม 
ทั้งหมดเขาดวยกันนี่ อันนี้ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง ที่ฝากไวนะครับ สวนประเด็นอีกอันหนึ่ง 
ก็คือเร่ืองของการบวชสามเณรในปดเทอมกลาง เดิมเรามีบวชสามเณรฤดูรอน ๑ เดือน 
ก็ประมาณ ๒ แสนกวารูป ทีนี้ปกอน สนช. ปรารภกันวาเนื่องจากในหลวงทานทรงพระชนม 
๘๐ พรรษา เราก็บวชกรณีพิเศษถวายเปน พระราชกุศลตั้งเปาไว ๘๔,๐๐๐ รูป รัฐสภา 
ก็ชวยกันทํารวมกับทุกจังหวัด ก็ไดเกินเปาประมาณ ๙๐,๐๐๐ ถึงแสนรูป ก็อยากจะฝาก 
รัฐบาลวาใหสงเสริมธรรมเนียมการบวชในปดเทอมกลางชวงเดือนตุลาคมอีก ๑ เดือนดวย 
เพราะเปนโอกาสที่จะใหเด็กและเยาวชนไดเขามานะครับ นี่กระผมพูดอันนี้ทั้งหมด 
เร่ืองสําคัญก็บอกไปแลว อุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดี 
และสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา สงเสริมวัฒนธรรมความเปนไทย 
สงเสริมพิพิธภัณฑ สงเสริมการบวช    
   ทีนี้ก็มาประเด็นสุดทายครับที่วา เร่ืองของจิตใจ คุณธรรมนี่ สําคัญอยางยิ่ง 
เปนพื้นฐานของการพัฒนาอยางที่บอกแลว นักปราชญสําคัญ พระเดชพระคุณ เจาคุณ 
พรหมคุณาภรณ เจาคุณประยุทธ ทานก็บอกวาวิธีงายที่สุดที่รัฐบาลที่ฉลาด หรือวา 
รัฐสภาที่ฉลาดจะสามารถพัฒนาพลเมืองของเรา คนไทยใหเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่รัฐธรรมนูญตองการ หรือวาใคร ๆ ก็ตองการเรียกรองทุกวันนี้ ก็คือฟนฟูความเปน 
ศาสนิกชนที่ดีใหเกิดขึ้นในตัวเอง ซึ่งจะเปนพื้นฐานใหอยูไดอยางยั่งยืน งายที่สุด สะดวกทีส่ดุ 
 



๒๗๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๒๐/๓ 
 
เร็วที่สุดนะครับ จะยกตัวอยางงาย ๆ ยังเหลือเวลาอีก ๔๖ วินาที ตัวอยางงาย ๆ เชน 
เร่ืองที่ไทยเราเปนครัวของโลกอันดับ ๕ อันดับ ๖ ขึ้น ๆ ลง ๆ นี่นะครับ ทั้ง ๆ ที่ทั่วโลก 
มีประมาณ ๒๐๐ ประเทศ ถาเราใชศาสนาและศีลธรรมเขามาบอกวาเปนพืชอินทรีย 
ออรแกนิค ฟูด (Organic food) ก็พืชอินทรียจริง ๆ ปลอดสารพิษก็ปลอดสารพิษจริง ๆ 
ไมหลอกลวงไมโกงเขานี่ รับรองเราจะขึ้นอันดับ ๓ อันดับ ๔ ----------------------------------- 
 

- ๑๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  สติมา ๑๒๑/๑ 
 
หรือวาศาสนา ศีลธรรมกลับมา การประหยัดพลังงานขณะนี้เราสั่งเขาปละ ๙ แสนลานบาท 
ผมวาถาเราประหยัดจริงจัง ทั้งรัฐ ทั้งเอกชน น้ํามัน ไฟฟา ประหยัดได ๒๐ เปอรเซ็นต 
ก็ ๑๘๐,๐๐๐ ลานบาทแลวนะครับ หรืออยางเชนที่วาเราจะทําเรื่องสุขภาพแพทยแผนปองกัน 
    นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาแลวครับ ผมวา ทานวรเดช 
กรุณาเอาเอกสารคําแนะนําทั้งหลายฝากผานสภาไปยังรัฐบาลก็เปนประโยชนเผื่อรัฐบาล 
จะไดไปอานตอ แลวเนื้อหาสาระทานดีมาก ผมคิดวาวิทยุรัฐสภากรุณาจัดรายการใหทาน 
ไปนั่งพูดคุยเผื่อรัฐบาลจะไดยินบางก็ดี เนื่องจากเราบริหารเวลาเพื่อความเปนธรรม 
ผมปลอยเวลาใหทาน ผมรูวาเนื้อหาดี แตผมปลอยไปมากทานสมาชิกทานอื่นจะดูแลว 
ไมมีความเปนธรรม เอาแคนี้กอนนะครับ ขอบคุณมากครับ ทานถัดไปทานนิพนธ บุญญามณี 
๑๒ นาทีครับ 
   นายนิพนธ  บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : 
ทานประธานที่เคารพ กระผม นิพนธ บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับผมไดนั่งฟงทานนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย 
เมื่อตอนเชา แลวก็ไดพยายามศึกษาเอกสารคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งใน 
สวนที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานหรือในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนสงนั้นทานได 
แถลงไวในขอ ๑.๑๔ ในเรื่องการเรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ เชน การพัฒนา 
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนและปริมณฑล ๙ สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู รถไฟชานเมือง 
แลวก็ในขอที่ ๓.๓ นโยบายโครงสรางพื้นฐานและระบบการจัดการขนสงมวลชน สินคา 
และบริการ 
      ในประเด็นที่ผมจะกราบเรียนทานประธานนั้น ในประเด็น ๓.๓.๑ และ 
๓.๓.๓ ครับ ผมไดพิจารณาแนวทางของรัฐบาล สิ่งที่ผมกังวลเปนอยางยิ่งก็คือวาผมกลัว 
วารัฐบาลนี้จะนําไปสูการพัฒนาที่เรียกวาขาดความสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองกับ 
ชนบทมากขึ้นทุกทีครับ สิ่งที่ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้เพราะวาถาไดอาน 
ในนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลจะใหความสําคัญเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ในสวนของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตอง โดยหลักการนั้นพวกผม  
 



๒๗๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  สติมา ๑๒๑/๒ 
 
เห็นดวยครับ แตวาสิ่งที่รัฐบาลนี้ละเลยและผมไมเห็นดวยก็คือวา รัฐบาลละเลยที่จะพูด 
ถึงภาคชนบท การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชนบทนั้น ปจจุบันนี้ทานประธานก็คงจะ 
ทราบนะครับวาในโครงสรางพื้นฐาน เอาวาการขนสงทางบกซึ่งเปนเครือขายที่ใช 
เปนเครือขายหลักในการที่จะใชในการขนสง ไมวาจะเปนการขนสงสินคาหรือขนสงประชาชน 
การสัญจรไปมาตาง ๆ ผมเอาเฉพาะขนสงทางถนนนะครับ โครงขายการขนสงทางถนน 
ทางหลวงพิเศษมี ๔๗๒ กิโลเมตร ทางหลวงแผนดิน ๕๑,๒๙๗ กิโลเมตร ทางหลวงชนบท 
๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ในสวนที่เปนทางหลวงชนบทเปนสวนที่วันนี้ผมคิดวาอยางนอย 
พี่นองในชนบทสวนหนึ่งยังอยูกับสภาพที่เราเรียกวา ถนนฝุน หรือวาถนนดินแดงหรือวา
ถนนลูกรัง ตรงนี้มีระยะความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๓๐,๐๐๐ กวากิโลเมตร ทานประธานครับ 
รัฐบาลไมไดพูดถึงสวนนี้ทั้ง ๆ ที่คนสวนใหญของประเทศใชบริการในสวนนี้อยู ผมคิดวา 
นี่คือสิ่งจําเปนที่รัฐบาลนาที่จะใหความสําคัญในโครงสรางพื้นฐานดังกลาว การที่ทุมเท 
งบประมาณ ๔–๕ แสนลานบาทไปเพื่อระบบราง แลวไปละเลยการพัฒนาชนบท ---------- 
 

                                                                                                     - ๑๒๒/๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พัชรี ๑๒๒/๑ 
 
มันยิ่งทําใหชองวางระหวางเมืองกับชนบทยิ่งหางขึ้นทุกวัน นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่คนใน 
ชนบทหลั่งไหลเขามาอยูในเมืองครับ ทานประธานครับ ถาเราไดกระจายความเจริญไปสู 
ภูมิภาค เรากระจายอํานาจไปสูภูมิภาค เราพัฒนาภูมิภาคใหมีความเทาเทียมกับเมืองหลวง 
การยายหรือการอพยพคนจากชนบทเขามาอยูในเมืองหลวงก็จะนอยลง ความแออัด 
ในเมืองหลวงก็จะนอยลง เพราะฉะนั้นเราตองทํา ๒ อยางนี้ควบคูกันไป เราจะไปละเลย 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปใหความสําคัญกับสิ่งหนึ่งมากเกินไป อีกสิ่งหนึ่งใหความสําคัญนอยเกินไป 
มันกอใหเกิดความไมสมดุล อันนี้คือชองวางของการพัฒนา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกราบเรียน 
กับทานประธานก็คือวารัฐบาลนี้นาที่จะใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ในชนบท ทานกลาพูดไหมครับ รัฐบาลกลาที่จะรับปากไหมครับวาถนนฝุน หรือวาถนนดินแดง 
ถนนลูกรังในชนบทที่เหลืออยูประมาณ ๓๐,๐๐๐–๔๐,๐๐๐ กิโลเมตรนั้น ทานจะทําใหจบ 
ทานจะลาดยางใหหมดภายใน  ๔ ป อันนี้ผมคิดวาใชงบประมาณกิโลเมตรหนึ่ง 
ทานประธานครับ ถนนจากสภาพเปนถนนลูกรังแลวนําไปสูสภาพการลาดยางที่พอใชได 
ในชนบท ผมคิดวากิโลเมตรหนึ่งไมเกิน ๒ ลาน ๕ แสนบาท ถึงประมาณ ๓ ลานบาท 
คูณเขาไปกับ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร ประมาณ ๑ แสนกวาลาน ๑ แสนกวาลาน  ใชเวลา 
๔ ปนี่ถาทานกลาประกาศวา ๔ ปตอไปนี้ชนบทจะไมมีฝุนใชงบประมาณประมาณ 
๑ แสนลานบาท ปหนึ่ง ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท ทานประธานครับ ทานทยอยทํา ผมคิดวา 
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้ละเลย ไมไดเขียนไวในนโยบายใหชัดเจน แลวทานก็มุงไปสูการพัฒนา 
เพียงจุดใดจุดหนึ่ง มันทําใหขาดความสมดุลในการพัฒนา นี่คือสิ่งที่ผมกราบเรียน 
ทานประธานไวเปนเบื้องตนนะครับ นอกจากนั้นทานประธานจะไดเห็นวาเมื่อไดอาน 
นโยบายใน ๓.๓.๑ แลว ทานพูดถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหกระจายไปยังภูมิภาค 
ทานพูดลอย ๆ ไว แตวาสิ่งสาระสําคัญนั่นก็คือนโยบายดานการขนสงที่ปลอดภัย 
ทานไมไดใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ ทานจะเห็นไดวาปจจุบันนี้การขนสงทางบกกอใหเกิด 
อันตรายตอทรัพยสินและชีวิตของประชาชนในแตละปนั้นมากมาย แตไมมีสวนใดในนโยบาย 
ที่จะไดกลาวถึงความปลอดภัยของระบบการขนสง ไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทาง 
อากาศ นอกจากนี้ทานประธานครับ ผมคิดวาสิ่งสําคัญในนโยบายทางบกนั้นหรือการขนสง 
 



๒๗๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พัชรี ๑๒๒/๒ 
 
ทางบกนั้น  ทานขาดนโยบายสําคัญไปก็คือวาการสงเสริมระบบขนสงสาธารณะ 
โดยเฉพาะถาจะพูดไปแลวรถขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ นี่แหละครับ ผมคิดวาปจจุบันนี้ 
ทานนาที่จะใหความสําคัญ เพราะวาถามวาคนสวนใหญในกรุงเทพฯ ใชบริการอะไร 
เปนหลักใชบริการของ ขสมก. เปนหลัก แตสภาพปจจุบัน ทานประธานครับ ผมคิดวาสภาพ 
รถของ ขสมก. นั้น รัฐบาลไดละเลย ไดใหความสําคัญนอยมากในการที่จะยกระดับ 
คุณภาพในการที่จะใหบริการกับพี่นองประชาชน ผมติดตามขาวทราบขาววารัฐบาลเอง 
ก็กําลังจะมีความคิดที่จะไปนําเอาระบบรถไฟฟาของเอกชน รัฐบาลจะเขาไปซื้อหุน 
ในบริษัทเอกชน ซึ่งเขาลงทุนไปแลว ทําไมรัฐบาลคิดที่จะยังเอางบประมาณแผนดินซึ่งเปน 
ภาษีของประชาชนไปซื้อในโครงสรางพื้นฐานที่เราใหเอกชนไดดําเนินการแลวงบประมาณ 
สวนนี้ผมคิดวาอีกประมาณ ๔๐,๐๐๐–๕๐,๐๐๐ ลานบาท ถาทานจะไปซื้อรถไฟฟา 
จากเอกชนมาบริหารจัดการ ทานสูเอางบประมาณสวนนี้ไปแกไขปญหาขนสงมวลชน 
ของกรุงเทพมหานครหรือ ขสมก. จะดีกวาครับทานประธานครับ 
  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ทานประธานครับ ในนโยบาย ๓.๓.๓ ก็คือ 
การพัฒนาขนสงทางน้ํา ผมคิดวารัฐบาลขาดความชัดเจนในการที่จะพูดถึงโครงสราง 
พื้นฐานในดานนี้ วันนี้ไมวาจะเปนภาคเหนือก็ดีครับ ภาคเหนือในการพัฒนาทาเรือที่ 
เชียงแสน ที่บานของประธานแหงที่ ๒ ก็ดี ภาคกลางการกอสรางสถานีขนสงสินคาทางน้ํา 
เพื่อประหยัดพลังงานนะครับ ภาคตะวันออกการพัฒนาทาเรืออเนกประสงคที่จังหวัดตราด 
ก็ดี ที่จังหวัดจันทบุรีก็ดี หรือแมแตภาคใต --------------------------------------------------------- 
  

          - ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                        บุศยรินทร ๑๒๓/๑ 
 
ทานประธานครับ ภาคใตตอนบนนั้นเครือขายเชื่อมโยงระหวางจังหวัดชุมพรกับจังหวัด 
ระนอง ภาคใตตอนกลางนั้นระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานีหรือขนอม 
ซึ่งรัฐบาล ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ไดสรางในสวนที่เรียกวาเปนสวนถนนไวแลว ที่สําคัญก็คือ 
ภาคใตตอนลาง ทานประธานครับ วันนี้จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองมีทาเรือน้ําลึกเกิดขึ้น 
ในฝงอันดามัน เพื่อที่จะเปนประตูเปดการคาขายกับประเทศอินเดียก็ดี กับตะวันออกกลาง 
ก็ดี สิ่งเหลานี้ผมคิดวาวันนี้ทาเรือน้ําลึกที่สตูลมีความจําเปน ทานจะตองกําหนดกรอบ 
ระยะเวลาที่ชัดเจนและแนนอนวาทานจะทําใหจบภายในระยะเวลาเทาไร ผมคิดวา 
ถาทานทําสิ่งเหลานี้แลวสามารถเชื่อมระหวางทาเรือน้ําลึกที่สตูลกับทาเรือน้ําลึกที่สงขลาได 
เราจะทุนคาใชจายในการขนสง เราจะลดตนทุนในการที่จะสรางเสริมศักยภาพในการแขงขัน 
กับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเราจะเปดเชื่อมระหวางฝงอาวไทยกับอันดามันก็ดี หรือวาอาวไทย 
ฝงสงขลาเชื่อมไปยังทาเรือน้ําลึกที่แหลมฉบังก็ดี อันนี้จะเปนเครือขายโลจิสติกสที่เรามุง 
จะลดตนทุน เราตองการที่จะสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยหวังวานอกจาก 
ที่จะลดตนทุนในดานสินคาคงคลังแลว คือไมตองไปใหมีสินคาคงคลังมากนัก เพราะการมี
สินคาคงคลังมากมันกอใหเกิดตนทุนของผูผลิต ถาเราจัดระบบการขนสงที่มีคุณภาพ 
ทั้งทางบกและทางน้ํา เราเชื่อมโยงกัน มีการวางแผนรองรับที่ชัดเจน เราจะเพิ่มศักยภาพ 
ในการแขงขันของประเทศเพิ่มขึ้นเปนอยางยิ่ง แตผมดูนโยบายรัฐบาลแลวผมคิดวา 
รัฐบาลใหความสําคัญกับสวนนี้ยังนอยอยู ทานเขียนไวแตเพียงลอย ๆ แลวทานก็ไมได 
ระบุวาถาทานตองการที่จะสงเสริมการพาณิชยนาวีทานจะเพิ่มการลงทุนในบริษัทไทย 
เดินเรือทะเล ทานจะทํา ทานจะทําอยางกับบริษัทนี้ ทานเขียนไวลอย ๆ นะครับ 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ผมคิดวาภายใตเวลาที่จํากัด  ผมอยากจะฝากใหรัฐบาลไดมี 
ความชัดเจนวาวันนี้เมื่อทานพูดถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกสนี้ทานจะทําอยางไร 
สรางความสามารถในการแขงขันใหประเทศไดอยางไร ทานตองพูดเปนระบบทั้งหมด 
ไมอยางนั้นถาทานพูดเฉพาะสวนทานไมสามารถจะพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ 
ทําใหตนทุนในการแขงขันของประเทศนี้สูงกวาประเทศเพื่อนบาน นั่นก็หมายความวา 
ประสิทธิภาพ หรือวาความสามารถในการแขงขันของเราดอยลง เพราะฉะนั้นการให 
 



๒๗๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                        บุศยรินทร ๑๒๓/๒ 
 
ความสําคัญกับระบบโลจิสติกสอยางแทจริงนี้เปนสิ่งสําคัญที่รัฐบาลนี้จะตองใหความสําคัญ 
แลวก็รัฐบาลจะตองไมมีการพัฒนากระจุกตัว ซึ่งจะทําใหเกิดชองวางระหวางเมืองกับ 
ชนบทมากยิ่งขึ้น ผมจึงไดกราบเรียนในประเด็นดังกลาวกับรัฐบาล ขอกราบขอบพระคุณ 
ทานประธานครับ  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานตอไปนะครับ ก็เปน 
ทานสมเกียรติ ศรลัมพ พรรคเพื่อแผนดิน เชิญครับ 
  นายสมเกียรติ  ศรลัมพ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน) : 
ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม สมเกียรติ ศรลัมพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อแผนดิน ในฐานะสมาชิกรัฐสภาในวันนี้ นโยบายที่ 
รัฐบาลไดแจกใหผมนั้นนะครับ ผมไดอานมาครบถวนแลวถึง ๙ นโยบายหลัก จะเห็นวา 
นโยบายตาง ๆ นี้ไดครอบคลุมทุกมิติครบถวนในปญหาทางสังคม แตผมในฐานะที่เปน 
สมาชิกของพรรคเพื่อแผนดิน พรรคเพื่อแผนดินไดรับผิดชอบกระทรวงเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศผมจึงขออนุญาตที่จะเอานโยบายขอ ๓.๕ เร่ืองนโยบายเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศมาขยายความ แลวก็มาแสดงใหเห็นวาเรามีความตั้งใจที่จะทํางานอยางไร 
ทานทราบไหมครับวาโลกของเราทุกวันนี้ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกนี้ไดแขงขันกันดานไอซีที 
(ICT) สูงมาก เรามีคําถามไหมครับวาทําไมเราจึงแพจีน มาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย 
สิ่งเหลานี้ทําใหเราเกิดความรูสึกวาประเทศไทยเรานี้เร่ิมลาหลังจะแพเวียดนามตามอีก 
ประเทศหนึ่ง เรามาฉุกคิดดูวาไอซีทีนั้นนะครับ เรานี่ไดพัฒนาประเทศไปลักษณะที่ยังไมจริงจัง 
ผมเชื่อวาในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกาว 
กระโดดและจริงจัง ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๑๒๔/๑ 

 

 



๒๘๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๒๔/๑ 
 
เชน ในอดีตที่ผานมาเราคิดถึงการพัฒนาคน การพัฒนาเครือขาย การใชไอซีทีในระบบ 
ราชการและเอกชน ไมวาอีโลจิสติกส (e-Logistic) หรืออีกัฟเวิรนเมนท (e-Government) 
แตลักษณะอยางนั้นนะครับ เปนแนวคิดโดยการลอกจากบรรทัดฐานที่ประเทศอื่นทํามา 
เสร็จแลวก็นําเขาเทคโนโลยี มีการซื้อซอฟตแวรของแซพ (SAP) บาง ของโอราเคิล (Oracle) 
จากตางประเทศนําเขาในปตาง ๆ  เราเสียเงินเปนจํานวนนับหมื่นลาน ในชวงที่ผานมา ๑๐ ปนี่นะครับ 
ผมคิดวาเราเสียเงินมานับแสนลานในการพัฒนาไอซีทีของประเทศเรา แตพอเรานํามาใช 
เราจะเห็นไดวาซอฟตแวรที่นําจากตางประเทศก็ตาม จะไมสอดคลองบริบทของสังคมไทย 
สิ่งเหลานี้นะครับทุกคนทราบ ขาราชการทุกคนทราบ แตทุกคนไมกลาพูด เพราะฉะนั้น 
ผมเชื่อนะครับวา การพัฒนา ณ วันนี้เราจะตองกลับมาเพื่อจะสรางสรรคไอซีทีอยางที่ได 
เขียนไวในนโยบายขอ ๓.๕.๒ วาจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร 
และอุตสาหกรรมไอซีทีนั้นใหเจริญกาวหนาในประเทศ ผมคิดวาไอซีทีของบานเรานะครับ 
สถานการณปจจุบัน  ผมจะยกตัวอยางใหเห็นชัดเปนรูปธรรม สมมุติวากรณีอินเทอรเน็ต 
ที่เราใชความเร็วสูงนี่ เราจายเดือนละ ๖๐๐ บาท เราได ๑ เมกกะบิท เพอร เซค (Mega-bit per sec) 
ทานทราบไหมครับวาจาย  ๖๐๐ บาท  ของเกาหลีได ๕๐ เมกกะบิท เพอร เซค เรามีถนน ๑ เลน 
แตเขามี ๕๐ เลน มันจะสูกันไดอยางไร เพราะฉะนั้นแลวไมวาทานจะสรางซอฟตแวร 
หรือไอซีทีของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือวากระทรวง 
พาณิชยตาง ๆ  ที่ทํากันมากมายนี่นะครับ ไมสามารถเลย เหมือนเราสรางตึกหลายหลัง 
แตเรามีถนนตรอก ซอก ซอยเล็ก ๆ พอมาก็ติดขัด เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ 
ที่ทานตองกลับมาพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร (Infrastructure) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ 
ทีนี้ประเด็นนี้ที่เราจะฝากนะครับ คือวาในเรื่องที่ผานมานี้เราเนนแตวาจะพัฒนาเทคโนโลยี 
แลวก็นํางบประมาณของประเทศชาติไปซื้อแตละป แตเรานาจะเปลี่ยนมิติใหมในการพัฒนา 
ที่ผมจะขออนุญาตเสนอในวันนี้ก็คือวา เราตองพัฒนาอยางกาวกระโดดนะครับ โครงสราง 
ไอซีทีขนาดใหญ เชน ซิลิกอน วัลเลย (Silicon valley) ตองมีการคิด ตองมีการกระทําทุกประเทศ 
ทั่วโลกมีหมด มันจะดึงดูดผูมีองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมามากมาย 
เราตองปรับปรุงกฎหมาย แกไขกระบวนการตาง ๆ เพื่อจะสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
 



๒๘๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๒๔/๒ 
 
สารสนเทศในลักษณะที่เปนใหญ ๆ แบบซิลิกอน วัลเลย นั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูวา เปนโชคดี 
ที่ประเทศไทยเรานี่นะครับ บริษัท แคท เทเลคอม (CAT Telecom) ไดไปรวมพัฒนาการลงทุน 
กับเครือขายของไฟเบอร เอเอจี (Fiber AAG) ก็คือวาอเมริกัน เอเซียน เกทเวย (American Asian 
Gateway) มีความเร็วถึง ๖๔๐ จิกกะบิท เพอร เซค (Giga-bit per sec) สิ่งเหลานี้แหละครับ 
เปนประตูสําคัญที่ไดลงทุนกับ ๑๐ ประเทศก็คือวา อเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม และไทย และมาลงที่ศรีราชา 
ตนทางที่อเมริกา ทานคิดนะครับวาเรามีเกทเวยใหญจะมาถึงศรีราชาที่จะใชไดประมาณ 
เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ แตทานเชื่อไหมครับวา เราสรางถนนเกทเวยใหญมาแลว แตเรา 
ยังไมสรางถนนซอย ผมไปถามแคท เทเลคอม แลว มีแผนการลงทุน แตไมมากเทาไร 
ถาเราสรางเกทเวยใหญนี่ไปที่เกาะภูเก็ต เกาะภูเก็ตจะเปนแหลงดึงดูดนักธุรกิจจะเปนแหลง 
ดึงดูดธุรกรรมตาง ๆ มากมาย เพราะฉะนั้นแลวผมเชื่อเลยนะครับวาเกาะภูเก็ตเรานี่นะครับ 
จะเปนเอาทซอรสซิง ไอแลนด (Outsourcing island) แลวก็จะเปนแหลงวิจัยพัฒนาทางดาน 
นวัตกรรมของโลก ไดมีการไถถามนักลงทุน แลวก็นักคิดตาง ๆ ถาเปรียบเทียบกับ 
สิงคโปร เวียดนามเขายินดีจะมาเกาะภูเก็ต ทานคิดดูสิครับ วาสิ่งเหลานี้จะเกิดอะไรขึ้น 
ถาเราพัฒนาอินฟราสตรัคเจอรไดอยางสมบูรณ แตเราปลอยให กสท. พัฒนาดวย 
รัฐวิสาหกิจตัวเอง เพราะฉะนั้นแลวผมขอฝากเรียนรัฐบาลเลยครับวา จะตองสนับสนุนเงิน 
จะเปนหมื่นลานก็ยินดี เพราะสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มมากมาย ผมจะยกตัวอยาง 
ใหฟงวาเราอาจจะไดมีเว็บ มาสเตอร (Web master) แบบดี ๆ เหมือนอยางอี-เบ (e-Bay) 
ทานทราบไหมครับ อี-เบนี่ทํากําไรปละ ๘,๐๐๐ ลานบาท อาลีบาบา (Alibaba) ทํากําไรปละ 
๔,๐๐๐ ลานบาท กูเกิล (Google) ปละ ๒ แสนกวาลานบาท ผมไดเคยไปประเทศเกาหลี 
นะครับ บริษัท แกรวิตี้ (Gravity) ที่ผลิตเกมแรกนาร็อก (Ragnarok) ----------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๒๕/๑ 

 
 
 



๒๘๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๒๕/๑ 
 
ทานเชื่อไหมครับวามีคนทํางาน ๓๕๐ คน มีตึกหลังหนึ่งทําเงินในแตละปไดนะครับ 
ประมาณปละ ๒,๐๐๐ กวาลานบาท ผมถามวาเราตองใชนากี่ไร ตองใชคนกี่สิบลานคน 
เปนลานไรนะครับกวาจะไดเงินขนาดนี้ เพราะฉะนั้นแลวการเปดเกทเวยครั้งนี้เปนมิติ 
สําคัญผมขอฝากรัฐบาลวา กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความจําเปนที่จะตอง 
สนับสนุนแคท เทเลคอม เราสนับสนุนกันเต็มที่เลยครับ เราดูวาการอภิปรายในแตละเรื่องมา 
เรามีการลงทุนพาณิชยนาวี เรามีทุกอยางในประเทศเรามีหมด แตทําแลวไมจบ ทําครึ่ง ๆ 
กลาง ๆ มีแลวก็ไมสามารถใชประโยชนได เพราะฉะนั้นผมขอฝากนะครับวาปญหา 
ปจจุบันที่บานเราเกิดขึ้นนอกจากจะอินฟราสตรัคเจอรไมสมบูรณแลวนะครับ ระบบ 
การเขียนซอฟตแวรหรือการสอนซอฟตแวรนะครับ ๑. อาจารยไมทุมเทเวลาเต็มที่เอาเวลา 
ไปทํางานจ็อบ (Job) เสียสวนมาก นี่เกิดขึ้น ผมคุยกับซิปา (SIPA) ดอกเตอรรุงเรืองนะครับ 
ไดบอกวาปจจุบันซิปาไดเขาไปบริหารงานกับอาจารยตามมหาวิทยาลัยในการสอนไอทีแลว 
สมัยกอนกวาจะเปลี่ยนหลักสูตรไดตองใชเวลาเปนปเดี๋ยวนี้ทุกคนรวมมือกันแสดงวา 
แสงสวางเริ่มที่จะมีแลวครับในการพัฒนารวมกัน แลวคุณภาพของเด็กที่มาเรียนปจจุบัน 
ไมนาเชื่อเด็กปจจุบันสมาธิสั้น ไมตั้งใจ ไมสนใจในการเรียนที่จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยแทจริง ผมไมรูวาระบบเกมตาง ๆ ทําใหเด็กแปรปรวนทางจิตใจมากหรือเปลา 
สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอระบบการศึกษาระดับสูงมาก เพราะฉะนั้นผมไดเห็นมากมาย 
แลวงบประมาณที่ซิปาที่สงไปใหในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสนับสนุนองคกรตาง ๆ 
ปละมากนะครับ แตไมไดกอใหเกิดเอาทคัม (Outcome) ขึ้นมา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญ 
ที่เราจะตองดู แลวประการสุดทาย เกี่ยวกับเร่ืองปญหาเทคโนโลยีสารสนเทศเราครับ 
คือการเขียนโปรแกรมซอฟตแวรเราไมมีมาตรฐาน ทานเชื่อไหมครับมาตรฐานของโลก 
ซีเอ็มเอ็ม (CMM) มี ๕ ระดับ ก็คือเหมือนกับมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) ของการเขียน 
ซอฟตแวร ประเทศไทยเรานะครับ ในระดับ ๑ ระดับ ๒ มีไมถึง ๑๐ คน ประมาณหลักสิบ 
แตระดับ ๔ ระดับ ๕ แทบไมมีเลย ขณะนี้ในประเทศอินเดียมีเปนแสนคน ในประเทศ 
เกาหลีมีเปนหมื่นคน ถาเรายังไมพัฒนาทุกกระบวนการทั้งระบบอยางนี้นะครับเราจะ 
ไมสามารถที่จะตอสูกับเขาได ผมขอฝากสุดทายนะครับ วาการเปดนานฟาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



๒๘๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๒๕/๒ 
 
นั้นจะเปนการเปดนานฟาที่ทําใหเรามีอินคัม (Income) เขาประเทศมาก อยางที่ผมไดกลาว 
ไวแลวจะทําใหเอาทซอรสซิง แมกระทั่งโรงพยาบาลที่รัฐมนตรีไดบอกนะครับ ไมจําเปนเลย 
ตองไปเปดโรงพยาบาลใหม สามารถใชโรงพยาบาลอยางนี้ครับ สามารถวิเคราะหแล็บ (Lab) 
แลวสงไปที่อเมริกาได เพราะวาเกทเวยที่จะทํานั้นเปนจํานวนมาก คนที่มาทํางานประเทศไทย 
ก็เหมือนทํางานอเมริกา เพราะฉะนั้นแลวจีดีพีของเรา ๘.๔ ลานลานบาทในอนาคต 
ถาเราพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหดีแลวจีดีพีเราจะถึงสิบลานลานบาท ผมขอฝากนะครบัวา 
เราพัฒนาเกษตร พัฒนาอะไรไดใชเงินเปนหมื่น ๆ ลานบาท ขอฝากวาปหนา อีก ๒ ป 
เราจะไดใชเกทเวยแลว ป ๒๕๕๒ ถาเรายังไมทําอินฟราสตรัคเจอรไปถึงกรุงเทพมหานคร 
ไปถึงภูเก็ตแลวที่เราลงทุนกับเขาก็สูญเปลา ขอฝากใหรัฐบาลนี้ไดนําพาเรื่องนี้ ขอบคุณมากครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ตรงเวลาเปะเลยนะครับ 
ขอบคุณมากครับ ตอไปทาน พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย เชิญเลยครับ 
  พลอากาศเอก  วัลลภ มีสมศัพย สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : 
กราบเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศักดิ์ สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่สมาชิกวุฒิสภา วันนี้ก็จะขอพูดและแนะนําในเรื่อง 
สัก ๔ หัวขอแตแบบสั้น ๆ นะครับ ก็เปนเรื่องนโยบายที่ทั่วไป แลวก็นโยบายในเรื่อง 
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม นโยบายการเงินการคลัง และเรื่องโครงสรางเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมครับ ก็คิดวาคงใชเวลาไมมาก เพราะวาพูดยาว ๆ ไมคอยเปน  
ดูนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไปในวันนี้แลวก็รูสึกวาจะครอบคลุมดีและคอนขางจะยาวไป 
ดวยซ้ําไป เพราะวาถานโยบายลงละเอียดแลวก็จะเปนภาระหรือวาจะเปนแบบขอผูกมัด 
ที่วาจะตองทําใหได ทําใหครบ ปกติแลวนโยบายจะพูดเรื่องกวาง ๆ แลวเราลงไปในแผน 
ปฏิบัติ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                              - ๑๒๖/๑ 
 
 

 



๒๘๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        กุลนิษฐ ๑๒๖/๑ 
 
แตอยางไรก็ตามประเทศไทยนิยมที่จะพูดใหครอบคลุมแลวก็ใหละเอียดกวาปกติ 
อยางเชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนตน แลวก็จะตองมีมาตรามากมายซึ่งชวงที่ผานมา 
ก็ไดอภิปรายถึงเรื่องนี้วาเราจะลดลงบางไดไหม ก็ลดลงไดไมมากครับ สําหรับนโยบาย 
เรงดวนที่สําคัญก็คือขอ ๑.๑ นี้ครับ ก็ขอกลาวอีกนิดเพราะวามีบางทานกลาวมาแลว ๑.๑ 
นี้นาจะเปนเรื่องที่ใหความเรงดวนซึ่งสําคัญที่สุดเลยมาอยู ๑.๑ เร่ืองสรางความปรองดอง 
สมานฉันทฟนฟูอะไรนี่ครับ แลวผมก็ไปชอบบรรทัดที่ ๓ ที่บอกวา สมัครสมานสามัคคี 
มิใชวาเผอิญไปพองกับชื่อทานนายกรัฐมนตรีนะครับ แตหมายถึงวา คําวา สมัครสมาน 
สามัคคี นี้เปนเรื่องแรกเรงดวนที่จะทํา ทําอยางไรถึงจะใหคนมาสมัครใจ ประชาชนในชาต ิ
ที่วามีความเห็นแตกตางกัน แลวก็คอนขางจะแตกแยก แตก็ไมถึงแตกหักนี่ละครับ 
ทําอยางไรใหเขาสมัครใจมาสมัครสมานสามัคคีกันได คือใหสมัครใจดวยความยินยอม 
พรอมใจ ก็มีขอสังเกตอยูนิดหนึ่งวา ที่จริงแลวเราก็เปนคนไทยดวยกันทั้งหมดนะครับ 
การที่จะใหเกิดอยางนี้ขึ้นไดมันก็ตองคิดสวนรวมเปนหลัก ผลประโยชนของประเทศชาติ 
เปนหลัก แลวก็ขอตอไปก็คือตองลดอัตตาลงเล็กนอย ตางคนตางชวยลดวา ตนของตน 
กูของกู อยางนี้ตามหลักธรรมะ ถาเราเห็นแตประโยชนของชาติเปนหลัก อะไรที่เปน 
ผลประโยชนของชาติเราก็สนับสนุน อะไรที่เปนตัวของเรา ของเรานี่เราก็พี่นองกันทั้งนั้น 
เราก็คุยกันไดคงไมมีอะไร ประชาชนในชาตินี้เขาก็มีแนวโนมที่ดีอยูแลวนะครับ สวนสําหรับ 
เร่ืองตาง ๆ ที่เปนคดีความเปนอะไรก็เปนเรื่องของคดีความไป เหมือนกับพี่นองเราก็โดน 
ลงโทษก็ชาง แตตอนหลังเราก็มาดีกันอีกก็ไมมีปญหาอะไรนะครับ  
  สําหรับขอตอไปก็เปนเรื่องความมั่นคงชีวิตและสังคม ซึ่งผมก็เปนรองประธาน 
คณะกรรมาธิการสามัญ เด็ก เยาวชนและสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และความมั่นคงของ 
มนุษยนะครับ ที่ผานมาไดเสนอพระราชบัญญัติไปเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนา 
เด็กและเยาวชนครับ ซึ่งหลังจากพระราชบัญญัติไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคมแลว ในนั้นก็จะบอกวาใชบังคับ ๙๐ วัน แลวก็ใหตั้งสภาเด็ก 
และเยาวชนประจําอําเภอขึ้นกอนภายใน ๙๐ วันหลังจากที่ประกาศแลว ก็เปน ๑๘๐ วัน 
หลังจากนั้นเพิ่มอีก ๙๐ วัน ก็ใหตั้งของจังหวัดนะครับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
 



๒๘๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      กุลนิษฐ ๑๒๖/๒ 
 
ตอจากนั้นก็ตั้งสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติในเวลา ๑๘๐ วัน ซึ่งนับแลวทั้งหมดนี้ก็ตอง 
เสร็จภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ปนี้นะครับ แตหลังจากการที่ไดไปติดตามผลหลังจาก 
พระราชบัญญัติออกมาแลว ทางเจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งมีกระทรวงพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษยกับกระทรวงศึกษาธิการและหลาย ๆ อยาง หลาย ๆ 
หนวยงานก็ยังไมคอยจะเขาใจกันดีนัก แลวก็ยังไมไดเร่ิมทําอะไร ก็ฝากเปนขอสังเกตไววา 
ควรจะตองรีบเรงทําไปตามพระราชบัญญัติใหเรียบรอยนะครับ  
   อีกเรื่องหนึ่งก็เปนเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการเงินการคลัง ซึ่งมีสมาชิกผูทรง 
เกียรติหลายทานไดพูดถึงวามาตรการการประกัน ๓๐ เปอรเซ็นตนี่ละครับ เมื่อที่ผานมานี้ 
ทานสมาชิก สนช. หลายทานก็ไดเปดอภิปรายเรื่องนี้ครับ ก็มีความเห็นวาควรจะเลิก 
ซึ่งมีเหตุผลตาง ๆ นานา แตทางรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบก็รับไปพิจารณาแตยังไมไดปฏิบัติ ทั้ง ๆ 
ที่ตอนที่ทานมารับตําแหนงใหม ๆ ทานเคยใหสัมภาษณวาจะเลิก แลวไปศึกษากับ 
ธนาคารแหงประเทศไทยและหนวยที่เกี่ยวของแลว ตอนหลังก็เกิดเปลี่ยนใจก็ยังไมไดเลิก 
คิดวาคงจะตองดูผลดีผลเสียอะไรตาง ๆ นานาใหมันรอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
เพราะเราเคยอภิปรายไปแลวก็ยังไมไดมีผลอยางนั้นนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็ไดพูดถึงวาการ 
ที่เราประกัน ๓๐ เปอรเซ็นตนี้ทําใหเกิดตลาดออฟชอรขึ้นที่ประเทศเพื่อนบานเราทางใต 
ทางรัฐบาลก็ไดบอกวา ตลาดออฟชอรนี่ตอนนั้นบอกวาไมมีหรอก เพราะวาการจะเอาเงิน 
ใครไปแลกดอลลารที่ประเทศนั้นมันยากตองไปแลกเปนเงินของประเทศนั้นกอนแลวไป 
แลกดอลลารกลับมา ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

               - ๑๒๗/๑ 
 

 
 
 
 
 



๒๘๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      ณัฐวัฒน  ๑๒๗/๑ 
 
ซึ่งอันนั้นเปนวิธีที่ถูกตอง แตที่จริงเขาสามารถเอาไปแลกไดเลยนะครับ โดยที่ตามหาง 
บางแหงเขาก็รับแลกเลย แตในภายหลังก็คงจะยอมรับกันวามีตลาดออฟชอรจริง คือดูใน 
ทีวีชอง ๙ เขาจะมีเรท (Rate) ตอนแรกอัตราเงินไทยตอดอลลาร มีตลาดออฟชอร แลวก็ 
ตลาดในประเทศนะครับ ตอนนั้นมัน ๒๙ บาทกวา กับ ๓๓ บาทกวาก็เปนที่ยอมรับ 
ซึ่งตอนนั้นไดขาววารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็มึน ๆ ไปกับธนาคารแหงประเทศไทย 
เหมือนกันนะครับ เร่ืองธนาคารแหงประเทศไทยทานก็มีเหตุผลของทาน เพราะวาเปน 
หลักการครับ ทีนี้ในระบบการเงินในสมัยปจจุบันนี่มันใชนอกหลักการ ใชแบบคลาย ๆ 
อยางที่ศัพทชาวบานเขาเรียก วิชามาร ซึ่งการศึกษาไมไดบอกไว การศึกษาสมัยกอน 
เดี๋ยวนี้มันมีพลิกแพลงตาง ๆ เยอะ เพราะฉะนั้นก็เปนขอสังเกตวารัฐบาลก็ควรจะไปคุย 
กับธนาคารแหงประเทศไทย หรือวาสมาคมธนาคาร หรือสมาคมอะไรที่คุยกัน คุยกันใหดี 
เพราะวาลึก ๆ มันมีอะไร ไมอยากใหเกิดคําวา แบบป ๒๕๔๐ ออกมายอมรับวา ในนั้นที่ 
วิกฤติเศรษฐกิจเพราะวารูไมเทาทันแลวก็โดนฟองปรับไปคนเดียวอะไรอยางนั้น ไมอยาก 
ใหเกิดอยางนั้น แตมีในแงลบที่เขามองกันวาออฟชอรมันดีตรงที่วาสถาบันการเงิน 
หรือบุคคลที่รํ่ารวยหนอยก็สามารถจะเมค มันนี (Make money) ไดโดยเอาเงินไทยไปซื้อ 
ดอลลารแลวกลับมาแลกเงินบาทในเมืองไทย อันนี้ก็มองในแงลบ ไมทราบจะมีจริง 
หรือไมมีจริงนะครับ  
  อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เร่ืองนโยบายขอ ๓.๒ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมใหไดเปรียบ ใหเปนสินคาสงออกที่ทําเงินใหกับประเทศซึ่งรัฐบาล 
ที่ผานมาก็เคยพูดวา เราจะทําประเทศไทยใหเปนครัวของโลกบาง ทําใหเปนฮับ 
ในเรื่องอุตสาหกรรมบางอันนี้ก็เปนสิ่งที่ดี แตมีขอสังเกตวานาจะดูประเทศตาง ๆ 
ใหรอบคอบ เผอิญผมไดไปอียิปตมาก็คิดวาอียิปตนี้อยูแอฟริกา มีทะเลทรายซาฮารา 
(Sahara) คงจะแหงแลง ขาดแคลนอาหาร แตพอไปแลวตกใจครับ เพราะวาอาหารเขา 
อุดมสมบูรณ มีทั้งเนื้อ ทั้งไข ทั้งผัก ผักนี่เขาสดกวาของเราแลวก็ปลอดสารพิษ โดยเขามี 
ระบบชลประทานที่ดี มีน้ําออกมาทางทอเอามาจากโอเอซิส (Oasis) เขามาเดินตามทอ อันนี้ 
ก็คิดวานาปฏิบัติ แตเราจะตองหาขอมูลใหเรียบรอยนะครับ ซึ่งก็จะไดเงินเขาประเทศเยอะ 
 



๒๘๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      ณัฐวัฒน  ๑๒๗/๒ 
 
เพราะวารัฐบาลที่ผานมากับ สนช. ก็ไดออกพระราชบัญญัติที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ไปแลวรวม ๑๗๒ ฉบับ แลวที่รออยูอีก ๔๙ ฉบับ รวมแลว ๒๒๑ ฉบับ ก็ใชเงินใชทองมาก 
ทั้งใชทรัพยากร ทั้งบุคลากร แลวมีกองทุนตาง ๆ อีกซึ่งก็เปนภาระกับรัฐบาลชุดนี้ที่จะตอง 
ขยันหาเงินขึ้นมา วิธีหนึ่งที่จะหาเงินไดนอกจากตางประเทศเขามาลงทุนแลวคือถาเรามี 
ความสามัคคี ประเทศเราไปดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียว เห็นแกประโยชนของชาติแลว 
ก็เปนที่เชื่อถือของตางประเทศ เดี๋ยวเงินทองมันก็จะไหลเขามาลงทุน อีกวิธีหนึ่งก็หาเงิน 
จากภายในประเทศ หรือวากูยืมธนาคารอะไรตาง ๆ ก็พอจะได ที่ผานมาเมื่อปที่แลว 
ผมไดเสนอญัตติอภิปรายทั่วไปในเรื่องการพิจารณาเก็บภาษีมรดกและทรัพยสิน 
ซึ่งเราไมไดกะวาจะเก็บแบบขูดเลือดขูดเนื้อ เอาเปนเอาตาย คลาย ๆ กับสิงคโปร เขาเก็บ 
แคพอใหรูวาตองรับผิดชอบตอสังคมอะไรอยางนี้ ประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นตก็เสนอไป 
ตอนนั้นรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังก็มาฟงทานก็เห็นดวย แตเวลาไปปรึกษา 
หรือนําไปปฏิบัติทานรัฐมนตรีผูที่รับผิดชอบก็ไมไดทํา ผมเจอทานก็เลยถามวา มีสาเหตุ 
อะไรทานก็บอกวามันอาจจะเก็บไดไมทั่วถึง คนที่หลบเลี่ยงเกงก็จะหลบหลีกเกง มันเลย 
ไมยุติธรรม เก็บภาษีตอนเปนแลวไปเก็บตอนตายอีก ซึ่งตอนนั้นก็ไดอภิปรายวาภาษี 
กองมรดกคนตายไมจําเปนตองเก็บ เก็บจากคนเปนทายาทนี่ละครับ อาจจะเก็บภาษีจาก 
กองมรดก เก็บจากผูรับมรดกครับ ไมตองเอามากแค ๕ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต 
นอกจากจะไดเงินเปนบางสวนแลวซึ่งมองแลวอาจจะไมมากแตมันจะไดผลทางจิตใจ 
จะไดรูวาเราร่ํารวยมานี่เราตองเสียสละใหสังคมตองเสียภาษีไป หรือทายาทที่จะรับมรดก 
ทายาทที่จะรับตองรับผิดชอบตอสังคมวาไมใชไดมาฟรี ๆ มันจะตองบริจาคสวนหนึ่ง 
หรือวาจายสวนหนึ่งใหกับสังคม -------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๒๘/๑ 
 
                              
                                                                                                                        
 



๒๘๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๒๘/๑ 
 
มันก็จะไดผลทางสังคม เพื่อนฝูงหรือคนที่รูจักจะไดมองวาถึงร่ํารวยก็ไมเปนไร แตเขาก็ 
ยอมเสียภาษีมากลักษณะนั้น แตก็อยางที่เรียนใหทราบมันคงจะมีปญหาหลาย ๆ ดาน 
แตอยางไรก็ตามมีการศึกษากันแลววาควรจะเก็บ ก็มีทั้งสื่อมวลชน ทั้งอะไรก็พูดกัน 
หรือวาใหขาววาเปนไปไมไดที่จะเก็บภาษีมรดกและทรัพยสินสําหรับรัฐบาลที่มาจาก 
การเลือกตั้ง เพราะวาเปนพวกนายทุน มีฐานะดีอะไรเขาก็ไปวากันอยางนั้น แตผมก็ 
ลองเสนอดู รัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งก็ลักษณะคลาย ๆ กันคาดวาอาจจะมี 
ปญหาอะไรบางอยางที่นอกเหนือไปจากที่ทราบนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ไดพูดเรื่อง 
นโยบายที่แถลงที่คอนขางอาจจะยาวไปหนอย แตอาจจะเปนที่ถูกใจ เพราะวาคนไทย 
ชอบอะไรที่มันคอนขางจะละเอียด แมจะเปนขอผูกมดักับรัฐบาลก็ตาม แลวก็เร่ืองติดตาม 
พระราชบัญญัติการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เราพูดถึงเรื่องการประกันคาเงินบาท 
๓๐ เปอรเซ็นตที่ทําใหเกิดตลาดออฟชอร ซึ่งไดมีสมาชิกบางทานอภิปรายวาขณะนี้มัน 
ใกลเคียงกันแลว นอกจากนั้นก็เปนเรื่องที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมวาจะดานใดก็ตาม 
ตองดูความเปนไปไดแลวก็ศึกษาทั่วโลกใหครบก็นาจะดี อันนี้ก็เปนขอสังเกตไมไดคิดวา 
จะสั่งสอนรัฐบาลหรือวาไปแนะนําอะไร เพราะทานก็มีฝมือกันอยูแลว แลวก็มีสตาฟ (Staff) 
ที่เกง ๆ โดยเฉพาะหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของก็คงจะยินดีที่จะรวมมือรวมงาน แลวก็ใหขอมูล 
ที่ดีนะครับ ก็เหลือเวลา ๗ นาทีก็พอแคนี้ เผื่อทานอื่น ขอบคุณครับ  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอบคุณทาน พลอากาศเอก วัลลภ 
มีสมศัพย ตอไปประชาธิปตยนะครับ ทานอภิมงคล โสณกุล เชิญครับ ๑๐ นาทีครับ 
   หมอมหลวงอภิมงคล  โสณกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผมไดรับโอกาสที่จะไดพิจารณาอภิปรายนโยบายดานการพลังงานของรัฐบาล 
ซึ่งในชวงที่ผานมานั้นปญหาดานราคาพลังงานไดสงผลกระทบในวงกวางตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศ โดยเฉพาะปญหาดานราคาน้ํามันซึ่งไดพุงสูงขึ้นในรอบ ๓ ปที่ผานมา 
ในปที่ผานมานี้เองประเทศของเราไดนําเขาน้ํามันสูงถึง ๗๐๒,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งสงผลกระทบ 
 



๒๘๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๒๘/๒ 
 
ในเชิงลบตอดุลการคาของประเทศเปนอยางมาก กระผมรูสึกยินดีที่รัฐบาลนั้นไดเล็งเห็นถึง 
ความสําคัญของปญหาดานราคาน้ํามัน โดยที่ไดบรรจุมาตรการการใชพลังงานทดแทน 
และพลังงานพืชผลทางการเกษตรเอาไวในนโยบายเรงดวน อยางไรก็ดีครับทานประธาน 
นโยบายดังกลาวนั้นแมวาอยูในนโยบายเรงดวนก็ตองถือวาเปนมาตรการระยะยาว 
ที่คงไมอาจจะแกไขปญหาราคาพลังงานที่พุงสูงขึ้นไดอยางชัดเจน ดวยเหตุผล ๒ ประการครับ 
การที่จะใชพืชผลเกษตรมาผลิตพลังงานนั้นยอมตองมีการลงทุนในการเปลี่ยนแปลง 
เทคโนโลยี ยอมตองมีชวงเปลี่ยนผานถายโอนเทคโนโลยีตาง ๆ นอกจากนี้การเตรียมการ 
ดานอื่น ๆ ก็มีความจําเปน เชน การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการเกษตร 
เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นกระผมมีความเห็นวาในระยะสั้นนั้นรัฐบาล 
นาจะเขามามุงแกไขปญหาดานราคาพลังงานใหกับพี่นองประชาชน โดยการมุงเนน 
การใชกลไกราคาเปนหลัก เมื่อเชานี้ทานหัวหนาพรรคประชาธิปตยไดเกริ่นนําในเรื่องของ 
ราคาน้ํามันก็ดี เร่ืองของราคากาซหุงตม เร่ืองของราคาไฟฟา กระผมคิดวาในการเขาไป 
แกไขกลไกราคานั้น อยางเชน ในเรื่องของราคาน้ํามันจะเห็นไดวาในปจจุบันนั้นมีการเก็บเงิน 
เขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสูงถึงลิตรละ ๓ บาทสําหรับน้ํามันเบนซิน ๙๕ และในอัตราที่ต่ําลงมา 
สําหรับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ ผมคิดวาในภาวะปจจุบันนั้นพี่นองประชาชนมีความเดือดรอน 
จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ผมคิดวารัฐบาลนาจะลองพิจารณาวาจะสามารถ 
ลดการเก็บเงินเขากองทุนประมาณ ๑.๕๐–๒.๐๐ บาทตอลิตรสําหรับน้ํามันดีเซลและ 
แกสโซฮอลอยางนอยใหกับพี่นองประชาชนได --------------------------------------------------- 
 
                - ๑๒๙/๑  
 
 
 
 
 
 



๒๙๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๒๙/๑ 
 
นอกจากนี้ครับจะมองเห็นวาในราคาน้ํามันนั้นก็มีการเก็บเงินเขากองทุนเพื่อการอนุรักษ 
พลังงาน โดยที่รัฐบาลนั้นบอกวาการเก็บเงินเขากองทุน ๗๕ สตางคตอลิตรนี้จะนําไป 
เพื่อการพัฒนาระบบรางของประเทศ แตกระผมตองเรียนวาในเรื่องนี้กระผมไมเห็นดวย 
เนื่องจากวาในปจจุบันนั้นพี่นองประชาชนตองถือวาไมมีโอกาสที่จะเลือกพลังงานทางอื่น 
แลวก็ไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามัน ดังนั้นกระผมคิดวาในเรื่องการลงทุนในระบบรางนั้น 
รัฐบาลควรจะพิจารณาวาควรจะเอาเงินงบประมาณมาทดแทนเงินในสวนนี้หรือไม 
อีกหนาที่สําคัญของรัฐบาลครับ ตามที่ไดระบุเอาไวในการแถลงนโยบายฉบับนี้ 
ก็คือการจัดหาพลังงานใหมีความพอเพียง มีความมั่นคงและมีราคาที่เหมาะสมในอนาคต 
กระผมไดมีโอกาสพิจารณาแผนการจัดหาพลังงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดหาไฟฟา 
การจัดหากาซธรรมชาติ  ก็พบวามีประเด็นที่นาสนใจอยู ๒–๓ ประการครับ 
  ประการแรก จากการที่ไดพิจารณาแผนการพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา 
ของ กฟผ. นั้นจะเห็นวาแผนฉบับนี้ซึ่งไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลที่ผานมา มีความแตกตาง 
กับแผนที่ผาน ๆ มา คือมีการสํารองไฟฟาในอัตราประมาณรอยละ ๒๐ เปนเวลาหลายป 
ซึ่งสูงกวาเกณฑปกติที่เคยนํามาใช และเปนเกณฑที่ไดรับการยอมรับในหมูนักวิชาการ 
ในหมูผูที่อยูในวงการคือรอยละ ๑๕ จากการที่มีการสํารองในอัตราที่สูงเกินความจําเปนนี้ 
แนนอนครับวาจะทําใหตนทุนดานการสรางโรงไฟฟา การจัดหาพลังงานของประเทศ 
ยอมสูงขึ้นโดยไมมีความจําเปน กระผมไดนําขอมูลตาง ๆ นั้นมาประมวล รวมทั้งไดใช 
ขอมูลที่ไดใชในการคํานวณอัตราคาไฟฟาใหกับประเทศของเรามาประมวลรวมกัน 
พบวาในแตละปนั้นจากการที่เรามีการสํารองสูงขึ้นรอยละประมาณ ๕ จะมีโรงไฟฟา 
ที่สรางขึ้นโดยไมจําเปนประมาณ ๒,๐๐๐–๓,๐๐๐ เมกะวัตตตอป นั่นหมายถึงวา 
เราจะมีโรงไฟฟา ๒-๓ โรงที่ไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่ และเมื่อลองประมาณการทาง 
การเงิน ซึ่งกระผมจะขอแสดงผลบนเพาเวอรพอยท (PowerPoint) จะเห็นวาในแตละปนั้น 
เราจะมีตนทุนที่ไมกอใหเกิดประโยชนประมาณปละ ๙,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งเมื่อรวมในแผน 
ทั้งแผนแลวซึ่งเปนแผน ๑๕ ปนั้นจะเห็นวาตนทุนในการจัดหาไฟฟาของประเทศเรา 
หากมีการสรางโรงไฟฟาตามแผนอยางที่กําหนดไวในปจจุบันนี้ จะสูงเกินความจําเปนถึง 
 



๒๙๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๒๙/๒ 
 
๑๓๓,๐๐๐ กวาลานบาท ตรงนี้กระผมคิดวาเปนเรื่องที่นาเปนหวงสําหรับวาในอนาคตของเรา 
เราจะตองมองถึงการประหยัดพลังงาน การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นก็อยากจะฝาก 
ประการนี้ผานทานประธานไปถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานวา จะมีการทบทวน 
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาในเรื่องนี้อยางไรหรือไม แลวจะทําอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการผลิตไฟฟาสูงสุด  
  นอกจากนี้ครับ  ประการที่  ๒  จะเห็นวาในการจัดทําแผนดังกลาว 
มีการปรับปรุงแผนโดยที่ลดจํานวนและปริมาณโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติ และไดเพิ่ม 
จํานวนโรงไฟฟาที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนโรงไฟฟาที่ใชพลังน้ํา 
แตปรากฏวาแมวามีการปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟา แตยังไมมีการพิจารณาปรับปรุงแผน 
การจัดหากาซธรรมชาติของประเทศ สงผลใหในที่สุดแลวเราจะตองมีการนําเขากาซธรรมชาติ 
ที่ไมจําเปน มีภาระผูกพันถาหากวาเราดําเนินตามแผนนี้ นอกจากนี้จะสงผลใหประเทศเรา
มีความจําเปนที่จะตองใชกาซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจี (LNG) ซึ่งทราบกันดีวา 
กาซธรรมชาติเหลวนั้นมีตนทุนสูง รวมทั้งมีภาระความเสี่ยงจากการที่ตองสรางโรงงานและ 
เครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน โรงงานดีแคลสซิฟเคชัน (Declassification) มีมูลคากวา 
๖๐,๐๐๐ ลานบาท ตรงนี้แหละครับที่มีสวนหนึ่งที่นาเปนหวง ก็คือวารัฐบาลที่ผานมา 
ไดกําหนดใหการใชโรงงานและเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้ไดเขาไปบวกกับราคาเนื้อกาซ 
ซึ่งถาหากเปนเชนนี้กระผมคิดวาในอนาคตแลวถาเราจําเปนตองใชกาซแอลเอ็นจี จริง ๆ 
ก็อาจสงผลไปถึงการผูกขาดของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได ดังนั้นกระผมคิดวา 
เมื่อเรามีการพิจารณาปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟาไปแลว ก็นาจะมีการปรับปรุงแผน 
การใชกาซธรรมชาติของประเทศใหสอดคลองไปดวย โดยเฉพาะจะตองมีการพิจารณา 
ความเหมาะสมและตนทุนของการนําแอลเอนจีมาใชในประเทศไทย 
  ประการที่ ๓ ครับ จะเห็นไดวาในการกําหนดใหมีโรงไฟฟาในประเทศไทย 
นั้นมีการลงทุนสูง มีตนทุนสูง แตในแผนนั้นกําหนดวาเราจะมีโรงไฟฟาขนาดใหญเสีย 
เปนสวนใหญ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๓๐/๑ 



๒๙๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๓๐/๑ 
 
ทั้ง ๆ ที่ที่ผานมาเราเคยสนับสนุนใหมีโรงไฟฟาขนาดเล็กหรือวาเอสพีพี (SPP) แลวก็ 
โรงไฟฟาขนาดเล็กมากก็คือวีเอสพีพี (VSPP) ซึ่งจะเปนการกระจายรายไดไปสูชุมชน 
จะเปนการกระจายทําใหระบบไฟฟามีประสิทธิภาพ พรอมทั้งลดตนทุนในระบบขนสง 
ไฟฟา ปรากฏวาเมื่อปที่ผานมามีการเปดรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาขนาดเล็ก ๑,๗๐๐ 
เมกะวัตต และขนาดเล็กมาก ๑,๐๐๐ กวาเมกะวัตตเศษ ๆ มีผูสนใจเขามายื่นซอง 
สูงเกินกวากําหนดมาก แสดงใหเห็นวาโรงไฟฟาเหลานี้นอกจากจะมีประสิทธิภาพ 
แลวยังสามารถมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟาใหกับประเทศไดอีกมาก แตปรากฏวาที่ผานมา 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีมติให กฟผ. ยุติการรับขอเสนอการซื้อขาย 
ไฟฟาจากระบบเอสพีพี ตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป กระผมคิดวา 
การปดกั้นในลักษณะนี้คงไมเปนผลดี เนื่องจากวาเรายังมีศักยภาพอีกมากที่จะผลิตไฟฟา 
โดยยึดถือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนก็ดี ยึดถือหลักการวาเราไมตองการใหมี 
โรงไฟฟาขนาดใหญเปนจํานวนมาก และใหโอกาสกับผูผลิตไฟฟารายเล็ก ก็อยากจะ 
ผานไปยังทานรัฐมนตรีผานทานประธานวาทานอาจจะพิจารณาตรงนี้ใหม วาจะเปนไป 
ไดไหมวาจะใหโอกาสกับผูผลิตไฟฟากับรายอื่น ๆ ในการเขามาผลิตไฟฟาเพื่อการแขงขัน 
และเพื่อเจริญรอยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   สุดทายครับทานประธานสั้น ๆ ทานหัวหนาพรรคประชาธิปตยไดเกริ่นนํา 
ในเชาวันนี้วาประเด็นที่ประชาชนใหความสําคัญในขณะนี้ ก็คือเรื่องของพลังงาน 
นิวเคลียร ซึ่งกระผมคิดวาในเรื่องนี้ก็ขอฝากขอคิดไวสั้น ๆ ๒ ขอ คือวาในที่ผานมานั้น 
ในหลายประเทศเราเห็นตัวอยางของการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ซึ่งมีตนทุนสูงกวา 
ที่ประเมินเอาไวหลายเทา 
   ประการที่ ๒ ก็คือ ขอฝากไวสั้น ๆ วา กระผมไมอยากใหประเด็นนี้ 
เปนประเด็นที่สรางความแตกแยกมากขึ้นไปกวานี้ในสังคม เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องที่คนไทย 
ทุกคนจะตองไดรับผลกระทบไมวาในเชิงลบหรือเชิงบวกก็ตาม ดังนั้นก็ขอฝากวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานควรจะหาวิธีที่แจงขอมูลใหโปรงใส ดําเนินการ 
อยางโปรงใสที่สุดใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงครับ ขอบคุณครับ  



๒๙๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๓๐/๒ 
 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอบคุณครับ เผอิญตอเนื่องนะครับ 
ผมก็เลยไมยุติการอภิปราย ตองขออภัยทานสมาชิกดวย ตอจากนี้เปนในสวนของพรรค 
มัชฌิมาธิปไตยนะครับ ทานอารยะ ชุมดวง ครับ  
   นายอารยะ ชุมดวง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุโขทัย) : กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอารยะ ชุมดวง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พรรคมัชฌิมาธิปไตยจากจังหวัดสุโขทัยครับ ทานประธานสภาที่เคารพครับ วันนี้เปนวันที่ 
พอแมพี่นองประชาชนทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัดคงจะสบายใจแลวก็ดีใจนะครับที่มีรัฐบาล 
ใหม แลวแถลงนโยบายในวันนี้วันที่ ๑๘ กุมภาพันธนะครับ ผมคิดวานโยบายในหลาย 
ประการที่ทางรัฐบาลไดแถลงตอสภา แลวก็วันนี้ผมอยากจะพูดในดานภาพรวมของ 
เศรษฐกิจ แลวก็ปญหาในทองที่ทางตางจังหวัด เพื่อทานรัฐมนตรีแตละกระทรวงที่อยูที่นี่ 
แลวก็ทานที่นั่งอยูขางนอกจะไดรับทราบแลวก็เปนขอสังเกตไว ปญหาหลักคือจริง ๆ แลว 
ในจังหวัดสุโขทัยจะเปนปญหาเรื่องปญหาน้ําทวมเปนปญหาใหญ ซึ่งเปนประจําทุกป 
ที่จังหวัดผมโดนประจํา ฉะนั้นการแกปญหาตรงนี้นี่ผมอยากจะใหทางรัฐบาลฝากถึง 
ทานนายกรัฐมนตรีชวยดูแลแกปญหาตรงนี้ใหเปนรูปธรรมนะครับ เพราะไมอยางนั้น 
ทุกป ๆ พอแมพี่นองประชาชนก็จะโดนน้ําทวมอยูประจํา แลวก็พวกเราก็ตองออกไปชวย 
แลวก็นําสิ่งของซึ่งเปนเครื่องใชอุปโภค บริโภค เขาไปแจกจายใหกับพอแมพี่นองประชาชน 
อยูตลอดเวลา แตนั่นคือปญหาที่เราแกกันในปลายเหตุนะครับ ทีนี้ตนเหตุผมคิดวา 
ควรจะตองมีสรางที่กักเก็บน้ําในเวลาที่น้ํามีมากนะครับ ---------------------------------------- 
 

      - ๑๓๑/๑ 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 



๒๙๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 จีรนุช ๑๓๑/๑ 
 
พอเวลาน้ําแหงพอแมพี่นองจะใชน้ําในการทําไรทํานาน้ําก็ไมมี นี่คือปญหาใหญ 
ที่เกิดขึ้นอยูเปนประจํา ฉะนั้นผมอยากจะฝากถึงทางรัฐบาลนะครับถึงขอปญหาตรงนี้  
   ประการที่ ๒ ก็คือเร่ืองการประกันราคาผลิตผลทางการเกษตร ตรงนี้ 
ก็ทุกยุคทุกสมัยนะครับที่เราไดพูดคุยกันเปนประจํา แลวก็ที่เรากินกันอยูทุกวันนี้ก็คือ ขาว 
ขาวคือปจจัยหลักนะครับ คือทุกวันนี้พอแมพี่นองประชาชนคนไทยตองทานขาวนะครับ 
การประกันราคาขาวจริง ๆ แลวปจจุบันราคาขาว ๖,๗๐๐ กวาบาทตอเกวียน แลวแต 
สถานที่รับซื้อ ในจังหวัดผมก็ประมาณนี้ละครับ ๖,๗๐๐ บาท ถามวาอยูไดไหม ก็พออยูได 
แตปญหาตามมาก็คือราคาปุย ราคาปุยที่ซื้อกันทุกวันนี้คือ ๗๖๐ บาท ซึ่งเปนราคาที่สูง 
เกษตรกรไมสามารถที่จะซัพพอรท (Support) ไหว นั่นก็คือเพิ่มอีกกระสอบละ ๒๐ บาท 
๓๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท เขาก็ไมไหวแลวนะครับ นั่นก็จะทําใหราคาตนทุน 
ในการที่จะขาย การเก็บเงินออมตาง ๆ มันก็นอยลง ผมคิดวาปญหาตรงนี้ละครับ 
ที่ทางรัฐบาล ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฝากทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 
ดูราคาเรื่องปุยดวยนะครับ อยางไรขอใหราคาปุยไดลดลง ใหชาวบานไดลืมตาอาปากได 
แลวก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเร่ืองของเอกสารสิทธิที่ดินอันนี้เปนเรื่องปญหาหลัก และปญหา 
หมักหมมมานานแลวนะครับ ซึ่งหลาย ๆ จังหวัดนะครับ ไมใชเฉพาะจังหวัดสุโขทัย 
ใกลเคียงนะครับ ทางดานอีสานก็มีนะครับ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกทุกอยางนะครับ 
เทาที่ผมฟงจากเพื่อน ส.ส. ดวยกันจะเจอปญหาเรื่องเอกสารที่ทํากินมากที่สุด เพราะวา 
ปจจุบันที่ทํากินพวกนี้จะเปนที่ซึ่งมีโรงเรียน มีวัด มีสถานีอนามัยตั้งอยูเรียบรอยแลว 
แตไมสามารถที่จะออกเอกสารสิทธิได ผมก็อยากจะกราบเรียนวามันเปนเรื่องที่คางคา 
มานานมากแลวนะครับ แลวก็อยากจะกราบเรียนฝากทานประธานไป ก็เร่ืองที่ทานประธาน 
เคยดูแลกระทรวงนี้มากอนก็คือทานอนงควรรณ เทพสุทิน ทานเลขาธิการพรรคผมเอง 
ดูแลเรื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทานอนงควรรณแลวก็ทานมีนโยบาย 
ที่จะดูแลเรื่องปลูกปาใหมากที่สุด เพราะวาเปนพระราชดําริ ตรงนี้เปนสิ่งที่พวกเรา 
พอแมพี่นองประชาชนทุกหนวยทุกเหลาสนองพระราชดําริตรงนี้ แลวก็เร่ืองสัตวปา 
ซึ่งถูกทําลาย ถูกนํามาเปนอาหารนะครับ เพราะวาวันนี้เราจะใชสังเกตวารานอาหารปาก็ดี 
  



๒๙๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๓๑/๒ 
 
อะไรก็ดี จะมีเขาเรียกวา ถาคนตางประเทศมานะครับ จะเห็นอุงตีนหมี กินแลวบอกรางกายดี 
เสริมพละกําลัง แตจริง ๆ แลวนี่สวนใหญแลวสัตวปาพวกนี้เราตองเก็บไว อนุรักษไว  
ผมคิดวาตรงนี้นะครับ สัตวปาตาง ๆ ไมวาจะเปนเสือก็ดี อะไรก็ดีทุกวันนี้ นอกจากวัว 
ควายก็ดีแทบจะไมคอยเหลือแลว ควายจริง ๆ ในบานเรานี่หาดูยากนัก ฝร่ังนักทองเที่ยว 
ไปจังหวัดแถวพิษณุโลก แถวสุโขทัย แถวนครสวรรค พอไปถึงแลวลงรถทัวรแลวไปถาย 
เอากลองวิดีโอบาง กลองถายรูปบางไปถาย เพราะเขาไมคอยไดเห็นนะครับ วันนี้ไดถูก 
ทําลายไปเยอะก็กราบเรียนตรงนี้ ผมคิดวาทานรัฐมนตรีของผมเดินมาแลวนะครับ  
ทานไดดูตรงนี้อยูประจํานะครับ ก็อยากจะฝากทานรัฐมนตรีชวยติดตามเรื่องตรงนี้ แลวก็ 
อีกอยางหนึ่งคือเร่ืองระบบกําจัดขยะในชุมชนในตางจังหวัด เราทุกวันนี้ไมมีระบบกําจัด 
ขยะเลย เราจะใชวิธีไปฝง เอาแบ็คโฮขุด แลวก็ไปกลบนะครับ ซึ่งบางทีทองที่ตรงนั้น 
มีพอแมพี่นองประชาชนไปอยู ----------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๓๒/๑ 
 
เมื่อเวลาฝนตกกลิ่นมันก็ออก แลวก็ทําใหมีการรองเรียนกันเขาไป สิ่งที่จะทําไดผมคิดวา 
ควรจะเปนระบบกําจัดขยะที่ถาวร อาจจะเปนวาแตละตําบล ๆ รวมกัน มี ๕ ตําบลมารวม 
เปนหนึ่งที่เดียว แลวทําเปนโรงเก็บกําจัดขยะเสียทีเดียว อันนั้นก็จะเปนประโยชนกับพอ 
แมพี่นองประชาชน แลวผมคิดวามันก็ไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณมากนัก แลวก็จะเปน 
ประโยชนตอพวกเราในการบริหารงานในหลาย ๆ จังหวัด  
   อีกอยางที่ผมจะตอเนื่องคือเร่ืองของเบี้ยเลี้ยง เบี้ยยังชีพ ตอจากทานปณวัตร 
เลี้ยงผองพันธุ ตองเอยนามทาน ทานไดพูดคางไวและหมดเวลาไป เร่ืองเบี้ยผูสูงอายุ 
ผูพิการ ตรงนี้ที่จะไดเบี้ยยังชีพ ๑,๐๐๐ บาท ตอเดือนตอคน ตรงนี้เปนปจจัยหลักที่จะ 
เสริมสราง แลวก็ชวยเหลือทาง อบต. อีกแรงหนึ่งนะครับ รวมไปถึงทั้ง อสม. อปพร. แลวก็ 
ถาจะใหดีฝากไปถึงทานพวกแมบานหรือหัวหนาคุม เพราะเดี๋ยวนี้มีแมบาน หัวหนาคุม 
เขามาเกี่ยวของดวยแลว อยางนี้จะเปนประโยชน อยางนอยเดือนหนึ่งใหเขาสัก ๕๐๐ บาท 
ถือวาก็เต็มที่ เพราะวาพวกนี้ทํางานโดยที่วาไมไดรับคาเบี้ยเลี้ยงมาโดยตลอดเลย ทําโดย 
ใจรักในหมูบานของตัวเอง ผมถึงบอกวาตรงนี้เปนสิ่งสําคัญ แลวก็เร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ อยางนี้ 
จะเปนประโยชนตอพอแมพี่นองประชาชนทุก ๆ จังหวัด ไมใชเฉพาะจังหวัดผมจังหวัด 
เดียวนะครับ  
   แลวก็อีกเรื่องเกือบ ๆ สุดทายคือเร่ืองเงินเดือนกํานัน ผูใหญบาน อันนี้ก็พูด 
กันมาเยอะ ผมวาทานผูแทนในสภาผูแทนราษฎรของเราทุกคนคงเห็นดวยทุกคน 
เพราะวาอันนี้เปนปจจัยหลัก เพราะกํานัน ผูใหญบานทํางานเหนื่อย ทํางานรับจากทาง 
อําเภอ ไดเร่ืองไดราวมาก็สงตอ อธิบายใหกับพอแมพี่นองในพื้นที่ของเราไดรับทราบ 
แลวก็คาเบี้ยยังชีพ คาเบี้ยตอบแทน กอนจะออกหลังจากประชุมเสร็จ ผมเห็นแลวเดิน 
ออกมาจากหองประชุมเหลือกันไมถึงคนละ ๕๐๐ บาทกอนจะถึงบาน นี่คือปญหาหลัก 
ที่ เปนมา  แลวก็สวัสดิการควรจะใหเขา  สวัสดิการในการดูแลรักษาพยาบาลก็ดี  
อะไรตาง  ๆ  เพราะเขาทํางานเหนื่อยมาโดยตลอด  ตรงนี้ก็คิดวาเปนประโยชน 
ตอทานกํานัน ผูใหญบานนะครับ  
  
 



๒๙๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๓๒/๒ 
 
  แลวก็เร่ืองสุดทายที่จะฝากถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ทาน รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ซึ่งเปนทานหัวหนาพรรคเกาผม เร่ืองสวัสดิการของ 
ตํารวจ เพราะวาที่ผาน ๆ มาพวกตํารวจเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการยังนอย แลวก็อยากจะให 
แมบานของตํารวจไดมีรายไดเสริมบาง อยางนอยฝากใหครอบครัวเขาไดมีรายไดเสริม  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : หมดเวลาพอดีครับ  
   นายอารยะ  ชุมดวง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุโขทัย) :  กราบขอบพระคุณ 
ทานประธานครับ 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ตอไปในสวนของ สนช. ที่ทํา 
หนาที่ ส.ว. ทานมุกดา อินตะสาร ผมขอผูประสานงานในสวนของพรรคประชาธิปตย 
กรุณาสงรายชื่อดวยนะครับ  
   นางมุกดา อินตะสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน ครูมุกดา อินตะสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ทําหนาที่วุฒิสภา ทานที่เคารพ ดิฉันมาจากชุมชน ดิฉันอยากจะขอพูดถึงเรื่องของชุมชน 
และขณะเดียวกันตัวของดิฉันเองไดมีโอกาสและไดมีชวงหนึ่งในชีวิตที่สําคัญที่ไดมานั่งอยู 
ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และถือวาที่สําคัญมากตอการพัฒนาประเทศชาติ ดิฉันเองก็จะกลับ 
ไปสูดินเหมือนเดิม คือกลับไปเปนครู กลับไปอยูที่พื้นที่ กลับไปทําหนาที่ของคนที่อยูใน 
ชุมชน ทุกทานที่เคารพ นโยบายในคําแถลงการณของทานรัฐบาลที่ไดพูดถึง โดยเฉพาะ 
นโยบายความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงของสังคม ไมวาจะเปนเรื่องของการประสาน 
เชื่อมโยง การดําเนินงาน ----------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๓๓/๑ 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๑๓๓/๑ 
 
การใชประโยชนจากกองทุนตาง ๆ การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต การสราง 
หลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การเตรียมความพรอมใหแก 
สังคมผูสูงอายุและเด็ก การสรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคม ในชุมชน ทานคะ 
อยากจะกราบเรียนวาดิฉันมาจากเด็กบานนอก มาจากในชุมชน ดิฉันตอสูกับชีวิต 
เพราะคิดวาเมื่อเราเกิดเปนคนทุกคนมีคุณคา แลวทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง 
ขณะที่เรากําลังพัฒนาตัวเองเราสามารถที่จะแสวงหาการเรียนรู แสวงหากัลยาณมิตร 
หาทุนทางสังคมที่มีอยูโดยบทบาทหนาที่ของเรา แลวกลับนําเอาสิ่งเหลานั้นไปรับใชสังคม 
ตามบทบาทหนาที่ที่เรามีอยูในขณะที่เราเปนอยู เรามีชีวิตอยู เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้ดิฉัน 
จึงมีความเชื่อวาคนทุกคนมีคุณคา คนทุกคนสามารถจัดการได ถาหากวาเราใหโอกาส 
และใหที่ยืนกับเขา  สิ่งหนึ่งที่ดิฉันไดพยายามตลอดเวลาในชวงชีวิตของดิฉันคือ 
กลับไปบานเกิดนําเอาองคความรูตาง ๆ ที่ได แลวตองพยายามเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตลอดชีวิตเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณและองคความรูเหลานั้นมาประยุกต แลวก็ 
เชิญชวนทุกทานที่เปนภาคีไมวาจะเปนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรชุมชน หรือทุกหนวย 
ผูใหญใจดี ทุกทานเหลานี้มีคุณูปการในการที่จะทําใหชุมชนมีที่ยืน ทําใหคนในชุมชน 
สามารถพึ่งตัวเองและจัดการตัวเองได หลายทานไดมีความพยายาม หลายรัฐบาล 
ที่ผานมาดิฉันเชื่อนะคะวามีความมุงมั่นที่อยากจะแกไขปญหาและจัดการกับเรื่องราว 
ตาง ๆ ที่จะใหชุมชนอยูดีมีสุขได ทําใหชุมชนอยูรวมกันได โดยใชวิถีของวัฒนธรรมเราที่มี 
ใหอยูเชื่อมโยงกัน ดังนั้นดิฉันจึงไดพยายามรวมกับกรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
ผูพิการและความมั่นคงของมนุษย ในชวงระยะ ๑ ป เปนจังหวะที่ดีคะวา ขณะที่ดิฉันเอง 
ไดอยูรวมในกรรมาธิการชุดนี้มีองคประกอบที่มาจากหลากหลาย ทําใหเราไดเรียนรูจาก 
ประสบการณของแตละทานในการที่จะนําประสบการณ นาํปญหาที่ตัวดิฉันเองไดกลับไป 
เปนครูที่บานเกิด แลวเรียนรูรวมกับภาคีตาง ๆ ไดเห็นปญหาตาง ๆ ของพี่นอง จนกระทั่ง 
บางเรื่องราวเราสามารถจัดการได ยกตัวอยางเชน กรณีตกเขียวของเด็กที่ดอกคําใต 
กรณีปญหาของการมีหนี้สินนอกระบบที่ชาวบานตองจัดการหนี้นอกระบบ ตองยืมเงิน 
ภายนอกรอยละ ๒๐–๓๐ ตอเดือน สิ่งเหลานี้เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหดิฉันไดคิด 
 



๒๙๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๑๓๓/๒ 
 
เสมอวาในฐานะที่เราเปนคนไทยคนหนึ่ง ในฐานะที่เราทําหนาที่ของความเปนคนเราจะทํา 
อยางไรที่จะเชื่อมโยงเรื่องเหลานี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดได เมื่อมาอยูในกรรมาธิการ 
ดิฉันเชื่อวาเราสามารถตอยอด สามารถที่จะนําสิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่เปนทุนทางสังคม ซึ่งชาวเหนือ 
ของดิฉันเองไดบอกวาตื๊นของหมูเฮา ถาเฮาสามารถที่จะเอาตื๊นของหมูเฮานี่มาเปน 
เครื่องไมเครื่องมือที่จะมาชวยกันในการพัฒนาตัวเกาและพัฒนาคนอื่นตวย บสรางความ 
เดือดรอนใหกับคนอื่น ตรงนี้แหละคะทุกทานทุนทางสังคมที่ดิฉันมอง ดิฉันบอกวาเราตอง 
ชวยกันคะ หยิบยกเอาสิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่เปนคุณคาของทุกทานหลายทานผูทรงเกียรติในที่นี้ 
ไดมีโอกาสไดชวย มีโอกาสไดทําใหเกิดศักยภาพเหลานี้ในชุมชนมาโดยตลอดนะคะ ไมวา 
จะเปนทานใดก็ตามที่ดิฉันไดสัมผัสมาอยูเสมอ กฎหมาย ๒ ฉบับนี้เปนการสรางฐานราก 
ใหกับชุมชนเปนอยางดี ------------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๓๔/๑ 
 
ซึ่งเราไมไดคิดมาจากความรูสึก แตเรามาจากประสบการณ ๓๐ ป ๔๐ ป หรือบางที่ 
อาจจะไมถึง ๕ ป อยางเชน ประสบการณของกองทุนหมูบาน ของธนาคารหมูบาน 
ของกลุมสัจจะวันละบาท ของเครือขายตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน  เรามารวมกันคิดนะคะวา 
เราจะทําอยางไรที่จะใหทุกภาคสวนไมติดยึดวาเราเปนเจาของชาวบานแตเพียงผูเดียว 
แตชาวบานมีความเปนอิสระในตัวตนของตัวเอง แลวก็รวมไมรวมมือกับภาคีรอบขาง 
ในการที่จะพึ่งพาตนเองไดในอนาคต วิธีที่เร่ิมดีที่สุดจากการที่ดิฉันไดศึกษาแลวก็ไดเรียนรู 
จากการทํางานกับชุมชน การพัฒนาคน พัฒนาเด็กและพัฒนาสังคมมาโดยตลอด ก็คือ 
การจัดการ โดยมีเครื่องมือ ไมวาจะเปนถาเปนเรื่องเด็กก็อาจจะมีการจัดคายเด็ก 
แตถาหากวาเปนเรื่องของชุมชนสิ่งสําคัญที่เราปฏิเสธไมไดคือเร่ืองของสวัสดิการ 
หลายคนอยากจะออกมาทํางานขางนอก หาวิธีทุกอยางที่จะใหตัวเองไดรายไดกลับไปสู 
ครอบครัว เพื่อใหครอบครัวมีสวัสดิการ แตไมไดเปนอยางคิดเลยคะ หลายครั้งหลายคน 
พอออกมาจากหมูบาน ก็มาเจอภาวะปญหาตาง ๆ มากมายในสังคมภายนอก สิ่งเดียว 
ที่เราคิดวานาจะทําไดก็คือตองสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยการเริ่มตนที่ตัวเอง หลายทาน 
ผูรูมักจะพูดเสมอวาตองระเบิดออกมาจากตัวเอง และเริ่มตนจากตัวเอง และเกาะเกี่ยว 
กันขึ้นมา กลุมตาง ๆ ในชุมชนในเรื่องของการจัดการการเงินเพื่อชุมชน ณ ตอนนี้ไมไดมี 
กลุมเดียวในสวนของกองทุนหมูบานเทานั้น ดิฉันเคยบอกเสมอวากองทุนทุกกองทุนเรามี 
เปาหมายอยางเดียวกัน คือทําอยางไรที่จะจัดสวัสดิการใหพี่นอง สิ่งที่ทําไดดีที่สุดคือ 
การจัดสรรประโยชนจากการจัดการกองทุนเพื่อเปนสวัสดิการใหพี่นอง ถึงวันนี้ดิฉันไดเห็น 
นโยบายของหลาย ๆ พรรค ไดพยายามพูดถึงเรื่องของสวัสดิการ และที่สําคัญที่สุดนะคะ 
นโยบายที่จะตอเติมเรื่องของกองทุนหมูบานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ เร่ืองของการสราง 
สวัสดิการเพื่อนําไปสูเร่ืองบํานาญภาคประชาชน ซึ่งคนจาก ๒๓ ลานคน ภาคประชาชน 
ไมมีสวัสดิการอะไรเลย เราทําอยางไรที่จะใหเขาไดรับอยางมีศักดิ์ศรี และทําอยางไรที่จะ 
ใหเขาสามารถที่จะรวมไมรวมมือกับกลุมตาง ๆ ในกลุมตาง ๆ เหลานั้นไมจําเปนจะตองมี 
เฉพาะแคกลุมที่รัฐจัดตั้ง รัฐมีกี่กระทรวง หลายกระทรวงไปจัดตั้งกลุมตาง ๆ ในชุมชน 
โดยตามแนวนโยบายแหงรัฐ แตขณะเดียวกันก็มีกลุมตาง ๆ ที่ชาวบานเกิดวิกฤติปญหา 
 



๓๐๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๓๔/๒ 
 
และพยายามตอสู และลุกขึ้นมาจัดการดวยตัวเอง  กลุมตาง ๆ เหลานี้ก็ยังคงมีอยูดิฉันเอง 
ไมอยากใหรัฐละทิ้งและขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีกลุมพี่นองที่ภาคีภาคเอกชน ไมวาจะเปน 
หนวยงาน บริษัท หรือแมกระทั่งเอ็นจีโอ (NGO) หรือกลุมภาคประชาสังคมตาง ๆ มูลนิธิ 
ที่พยายามที่จะไปหนุนเสริมเรื่องราวที่ดี ๆ ในชุมชน เร่ืองที่เปนปญหาวิกฤติตาง ๆ ในชุมชน 
ใหทุกคนไดลุกขึ้นมาสู แตมีอยูอยางเดียวคะทานที่ดิฉันเห็นก็คือเวลาเราทําเรามักจะทํา 
กันไปคนละสวน เพราะฉะนั้นดิฉันเองจึงไดพยายาม ในขณะที่มาอยู ๑ ป คิดอยูเสมอวา 
เราจะทําอะไรที่จะใหชุมชนไดเขมแข็ง โดยการใหกลุมทุกกลุมที่อยูในพื้นที่ที่อยูใกลกันที่สุด 
คืออยูในชุมชน มีภาคีทองที่ ทองถิ่นและกลุมพี่เลี้ยงตาง ๆ ไดมาชวยเคียงขางและนําเสนอ 
ขอมูลที่ดีงามที่จะใหการศึกษาตลอดชีวิตแกเขาได สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชุมชนไมมีที่ยืน 
ชุมชนที่จัดตั้งกันขึ้นมาเองมักจะถูกเรียกวากลุมเถื่อนเสมอ ดังนั้นเพื่อใหเขามีที่ยืนในสังคม 
และใหเขาไดรวมทํางานกับทุกฝายได และใหทุกฝายมีชุมชนเปนที่ตั้ง ไมมีใครเปนเจาของ 
คนใดคนหนึ่ง ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สติมา ๑๓๕/๑ 
 
แตเราทุกคนเปนเจาของชุมชนรวมกัน และชวยกันพัฒนาในชุมชนของตัวเอง ดังนั้น 
ดิฉันเองกับคณะกรรมาธิการก็เลยพยายามเอากฎหมายที่เร่ิมเกิดความขัดแยง เกิดความ 
ไมเขาใจในบางขณะในขณะที่รัฐบาลเสนอมาในครั้งที่แลว แตในทางตัวดิฉันเองกับพี่นอง 
ในเครือขายชุมชนทั่วประเทศไดพยายามชวยกันหยิบยกเรื่องราวเหลานี้มาพูดคุยและมา 
หาขอออน หาขอบกพรอง หาขอดี เชิญชวนนักกฎหมายที่มีประสบการณหลายทาน 
เชิญผูมีองคความรูจากทุกภาคสวนมาชวยกันดูวาเราจะทําอยางไรที่จะมีกฎหมาย 
สักฉบับหนึ่งที่ไมใชเปนกฎหมายไปบังคับชาวบาน แตเปนกฎหมายที่จะใหที่ยืนแก 
ชาวบาน แกชุมชนในการที่จะดูแลเรื่องราวตาง ๆ ดวยกัน เพื่อวาทางรัฐบาลจะไดนํา 
ขอมูลที่ เปนขอเท็จจริงที่ มีอยูในพื้นที่ ขอเท็จจริงที่จะตอเชื่อมกับทางสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร หรือแมกระทั่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีมาตอไปไดนําขอมูลเหลานั้นโดยที่ 
ไมตองยาก แตขณะเดียวกันเปนขอมูลเท็จจริงที่มีมาจากกระบวนการ  การแลกเปลี่ยน 
เรียนรูจากการที่มีเวทีของพี่นองรวมกันหลายฝาย ไมเปนของผูใดผูหนึ่ง สิ่งเหลานี้จะทํา 
ใหเกิดการเชื่อมโยง เกิดนโยบายที่ทานไดพูดถึงวาความมั่นคงของชีวิตและสังคมเกิดขึ้น 
บํานาญชราภาพดิฉันอยากจะใหทุกทานไดพยายามทําอยางไร เชื่อวาทั้งฝายนิติบัญญัติ 
และฝายบริหารจะชวยทําใหพี่นอง ๒๓ ลานคนของดิฉันไดมีการรับอยางมีศักดิ์ศรี 
และสามารถที่จะผานกระบวนการออมในชุมชนจากกลุมตาง ๆ ในชุมชน แลวมา 
บูรณาการรวมกันในพื้นที่ระดับตําบล โดยมีทองถิ่น ก็คือไมวาจะเปนเทศบาล อบต. 
หรือกรรมการในชุมชนในเขตเมืองที่จะมารวมรอยรัก  สรางความรัก  สรางที่ยืน 
สรางความสมานฉันทเหมือนที่ทานพูด แตดิฉันอยากจะบอกวาคําวา สมานฉันท 
ที่นําเสนอมันก็คือลักษณะของวิถีวัฒนธรรมไทยที่สรางความรักซึ่งมันเปนทุนเดิม 
ของสังคม ดิฉันมักจะพูดเสมอถึงเรื่องของความมีน้ําใจ เพราะน้ําใจเปนเรื่องที่สําคัญมาก 
ถาคนเรามีน้ําใจแลวน้ําใจจะเปนเครื่องหลอหลอม เปนเครื่องหลอเลี้ยงทําใหชีวิต 
ของผูคนอยูรวมกันอยางมีความสุขได ทานผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันอยากจะฝากเรียน 
ทานประธานผานไปยังผูทรงเกียรติทุกทาน คนในชุมชนทุกคนอยากจะมีโอกาสหลายเรื่อง 
เขาไมรู ดิฉันเองกลับจากนี้ไปกฎหมาย ๒๐๐ กวาฉบับที่ออกในสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 



๓๐๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สติมา ๑๓๕/๒ 
 
ดิฉันจะไปถายทอดและไปใหเขาไดรูวากฎหมายที่ใกลตัวของเขาเปนอยางไร ในฐานะของ 
ความเปนครูเปนคนในชุมชน พี่นองไมรูอะไรหลาย ๆ เรื่อง แตหลาย ๆ เรื่องพี่นองมี 
องคความรูมากมายที่จะผานประสบการณของพี่นองนํามาใชเปนเครื่องมือในการที่จะสราง 
สิ่งที่ดี สิ่งที่เปนคุณคาแกสังคมได หลายพื้นที่ไดมีการเรียนรูเปนแหลงเรียนรู ซึ่งสิ่งเหลานี้ 
ทางรัฐบาลจะทําอยางไรที่จะทําใหยุวชนในกลุมตาง ๆ ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูเหลานี้ 
จากองคความรูเหลานี้ ทุกทานที่เคารพ ๒-๓ เร่ืองที่ดิฉันอยากจะนําเสนอตอนโยบายชุดนี้ 
อยากจะกราบวิงวอนขอใหทานไดชวยติดตามดูแลกฎกระทรวง เพื่อที่จะใหดําเนินการ 
เกี่ยวกับกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับที่ดิฉันเชื่อวาเปนรากที่จําเปนที่จะตองมีการใสปุย พรวนดิน 
รดน้ํา และน้ําที่สําคัญที่ดิฉันพูดถึงก็คือน้ําใจของทุกทานที่จะทําใหเกิดการบูรณาการ 
รวมกัน และทําใหตนไมเหลานี้เติบโตออกดอกออกผลและก็เปนที่พึ่งของคนตอไป 
 

      - ๑๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   พชัรี ๑๓๖/๑ 
 
  อันที่ ๒ ที่ดิฉันอยากจะฝากเปนขอเสนอแนะก็คือวาทําอยางไรที่จะ 
สนับสนุนสงเสริมและตอยอดทุนทางสังคมในการใหมีสภาองคกรชุมชนที่มาจาก 
ความรวมไมรวมมือของทุกภาคสวนจริง ๆ เราอยา คือถาพูดออกมาจากหัวใจของดิฉันคือ 
เราเริ่มตนจากตัวเรา เร่ิมที่จะใหน้ําใจกับผูอ่ืน เราจะเห็นนะคะวาเราจะมีสุขการดําเนินการ 
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม การสรางบํานาญชราภาพใหแกภาคประชาชนจะเปนสิ่งที่เรา 
ไดทําบุญรวมกัน ทําบุญโดยมีศักดิ์ศรีที่เร่ิมจากฐานการออมของภาคประชาชน 
  สวนอันที่ ๓ ที่ดิฉันอยากจะนําเสนอก็คือสนับสนุนกลุมตาง ๆ ที่ไมไดเนน 
เฉพาะที่รัฐจัดตั้ง แตเหลียวกลับไปมองกลุมที่ชาวบานจัดตั้งกันขึ้นมาเอง ซึ่งบางทีเขาไมมี 
โอกาส ไมมีที่ยืน เราจะชวยทําอยางไรที่จะใหกลุมตาง ๆ เหลานั้นมีที่ยืน สภาองคกร 
ชุมชน รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะชวยทําใหที่ยืนตรงนี้ชัดเจนและทางภาครัฐจะมีขอมูล 
ขอเท็จจริงที่จะนํามาสูนโยบายไดชัดเจนขึ้น รอยรัดน้ําใจ รอยรัดโซใยแหงชีวิตดวยการจัด 
เร่ืองของสวัสดิการบํานาญภาคประชาชนและใหมีเวทีการเรียนรูของพี่นองใหมากขึ้น 
กราบขอบพระคุณคะ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานอาคม เองฉวน เชิญครับ 
  นายอาคม เองฉวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กระบี่) : ทานประธานสภา 
ที่เคารพครับ กระผม อาคม เองฉวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปตย 
เนื่องจากวาในนโยบายเศรษฐกิจยังมีผูพูดอยูอีก ๕ คน คือ คุณผองศรี คุณสาทิตย 
คุณอรรถพร และดอกเตอรไตรรงค และเปนเรื่องของการเกษตรลวน ๆ ถาทานนายกรัฐมนตรี 
จะกรุณาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรขึ้นมานั่งฟงบางก็จะเปนพระคุณอยางสูง 
เพราะถือวาเปนการทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ ทานประธานครับ นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาล 
แถลงไปเมื่อเชากระผมเจาะเอาเฉพาะนโยบายภาคเกษตร ซึ่งเขียนเอาไวหนาเดียว 
ในหนาที่ ๙ เขียนไวหนาเดียวมี ๕ ขอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดอานไปเมื่อเชามีหลายขอนะครับ 
ทานประธาน หลายประการที่มองดูเสมือนวารัฐบาลนี้มีความจริงใจจะแกไขปญหาเกษตรกร 
เพราะประเทศนี้มีคนทําการเกษตร ๑๓๑ ลานไรจากที่ดินทั้งหมด ๓๒๐ ลานไร คนที่เกี่ยวของ 
 
 



๓๐๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   พชัรี ๑๓๖/๒ 
 
กับภาคเกษตรมี ๒๐ ลานคน เพราะมาจากครอบครัวเกษตรกร ๕.๘ ลานครอบครัว 
เพราะฉะนั้นรัฐบาลเศรษฐกิจของประเทศจะดีหรือไมอยางไรก็ขึ้นอยูกับภาค ๒๐ ลานคนนี้ครับ 
เพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมทานนายกรัฐมนตรีคงไมปฏิเสธ ผมจึงเห็นวา 
มันเปนความสําคัญยิ่งยวดที่เราจะใหความสําคัญกับการอภิปรายติติงรัฐบาล วิจารณ 
ในภาคสวนที่รัฐบาลทําดีกระผมไมวิจารณ แตผมจะเสนอแนะในฐานะที่เปนเกษตรกร 
และในฐานะที่เคยทํางานภาคเกษตรมาบางในชวงที่เปนรัฐบาล ในชวงที่เปนฝายบริหาร 
ผมดูรายละเอียดของนโยบายแลว ทานประธานครับ มันมืดมน ผมใชคําวา มืดมน 
เพราะมันไมมีสวนใดที่จะแสดงใหเห็นวาตอแตนี้ไปรัฐบาลจะบริหารประเทศภายใตรัฐบาล 
ที่มีนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี จะนําพาเกษตรกร ๒๐ ลานคนใหทําการเกษตร 
มีกําไรได ผมใชคําวามีกําไร นะครับ เพราะวาทุกอยางเวลานี้มันตองพูดถึงเรื่องตนทุน 
แลวก็การผลิต แลวก็กําไรที่เราพูดกันเสมอ ๆ วา เราผลิต เราแปรรูป และสงออกหรือขาย 
แตวาในสวนของนโยบายที่ทานแถลงผมจะเจาะลงมาใหทานไดเห็นวาจากตัวเลขทั้งหมด 
ที่เมื่อเชามีคนพูดกันวาเวลานี้ภาคเกษตรกรเปนหนี้จากที่รัฐบาลกอนทําไวนะครับ คือ 
ลักษณะการพักหนี้แลวเขาสูระบบ มีการเขาสูระบบไดเพียง ๑.๒ ลานครอบครัว 
ใน ๑.๒ ลานครอบครัว ทานประธานครับ ทราบไหมครับวาหนี้สินเวลานี้เปน ๑๑๓,๐๐๐ ลานบาท 
นี่เมื่อ ๖ เดือนที่ผานมานะครับ ---------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              บุศยรินทร ๑๓๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นหนี้สินมีแตเพิ่มขึ้น ผมไมกลาพูดวาเมื่อครบ ๔ ปเกษตรกรไทยจะมีหนี้เปน 
๑๔๐,๐๐๐ ลานบาท หรือ ๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท อันนี้ก็ตองขึ้นอยูกับรัฐบาล ทานประธาน 
ครับ นอกจากที่ผมไดชี้แจงตัวเลขเหลานี้แลวนะครับ ผมจะพูดถึงเรื่องการเกษตรให 
ทานประธานไดเห็นนะครับวา ดานการผลิต รัฐบาลพูดแตโครงการน้ําขนาดใหญ มีทอ 
สงน้ําจากแมโขงเกษตรกรก็มึนเลยนะครับไมรูวาเมื่อไรน้ําจะมาถึงไรนา แตวาไมไดพูดถึง 
น้ําที่เกษตรกรใชอยูในชีวิตประจําวัน ก็ยังฝากไวกับอนาคตคือ เทวดา อาศัยฝนเปนหลัก 
เพราะฉะนั้นจึงไมเห็นอนาคตนะครับถาพูดถึงเรื่องน้ํา ความจริงเกษตรกรเขาพูดอยูชัด 
ปญหาของเขามี ๓ อยางครับ ที่ ดิน น้ํา ที่ดิน ที่ หนี้ น้ํา เพราะผมพูดเร็วไปนิดหนึ่ง 
๓ อยางนี้ละครับถารัฐบาลแกใหเขาไดเขากําไรแนนอนทําการเกษตรแลวเขาขยัน 
   อันแรกที่ผมพูดถึงเรื่องดานการผลิตนะครับ ทานรัฐมนตรีเกษตรเขามา 
พอดี ทานจะตองลุกขึ้นมาแสดงใหเห็นวาชวงระยะเวลาตอไปน้ี ในเวลาที่เหลือหรือจะ 
ลุกขึ้นเลยก็ได หรือมีเวลาอีก ๒ วัน วาทานจะทําเรื่องปุยราคาแพงเวลานี้ที่พูดกันแลว 
หลาย ๆ คน รัฐบาลก็พูดใหถูกลงไดอยางไร ผมอยากจะฟงวาทานมีแนวคิดหรือไอเดีย 
(Idea) วาในชวงที่ทานบริหารปุยเคมีจะถูกลงไดอยางไรที่เราตองซื้อปุยปหนึ่งประมาณ 
๔ แสนลานบาท ทานประธานครับ ถาพูดตรงนี้ไดนะครับมันก็จะพวงลงไปถึงเรื่องราคา 
ยาปราบวัชพืชและพูดถึงเรื่องน้ํามัน โดยทั่วไปน้ํามันมันแพงอยูแลว แตวาทานจะตองมี 
กําลังใจหรือใหความหวังกับเกษตรกรรายเล็กวาน้ํามันราคาถูกสําหรับเกษตรกรทานทํา 
ไดอยางไร เอาเฉพาะเรือประมงพอ ทานมีนโยบายที่จะชวยชาวประมงอยางไรที่จอดตาย 
กันเต็มซากทาเรือไปหมดในเวลานี้ รอรัฐบาลนี้ รัฐบาลบอกวารัฐบาลนี้จะแกปญหาได 
แลวก็คุยกันตั้งแตเชาเลยวาเสียงมา ๒๐๐ กวาเสียง หัวหนารัฐบาลคุยเอง นั่นแหละ 
นอนรออยู ผมไมทราบวาเขาจะเดินเรือออกไปหาปลาไดเมื่อไร ทําเสียดวย นี่ผมฝากไว 
ในประเด็นที่ ๑  
   ในประการที่ ๒ ทานประธานครับเมื่อผมพูดถึงเรื่องตนทุนการผลิตแลว 
แนนอนที่สุดผมจะพูดเรื่องที่ดิน ในฐานะที่เปนลูกเกษตรกรแลวก็คลุกคลีอยูกับการทํา 
การเกษตร รัฐบาลกรุณาเหลือเกินครับเขียนไวในหนา ๖ วางระบบการถือครองที่ดิน 
 



๓๐๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              บุศยรินทร ๑๓๗/๒ 
 
ทานดูสิ ทานยังวางระบบอยูเลยครับ ทานรัฐบาลครับ ทานสมัครครับ ทานสมศักดิ์ครับ 
ไมทราบทานสมศักดิ์ไดอานหรือเปลานโยบายนี้บางทีเขาเขียนใหทานก็ได เพราะคนราง 
อาจจะไมใชพรรคชาติไทย ผมวาทานก็มาจากเกษตรกร ทานมีโรงสีทานตองรูวาวันนี้ 
เกษตรกรไทยมันมีที่ดินมีปญหา มีปญหาแลวทําไมไมบอกเขาไปละครับ วาที่ดินที่มันเปน 
ครอบครองถือครองตามประมวลกฎหมายที่ดินอยางนี้ออกโฉนดใหเลย ประกาศไปสิครับ 
คนที่ครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มี สค. ๑ ที่มี น.ส. ๒ ที่มีใบจองรัฐบาล 
นี้จะออกโฉนดใหในเวลากี่ปบอกไดไหม ไมใชมาวางระบบอยู วางไปไหนทานสมัคร 
    ประการที่ ๒ ประชาชนที่ครอบครองที่ดินและยังไมมีเอกสารสิทธิ บุกรุก 
ทํากินมา ๓๐ ปแลว แลวเวลานี้มีเปน ๑๐ ลานไร บอกเขาไดไหมวาให ส.ป.ก. ตองอยางนี้ครับ 
รัฐบาลมันถึงจะเกิดความหวัง นโยบายนี้ถึงจะเปนความหวัง ไมใชจะแถลงมาเพื่อได 
แถลงแลวไปเปนรัฐบาลบริหารประเทศ ประชาชนที่ไมมีที่ดินทํากิน บุกรุกทํากิน แนนอน 
รัฐบาลไมสามารถใหได ออกเปนนโยบายไดไหมวาใหเชา ใหเชา ๑๕ ป ๒๐ ป คนที่เขาอยู 
ในที่ดินเขาจะไดรูเลยจะอยูตอหรือวิ่งหนี หรือคนที่ยากจนจัดใหเขาไดไหม จัดในรูป 
สหกรณนิคมใหเขา ๔ อยางนี้ถาทานทําครบ ผมวาประชาชนสรรเสริญแนนอน มันตองให 
เหมือนกับที่ทานตอนหาเสียง เมื่อมาเปนรัฐบาลมันตองใหความหวังดวย เพราะรัฐบาล 
ประชาธิปไตยนั้นมันเปนความหวังของประชาชนผูใชสิทธิครับ  
  ทานประธานครับ  ในประเด็นตอไปผมอยากจะเรียนตอเล็กนอยวา 
เมื่อผมพูดถึงเรื่องที่ดินแลว  เพราะที่ดินสามารถแปลงสภาพเปนทุนได เพราะฉะนั้นถามี 
ที่ดินก็มีทุน อยาไปพูดเรื่องวาจะไปเอาหนี้ใหเขา จะไปใหกองทุนหมูบาน จะไปพักหนี้ 
จะใหกูธนาคารคนจน จัดการเรื่องที่ดินใหเขาสิครับ รับรองเขาหาทุนไดเอง อยาหาวา 
ผมเลียนแบบทานนายกรัฐมนตรีนะครับ ผมก็เปนคนที่ตองดื่มน้ําเวลาพูดไปดวย ---------- 
 

      - ๑๓๘/๑ 
 
 
 



๓๐๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๓๘/๑ 
 
ประเด็นนี้สําคัญครับทานรัฐมนตรีครับ ทานประธานครับ ผมจะพูดกับ ทานประธานดวย 
เมื่อผมพูดถึงเรื่องทุน ผมพูดเรื่องที่ดินแลว ประเด็นนี้เร่ืองการแปรรูป ดานการแปรรูปนี่ครับ 
ประเทศไทยนี่มันเปนประเทศเกษตรกรรม ผมไมอยากเห็นคนไทยตื่นยางพารา ตื่นปาลมน้ํามัน 
เหมือนรัฐบาลที่แลว ผมไมอยากเห็น และผมไมอิจฉาพี่นองอีสาน ผมไมอิจฉาพี่นอง 
ภาคเหนือนะครับที่ทานปลูกยาง ปลูกไปเถอะครับ เพราะขณะนี้ยางราคาดี ๘๐ บาท ๗๐ บาท 
๕๐ บาท ผมเขาใจวาอาจจะชั่วรัฐบาลนี้ก็ได อาจจะยังราคาดีอยู แตในอนาคตไมแน 
แตถึงเวลาหรือยังครับ มันมีพืชอีกหลายชนิด ทําไมรัฐบาลไมประกาศวาผมจะจัดการเรื่อง 
การทําการเกษตรโดยทําเปนโซนนิ่งมันเปนไปไมไดที่ประเทศไทยนี่จะมีดินดีทั้งประเทศ ไมใช 
และดินบางภาค บางจังหวัด มันก็เหมาะกับพืชชนิดหนึ่งชนิดใดเปนอยาง ๆ พราะฉะนั้น 
ตองทําโซนนิ่งและผมเชื่อวากระทรวงเกษตรและสหกรณทําไวแลวรัฐบาลไปเอามาใชเถอะครับ 
ถารัฐบาลทําโซนนิ่งได อันนี้ทําปศุสัตว อันนี้ปลูกผัก อันนี้ปลูกเพื่อสงใหกับโรงแรมประกอบการ 
ถาทําไดอยางนี้นะครับ พืชก็ไมลนตลาด แตรัฐบาลตองเขาไปจัดการ นี่เขาเรียกวาความหวัง 
แตวาถาอานในนี้แลวมันไมมีความหวัง ผมจึงบอกวาตองทําอยางนี้ถึงจะเกิดความหวัง 
เห็นไหมครับ จุดประเด็น เร่ืองยูคาลิปตัสขึ้นมาอีก ชาวบานเขาอาจจะแหไปตามอีก 
ปลูกตามคันนา แลวบอกวาปลูกทั่วประเทศเลย เพราะวาเปนพืชมหัศจรรยรวยแน ๆ 
เอาเถอะครับ คอยวากันอีกรอบหนึ่ง เอาตรงนี้กอน  
   ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับทานรัฐมนตรีครับ ในฐานะที่เปนเพื่อนกับผม เคยอยู 
กระทรวงศึกษาธิการมาดวยกัน ทานไมเคยพูดถึงเรื่องดานความตกลงทางดานการคาเลย 
นี่ทานรองนายกรัฐมนตรีที่อยูกระทรวงพาณิชย ถาจะกรุณาฟงแลวเอาไปแนะนําบาง 
เอาไปทําบางผมก็ไมหวงนะครับ เวลานี้ถึงเวลาแลวประเทศไทยตองทําการเกษตรตั้งแต 
ตนน้ําถึงปลายน้ํา ทานไปถามบริษัทใหญ ๆ ดูก็ได ประเภทที่ปลอยใหเกษตรทําไปตาม 
ยถากรรม แลวในที่สุดก็มาเปนหนี้ ไปกู ธ.ก.ส. รัฐบาลก็พักหนี้ พอไปหาเสียงก็บอกวา 
พักหนี้ พอไดเปนรัฐบาลก็ใหพักหนี้ ใหพักเฉพาะแสนบาท เกินแสนบาทไมใหพัก แลวเขา 
ก็จนเหมือนเดิม ติดกับ เขาเรียกวา ติดกับประชานิยม เหมือนเขาพูดกันหลายคน 
 
 



๓๐๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๓๘/๒ 
 
วันนี้ ไมตองมี ไมตองใหมีหนี้ครับ รัฐบาลตองไปตกลงทําการคาใหเขา เปนพี่เลี้ยง 
เขากอนที่เขาเรียกวาไปเซ็นสัญญาในการผลิต นี่ภาษาไทยนะ ทําความตกลงในการผลิต 
ที่สมุทรสาครนะครับ บานแพว เกษตรกรรวมตัวกันเลี้ยงกุงและเปนสหกรณ พอรวมตัวกัน 
เสร็จเปนสหกรณเสร็จ เขายืนยันวาเขาจะผลิตกุงโดยที่ไมมีสารปนเปอน เมื่อเขาทําได 
อยางนี้เขาก็เจรจากับผูซื้อเลย เจรจากับผูซื้อเลยวาเขาจะผลิตสงไดกี่ตันตอเดือน 
ตอ ๒ เดือน เมื่อเจรจาไดทําสัญญา พอทําสัญญาไดไฟแนนซ (Finance) เขามาเลย 
ไฟแนนซธนาคารเขามาใหเงินกูเลย ไมตองไปดิ้นรนเลย อันนี้เขาเรียกวาทําการเกษตร 
แบบคอนแทคท ฟารมมิง (Contact farming) มันรูเลยวาผลิตไปขายใคร ขายกิโลกรัมละเทาไร 
และเมื่อไรที่จะไดขาย รูหมดเลย ผมวาวันนี้ประเทศไทยถึงเวลาแลว มันอาจจะเริ่ม 
พรอมกันทั้งประเทศไมได แตทานตองเริ่มแลวก็ตองทํานะครับ มันมีพืชอีกหลายตัวที่ทํา 
สัญญาอยางนี้ได ผูซื้อเขาก็ไดสบายใจดวย และราคามันก็แนนอน นี่ละครับที่ผม 
บอกวาถาพูดอยางนี้เกษตรกรมีความหวัง เอาอีกขอก็ไดครับวาเกษตรกรจะมีความหวัง 
หรือไม ความมั่นคงในอาชีพครับทานประธานครับ ทานยอมรับกับผมไหมครับวาเวลานี้ 
เกษตรกรไมมีความมั่นคง ทานก็มาจากจังหวัดเชียงราย ผมก็มาจากจังหวัดกระบี่  
เพื่อนผมมาจากทุกจังหวัด เวลานี้ลูกหลานเกษตรกรหนีเขาเมือง หนีเขาเมืองครับ พอแม 
เขาทําการเกษตรเมื่อ ๕๐ ปที่แลว พอวันนี้แกชราลง คิดวาลูกหลานจะชวยพอแมทํา 
การเกษตร ไมอยูแลวเขาเมืองครับ เขาเมืองไปเรียนหนังสือ ไปทํางานโรงงาน ไปหมด 
ทิ้งใหคนแกทําการเกษตรอยูที่บาน อยางนี้ประเทศไทยก็จน อีกรอยปก็ยังจนครับ 
ทานรัฐมนตรีตองประกาศนโยบาย ตองจัดการ ทานรัฐมนตรีมาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ผมเสียดายถาทานไมประกาศเรื่องนี้ ประกาศอยางไรครับ ทานตองประกาศวาในชวง 
รัฐบาลของทานนั้นทานจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยฝายภาคเกษตร ทานตองพูดอยางนี้สิ 
เกษตรกรเขาจะไดลืมตาอาปากไดวาตอไปนี้จะไดรับการอบรม จะไดรับการฟูมฟก 
จะใหการเรียนรู เพื่อที่จะผลิตและมีกําไร ---------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๓๙/๑ 
 



๓๑๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๓๙ /๑ 
 
หรือวายินดีที่เขาจะอยูอยางนั้น ดักดานอยูอยางนั้น อยางนี้มันก็ไมมีความหวัง ปวยการ 
ที่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ทานประธานครับ ผมยกตัวอยางประเทศฟนแลนด 
ประเทศฟนแลนดเขาทําเทคโนโลยีขาย ที่เราเรียกวาโนเกีย (Nokia) ผมโฆษณาใหเขาก็ได 
ผมไมไดอะไรหรอก เราซื้อโนเกียเขา แตในขณะเดียวกันพี่นองที่ทําการเกษตรขายไม 
มาประเทศเรามูลคาเทากับโนเกีย เกษตรกรเขาภูมิใจวาเขาขายไมมาสรางบานบานเรา 
หลังหนึ่ง ๔–๕ ลานบาท ไมจากฟนแลนด เราตองทําใหเกษตรกรบานเราเปนอยางนั้นบาง 
หรือเอาอีกประเทศหนึ่งครับ ประเทศอิสราเอลที่วาแลงจัดนี่ทานทราบไหมครับคนไทย 
ไปรับจางอยูที่นั่นเดือนหนึ่งได ๓,๓๐๐ เชเกล ไปเลี้ยงเปด ๗๕๐ ตัว เลี้ยงเปด ๗๕๐ ตัว 
ไดเดือนหนึ่ง ๓,๓๐๐ เชเกล คิดเปนเงินไทย ๓๓,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นเขาไปครับ  
เสี่ยงตายก็ไป อยูเมืองไทยเลี้ยง ๗๕๐ ตัว ไมรูกําไรไดสักพันบาทหรือเปลา  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมขออนุญาตขัดจังหวะนิดเดียว 
นะครับ เวลาทานจะหมด ผมอยากจะขอทานผูประสานงานฝายประชาธิปตยจะเพิ่มเวลา 
ใหทานอีกสัก ๕ นาทีไหมครับ ทานจะจบแลวใชไหมครับ เชิญตอเลยครับ 
  นายอาคม เองฉวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กระบี่) : แลวแตจะกรุณา 
แตวาผมยังมีอีกแผนหนึ่งประมาณ ๕ นาที ทานประธานดวยความเคารพครับ ผมคิดวา 
นี่สภาถึงจะเปนประโยชน ไมใชวามาแถลงนโยบายเสร็จพวกผมก็พูดไปตามระบบ 
คนใหมบาง คนเกาบาง พูดไปเสร็จเกษตรกรก็ฟงปานนี้หลับ หมุนไปดูละครแลว เขาตอง 
ฟงสิประเทศชาติมันวิกฤติมานานเหมือนที่ทานนายกรัฐมนตรีพูด เมื่อเขาวิกฤติวันนี้ 
มาแถลงนโยบาย แถลงทําไม แถลงเพื่อจะเอางบประมาณไปใช เขาจะไดบอกวาพรุงนี้ 
กูจะไปเสียภาษีแลว รัฐบาลนี้เขาทา หรือบอก โอย พอแถลงแลวกูไมเกิดความหวังเลย 
กูไมเสียภาษีตอไป เห็นไหมครับทานประธานครับ ผมใชภาษาชาวบานเลย ทานประธานครับ 
เมื่อเราพัฒนาทรัพยากรได ทรัพยากรมนุษยดานการเกษตรได เกษตรกรก็มีความฉลาด 
ในการที่จะไปทําการผลิต พี่นองครับ พี่นองเกษตรกรที่เคารพครับ วันนี้ผมจะทวงใหทาน 
๑ เร่ืองนะครับ ในชวงระยะเวลาป ๒๕๔๒ มีเกษตรกรเปนเรือนหมื่นมาเรียกรองกฎหมาย 
ฉบับหนึ่ง ทานยงยุทธก็คงจะจําได คือพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 



๓๑๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๓๙/๒ 
 
ในชวงนั้นประชาธิปตยก็รับชวงมาจากรัฐบาลกอนคือรัฐบาล พลเอก ชวลิต แลวก็มาเสนอ 
กฎหมายในสภานี้ผานเปน พ.ร.บ. เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เราเรียกสั้น ๆ วา พ.ร.บ. กองทุนฟนฟู 
เอาเงินใสให ๑,๘๐๐ ลานบาท ทานนายชวน หลีกภัย เอาเงินใสใหเพราะวามันเปน 
เร่ิมปแรก สตารท (Start) ปแรก แตจริง ๆ เกษตรกรมาลงทะเบียน ๔ ลานคน ผมฟองคน 
๔ ลานคนที่ฟงอยูในเวลานี้วาวันนี้ในนโยบายเลมนี้ไมมีเลย แมกระทั่งรัฐบาลจะพูดวาจะ 
ร้ือฟนหรือจะเรงรัดจะดําเนินการใหกองทุนฟนฟูมันเดินไปได ไมมี เพราะฉะนั้นงบประมาณ 
ที่จะนําเสนอเขามาผมเชื่อวาไมไดเติมงบประมาณลงไปหรอก เพราะทานไมเอากองทุน 
ฟนฟู ทานไปเอากองทุนหมูบาน กองทุนหมูบานมันเร็วดี หมูบานละ ๑ ลานบาท เร็วดี 
กองทุนฟนฟูมันเปนกฎหมาย และมันเปนกฎหมายที่ออกในยุคประชาธิปตย มันทําไมละครับ 
ถามันเปนกฎหมายที่ดี หลายคนในนี้ก็ยกมือผานกฎหมายนี้เอาไปใช และประชาชนเขา 
รออยู ๔ ลานคน นี่ผมทวงใหทานแลวนะ ๑ เร่ือง ทานประธานครับ ผมคิดวาในประเด็นที่ 
ผมจะกราบเรียนตอไปก็คือวานโยบายสําคัญ ๆ นะครับ มันจะแกปญหาความยากจน 
ใหกับประชาชนได ผมไมอยากเห็นรัฐบาลใชเวลา ๔ ป แลวประชาชน เกษตรกรยัง 
ยากจนอยูเหมือนเดิม ผมไมอยากไดยิน ดีใจที่รัฐบาลนี้ไมบอกวาจะทําใหประชาชน 
พนจากความยากจนภายใน ๔ ป ผมไมไดยิน แตวาถาเขียนนโยบายอยางนี้นะครับ ๔ ป 
ประชาชน เกษตรกร ๒๐ ลานคน ขอใหภูมิใจไดเลยวาทานจะยากจนเทากันหมด 
ทั้งประเทศ  
   ในเรื่องสุดทายครับ ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ผมนับถือเปนเพื่อนกัน ทานตอง 
ลุกขึ้นประกาศเลยวาในชวงที่ทานเปนรัฐบาลจะไมใหมีการหาเศษหาเลยกับโครงการ 
ชวยเหลือเกษตรกร ประกาศไปเลย  ทานตองประกาศไปเลยเพราะวาประชาชน 
เกษตรกรช้ําใจมากในรัฐบาลกอนหนานี้ ทานตองประกาศไปเลยวาในชวงที่ทานเปน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานจะไมใหมีการโกงกลายาง ทานจะไมให 
โกงปุย จะไมใหโกงวัวไปใหหัวคะแนน ในโครงการพระราชดําริ ทานจะตองประกาศวา 
 
 



๓๑๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๓๙/๓ 
 
ไมโกงลําไย ทานกลาประกาศไหม ประกาศไปกอน ใครโกงคอยวาเชือดคออยางนี้นะครับ 
เกษตรกรมันถึงจะภูมิใจแลวก็เกิดความหวัง ------------------------------------------------------  
        
                 - ๑๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กุลนษิฐ ๑๔๐/๑ 
 
   สุดทายครับ เหลือเวลานิดเดียว ปญหาเฉพาะหนาทานรัฐมนตรีครับ 
จดเลย  
   ๑. การแกปญหาตนทุนการผลิตเรื่องปุย เร่ืองน้ํามันอยางที่ผมพูดไปแลว 
   เร่ืองที่ ๒ เร่ืองหนี้สิน ๕.๖ ลานบัญชี จัดการ แตวาไมใชแกดวยวิธีพักหนี้ 
แกดวยใหเขาทําการเกษตรใหมีกําไร   
   ขอที่ ๓ เร่ืองการขาดแคลนแรงงาน บางภาคยังตองใชอาศัยแรงงาน 
ตางชาติอยู ยางพารา ประมง ปมน้ํามัน กาแฟ   
   เร่ืองที่ ๔ เอฟทีเอ (FTA) ใครพูดรูเร่ืองก็กรุณาพูดตอ เพราะวาเวลามีอีก ๒ วัน 
พูดใหพวกผมไดยิน แลวเกษตรกรก็จะไดเขาใจดวย และ 
   เ ร่ืองสุดทายการสงออกไมยางพาราแถลงหนอย มูลคาเยอะตอนนี้  
วาจะใหสงเปนไมยางพาราแปรรูป หรือสงเปนไมยางพาราที่เปนเฟอรนิเจอร (Furniture) 
ซึ่งมันจะเพิ่มมูลคาเหมือนกัน ปหนึ่งหลายหมื่นลานบาท เกษตรกรภาคใตรออยูชวยกัน 
หนอย ๓ จังหวัดภาคใตเขากําลังเดือดรอนมาก แลวไมยางพาราทําราคา ทํารายไดใหกับ 
เขาได ขอบคุณครับทานประธานครับที่กรุณาใหเวลาผมเหลือมาเล็กนอยเทานี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ๑๘ นาทีครับ เชิญทานทัศนียา 
รัตนเศรษฐ รวมใจไทยครับ 
  นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครราชสีมา) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน ทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ทานประธานคะ จากนโยบายที่รัฐบาล 
ไดแถลงทั้งหมด ๒๘ หนา แบงออกเปน ๘ ดาน ดิฉันเห็นดวยในทุก ๆ นโยบาย แลวก็ทุก ๆ 
ดานคะที่มีความพรอมแลวก็สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ แลวดิฉันก็ยังเห็นดวย 
อยางมากที่ทานไดกรุณาเอานโยบายการปราบปรามยาเสพติด นโยบายในเรื่องของ 
กองทุนหมูบาน แลวก็นโยบายในเรื่องของเอสเอ็มแอล แลวก็ในสวนนโยบายในเรื่องของ 
โอทอปมาเปนนโยบายเรงดวนนะคะ แตดิฉันก็อยากจะฝากทานประธานวา ถาทานจะกรุณา 
 



๓๑๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๔๐/๒ 
 
เพิ่มนโยบายที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ แลวก็ อสม. อปพร. ตํารวจบาน ก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง 
เพราะวาโดยเฉพาะทาง อสม. นั้นเปนผูที่ทํางานหนัก แลวก็เปนกําลังหลักในการพัฒนา 
ประเทศ ไมวาทานจะกรุณาเดือนละ ๕๐๐ บาท เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท อะไรก็แลวแต 
กําลังของประเทศ แลวโดยเฉพาะในสวนของผูสูงอายุคะทาน ซึ่งทุกวันนี้ทานมีเวลาเหลือ 
ไมมากเพราะฉะนั้น ๕๐๐ บาท ที่รัฐจัดใหยังไมเพียงพอคะ ทานยังเหลืออยูมาก อยาวาแต 
๖๐ ปเลยคะทาน ๗๐ ป  ๘๐ ปก็ยังไมไดรับ ฝากทานตรงนี้ดวยคะ ทานประธานคะ ในการ 
แปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติมันไมไดสวยหรู มันไมไดราบรื่นเหมือนอยางที่ทานบอก 
ทานเขียน เพราะวาในการแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัตินั้นมันยังมีชองวางมีชองโหว 
ที่ทําใหผูปฏิบัตินั้นนําไปกอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งเงินนี้ดิฉันก็อยากจะฝากขอหวงใย 
แลวก็ขอคําถามกับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของสัก ๒–๓ ประเด็น 
  ประเด็นแรก ก็คือในเรื่องของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด วาทานมี 
มาตรการในการกํากับดูแลอยางไรที่จะทําใหเหตุการณในอดีตที่ผิดพลาดบกพรองไมตอง 
กลับมาอีก หรือหากเกิดขึ้นทานมีมาตรการจะชดเชยอยางไร ใครจะเปนผูรับผิดชอบ ไมวา 
จะเปนการอุมฆา การฆาตัดตอน แลวที่สําคัญก็คือการยัดยาบาผูบริสุทธิ์ เพราะนั่นเปน 
สิ่งที่พี่นองประชาชนเขากลัวคะทาน กลัววาสักวันหนึ่งเหตุการณนั้นจะมาเกิดขึ้นกับเขา 
หรือเปลา ที่ทําใหเขาตองถูกอุมไปแลวก็ยัดยาบา จนทําใหเขาตองเจ็บตัวฟรี เสียเงินฟรี 
แลวในที่สุดก็ติดคุกฟรีซึ่ งหาใครรับผิดชอบไมได  นี่คือขอหวงใยประเด็นที่หนึ่ ง 
   ขอหวงใยประเด็นที่ ๒ ก็คือในเรื่องของนโยบายประชานิยม ซึ่งเปน 
นโยบายที่ประชาชนชื่นชอบ แลวก็มีประโยชน แตวาก็ยังมีหลาย ๆ นโยบายที่ไดปฏิบัติ 
มาแลวนั้นยังมีขอบกพรอง ไมวาจะเปน ๓๐ บาท รักษาทุกโรคก็ยังไมสามารถรักษาได 
ทุกโรคจริง ยังมีโรคมะเร็ง โรคหัวใจที่เปนโรคที่รายแรงก็ฝาก ฯพณฯ รัฐมนตรีดวย  
หรือวาแมแตในเรื่องของโครงการเงินกูก็ยังไมทั่วถึง กองทุนหมูบานยังไมกระจาย 
อยางทั่วถึงไม เปนธรรม  ยังไปกระจุกตัวอยู เฉพาะบางกลุมที่ เปนคณะกรรมการ 
แลวที่สําคัญนั้นก็คือนโยบายของสินคาโอทอปคะทาน ซึ่งปจจุบันนี้ยังไมมีตลาดรองรับ 
 
 



๓๑๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๔๐/๓ 
 
ที่แนนอนที่จะทําใหประชาชนผูผลิตนั้นสามารถที่มีรายไดอยางยั่งยืน นี่เปนขอหวงใย 
เ ร่ืองที่๒  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
                          - ๑๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๔๑/๑ 
 
  แลวเรื่องที่ ๓ ก็คือในเรื่องของการศึกษาในขอ ๒ ทุกทานก็ยอมรับนะคะวา 
การศึกษาคือที่มาของรายได การศึกษานั้นคือรากฐานชีวิต เราจะทําอยางไรละคะทาน 
ที่จะทําใหการศึกษานั้นเปนจริงในทุก ๆ นโยบายโดยเฉพาะเรียนฟรี ๑๒ ป วาจะทํา 
อยางไรที่จะฟรีจริงนะคะทานทั้งคาเลาเรียนแลวก็คาแปะเจี๊ยะ เพราะทุกวันนี้ผูปกครอง 
ก็ไมไดหวงหรอกคะวาคาเลาเรียนเทาไร เขาหวงเรื่องคาแปะเจี๊ยะมากกวาซึ่งมันสูงกวา 
คาเลาเรียนถึงหลายรอยตัวหลายสิบเทานะคะ แลว ๑๒ ปนั้นจะเริ่มจากระดับใดแน 
จะเอาจากประถมถึง ม. ๖ หรือวาจากอนุบาลถึง ม. ๔ ก็อยากใหทานไดใหความชัดเจน 
เพื่อผูปกครองเขาจะไดเตรียมฐานะทางการเงินไดถูก แลวถาเกิดวา ๑๒ ปเรียนไปแลว 
ไมจบทานจะทําอยางไร นอกจากนั้นดิฉันก็ใครจะฝากในเรื่องของขอสังเกตคะทาน 
เกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งนับตั้งแตที่มีการยุบรวมประถม มัธยมเขาดวยกัน 
แลวก็ถายโอนสถานศึกษาไปอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏวาคุณภาพ 
การศึกษานั้นลดนอยถอยลงทุกวัน จะคงที่อยูก็เฉพาะในสวนที่สังกัดของเทศบาลหรือวา 
อบจ. ในตัวจังหวัดเทานั้น จากเดิมที่ในป ๒๕๔๘ คะทานมาตรฐานการศึกษาไทยเรา 
อยูในลําดับที่ ๕ ของทั้งหมด ๑๒ ประเทศในเอเชีย พอมาป ๒๕๔๙ เราหลนมาอยูลําดับที่ ๘ 
แลวมาปนี้ก็ยิ่งตกหนักเราอยูลําดับที่ ๑๐ คะทาน ซึ่งดิฉันก็ไมม่ันใจวาปหนาจะหลนไปใน 
อันดับที่ ๑๒ สุดทายหรือเปลาซึ่งตรงนี้ลวนแตนาหวง ก็ฝาก ฯพณฯ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ 
ทานไดหาสาเหตุวามันเกิดจากอะไร เกิดจากความไมพรอมขององคการปกครอง 
สวนทองถิ่นหรือเปลาที่ทานใหงบประมาณไมเพียงพอ หรือเกิดจากสถานศึกษาที่ไมมีครู 
อยางเพียงพอ ไมมีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยจนทําใหผูบริหารตองวิ่งทอดผาปา 
กันทุกป หรือวาเกิดจากตัวครูผูสอนเองที่ไมมีขวัญกําลังใจในการทํางาน ไมมีความมั่นคง 
ในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตที่ทุกวันนี้ตองตายรายวัน 
จนกลายเปนเครื่องเซนสังเวยประจําวันไปแลวคะทานประธาน สิ่งที่ครูมีทุกวันนี้ก็คือ 
มีแตหนี้สิน มีแตความหวาดกลัว แลวก็มีแตความยุงยากในการประเมินในการเลื่อน 
วิทยฐานะที่เปลี่ยนหลักเกณฑกันทุกปจนทําใหครูนั้นไมมีเวลาที่จะเตรียมการสอนจาก 
สาเหตุนี้หรือเปลา หรือวาเกิดจากสาเหตุตัวเด็กเองที่ไมมีอาหารกลางวันอยางเพียงพอ 
 



๓๑๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๔๑/๒ 
 
ไมมีเงินกองทุนในการที่จะใหเด็กที่ยากจนกูเรียน หรือวาไมมีทุนกูเรียนที่จะใหเด็กที่อยาก 
เรียนสูง ๆ ไดเรียน หรือวาเรียนไปแลวจนก็ตองออกกลางคัน หรือวาผูกคอตายเพราะกูไมได 
ปญหาทั้งปวงนี้คะทานลวนแตรอรัฐบาลที่จะมาเยียวยารักษา เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะ 
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทานเปนความหวังอยางมากของพี่นองประชาชนที่เขาหวังวา 
ทานจะสามารถแกปญหาของประเทศในขณะนี้ที่เปนวิกฤติใหทุเลาเบาบางอยางรวดเร็ว 
ทุก ๆ ปญหา ไมวาจะเปนปญหาในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา หรือแมแต 
ความมั่นคง ความปลอดภัย แลวที่เขาหวังอยางมากคะทานก็คือหวังวารัฐบาลจะสามารถ 
นําพาประเทศใหกาวเดินไปขางหนาใหพนจากบวงของการปฏิวัติรัฐประหารอยางถาวร 
ไมบริหารบานเมืองผิดพลาด ทุจริต คอรรัปชัน ในนโยบายหรือวาโครงการที่กํากับดูแล 
จนเปนเหตุทําใหการปฏิวัติรัฐประหารตองยอนกลับมาอีก เพราะนั่นคือความบอบช้ํา 
ของประเทศคะทาน ถาเราจะเปรียบความบอบช้ําของประเทศกับรางกายของมนุษยก็คือ 
มนุษยที่อมโรค มนุษยที่เจ็บปวยทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐทุกวันนี้ก็ปวยเปนโรค 
สมองฝอไมกลาคิดกลาทําอะไร เพราะวากลัวจะถูกเช็คบิล หรือวาแมแตภาคธุรกิจเอกชน 
ก็ปวยเปนโรคขวัญหนีดีฝอไมกลาตัดสินใจที่จะลงทุนเพราะไมม่ันใจวารัฐบาลจะอยูยาวนาน 
แคไหน แลวการตัดสินใจของคณะรัฐบาลเปนตัวจริงเสียงจริงหรือเปลาหรือจะตองมีการปรบัแกกนั 
หรือไม แลวยิ่งเมื่อมามองภาคสื่อสารมวลชนนี่ยิ่งปวยหนักคะทานประธาน ----------------- 
 

                 - ๑๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๔๒/๑ 
 
ปวยเปนโรคย้ําคิดย้ําทํา ถาทานไดดูทีวี ทานไดอานหนังสือพิมพ ทานจะเห็นวาทุกครั้ง 
ที่พูดถึงรัฐบาล ไมเคยเลยมีสักครั้งจะบอกวาเปนรัฐบาลมืออาชีพ มีแตบอกวารัฐบาล 
ตัวแทน รัฐบาลรางทรง รัฐมนตรีเบอร ๒ รัฐมนตรีตัวแทนกลุม พูดอยูนั่นแหละคะ พูดจน 
ทําใหพี่นองประชาชนที่เขาบริโภคสื่อตองพลอยปวยไปดวย ปวยเปนโรคหวาดระแวง 
โรคไมเชื่อม่ันไมเชื่อถือตอรัฐบาล จนกลายเปนวิกฤติศรัทธาทุกวันนี้ ทานประธานคะ 
โรคทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ลวนแลวแตรอคอยหมอที่จะมาเยียวยารักษา คณะรัฐบาลทานก็ 
คือหมอ นโยบายที่ทานใหที่ทานแถลงก็คือยาที่ใชในการรักษา เพราะฉะนั้นถาทาน 
ไดหมอไมตรงกับโรค ไดหมอที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญไมเฉพาะดาน แลวก็ใหยาผิด ๆ 
ถูก ๆ โรคที่วาจะหายในที่สุดก็อาจจะตายได แลวนโยบายที่ทานแถลงไวในวันนี้ก็จะตอง 
สูญเปลาโดยสิ้นเชิง กลายเปนเศษกระดาษที่เขียนไวดวยตัวอักษรที่สวยหรูเทานั้น 
แตไมสามารถปฏิบัติได แลวที่สําคัญทานประธานคะ ประเทศไทยประกอบดวยคนถึง 
๖๕ ลานคนที่รอคอยอานิสงสจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงวันนี้ ประเทศไทยไมใชหนู 
ที่จะใชในการทดลองยาไดอีกตอไปแลว เพราะระดับความเชื่อม่ันของประเทศนั้นตกต่ําลง 
ทุกวัน จากที่สหรัฐอเมริกาเคยจัดระดับของประเทศเราอยูในระดับความเชื่อถือที่ ๓ เอ (3 A) 
ทุกวันนี้เราตกลงมาอยูในระดับ ๓ บี ลบ (3 B–) จนทําใหประเทศเกาหลีเขาแซงหนาเราไป 
ถึง ๒ ระดับ 

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : หมดเวลาครับ  
   นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครราชสีมา) : 
ฝากนะคะวา รัฐบาลจะเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส เปลี่ยนแรงเสียดทานทั้งหลายใหเปน 
นโยบายตาง ๆ แลวก็ทํานโยบายทุก ๆ นโยบายนี้ใหเปนจริงไดคะ ขอกราบขอบคุณคะ 
ทานประธาน  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ตอไปในสวนของ สนช. นะครับ 
 ทานอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ ครับ เชิญครับ  
  นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : กราบเรียน 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  



๓๑๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๔๒/๒ 
 
ปฏิบัติหนาที่สมาชิกวุฒิสภาครับ เนื่องจากวาอดีตผมก็เปนขาราชการและเปนผูบริหาร 
อยูในกระทรวงเกษตรและสหกรณมาหลายกรม เพราะฉะนั้นการอภิปรายก็จะเนนไปใน 
เ ร่ืองของนโยบายภาคการเกษตร  แตอยางไรก็ตามจากการที่ ได รับทราบวาทาง 
คณะรัฐมนตรีก็คงจะตองไปจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งแผนการตรา 
กฎหมาย เพราะฉะนั้นผมคงจะขออนุญาตวิเคราะห วิจารณ และเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
ไปในสาขาอื่นบาง รวมทั้งเพิ่มเติมจากที่ทางรัฐบาลไดเสนอนโยบายในวันนี้ สิ่งที่ผมจะ 
เรียนนั้นก็จะเปนทางดานการเกษตร แลวก็จะเนนไปในเรื่องของการปรับโครงสราง 
การผลิตภาคการเกษตรในเรื่องแนวนโยบายแนวคิดการทําการเกษตร การพัฒนาสถาบัน 
เกษตรกรและการมีสวนรวม สวนดานอื่น ๆ ก็คงจะเปนโดยยอในเรื่องพลังงาน เร่ืองที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ เร่ืองการบริหารจัดการที่ดี และเรื่องนโยบายเรงดวน  
   ในประการแรกนั้นเปนเรื่องของนโยบายทางดานการเกษตร เร่ืองการปรับ 
โครงสรางภาคการผลิตซึ่งอยูในเอกสารนโยบายหนา ๑๒ ถึงหนา ๑๓ ขอ ๓.๒.๑.๑ ซึ่งผม 
จะขออนุญาตอานนิดเดียวนะครับทานประธานวา เรงปรับโครงสรางการผลิตทาง 
การเกษตรใหสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค 
ทั้งที่เปนตลาดเดิมและตลาดใหมโดยกําหนดยุทธศาสตรใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
การผลิตอาหารของโลก รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตสินคา 
ใหมที่มีโอกาสทางการตลาด เชน พืชเสนใย หรือวาสมุนไพร เปนตน ในประเด็นแรกเรื่อง 
ศูนยกลางการผลิตอาหารของโลก จริง ๆ แลวก็ไมใชเปนเรื่องใหม เปนเรื่องตอเนื่อง แตก็ 
เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพียงแตวามาตรการตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยตลอดมา 
หลายปนั้นไมคอยครอบคลุมในสิ่งที่ควรจะเปน ดังนั้นการเปนศูนยกลางอาหารของโลก 
จึงไมสามารถเปนไดอยางแทจริง ยังมีอีกหลายประการที่เราสามารถจะทําได ผมคงจะ 
เสนอปจจัยหลักตอการที่จะเปนศูนยกลาง ซึ่งก็คงหมายถึงวาสิ่งที่เราจะทําเพื่อที่จะเปน 
ศูนยกลางนั้นก็คงจะตองพยายามทําในสิ่งนั้นใหได แลวก็เปนสิ่งที่ผมอยากจะเรียนเสนอ 
เพื่อจะไดประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน ซึ่งคงจะเกิดขึ้น 
ในเวลาอันสั้นนี้ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
                - ๑๔๓/๑ 



๓๒๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๔๓/๑ 
 
   ในประเด็นแรกของปจจัยคือการผลิตในสิ่งที่ตลาดหรือโลกตองการ ไมวา 
จะเปนวัตถุดิบ เปนของสดหรือของแปรรูปก็ตามนะครับ สิ่งที่เราตองการทราบก็คือวา 
ตกลงมันชนิดอะไรกันแนที่ตลาดโลกเขาตองการ ไมใชเราไมรูเลย แตประเด็นก็คือวาเรา 
จะทําอยางไรจึงจะรูใหมันไดชัดเจนวาสิ่งที่ตลาดโลกซึ่งมีอยูกระจัดกระจายไปทั่วไปนั้น 
เขาตองการอะไร เขาตองการรสชาติอะไร เขาตองการสีสันอะไร และที่สําคัญที่สุดก็คือ 
เร่ืองความปลอดภัยซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากขึ้นทุกทีนะครับ สิ่งเหลานี้มันเปนสิ่งที่ 
เราจะตองรวมกันในบรรดากระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ พาณิชยคงจะตองแจงใหทราบนะครับ 
  ประเด็นที่ ๒ ในเรื่องราคา การแขงขันในตลาดโลกเปนเรื่องที่สําคัญมาก 
ประสิทธิภาพการผลิตตนทุนตอหนวย ซึ่งตรงนี้ก็จะมาถึงในเรื่องแนวความคิดในการผลิต 
ที่ผมจะกราบเรียนในโอกาสตอไปวาเรากําลังมีแนวความคิดที่มันไมตรง หรือผมอยากจะ 
เรียกวาผิดจากสิ่งที่ควรจะเปน เพราะวาถาเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้นคง 
หมายถึงวาตนทุนตอหนวยของผลผลิตมันถูกมันต่ํากวาภายใตคุณภาพเทากัน  
  อีกประเด็นหนึ่งที่เราไมคอยไดคํานึงถึงก็คือความสม่ําเสมอในการสง  
มันจะตองมีการวางแผนที่จะมีผลผลิตที่จะออกมาอยางสมํ่าเสมอ จะตองมีระบบ 
การตรวจสอบและการรับรองเพื่อที่จะสามารถสงออกไปยังตางประเทศไดรวดเร็ว 
ซึ่งเรื่องนี้ไมใชเปนเรื่องใหมอยางที่ผมกราบเรียนแลว เพียงแตวาทําอยางไรถึงจะจัดระบบ 
ใหมันเชื่อมโยงและสนับสนุนใหมันสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการขนสง 
การเก็บรักษาและการขนสงไปตางประเทศก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่เราไมสามารถทําใหมัน 
เปนลักษณะที่เรียกวาเปนองครวมของในเรื่องการที่จะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
อาหารของโลกไดอยางแทจริง ผมคิดวาเรามั่นใจวาโดยศักยภาพของสภาพภูมิประเทศ 
แลวเราสามารถที่จะเปนศูนยกลางอาหารของโลกไดอยางแนนอน อยูที่วาทําอยางไร 
รัฐบาลจะสามารถจัดใหมียุทธศาสตร มีมาตรการ มีแผนงานที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ผมได 
กราบเรียนโดยยอ  ผมคงจะมีเรียนเสนอโดยยอเทานั้น สําหรับในรายละเอียดก็คือ 
การปรับปรุงทบทวนมาตรการหรือแผนงานที่มีอยูแลวใหครบถวน ใหสามารถที่จะ 
บูรณาการเปนวงจรไดครบตามที่จะเปนศูนยกลางอาหารของโลกอยางแทจริง  
 



๓๒๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๔๓/๒ 
 
  ในประเด็นที่ ๓ คือการผลิตสินคาใหมที่มีโอกาสทางการตลาดเรื่องนี้ 
ก็เชนกันนะครับ มันก็สอดคลองกับประเด็นที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูวา ทางฝาย 
การตลาดของเรา กระทรวงพาณิชย คงไมใชใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไปเที่ยวหาวา 
มันควรจะมีสินคาอะไร จริงอยูเราไมไดหาม แตสิ่งที่จะตองเปนประเด็นก็คือพาณิชย  
ซึ่งตรงนี้ผมเคยเรียนมาหลายครั้งในหลายที่วา ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และกระทรวงพาณิชย  ขอความกรุณาทางทานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล 
ลองทบทวนดูนะครับวาเรื่องการตลาดมันคงตองใหพาณิชยเปนคนดําเนินการ ไมควรจะ 
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาไปดําเนินการ การจัดองคกรของพาณิชยมีครบ 
ไมวาจะเปนกรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก และยังมี 
ทูตพาณิชยอยูตางประเทศตั้ง ๔๐ กวาประเทศ ทําไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จึงจะตองไปทําในเรื่องของการตลาดไมวาจะเปนภายในหรือตางประเทศก็ตาม ตรงนี้ผม 
จึงอยากจะกราบเรียนเปนประเด็นที่ใหไดกรุณาทบทวนในบทบาทภารกิจ ในทางนิตินัย 
มีอยูแลว แตในทางพฤตินัยหลายปที่ผานมาลองดูสิครับวากระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เขาไปดําเนินการในเรื่องของกิจการทางการตลาดมากนอยแคไหน แลวก็เปนสิ่งที่สมควร 
จะตองทบทวนในเรื่องนี้อยางจริงจัง เพราะฉะนั้นการผลิตสินคาใหมก็ควรจะทบทวน 
แลวก็พิจารณาดูวามีอะไรบางนะครับ  
  สวนในเรื่องที่สําคัญมากในประเด็นก็คือการผลิตพืชพลังงาน ในเรื่อง 
การผลิตพืชพลังงานอยางที่ผมกราบเรียนวาประเทศไทยโชคดีนะครับ แลวเรื่องนี้ไมใช 
เปนเรื่องใหม เปนเรื่องตอเนื่องที่มีความพยายามจะทํามาในชวงประมาณ ๔–๕ ป 
แตผมอยากจะกราบเรียนวาตองเรียกวาเราไมประสบความสําเร็จในการที่จะเอาพืชที่มัน 
สามารถผลิตเปนพลังงาน ซึ่งมีความชัดเจนในทางวิชาการอยูแลว ไมวาจะเปนมันสําปะหลัง 
เปนออย เปนปาลมน้ํามัน สวนตัวอื่น ๆ ถึงแมวาจะยังไมชัดเจนก็ทําการศึกษาวิจัยกันตอไป 
แต ๓ ตัวนี้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง แลวก็ออย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 
ปญหาในอดีตนี่นะครับผมอยากจะสรุปโดยยอวามีอยู ๓ ประการที่เปนปญหาใหญก็คือ 
 
 



๓๒๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๔๓/๓ 
 
   ประการที่ ๑ การไมตัดสินวาจะทําอะไร จะทําอยางไร เราคิดกันมา 
ผมจําไดวาสมัยผมเปนเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เคยเสนอนโยบายปาลม 
น้ํามัน ๑๐ กวาปแลวครับ ประเทศไทยยังไมคอยตัดสินในเรื่องพวกนี้เลย เพราะฉะนั้น 
การไมตัดสินใจใหชัดเจนวาจะทําอยางไรในเรื่องยุทธศาสตร ในเรื่องแผน ในเรื่องมาตรการ  
  ประการตอไปก็คือวามันไมครบวงจร ถาเราจะทําเรื่องพืชพลังงานในเรื่อง 
๓ ตัวเปนตัวอยางที่เห็นชัดเจนอยูแลว มันตองครบวงจรตั้งแตในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ 
ในการแปรรูปเบื้องตน ในการแปรรูปเปนน้ํามัน ตลอดจนในเรื่องของตลาด เร่ืองราคา 
ลองไปทบทวนดูสิครับวามันไมครบองคสักครั้งหนึ่ง --------------------------------------------- 
 

- ๑๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๔๔/๑ 
 
เพราะฉะนั้นเมื่อไมครบองคตางฝายตางก็ระมัดระวัง ฝายผลิตวัตถุดิบก็เกรงวา 
ถาผลิตมากเดี๋ยวมันจะลนตลาด ฝายทําการแปรรูปก็เกรงวาถาสรางโรงงานมันจะไมมี 
วัตถุดิบเพียงพอ เพราะฉะนั้นถาสมมุติวาเราสามารถที่จะทําเรื่องทั้งหลายใหมันครบวงจร 
เร่ืองไมครบวงจรนี่เปนประเด็นที่สําคัญมากในเรื่องวัตถุดิบนะครับ ในเรื่องเอทานอลวา 
ตกลงฝายโรงงานเอทานอลก็กลาวหาวาไมมีมันพอ ฝายมันก็บอกวาผลิตแลวมันจะ 
ลนตลาด ใน ๒ ปที่ผานมาเราเคยวางแผนวาจะผลิตมันสําปะหลังสําหรับปอนเอทานอล 
๗ แสน พอถึงเวลาจริง ๆ เกือบไมไดรับไปเลย รับไปประมาณเกือบ ๒ แสนกวาเทานั้น 
ยังโชคดีวาราคามันไมตก อยางนี้เปนตัวอยางอยางหนึ่งของการไมครบวงจรนะครับ 
ผมคงไมสามารถอธิบายในรายละเอียด แตผมคิดวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ทั้งกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ กระทรวงพลังงานและผูที่เกี่ยวของรับรูมาโดยตลอด เพียงแตวามันไมสามารถ 
ที่จะเสนอใหมันมีการตัดสินใจออกมาอยางเปนรูปธรรม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเรียกรอง 
ในเรื่องนี้ก็คือวา ทําอยางไรจึงจะเรงในการวิเคราะห แลวก็หาทางตัดสินอยางเปนรูปธรรม 
   ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
จนกระทั่งเจาหนาที่ที่จะไปทํางานทําไมไดครับ วันนี้เสนอไปบอกเอาอยางนี้ พออีก ๒ วัน 
๓ วัน เปลี่ยนไปอีกอยางแลว อีก ๓ เดือน ๔ เดือน เปลี่ยนไปอีกอยาง อีกปหนึ่งเปลี่ยนไป 
อีกอยาง แลวหลายอยางมันมีความจําเปนที่จะตองมีการเตรียมการ ผมยกตัวอยาง 
ปาลมน้ํามันในป ๒๕๔๙ มีการตั้งเปนแผนการที่ชัดเจนเลยวาเราจะผลิตไบโอดีเซล 
เพื่อทดแทนน้ํามัน ๑๐ เปอรเซ็นต แลวก็วางแผนวาจะมีการผลิต ๕ ลานไร ผูคากลา 
ปาลมเก็งไวเลยวามันบูมแนนอน มันตองไปมากแนนอน มีการเตรียมการเรื่องกลาปาลม 
แลวเปนอยางไรครับ พอไมออกมาปรากฏวากลาปาลมลนตลาด เหลืออยูประมาณ 
เกือบ ๒๐ ลานตน พังกันเปนระเนระนาด อันนี้เปนตัวอยาง แลวตอนหลังเวลาจะวางแผน 
มันก็ทํายากเพราะวาไมมีความมั่นใจวาตกลงรัฐบาลเคยคิด เคยประกาศแลว ตกลง 
จะเอาอยางไรแน ตรงนี้ผมจึงอยากจะกราบเรียนวาขอความกรุณาไดใหผูที่เกี่ยวของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงานเปนหลักนะครับ วิเคราะหกันใหชัด 
 



๓๒๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๔๔/๒ 
 
ตอนนี้ผมทราบวา มีแผนพัฒนาปาลมน้ํามันอยูแลวนะครับ ที่วาจะพัฒนา ๒ ลาน ๕ แสนไร 
แตลองไปดูมาตรการสิครับ มาตรการที่เราจะไปสนับสนุนใหเกษตรกรเขาปลูก มีปลูกใหม 
มีโคนของเกาเพื่อปลูกใหมมันจะตองมีเงินทุน มีดอกเบี้ยราคาพอสมควร แลวยังตองมี 
การสนับสนุนในเรื่องอื่น ในเรื่องของราคาที่จะตองใหความมั่นใจวาถาผลิตออกมาแลว 
ราคามันจะพอไปได ทั้งในราคาวัตถุดิบ แมกระทั่งราคาของน้ํามันไบโอดีเซลมันก็จะตอง 
ใหโรงงานแปรรูปเขามีความมั่นใจวาเขาขายได แลวก็ราคาพอสมควรที่จะไดกําไรในระดับ 
ที่พอสมควร เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมกราบเรียนวาคงจะตองจัดการในเรื่องของมาตรการ 
ใหชัดเจน สิ่งที่นากังวลที่สุดก็คือนี่กุมภาพันธนะครับ เดือนหนามีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
ถึงฤดูปลูกอีกแลวนะครับ มันสําปะหลังถาจะทําอยางไรก็ตองทําแลว ในเรื่องปาลมน้ํามัน 
ก็เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับวาเราเกือบจะชาไปอีก ๑ ปแลวครับ เพราะฉะนั้น 
ตรงนี้ผมจึงกราบเรียนมาเพื่อไดเรงรัดในเรื่องการกําหนดมาตรการเสียใหชัด แลวก็ดําเนินการ 
แลวขอความกรุณาวากรุณาอยาเปลี่ยนแปลงโดยไมมีความจําเปน  
   ในเรื่องที่ ๒ ในเรื่องนโยบายเกษตรในเรื่องแนวคิด ในเรื่องนี้เกิดความ 
สับสนมากในเรื่องของแนวคิดในการทําการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเชนวา 
เราจะตองทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ในเรื่องของการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ 
อะไรตาง ๆ ผมขออนุญาตยกตัวอยางครับบอกจะทําเกษตรอินทรีย ขออภัย เกษตรทฤษฎีใหม 
ไปทําที่ไหนครับ ไปทําบนเขา ซึ่งมันไมใช มันขัดกับแนวคิด เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนตัวอยาง 
อยางหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนวา คงจะตองพยายามทําความเขาใจกันใหชัด ปที่แลว 
ผมก็เคยอภิปรายไปแลววาแมกระทั่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราใชกันจนเฝอครับ ตางคน 
ตางเศรษฐกิจพอเพียงหมด ตางคนตางทฤษฎีใหมหมด แตจริง ๆ แลวปรากฏวาไมใชครับ 
ผมจึงอยากใหลองทําความเขาใจกันใหชัดแลวก็เอาไปใช เกษตรอินทรียก็เหมือนกันครับ 
เปนของดีครับ ผมเคยพูดหลายครั้งวาเกษตรอินทรียเปนของดี เพียงแตวาตองมั่นใจวา 
มีตลาดเพียงพอนะครับ เพราะถาไมมีตลาดเพียงพอคนทําเกษตรอินทรียรองไหกันมา 
 
 



๓๒๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๔๔/๓ 
 
ไมใชนอยแลว แลวคนทําเกษตรอินทรียบางคนก็ไมเขาใจหรอกครับ  คิดวาการไมคอยใชปุย 
ไมคอยใชอะไรก็คือเกษตรอินทรีย ความจริงมันมีหลักการ มีอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งตรงนี้ 
ผมจึงอยากใหผูที่เกี่ยวของทําความชัดเจนใหมันชัด แตสิ่งที่นากังวลที่สุดก็คือพอไปพูด 
หลงใหความสําคัญกับเร่ืองเกษตรอินทรียหรือเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ปรากฏวา 
กลับมาตอวาตอขานหรือผมอยากจะวากลาวรายกับเกษตรที่ไปใชสารเคมีไมวาจะเปน 
ปุยเคมี หรือยาเคมีก็ตาม สิ่งเหลานี้มันเปนอันตราย ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูวา 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้นหนีไมพนหรอกครับที่จะตองใชปจจัยการผลิต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมวาจะเปนปุยเคมีหรือยาเคมีเทาที่จําเปน แตในอดีตเราอาจจะใช 
ไมถูกตอง พอใชไมถูกตองเราก็บอกอยาไปใชมันเปนการใชไมถูกตอง ------------------------ 
 

                                                                                                              - ๑๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๔๕/๑ 
 
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนใหมีการทบทวนกันใหชัดนะครับ ขอความกรุณา 
ถาผมจะใชถอยคําตลาดสักนิดหนึ่ง คืออยาเหอจนเกินกวาความเปนจริงเลยครับ 
ผมสังเกตหรือไดดูตลอดมาวาบางทีเราเหอจนเกินไป ในเรื่องการใชปุยเคมี ถาไมมีการใช 
การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังจาก ๓ ตันกวาเปน ๕ ตัน เลิกพูดไดเลยครับ หรือจะไปเพิ่ม 
ผลผลิตปาลมน้ํามัน เพิ่มผลผลิตยางพารา เพิ่มผลผลิตขาวนี่จริงอยูครับ ในขนาดเล็ก ๆ 
ก็สามารถที่จะทําได  
   ประเด็นสุดทายของเรื่องความเขาใจผิดก็คือในเรื่องจีเอ็มโอ (GMO) 
ผมคงไมมีเวลาที่จะอธิบายในที่นี้มากนัก แตผมอยากจะกราบเรียนนะครับ คณะรัฐมนตรี 
ชุดที่แลวเปนชุดที่ผมหวังอยางยิ่งเลยวาจะสามารถทําความเขาใจตรงนี้ใหชัด เพราะมี 
ผูทรงคุณวุฒิอยูมากมาย เปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงมากอนดวย แตจริง ๆ เราก็ไมสามารถ 
ทําความเขาใจได ผมอยากจะกลาวหาวาผมรูสึกวาไมกลามากกวาที่จะตัดสิน เพราะเกรง 
อะไรครับ เกรงประชาชนบางสวนซึ่งอาจจะมีความเห็นที่แตกตางไมเห็นดวยก็เลยไมอยากจะ 
ตัดสิน ผมอยากจะขอความกรุณารัฐบาลชุดนี้ไดกรุณาตัดสินใหชัดเจนเถอะครับ 
มีหนวยงานที่เขาสามารถใหขอเท็จจริงวาอะไรมันเปนจริง ปจจุบันนี้มีประเทศตาง ๆ 
๒๒ ประเทศแลวครับ พัฒนาปลูกพืชจีเอ็มโอในเชิงธุรกิจ ๖๐๐ กวาลานไร และคาดการณวา 
อีก ๗–๘ ปจะมีถึง ๔๐ ประเทศ ปลูก ๑,๒๐๐ กวาลานไร ประเทศไทยยังจํากัดไมใหวิจัย 
อยูในขณะนี้ ไมใชเรากําลังจะตกหรอกครับ เราตกรถไฟไปเยอะแลว ตอนนี้ผมอยากจะ 
เรียกรองใหรัฐบาลไดกรุณาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ทบทวนมติ ครม. ป ๒๕๔๔ 
๖ ปกวาแลวครับ บอกหามวิจัยในไรนา จนกระทั่งนักวิจัยเรื่องนี้จะยกเลิกกันหมดแลว 
ผมอยากจะกราบเรียนไดกรุณาทบทวนในเรื่องนี้นะครับ ในเร่ืองของการสนับสนุน 
ใหเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผมคงเรียนนิดเดียวครับในประเด็นนี้สาระสําคัญก็คือวา 
๑. กลุมเกษตรกรที่เปนนิตินัยทางกฎหมาย กลุมสหกรณการเกษตร ขอความกรุณาวาได 
กรุณาใหความสําคัญในเรื่องนี้ตอเนื่องถึงจะสําคัญกลุมอ่ืน ๆ ดวยก็ตาม แตสิ่งที่เปนไป 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็คือจะตองมีการจัดทําสภาเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการ 
รวมกลุม ผมกราบเรียนวาใน สนช. ไมสามารถที่จะพิจารณารางพระราชบัญญัติสภา 
 



๓๒๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          จีรนชุ ๑๔๕/๒ 
 
การเกษตรแหงชาติ  ซึ่งเปนสภาไตรภาคีมีทั้งภาครัฐมีทั้งภาคเอกชน แลวภาคเกษตรกร 
ไมใชอันเดียวกันกับสภาเกษตรกร ผมอยากจะกราบเรียนวา มันเปนคนละสภากัน ถาหากวา 
เราสามารถทําใหสภาการเกษตรแหงชาติออกมากอน จะทําใหกลุมของเกษตรกรที่เปน 
สวนหนึ่งและเปนประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นตของในสภาการเกษตรแหงชาติ สามารถที่จะ 
รวมตัวกันเขาไปเจรจากับภาครัฐกับภาคเอกชน แลวก็ในขณะเดียวกันก็มาพัฒนาตัวเอง 
ในสภาเกษตรกร มันจะทําใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น แตถาเริ่มตนดวยสภาเกษตรกร 
อยางเดียว ผมยังเกรงวามันอาจจะคลาย ๆ กับกองทุนฟนฟซูึ่งก็ยังไมไดพูดอยูในนี้อยางที่ 
ทานผูอภิปรายไดอภิปรายไปแลว อันนั้นก็เปนตัวอยางอีกอันหนึ่ง แตก็ควรจะให 
ความสําคัญในเรื่องนั้นดวยเชนกันครับ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนวาในเรื่องกฎหมาย 
สภาการเกษตรแหงชาติ ผมอยากจะกราบเรียนไดกรุณาพิจารณาเถอะครับ มีความเขาใจ 
ผิดคิดวามันเปนกฎหมายที่ใหอํานาจแกภาคราชการกับภาคเอกชนเทานั้น ไมสนใจ 
ภาคเกษตรกร ผิดครับ ภาคเกษตรกรถาพูดถึงสัดสวนมีถึง ๕๐ เปอรเซ็นตของบรรดา 
จํานวนทั้งหมด ๘๑ คนดวยซ้ําไปนะครับ สําหรับอันนั้นก็เปนนโยบายทางดานการเกษตร 
ซึ่งผมคงจะกราบเรียนโดยยอ สวนใหญไมใชเร่ืองใหม แตเปนเรื่องที่ผมอยากจะกราบเรียน 
ใหคณะรัฐมนตรีไดกรุณาทบทวนในเรื่องนี้อยางชัดเจน แลวก็กรุณาเถอะครับตอนนี้ 
กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคมก็ฤดูฝนใหมแลวครับ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ 
นโยบายอื่น ๆ นะครับ ผมคงแตะโดยยอเทานั้น  
  ประเด็นแรกในเร่ืองนโยบายดานพลังงานซึ่งอยูในขอ ๓.๔ หนา ๑๖ 
หนา ๑๗ นะครับ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือวาในนโยบายพลังงานไดพูดถึงเรื่องตาง ๆ 
ซึ่งก็สมควร ผมไมไดไปถึงตรงนั้น แตสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือวา ในนโยบาย 
พลังงานไมไดพูดใหมันสอดรับกับการสนับสนุนสงเสริมใหมีการปลูกพืชพลังงานเลย 
พลังงานชีวภาพหรือพลังงานพวกไบโอแกส (Biogas) พลังงานที่มาจากแกสชีวภาพจาก 
มูลสัตวมูลอะไรตาง ๆ พวกเหลานี้เปนสิ่งที่สมควรจะสนับสนุนอยางยิ่งนอกเหนือจากใน 
นโยบายที่กลาวแลว ไมวาจะเปนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ําอะไรก็ตาม 
สิ่งนี้ไปพูดในภาคของการเกษตร แตควรอยางยิ่งที่จะตองอยูในภาคของพลังงานดวย 
 



๓๒๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๔๕/๓ 
 
เพื่อใหสามารถสอดรับกัน  แลวก็เปนครบวงจรอยางที่ผมไดกราบเรียนไปแลว ในเรื่องของ 
นโยบายที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนนโยบาย 
ขอที่ ๔ หนา ๑๘ ถึงหนา ๑๙ ------------------------------------------------------------------------ 
 

          - ๑๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๔๖/๑ 
 
๒ ประเด็นครับในเรื่องที่ดิน ที่ดินมันมีทั้งกรรมสิทธิ์และการใชประโยชน ก็มีการพูดอยูบาง 
นะครับ ไมใชวาไมพูดเลย  แตผมอยากจะกราบเรียนวา ๑. ไมเห็นชัดเจนในนโยบาย 
แกปญหาอยางที่ทานสมาชิกไดพูดไปบางเหมือนกัน ก็คือวาไมเห็นชัดเจนวานโยบาย 
ในการแกปญหา เร่ืองการบุกรุกที่ดินซึ่งเปนปญหาเรื้อรังมามากกวา ๓๐ ป ผมอยากจะ 
กราบเรียนวาในความเห็นผมที่เคยเปนอดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ผมอยากจะกลาพูดวา 
ไมคอยมีรัฐบาลไหนกลาที่จะเขามาทํา ไมกลาที่จะเขามาแกปญหาการบุกรุกการครอบครอง 
ที่ดินของรัฐโดยมิชอบทางกฎหมาย แตมันเปนปญหาที่จะตองมีการสะสางมีการแกไข 
ไมเชนนั้นปญหาก็จะสะสมแลวก็เดินตอไปเรื่อย ๆ  แลวก็มากขึ้นทุกที ปญหาเรื่องของการ 
กระจายกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็เห็นอยูเหมือนกัน 
ครับ แตเนื่องจากมันเปนระดับนโยบาย ก็ยังไมเห็นในเรื่องของแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติ 
แตเร่ืองนี้ผมอยากจะกราบเรียนวาเรื่องการปฏิรูปที่ดินยังมีความสําคัญ แตมันยังเดินไป 
ไดชาเพราะเราเอาการปฏิรูปที่ดินไปแกปญหาการครอบครองที่ดินของรัฐ อยากจะใหลอง 
ทบทวนนะครับ เคยมีการเสนอแยกการปฏิรูปที่ดินเปนการปฏิรูปที่ดินจริง ๆ คือเพื่อกระจาย 
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหกับเกษตรกรและการแกไขปญหาที่ดินของรัฐนะครับ  
  สําหรับในเรื่องทรัพยากรน้ํา สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือ 
เร่ืองนโยบายที่ไปพูดเปนนโยบายเรงดวนทั้งในเรื่องการจัดหาน้ําตาง ๆ นี่นะครับ 
ผมเพียงแตกราบเรียนวาในเมื่อกําหนดเปนนโยบายเรงดวนมันควรจะตองสอดคลอง 
เขาไปในกลุมของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติดวย เพราะอยางไรเสียมันไมสามารถ 
จะเปนเฉพาะแคเร่ิมตนดวยความเรงดวน แตมันจะตองเปนการวางแผนในระยะยาว  
ตรงนี้จึงเปนขอสงัเกตเทานั้นละครับ 
  ประเด็นรองสุดทายก็คือเร่ืองบริหารจัดการที่ดี สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียน 
ดวยความกังวลก็คือในเรื่องของการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐนะครับ สิ่งที่ 
นากังวลก็คือปจจุบันนี้ความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐในความเห็นของผมรูสึกวา 
มันคอย ๆ ลดนอยถอยลงไปเรื่อย ๆ มันเหมือนกับคนไมคอยเชื่อถือภาคราชการ ตรงนี้ 
 
 



๓๓๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๔๖/๒ 
 
เปนอันตรายมาก เพราะอยางไรเสียประเทศไทยไมมีทางที่จะขาดภาคราชการไปได ตรงนี้ 
ความจําเปนในการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นสําคัญมาก แตสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนวา 
ปญหาใหญก็คือปญหาไมใชตัวระบบงานหรอกครับ แตปญหาใหญคืออยูที่ตัวบุคคล  
ตัวบุคคลที่เปนปญหามากที่สุด ทานประธานครับ ผมขออนุญาตสักนาทีไดไหมครับ 
ตัวปญหาบุคคลก็คือวาในเรื่องของการแตงตั้งโยกยาย ทําใหเกิดความทอถอยในเรื่องของ 
การที่จะเขามาทํางาน ตราบใดที่การโยกยายแตงตั้งไมเปนธรรม ขาราชการไมมีวิญญาณ 
ในการทํางาน เราจะหวังไดอยางไร จะวางนโยบายอยางไร วางแผนปฏิบัติอยางไร 
วางระบบอยางไรก็ไมมีทางที่จะทําใหได  
  ประเด็นสุดทายครับทานประธานครับ ในเรื่องนโยบายเรงดวน ซึ่งมีอยู 
หลายกลุมทั้งหมด ๑๙  อันนะครับ หลายเรื่องผมเห็นวามันดวนจริง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง 
การปรองดอง เร่ืองชายแดนภาคใต เร่ืองยาเสพติด เร่ืองฟนความเชื่อม่ัน เร่ืองคาเงิน 
เรื ่องราคาสินคา ลดผลกระทบจากพลังงาน อันนี้ดวนจริง ๆ แตอันอื ่น ๆ มันอาจจะ 
เปนดวนที่จะตองเริ่ม แตมันไมใชดวนเฉย ๆ แลวหยุดแคนั้น  แตมันจําเปนตองตอไป 
ในระยะยาว  ผมจึงเสนอวานาจะตองเตรียมที่จะสอดเขาไปในนโยบายและกลุมตาง  ๆ 
ในขอ ๒  ถึงขอ ๘ เพื่อใหมันแนใจเหมือนที่ผมไดกราบเรียนเปนเรื่องของระบบชลประทาน 
  ประเด็นสุดทายก็คือวาปจจุบันนี้กุมภาพันธ  ผมพูดซ้ําอีกครั้งครับ 
ทานประธานครับ ที่ตองพูดอยางนี้เพราะวานี่กุมภาพันธ เดี๋ยวรัฐบาลก็ตองไปทําแผน 
บริหารราชการแผนดิน ครึ่งปงบประมาณแลวครับ แลวก็ฤดูฝนก็กําลังจะมาแลวครับ 
จะทําอยางไรผมคงเสนอไมไดชัดเจนนัก แตผมเขาใจวาทางคณะรัฐมนตรีคงจะเห็น 
ประเด็นนี้แลวก็แกไขปญหาในเรื่องของกรอบเวลา ขอบพระคุณครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานสมาชิกครับ ผมเห็นใจครับ 
เวลาในสภาเราคอนขางจํากัด ทานสมาชิกทานใดที่มีเนื้อหาสาระที่มากไมพอที่จะพูดใน 
สภา ทานฝากเปนเอกสารผานไปยังที่ทานเลขาธิการรัฐสภานี้นะครับ แลวก็ทางนี้ก็จะได 
มอบใหรัฐบาลตอนะครับจะไดบริหารเวลาได แลวสําหรับไฟที่ไมคขออีกครั้งหนึ่งวา 
เพื่อใหทานไดสรุปจะเปดทิ้งไวสัก ๑ นาทีครึ่งเพื่อเวลาหมดก็จะไดลงพอดีเลยครับ 
เครื่องลงสนามไดพอดีเลย ผมขอทานผองศรี ธาราภูมิ เชิญครับ 



๓๓๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๔๖/๓ 
 
  นางสาวผองศรี ธาราภูมิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลพบุรี) : ทานประธาน 
ที่เคารพ ดิฉัน ผองศรี ธาราภูมิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคประชาธิปตย 
ขอใชเวลาอันมีคานี้ทําหนาที่แทนพี่นองประชาชนและเกษตรกรไทยทั้งแผนดินเพื่อที่จะ 
สะทอนมุมมองขอคิดเห็นตอนโยบายของรัฐบาล ตามที่สืบเนื่องจากที่เพื่อนสมาชิก 
ไดกลาวถึงปญหาของพี่นองเกษตรกรมาหลายทานแลว   
      
                - ๑๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๑๔๗/๑ 
 
แตดิฉันขออนุญาตกราบเรียนย้ําอีกครั้งหนึ่งวาพวกเราคงจะทราบดีวาทุกขของเกษตรกร 
นั้นคือทุกขของแผนดิน ในฐานะที่ดิฉันเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวเกษตรคนหนึ่ง 
และมีความรัก ความผูกพันและสํานึกในบุญคุณของพี่นองเกษตรกร  ดิฉันจึงขอ 
กราบเรียนวาทุกวันนี้พี่นองเกษตรกรของเรานั้นนอกเหนือจากที่ทานเพื่อนสมาชิก 
ขออนุญาตที่ตองเอยนาม คือทานอาคม เองฉวน ไดกลาวไปแลววามีปญหาเรื่องของ 
หนี้สินที่ดินทํากิน แลวก็เ ร่ืองน้ํา ทุกขของเกษตรกรยังมีมากมาย อีกทั้งเรื่องทุกข 
อันเนื่องมาจากการตองคอยเฝาระวังกับโรคระบาด ภัยธรรมชาติ แลวก็ความไมแนนอน 
ของราคาพืชผลการเกษตร ตลอดจนทุกขอันเนื่องจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 
ในเรื่องของการคาเสรีและการไดรับการกีดกันทางการคา ตลอดจนตองแบกรับภาระ 
คาใชจายที ่เปนตนทุน ไมวาจะเปนคาพันธุ พืช พันธุ สัตว อาหารสัตว แลวก็ปุ ยที ่มี 
ราคาแพง ตลอดจนสารเคมีตาง ๆ ดังนั้นดิฉันจึงไดศึกษานโยบายของรัฐบาล แลวก็ไดตั้งใจ 
รับฟงนโยบายมาโดยตลอดวานโยบายของรัฐบาลชุดนี้จะเปนคําตอบเปนทางออกใหกับ 
พี่นองเกษตรกรไดอยางไรที่จะนําพาพวกเขาใหพนจากภาวะอยูรอนนอนทุกขที่ตองเผชิญ 
อยูทุกวัน ดิฉันคิดวาดิฉันเขาใจดีวารัฐบาลไดทํานโยบายนี้ภายใตการคํานึงถึงนโยบาย 
พื้นฐานแหงรัฐ แตอาจจะดวยขอจํากัดดานเวลา และขาดความมุงมั่นจริงจังเพียงพอ 
ที่จะชวยเหลือพี่นองเกษตรกร จึงทําใหนโยบายนี้ดูเหมือนจะขาดพลังที่จะนําพาเกษตรกร 
ทั้งแผนดินใหหลุดพนจากความทุกขยากได ดิฉันขออนุญาตตั้งขอสังเกตสัก ๒–๓ เร่ือง 
เทาที่เวลาจะมี สืบเนื่องจากที่หลายทานไดพูดไปแลวเรื่องที่ดินที่เปนปญหาใหญของ 
พี่นองเกษตรกร ดูเหมือนวารัฐบาลจะใหความสําคัญโดยบรรจุไวในนโยบายเรงดวนวา 
ใหทําในปแรก แตก็มีเพียงกําหนดไววาจะจัดใหมีการจัดระบบการถือครองที่ดินเทานั้น 
แตไมไดพูดถึงเรื่องนี้ในนโยบายอื่น ๆ ตลอด ๔ ปเลยนะคะ วาจะทําอยางไรหลังจาก 
วางระบบการถือครองที่ดินแลว ทั้ง ๆ ที่ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน หมวด ๕ วาดวย 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา ๘๕ (๒) ไดกําหนดไวชัดเจนวา ใหรัฐดําเนินนโยบาย 
ดานที่ดิน โดยการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมี 
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน 
 



๓๓๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๑๔๗/๒ 
 
หรือวิธีอ่ืน ดังนั้นเมื่อนโยบายของรัฐบาลไมมีการกลาวถึงการกระจายการถือครองที่ดิน 
หรือการปฏิรูปที่ดินอยูเลย ทั้ง ๆ ที่เปนหัวใจที่พี่นองเกษตรกรรอคอย และถามถึง 
ไมวาจะเปนที่ดินที่ซอนทับกับที่ของราชการ หรือที่ปาสงวนแหงชาติ ตลอดจนที่ที่มี 
ปญหาตาง ๆ แลวดิฉันคิดวาในเวลาอันใกลนี้สมาชิกผู มีเกียรติทุกทาน ตลอดจน 
ทานคณะรัฐมนตรีจะตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินตอสาธารณะ ถาหากพวกเราไมได 
ลุกขึ้นมาเรียกรองใหรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินก็อาจจะตองตกเปน 
จําเลยของพี่นองประชาชน ตลอดจนเกษตรกรวาถาหากทานใดที่ถือครองที่ดินมากเกินไป 
เกินความจําเปนนั้นอาจจะเปนเพื่อประโยชนของใคร ในขอสังเกตขอที่ ๒ ในเรื่องของ 
การพักชําระหนี้ ดิฉันมีขอสังเกตวาในนโยบายครั้งนี้ไดมีการนําเรื่องของการพักชําระหนี้ 
กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ดิฉันเองไดพบปะกับพี่นองเกษตรกร และไดศึกษารายงาน 
หลายชิ้น พบวานโยบายการชําระหนี้ของรัฐบาลนั้นที่ผานมาไมสามารถรักษาอาการ 
เปนหนี้ของพี่นองเกษตรกรไดจริง โดยเฉพาะในรายงานที่ไดศึกษามานั้นพบวาเกษตรกร 
ที่เขาโครงการพักชําระหนี้ซึ่งเปนเกษตรกรรายยอยเปนหนี้นอยกวา ๑ แสนบาทกับ ธ.ก.ส. 
มีจํานวนประมาณรอยละ ๓๖ เทานั้นที่ไดนําเงินระหวางการพักชําระหนี้ไปใชเพื่อพัฒนา 
อาชีพอีกประมาณถึง ๗๐ กวาเปอรเซ็นตที่นําไปใชเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนั้น 
ในระหวางที่พักชําระหนี้ยังไมสามารถกูยืมเงินจาก ธ.ก.ส. ได ทําใหไปกูหนี้นอกระบบที่อ่ืน 
ดังนั้นเมื่อครบเวลาพักชําระหนี้ ๓ ป จึงทําใหพี่นองเกษตรกรมีหนี้ ๒ ตอ ทั้งหนี้ที่เกิดกับ 
ธ.ก.ส. เดิม และหนี้ใหม ดังนั ้นเมื ่อรูวายาขนานนี้รักษาอาการเปนหนี้ของเกษตรกร 
ไมไดผลแลว -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๘/๑ 
 

 
 
 
 



๓๓๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๔๘/๑ 
 
เหตุไฉนรัฐบาลจึงนํานโยบายพักชําระหนี้กลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง และในครั้งนี้ไมไดบอก 
ดวยซ้ําวาจะพักเปนเวลากี่ป ๑ ป ๒ ป ๓ ป หรือวาพักตลอดกาล อันนี้ดิฉันขอเรียนถาม 
เพื่อความชัดเจนนะคะ สําหรับในเรื่องของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมี 
หลายทานไดพูดถึงนั้น  ดิฉันเองก็ไดมีโอกาสไดศึกษาผลการสัมมนาของกองทุนฟนฟูและ 
พัฒนาเกษตรกรนะคะ แลวก็ทราบดีวากองทุนแหงนี้ไดกอตั้งขึ้นโดยการผลักดันของ 
พี่นองเกษตรกรอยางแทจริง โดยเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลของทานชวน หลีกภัย ตั้งแต 
ปพุทธศักราช  ๒๕๔๒  จากผลการสัมมนาของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูเมื่อป 
ที่ผานมานะคะ ในชวงที่ปลอดจากอํานาจทางการเมือง คณะกรรมการกองทุนนั้น 
ไดทบทวนตัวเองนะคะวาที่ผานมาเหตุใดองคกรแหงนี้จึงไมสามารถทําหนาที่เปนกลไก 
ที่แกไขปญหาใหกับพี่นองเกษตรกรไดจริง จนกระทั่งผานเวลามาเกือบ ๑๐ ปแลวนะคะ 
ผลการสัมมนาระบุชัดเจนนะคะวาชวงของการกอตั้งกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ใน ๑ ถึง ๒ ปแรกนั้น ภายใตรัฐบาลของทานชวน องคกรนี้มีความเปนอิสระในการทํางาน 
จริงนะคะ  ไมไดถูกแทรกแซงจากทางการเมืองแตอยางใด แตหลังจากนั้นตั้งแต 
ปพุทธศักราช ๒๕๔๔ เปนตนมานะคะ องคกรแหงนี้ไดถูกครอบงําและถูกแทรกแซงทาง 
การเมืองมาโดยตลอด โดยมีการสงคนเขาไปเปนเลขาธิการบาง หรือเจาหนาที่ตาง ๆ บาง 
ทําใหกลไกการทํางานของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้นไมสามารถขับเคลื่อน 
ภารกิจที่จะแกไขปญหา เร่ืองของหนี้สิน แลวก็ปญหาของพี่นองเกษตรกรดวยตนเองนะคะ 
อันนี้จึงเปนที่มาวาเหตุไฉนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกองทุนฟนฟูไดถายเอกสาร ที่บานดิฉัน 
ถายเอกสารหมดคาถายเอกสารหลายครั้งแลว ตางก็รอความหวังที่จะไดฟนฟูหนี้กับ 
กองทุนฟนฟู ขณะนี้ก็ยังตองรอความหวังอยางลม ๆ แลง ๆ นะคะ ดิฉันจึงขอเรียนถาม 
รัฐบาลนะคะวา รัฐบาลนี้จะมีนโยบายอยางไรตอกระบวนการทํางานของกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร จะปลอยใหเปนองคกรอิสระที่ใหผูที่อยูกับปญหา รูปญหา และ 
แกปญหาดวยตนเอง ใหกองทุนฟนฟูเปนของเกษตรกร โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกรได 
หรือไม หรือจะมีนโยบายอยางไร เพราะในนโยบายของรัฐบาลก็ไมไดกลาวถึงนะคะ  
 
 



๓๓๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๔๘/๒ 
 
  ดิฉันมีขอสังเกตในนโยบายเรื่องน้ํานะคะ  ในฐานะที่ดิฉันเองก็เคย 
เปนคณะกรรมการลุมน้ําปาสักนะคะ เคยทํางานกับองคกรลุมน้ําทั้งทองถิ่น ภาคราชการ 
แลวก็องคกรที่เกี่ยวของนะคะ ในนโยบายนี้ไมไดกลาวถึงความสําคัญของคณะกรรมการ 
ลุมน้ํานะคะ ซึ่งแมวาในปจจุบันนี้องคกรแหงนี้ยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะแกไขปญหา 
หรือบริหารจัดการน้ําไดทั้งระบบ แตเรามีคณะกรรมการลุมน้ําทั้ง ๒๕ ลุมน้ํานะคะ 
ซึ่งไดทํางานรวมกันโดยกระบวนการมีสวนรวม แลวก็บูรณาการ ในการบริหารจัดการน้ํา 
นั้นคงไมไดหมายถึงเพียงเรื่องของน้ํา แลวก็การชลประทาน แลวก็ทอนะคะ แตเมื่อมองน้ํา 
ทานจะตองมองใหเห็นถึงปา มองใหเห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญา แลวก็เศรษฐกิจ 
ชุมชน แลวก็มองใหเห็นการบริหารจัดการรวมกันตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา 
ดังนั้นองคกรคณะกรรมการลุมน้ํานั้นเราไดทํางานรวมกันมานะคะ ถาหากวาจะไดโปรด 
กรุณาชี้แจงวารัฐบาลนี้จะใหความสําคัญหรือวาจะสนับสนุนกระบวนการทํางานของ 
คณะกรรมการลุมน้ําหรือไมอยางไร ดิฉันก็ขอคําชี้แจงดวยนะคะ  
   สวนอีกเรื่องหนึ่งดิฉันมีขอสังเกต แลวก็มีมุมในเรื่องของเกษตรอินทรีย 
ในฐานะที่มีแนวรวมเปนเครือขายเกษตรอินทรียนะคะ ในนโยบายนี้ไดพูดถึงเรื่องของ 
การสงเสริมการเรียนรู กระบวนการเกษตรอินทรีย แตวาไมไดบอกลงไปถึงการปฏิบัตินะคะ 
ซึ่งเมื่อสักครูนี้ทานสมาชิกผูทรงเกียรติก็ไดพูดแลววาเกษตรอินทรียนั้นก็เปนเกษตรกรรม 
ทางเลือกนะคะ ดิฉันเองก็เรียนเกษตรแลวก็รูดีวาเรื่องของสารเคมีก็มีความจําเปน  
แตเกษตรอินทรียเปนเกษตรทางเลือก แลวก็เปนทางรอดของเกษตรกรไทย เพราะถาหาก 
เกษตรกรรายยอยเลือกการทําเกษตรอินทรียก็จะสามารถลดตนทุนการผลิตได แลวก็จะ 
ทําใหชีวิตของเขาปลอดภัยนะคะ นอกจากนั้นแลวก็จะมีหลายเรื่องนะคะ เนื่องจากวา 
เวลามีจํากัดนะคะ ดิฉันก็คงมีขอสังเกตอีกมากมายซึ่งจะไดสรุปเปนเอกสารแลวก็นําเรียน 
ตอทานประธานผานไปยังทานนายกรัฐมนตรีและทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณที่เคารพตอไปนะคะ ขอกราบขอบพระคุณคะ 
 

- ๑๔๙/๑ 
 



๓๓๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     สติมา ๑๔๙/๑ 
 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานรัฐสภา 
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายมีชัย  ฤชุพันธุ รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณสุรพงษครับ 
   นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เชียงใหม) : 
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่ เคารพ  กระผม  นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ 
วันนี้ผมจะอภิปรายในประเด็นนโยบายเรื่องเศรษฐกิจ จะเปนการเสนอแนะในการทํางาน 
ของรัฐบาลเพื่อที่จะมีรายไดเพิ่มขึ้น แกไขปญหาปากทองของพี่นองประชาชน แตสิ่งที่ผม 
หวงใยอยู ๒ ประเด็นที่ผมอยากจะฝากทานประธานไปยังรัฐบาล คือวาการปฏิบัติงาน 
ของรัฐบาลนั้นอาจจะมีปญหาถารัฐบาลไมแถลงใหประชาชนไดรับทราบวา ๒ ปที่ผานมา 
หลังจากที่คณะปฏิวัติไดจัดตั้งรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ ขึ้นมานั้นไดทําความเสียหายใหกับ 
ประเทศชาติไปเปนเงินเทาไร หรือทํากําไรใหประเทศชาติไปเปนเงินเทาไร ผมอยากจะ 
เรียกรองวารัฐบาลควรที่จะแถลงวาสถานภาพทางการเมืองของประเทศชาติ ณ วันที่ทาน 
เขามารับตําแหนงนี้มีเงินเทาไร แลวหลังจากที่ทานบริหารไปสักระยะหนึ่งประชาชนก็จะ 
ไดรับรูวาทานทํางานไดดีขึ้นหรือเลวลง อันนี้จะเปนตัววัดไดวาผลงานของรัฐบาลนั้น 
ไดแกไขปญหาปากทองของพี่นองประชาชนไดหรือไม  
   อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเปนหวงคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่รางขึ้นมาโดย สสร. 
ซึ่งไมเคยเปน ส.ส. มากอน รางขึ้นมาโดยนักวิชาการ ไมเขาใจปญหาความเดือดรอนของ 
พี่นองประชาชน ผมในฐานะที่เปน ส.ส. ไมสามารถที่จะชวยงานกับรัฐบาลไดเลย 
ยกตัวอยางครับ เมื่อวันกอนผมไปที่อําเภอหางดง ตําบลสบแมขา จังหวัดเชียงใหม 
ลําน้ําปงมีลําน้ําจากคลองแมขาซึ่งเปนน้ําเสียไหลจากตัวเทศบาลนครเชียงใหมไปลง 
ลําน้ําปง  มีฟองอากาศเต็มไปหมด น้ําเนาเสีย ปลาตาย แลวผมก็ไมสามารถที่จะไป 
เรียกรองใหผูวาราชการจังหวัด หรือ ผอ. สํานักสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมใหมาดูแล 
รักษาได เพราะวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๑) เขียนไวชัดเจนวา หาม ส.ส. กาวกาย 
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ ดังนั้นวันนี้ผมก็ไมรูจะชวยรฐับาลทํางานไดอยางไร ผมจึง 
 



๓๓๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     สติมา ๑๔๙/๒ 
 
ตองทําหนังสือฉบับนี้ เดี๋ยวผมจะฝากทานประธานไปยังทานนายกรัฐมนตรีใหดูแลปญหา 
มลภาวะ ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาลไดเขียนไวในขอ  ๔.๕ หนา ๑๙ ผมจะพูดถึงเรื่อง 
ปญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นที่รัฐบาลไดวางแนวทางไววาจะทําอยู ๑๖ ขอ ในขอ ๑.๓ 
หนา ๔ รัฐบาลไดบอกวาจะมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดและปราบผูมีอิทธิพล เจามือ 
การพนัน อันนี้ผมอยากจะฝากอยางนี้ครับวา วันนี้เจามือหวยใตดินเต็มบานเต็มเมือง 
หรือเจามือกินรวบนั่นละครับก็คือเจามือการพนัน วิธีที่จะปราบไดเร็วที่สุดคือตองเอาหวย 
บนดินกลับคืนมาครับ วันนี้ คตส. ทะเลาะอยูกับอัยการสูงสุดมีความเห็นไมตรงกัน อันนั้น 
ก็ใหเขาทําไป สนช. เอากฎหมายหวย ๒ ตัว ๓ ตัวไปใหศาลรัฐธรรมนูญตีความวันนี้ 
รัฐบาลนี้ไมตองรอชา อันนั้นก็ทําไป เราก็หาเงินเขารัฐใหมครับ เพราะวาแตละงวด 
๕๐๐ กวาลานบาทที่ไปอยูในมือเจามือหวยใตดิน ----------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๕๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   พชัรี ๑๕๐/๑ 
 
เพราะวาตามตัวเลขในสมัยรัฐบาลทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ กําไรแตละงวด ๕๐๐ ลานบาท 
เดือนหนึ่งก็พันลานบาท วันนี้รัฐเสียหายไปหมื่นกวาลานบาท เราตองรีบเอากลับคืนมา 
กอน จะใหเปนทุนการศึกษาเด็กหรือไมตามที่เคยทํา อันนั้นเก็บไวกอน แตทําใหถูกตอง 
ออกไปกอนเลยครับ จะใหรัฐสภาแหงนี้ออกกฎหมายใหมก็ทําไดครับทาน ผมอยากจะ 
ฝากไวนะครับ ไมตองเกรงใจ แลวก็  คตส. ทานนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อเชานี้วาจะไมยุบ 
ก็ไมจําเปนตองยุบ ผมอยากจะเปลี่ยนเปน  คตป. คือ คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย 
ของประชาชนนะครับ แลวก็จะไดเปลี่ยนกรรมการชุดใหมแลวก็ตรวจสอบกันเลยใครทํา 
ความเสียหายใหกับประชาชนจับใหหมด เอาความผิดใหไดครับ 
  อีกอยางหนึ่ งครับเ ร่ืองปราบยาเสพติด  อยากจะฝากไว  เพราะวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดพูดวา ๙๐ วันนั้นไมทันกินหรอกครับ เพราะวาพี่นอง 
ในจังหวัดเชียงใหมในหลายอําเภอลูกหลานกลับไปติดยาบา ยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งแลว 
เพราะฉะนั้นตองรีบดําเนินการอยาไดรอชานะครับ  

ขอ ๑.๔ หนา ๔ ครับ ปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดยจัดหาสินคา 
ราคาประหยัดจําหนายเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูมีรายไดนอย ผมอยากจะฝาก 
รัฐบาลอยางนี้ครับ ทานเคยไปเมืองนอกกันทานเคยเห็นสินคาที่ไมมีแบรนด (Brand) ใชไหมครับ 
ที่เปนกลองขาว ๆ หอขาวดํา วันนี้ฝากกระทรวงพาณิชยรีบทําเลยครับ เพราะวาสินคา 
เหลานี้ไมตองไปโฆษณา ไมเสียคาโฆษณา ไปวางขายตามซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) 
หรือตลาดนัดจะชวยคนจนไดครับ ลดรายจายของพี่นองประชาชน   

สําหรับขอ ๑.๑.๖ หนาที่ ๔ เร่ืองฟนความเชื่อม่ันสงเสริมการทองเที่ยวของ 
ประเทศไทย โดยจะประกาศใหป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ เปนปแหงการทองเที่ยว อันนี้ 
ผมอยากฝากไวเลยครับวาทานไมตองลงทุนใหม ทานฟนไนท ซาฟารี (Night safari) 
กับพืชสวนโลกครับ ไนท ซาฟารีลงทุนไปพันกวาลานบาท แตสิ่งที่นาประหลาดใจที่สุด 
พวกเราในสภาแหงนี้ถวายสัตยรับหนาที่ทํางานเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ปรากฏวารัฐบาล 
ขิงแกวันที่ ๒๒ มกราคม มีมติใหโอนไนท ซาฟารีไปอยูกับองคการสวนสัตวภายใน ๓๐ วัน 
 
 



๓๓๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   พชัรี ๑๕๐/๒ 
 
องคการสวนสัตวบริหารสวนสัตวทุกแหงในประเทศปหนึ่งขาดทุนรอยกวาลานบาทครับ 
ผมอยากจะเรียกรองใหรัฐบาลไปพิจารณาโดยดวนเลยครับ ยกเลิกมติ ครม. อันนี้ 
เถอะครับ มันนาเกลียดนะครับ ของดี ๆ เอาไปฝากไวกับของที่กําลังจะเสีย ประชาชน 
ไมเห็นดวยครับ เพราะวาไนท ซาฟารีสามารถทํารายไดใหจังหวัดเชียงใหม นักทองเที่ยว 
มาเที่ยวกันเยอะ พืชสวนโลกก็เชนกันครับลงทุนไปพันกวาลานบาท เมื่อกี้ทานอดีตอธิบดี 
กรมสงเสริมซึ่งเปนคนที่สรางพืชสวนโลกขึ้นมาเห็นประโยชนครับที่คนเชียงใหมจะไดรับ 
แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือวาวันนี้พืชสวนโลกเหมือนสนามราง ๆ ไมมีกิจกรรมใด ๆ ไมหารายไดเขา 
ไมรูวาบริหารบานเมืองไดอยางไรนะครับรัฐบาลที่ผานมา ไมไดสรางรายไดใหกับ 
ประเทศชาติเลยของดีมีอยูเอาไปทิ้งไวเฉย ๆ ผมอยากใหรัฐบาลชุดนี้เอาพืชสวนโลก 
กลับมาครับ ปหนึ่งเปดสัก ๓ เดือนชวงฤดูหนาวก็จะเปนประโยชนแกพี่นองประชาชน 
   ทานประธานครับ สําหรับนโยบายที่รัฐบาลจะดําเนินการภายใน ๔ ปนั้น 
ผมมีขอเสนอแนะอยางนี้ครับ ขอ ๓.๑ นโยบายการเงินการคลังนั้นผมเห็นวามีชองโหว 
ในการจัดทํางบประมาณแผนดิน การจัดเก็บภาษีตาง ๆ การปรับปรุงตลาดทุนการพัฒนา 
รัฐวิสาหกิจใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ผมมีขอเสนอแนะอยางนี้ครับ งบประมาณดานการทหาร 
ผมไมอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้พิจารณางบประมาณโดยไมคํานึงถึงปากทองพี่นองประชาชน 
รัฐบาลที่ผานมาใชงบประมาณไป ๑๙,๐๐๐ ลานบาท ทานประธานไปซื้อเครื่องบิน ๖ ลํา 
ถามจริง ๆ เถอะครับวาเครื่องบินนั้นกินไดไหม พี่นองประชาชนเดือดรอน ซื้อมาตั้งแต เอฟ 
๕ (F5)  เอฟ ๕ อี (F5E)  เอฟ ๑๖ (F16) เราไมเคยไปสูรบปรบมือกับใครเลยครับ เอามา 
ใชจนหมดอายุ เกษียณไป ไมเคยไปยิงรบกับใคร แตวันนี้บานเมืองเดือดรอนน้ํามันแพง 
เศรษฐกิจไมดี ทําไมเราไมเอางบประมาณสวนนี้กลับมาพัฒนาประเทศชาติ มีหลาย ๆ 
โครงการครับที่รัฐบาลสุรยุทธไดยกเลิกโครงการของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ---------- 
 

          - ๑๕๑/๑ 
 
 
 



๓๔๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         บศุยรินทร ๑๕๑/๑ 
 
เชน ศูนยประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม ทํามาตั้งแตป ๒๕๔๖ ถึงป ๒๕๔๙ 
ใหงบประมาณไป ๑,๙๐๐ กวาลานบาท ในที่สุดพอมีการปฏิวัติรัฐประหาร รัฐบาลชุดนี้ 
อางวา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปจําเปนตองรื้อกลับมาทําใหม ในขณะที่พอคา 
ประชาชน ที่ลงทุนรองรับโรงแรมตาง ๆ ไดจัดสรางขึ้นมาเรียบรอยแลว วันนี้โรงแรมอยาง 
ดาราเทวีก็ดี แชงกรีลาก็ดี ไมมีคนไปพักพาอาศัย  

นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : หมดเวลาแลวครับ 
   นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เชียงใหม) : 
เพราะวาเขาสรางขึ้นมาเพื่อจะรองรับศูนยการคานะครับ ผมขออนุญาตอีกนิดเดียว 
ทานประธานครับ อยางกรณีการจัดเก็บภาษีนี้ผมเห็นหลาย ๆ แหงดวยกัน อยางลานจอดรถ 
ที่ลาดพราว ศูนยการคานี้ครับ ผมถามวาเราเคยเก็บภาษีใหเต็มเม็ดเต็มหนวยไหม 
รานอาหารใหญ ๆ อยางรานอาหารที่มีชื่อเสียง บางรานไมออกใบเสร็จรับเงินเลยใชวิธี 
เหมาจาย เลิกเสียเถอะครับ ใชระบบบัญชีใหถูกตองเสียแวต (VAT) ใหถูกตองจะทํารายได 
เขาประเทศ นอกจากนั้นแลวนะครับ อยางกรณีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย 
ผมนึกถึงเบียรชาง เบียรชางจําเปนตองไปอยูที่สิงคโปร เพราะวามีคนกลุมหนึ่งออกมา 
ประทวง แลวรัฐบาลก็ไมกลาที่จะตัดสินใจใหเบียรชางเขาตลาดหุนไทย ถามวาวันนี้ 
คนไทยเมาเบียรชางมากขึ้นไหมก็เทาเดิม เบียรชางผลิตไดสูงขึ้นไหมก็เทาเดิมแตตางชาติ 
ไดประโยชนคือหุนนี้ไปอยูในสิงคโปร แตพวกที่ออกมาประทวงนั้นไมไดเขาใจเลยวา 
บานเมืองเปนอยางไร ไมเขาใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศชาติ สิ่งเหลานี้รัฐบาลตองคอย 
ใหความรูแกพี่นองประชาชนที่รูเทาไมถึงการณนะครับ  
  ประเด็นสุดทายครับ เร่ืองรัฐวิสาหกิจอยากจะฝากไววาผมนึกถึงการรถไฟ 
ที่เอาที่ดินไปใหเซ็นทรัลเชาทํา เซ็นทรัลรวย เอาที่ดินไปให กทม. ทําสวนจตุจักร กทม. รวย 
เอาที่ดินไปใหตลาด อตก. เชา อตก. รวย แตทั้งหมดการรถไฟเจงครับ อันนี้ผมอยากจะฝาก 
รัฐบาลชุดนี้ไววารัฐวิสาหกิจไหนที่ไมสามารถทํารายไดทานตองเปลี่ยนกรรมการบอรด 
เปลี่ยนผูบริหารครับ มีการประเมินผลงานของผูบริหารเหลานั้นแลวประเทศชาติเราจะได 
เจริญขึ้นครับ มีอีกหลาย ๆ เร่ืองนะครบั แตผมไมมีเวลา  
 



๓๔๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         บศุยรินทร ๑๕๑/๒ 
 
  ผมฝากสิ่งสุดทายคือเร่ืองลําไย วันนี้ดอกลําไยติดมากในอําเภอสารภี 
อําเภอหางดง และจังหวัดลําพูนนะครับ อยากจะฝากรัฐบาลไวดวยวารีบลงไปดําเนินการ 
ประชุมเลยครับวาจะแทรกแซงราคาเทาไร จะประกันราคาเทาไร จะแปรรูปเทาไร จะขาย 
ตางประเทศอยางไร จะกระจายวิธีไหนไปใหคนไทยไดบริโภค ผมฝากไวแคนี้ครับ 
ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณภราเดชครับ  
  นายภราเดช พยัฆวิเชียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : กราบเรียน 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ ผม นายภราเดช พยัฆวิเชียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ทําหนาที่สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ทําหนาที่กรรมาธิการอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว 
ผมขออนุญาตทานประธานที่จะอภิปรายในประเด็นเรื่องของการทองเที่ยวสัก ๒–๓ ประเด็น 
เพื่อที่จะประมวลสิ่งตาง ๆ ที่ไดดําเนินการมาอาจจะเปนประโยชนตอการทํางานของรัฐบาล 
ตอไป  
   ในเรื่องแรกจะขอเรียนในเรื่องของการปรับโครงสรางของภาครัฐที่เกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ผมกราบเรียนอยางนี้นะครับ เร่ิมตั้งแต สนช. ไดปฏิบัติหนาที่ 
ในฐานะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวนั้นไดพิจารณาในกรอบหลักอยู 
๒ เร่ืองเทานั้นเอง  
  อันที่ ๑ คือโครงสรางการทํางานของภาครัฐที่เกี ่ยวกับอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว  
  และอันที่ ๒ ก็คือเร่ืองเครื่องมือก็คือตัวกฎหมายที่จะออกมารองรับใหรัฐ 
ไดทํางานทางดานนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาเราจํากันไดตั้งแตมีการปฏิรูประบบ 
ราชการในป ๒๕๔๖ เราไดมีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเกิดขึ้น แตจริง ๆ แลว 
ในแนวคิดของในรัฐบาลยุคนั้นก็ตองการที่จะใหมีกระทรวงหรือมีเจาภาพที่จะรองรับงาน 
ทางดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบ เพราะมีการเติบโตอยางมากมาย --------------------- 
 
                                              - ๑๕๒/๑ 
 



๓๔๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๕๒/๑ 
 
แตอยางไรก็ตามถาเราจะดูแลวเรื่องของการทองเที่ยวนั้นมันเปนเรื่องของระหวาง 
กระทรวง แมวาจะมีกระทรวงการทองเที่ยวก็ไมสามารถที่จะดําเนินการไดแตฝายเดียว 
ทรัพยากรหลายอยางยังอยูที่กระทรวงวัฒนธรรม ยังอยูที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ยังอยูที่ทองถิ่นอีกเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นมันเปนงานขามกระทรวง เมื่อเราไปดู 
โครงสรางของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจริง ๆ ก็จะเห็นวามันเปนกระทรวงนโยบาย 
มากกวากระทรวงปฏิบัติ ไมมีงบประมาณของตัวเอง แลวก็ไมมีทรัพยากรที่ตัวเองจะตอง 
ดูแล ตองอาศัยความรวมมือ แตจะเห็นวาถาอาศัยความรวมมือแลว ถาไมมีเครื่องมือ 
ทางกฎหมายนี่เปนไปไดยาก เพราะฉะนั้นทางสภานิติบัญญัติจึงไดผลักดัน มีการบัญญัติ 
กฎหมายขึ้นมาใหม แลวก็ไดผานมาเปนพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 
ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเพิ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้เองนะครับ 
อันนี้ตองถือวาเปนเครื่องมือที่จะใหเกิดบูรณาการระหวางกระทรวง เพราะวาไดมีหนาที่ 
กําหนดไวชัด ไมวาในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตัวแทนทองถิ่น แลวก็กลุมวิชาการนะครับ มีการใหกําหนดแผนที่จะตองประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาที่จะตองผูกพันกับสวนราชการตาง ๆ รวมไปถึงการจัดการ 
งบประมาณ มีการใหกําหนดเขตพื้นที่ ไมวาจะเปนจังหวัด กลุมจังหวัดหรือพื้นที่เฉพาะ 
แลวใหมีกรรมการในระดับพื้นที่ ก็หมายความวาโดยกฎหมายแมบทตัวนี้สามารถที่จะ 
มีนโยบายจากบนลงลาง แลวก็สามารถที่จะบูรณาการจากลางขึ้นบน จากคณะกรรมการ 
ในระดับพื้นที่ได ซึ่งตรงนี้ผมคิดวาจะเปนกฎหมายแมบทที่คอนขางสําคัญ แตเมื่อเรา 
ยอนกลับมาดูโครงสรางของกระทรวง ซึ่งตองเห็นวายังไมรองรับในลักษณะตรงนี้ จําเปน 
ที่จะตองมีการปรับปรุงอยางมาก ก็นาเห็นใจเมื่อชวงที่มีการปฏิรูประบบราชการนั้น 
นี่นะครับ กระทรวงที่เกิดใหม ๆ อ่ืน ๆ นั้น เปนเพียงการยายหนวยงานและไปรวมกลุมงาน 
เปนกลุมเดียวกัน คนก็ยายตามกันไป มีแตเพียงกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานี่แหละครับ 
ซึ่งใหมหมด คนก็มาจากที่อ่ืน เพราะฉะนั้นยังมีปญหาคอนขางมีขอจํากัดอยูมากไมวาจะเปน 
เร่ืองของกําลังคน งบประมาณ หรือการพัฒนาตัวบุคลากรเองซึ่งยังไมไดมีความรูความสามารถ 
 
 



๓๔๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๕๒/๒ 
 
ทางดานการทองเที่ยวอยางเพียงพอซึ่งตองใชเวลา นอกจากนั้นจะเห็นวาโครงสรางนั้น 
ยังไมคลุมอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมนะครับ จะดูแลเพียงบางสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ไมสามารถที่จะรองรับกับภารกิจตามพระราชบัญญัติที่เกิดใหม แลวก็รวมทั้งการถายโอนงาน 
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเดิมนั้น แมกระทั่งในกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ 
ของกระทรวงนั้นจะตองดึงงานมาเกือบ ๘๐ เปอรเซ็นต แตจริง ๆ แลวก็ยังไมสามารถที่จะ 
รองรับไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ซึ่งอันนี้เปนจุดออน ซึ่งผมใครที่จะขอเสนอแนวทาง 
ที่จะดําเนินการ อยางนอย ๆ ๓ ประเด็นครับ  
   ประเด็นแรก ก็คือจะตองปรับ ทบทวนโครงสรางอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมเขาใจวา 
ขณะนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็กําลังพิจารณาตรงนี้อยู รอรัฐบาลใหม 
ที่จะมาพิจารณาใหเกิดมีความชัดเจนนะครับ เพื่อที่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกดาน 
ผมยกตัวอยางแคเร่ืองเดียวครับ ผูประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมมี 
คนดูแลนะครับ ถาเราประกอบอุตสาหกรรมนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมเขาจะดูแล ไมวาจะ 
เร่ืองของการพัฒนาศักยภาพ เร่ืองของเงินทุน เร่ืองของกองทุนอะไรตาง ๆ รวมถึงการเจรจา 
ถาเราสงออกกระทรวงพาณิชยจะดูแล แตถาเราเปนผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ไมได 
อยูในหนาที่ของกระทรวงนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมคิดวาจําเปนที่จะตองปรับหนาที่อันนี้ 
ใหครอบคลุม และขณะเดียวกันอยางที่กราบเรียนแลวก็คือ ครอบคลุมหนาที่ที่จะเกิดตาม 
พระราชบัญญัติซึ่งเกิดขึ้นมาใหม รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร แลวก็มาตรฐานของ 
บุคลากรใหสามารถที่จะกํากับดูแลอุตสาหกรรมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปนะครับ  
   ประเด็นที่ ๒ ผมคิดวารัฐบาลจําเปนที่จะตองพิจารณารวมหนวยงาน 
ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวใหอยูในกลุมงานเดียวกันหรือภายใตกระทรวง ผมอยากจะ 
ยกตัวอยางนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                    - ๑๕๓/๑ 
 
 
 



๓๔๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๕๓/๑ 
 
เมื่อเรามีคณะกรรมการนโยบายแหงชาติเปนแมบทแลว เรามีกระทรวงรองรับคือกระทรวง 
การทองเที่ยวและการกีฬา ขณะเดียวกันเราจะตองมีแขน ขาของกระทรวง ยกตัวอยาง 
ขณะนี้เรามีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ก็ถือวาเปนแขน ขาทางดานการตลาด 
แตขณะที่บางหนวยงาน ยกตัวอยางเชน อพท. หรือองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้น มันสามารถที่จะเปนแขน ขาทางดานการพัฒนาได 
แตกลับไปอยูที่สํานักนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกันอีกหนวยงานหนึ่งคือ สสปน. หรือ 
สํานักงานสงเสริมการประชุมและนิทรรศการ ซึ่งตองถือวาเปนสาขายอยของกระบวนการ 
ทองเที่ยวทั้งหมด แตขณะนี้ก็ไปอยูที่สํานักนายกรัฐมนตรีเชนเดียวกัน ถาตอไปเราเกิดมี 
สาขายอยเติบโตขึ้นมาอีก เปนตนวาลอง สเตย (Long stay) การพักระยะยาวหรือการทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพตั้งเปนหนวยงานขึ้นมาแลวไปสังกัดหนวยงานอื่นมันจะเกิดบูรณาการไดอยางไร 
ซึ่งตรงนี้ผมคิดวานาจะเปนนโยบายสําคัญที่จะตองมองกลุมงานเดียวกันใหอยูในการกํากับดูแล 
ที่เปนหนึ่งเดียวกันนะครับ  
   และประเด็นที่ ๓ เสนอในเชิงของโครงสรางนั้น ก็คือควรที่จะมีหนวยงาน 
บางหนวยงาน แตกระทรวงไมจําเปนตองทําเอง หนวยงานที่วานี้คือหนวยงานทางดาน 
พัฒนาและวิจัย เชื่อไหมครับวาอุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมซึ่งมากกวาลานลานบาท 
ทั้งการทองเที่ยวจากตางประเทศและภายในประเทศ แตไมมีหนวยงานวิจัยและพัฒนาเลย 
งานวิจัยเปนลักษณะของหมุนเวียนเปลี่ยนไปไมมีการประมวลขอมูลอยางเปนระบบ 
แลวก็พัฒนาอยางตอเนื่อง สรุปแลวอุตสาหกรรมนี้ไมมีหนวยงานและวิจัยพัฒนา 
เมื่อเทียบกับสาขาเล็ก ๆ อยางเรื่องของอัญมณีมีสถาบันวิจัยอัญมณี สิ่งทอมีสถาบันสิ่งทอ 
แตในขณะที่การทองเที่ยวไมมี ที่ผมเห็นวาไมควรทําเองก็คือวาการที่เราจะพัฒนาระบบ 
ราชการทางดานงานวิจัยและพัฒนานั้นคิดวาหนวยงานราชการคงเกิดยากเนื่องจาก 
มีขอจํากัดทางดานกําลังคนแลวก็ขีดความสามารถที่จะไปดึงผูมีความรู ความสามารถมา 
ตามความเห็นของ ก.พ.ร. ไดเสนอวาหนวยงานบางอยาง เชน เร่ืองของไอซีทีเร่ืองของ 
การวิจัยและพัฒนานั้นควรที่จะใหหนวยงานอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษา 
ที่มีอยู มีการวิจัย มีกองทุน แลวเดี๋ยวนี้ก็เปนมหาวิทยาลัยในกํากับมีความคลองตัว  
 



๓๔๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๕๓/๒ 
 
สามารถที่จะรับงานโดยกระทรวงใหงบประมาณสนับสนนุอยางตอเนื่อง แลวเขาสามารถ 
ที่จะไปหาทนุมาเสริมได สามารถที่จะพัฒนาเปนองคความรูมีนวัตกรรมเกิดขึ้น และไมใช 
สนองตอบตอระบบราชการ แตสามารถสนองตอบทั้งระบบอตุสาหกรรมคือผูประกอบการ 
ดวย อันนี้ก็เปนประเด็นที่ ๑ ที่ผมขออนุญาตกราบเรียน 
  ประเด็นที่ ๒ อยากจะขอพูดในประเด็นเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยว 
บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นวาในนโยบายรัฐบาลเกือบทุกยุคจะมองการทองเที่ยว 
เปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจแตดานเดียว ซึ่งตรงนี้ถาเราพัฒนามีหลายระยะที่เราใช 
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการกระตุนเศรษฐกิจซึ่งไมผิดหรอกครับ ถาการกระตุนนั้น 
เปนการแกปญหาเฉพาะหนา แตถากระตุ นกันทุกวันผมคิดวาคงตายเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นเมื่อกระตุนอยางนี้แลวมันจะสงผลกระทบทางดานสังคมแลวก็สิ่งแวดลอมดวย 
และในที่สุดนําไปสูความไมยั่งยืนในตัวทรัพยากรเองในตัววัฒนธรรมแลวก็สิ่งแวดลอมเอง 
ซึ่งตรงนี้ก็จะทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นมันเสื่อมโทรมลง ขาดความสมดุล ในขณะเดียวกัน 
การลงทุนก็ยิ่งตองสูงขึ้น ตนทุนก็ตองยิ่งสูงขึ้น ไมวาจะเปนการทําการตลาด เราก็จะเขาไปสู 
กับดักราคาต่ํา ซึ่งอันนี้เปนปญหามาก เพราะฉะนั้นผมคิดวาเราจําเปนที่จะตองมองให 
ครบถวน ไมวาทางดานมิติทางดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม แมกระทั่งมิติทาง 
เศรษฐกิจเอง รัฐเองก็มักจะมองการทองเที่ยวในแงของการลงทุนทางดานมหภาค ไมคอย 
ไดมองในภาคจุลภาค มองวาถาทําเศรษฐกิจในระดับมหภาคแลวมันจะไหลติ๊ก ๆ ลงจนไปถึง 
ขางลาง แตเอาเขาจริง ๆ ไมถึงครับจะเห็นวาการกระจุกตัวของรายไดทางการทองเที่ยว 
ไมเกิน ๑๒ จังหวัด ที่มีนักทองเที่ยวเกินลานคนนะครับ ขณะที่เรามี ๗๖ จังหวัด ลักษณะ 
ตาง ๆ เหลานี้ผมคิดวาถาเราหาทางเลือกการที่จะพัฒนาการทองเที่ยวในเชิงลูบน 
ในการแขงขันในเชิงกระแสหลักก็ไมไดหามกัน --------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๔/๑ 
 
 



๓๔๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๕๔/๑ 
 
แตขณะเดียวกันควรที่จะมองการทองเที่ยวในลูลาง ในการที่จะใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ 
ในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจ ไปเสริมรายไดโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมใหเปน 
ซัพพลิเมนทารี อินคัม (Supplementary Income) หรือไปเสริมใหมีรายได และใหเขาอยูได 
อยางพอเพียง ซึ่งตรงนี้ก็ไปเขากับกระแสของการทองเที่ยวโลกซึ่งเขาใชคําวา เอาการทองเที่ยว 
เปนเครื่องมือไปแกไขปญหาความยากจนของคนในชาติหรือในโลกนี้นะครับ ผมคิดวา 
อันนี้เปนสิ่งที่จําเปน เพราะฉะนั้นผมมีขอเสนอแนะประมาณสัก ๓ ดานก็แลวกันนะครับ  
  อันที่ ๑ ในแงของนโยบายและแนวคิด ในสวนนี้ผมคิดวาควรที่จะตองมี 
การทองเที่ยวทางเลือกใหมากขึ้นโดยใชชุมชนเปนฐาน แลวก็ใชฐานของชุมชนที่มีอยู 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรใชวิถีชีวิตของเขา ทรัพยากรของเขาแลวใหเกิดมูลคาเพิ่ม ใหเปน 
รายไดไปเสริมภาคเกษตรไมใชเขาไปทดแทน ลักษณะอยางนี้เราก็จะสามารถกระจายรายได 
ไดกวางขึ้น แลวก็สามารถที่จะเกิดแหลงทองเที่ยวไดมากขึ้น ผมขอยกตัวอยางนิดเดียว 
อยางจังหวัดเชียงใหมที่ทานผูมีเกียรติไดพูดถึงไนท ซาฟารี ไนท ซาฟารีกลายเปนการลงทุน 
ขนาดใหญ แลวกลายเปนที ่เร ียกวาเปนแหลงที ่เราจะตองหางบประมาณไปใส 
ไมใชแหลงที่หากําไร เพราะวาเราไปทําสิ่งที่ผิดที่ ผิดกิจกรรมในที่ที่ผิดมันก็จะตองมีตนทุน 
ที่สูงขึ้นนะครับ แตถาเรามองกลับกัน เอาเงิน ๑,๒๐๐ ลานบาทนั้นไปตอยอดใหชุมชน 
ซึ่งเขามีวิถีชีวิต มีทรัพยากรอยูแลว ไปเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มโครงสราง 
พื้นฐาน เพิ่มแหลงทองเที่ยวที่เหมาะสม เราก็จะเกิดกระบวนการขึ้นมากมายโดยไมตอง 
ไปลงทุน แลวทุกอยางก็นาจะทําใหชุมชนและทองถิ่นนี้ดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือตองมี 
นโยบายตรงนี้ที่ชัดเจน แลวใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือไปแกไขปญหาความยากจน 
อยางที่ผมกราบเรียนมาแลว ถัดไปเรานาจะใชการทองเที่ยวเปนกระบวนการเรียนรู 
ของคนในชาติ ใหเราพี่นองไดรูจักวัฒนธรรมที่ตางกัน ไดเกิดความรักความสามัคคี  
ความเขาใจอันดีตอกัน รัฐจะตองกําหนดตัวชี้วัดตรงนี้ใหชัดนะครับ ไมใชเพียงแตจีดีพี 
ถาเรามองดูวาจะมีตัวอื่นมาชี้วัดไดไหม เชน ลดการเคลื่อนยายประชากรในพื้นถิ่นไดมาก 
แคไหนถามีการทองเที่ยวเขาไปมีคนกลับเขามาพื้นถิ่นไหมนะครับ คุณภาพของชุมชนดี 
 
 



๓๔๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๕๔/๒ 
 
ขึ้นไหม มีการจัดตั้งหนวยงานเขามาดูแลทางดานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งผมเห็นวาเราลงทุน 
สวนอื่นได แตหนวยงานที่จะมาดูการทองเที่ยวชุมชนซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นเปนหลาย ๆ แหงเลย 
แตเขาขาดศักยภาพในการที่จะตอยอด เขาสามารถจะจัดการตอทรัพยากรตอสิ่งที่เขามีอยู 
แตขาดการที่เชื่อมโยงเปนเครือขายก็ดี หรือจะตอยอดในเชิงการตลาดก็ดี ซึ่งผมหวังวา 
ในแงของนโยบายนั้นถารัฐทําทางนี้อีกทางหนึ่งก็นาจะเปนทางเลือกที่จะทําใหชุมชนได 
เขมแข็งขึ้นแลวก็สนองนโยบายรัฐบาล ในสวนดานการพัฒนานั้นผมคิดวานาจะใหมี 
การกําหนดการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน 
ใหมีการวิจัยโดยชุมชนใหมากขึ้น แลวมีการทําบัญชีติดตามสถานภาพแหลงทองเที่ยว 
ของชุมชน ในสวนเรื่องทางดานการตลาดนั้นอยากใหเนนในเชิงคุณภาพแลวก็ตอยอด 
การตลาดใหชุมชน มีการทําการตลาดที่เรียกวาเปนการตลาดที่มีสวนรวมพารติซิเพทอรี 
มารเก็ตติง (Participatory marketing) ผมขออนุญาตใชภาษาอังกฤษ ซึ่งก็เปนสิ่งที่ไมใช 
เพียงแตวาเปนผูซื้อกับผูขายเทานั้น แตเปนการที่กระทํารวมกันนะครับ เพราะวาเรื่อง 
ของการทองเที่ยวนี่เราไปใชกระบวนการผูซื้อกับผูขายไมได เพราะผูซื้อจะเปนพระเจา  
แตการทองเที่ยวไมใชตองใชกระบวนการของเจาของบานและผูมาเยือน และในสถานะ 
ที่เทาเทียมกันถาเปนอยางนั้นผมคิดวาชุมชนก็ไมลมสลายนะครับ  
   ผมคงมีเวลาอีกนิดหนึ่งผมอยากไปหัวขอที่ ๓ นิดหนึ่งครับ คือเร่ืองของ 
โลจิสติกสของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ผมไมทราบจะใชภาษาไทยวาอยางไร ถาจะใช 
คําวา การบริหารจัดการโซอุปทาน เดี๋ยวก็จะงงกันไปใหญ เอาเปนวาโลจิสติกสทางดาน 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวก็แลวกัน ในที่นี้มันไมไดหมายถึงเฉพาะทางดานการขนสง 
แตอยางเดียว ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                                       - ๑๕๕/๑ 
 
 
 
 



๓๔๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ณัฐวัฒน  ๑๕๕/๑ 
 
แตหมายรวมไปถึงไมวาจะเปนเรื่องของเครือขายขอมูล แลวเดี๋ยวนี้เร่ิมที่จะวามีเร่ืองที่วา 
กรีน โลจิสติกส (Green logistics) ขึ้นมาแลว เพราะวาในกระบวนการซัพพลาย (Supply) ทั้งหมด 
ในกระแสของโลก ไมวาเรื่องของโลกรอนก็ดี บวกไปกับกระแสทางการเมือง การตอตาน 
ทางการคาที่ไมใชภาษี หรือเอ็นจีบี (NGB) นั้น ไดใชกระบวนการนี้ที่จะไมเลือกใชสินคา 
ของเรา เพราะวาเราไมมีมาตรฐานในการจัดการ ซึ่งผมคิดวาตรงนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก 
ที่ทางกระทรวงจะตองไปปรับมาตรฐานการจัดการของการทองเที่ยว 
  ทีนี้ผมยอนมาในเรื่องของการคมนาคมขนสง ถาเราพูดถึงโลจิสติกส 
คือไมไดมองถึงโดด ๆ คือตองมองอยางเปนหวงโซที่เชื่อมโยงกัน บางอยางเราดี บางอยาง 
เราไมดีเทาไร ยกตัวอยางเชน มีสักกี่ประเทศบางครับที่ในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
ไมมีรถแท็กซี่ ไมมีรถประจําทาง การจัดการนักทองเที่ยวที่ไปเองไมสามารถที่จะเขาถึง 
แหลงทองเที ่ยวไดโดยระบบการบริการสาธารณะ  ผมยังไมแนใจวาตอนนี ้ภูเก็ต 
มีหรือยังแท็กซี่ เชียงใหมเร่ิมมีแลว เปนเรื่องที่นาแปลกมาก พัทยาไมมีแนนอนนะครับ สิ่งตาง ๆ  
เหลานี้จะเห็นวากระบวนการหวงโซนี้มันไมครบอันนี้ก็ฝากไว รวมทั้งในกรุงเทพฯ มีเร่ืองที่ 
จะอภิปรายไดอีกมากมายนะครับ ผมคิดวาจะทําเปนเอกสารซึ่งไดเตรียมไวแลวเพื่อที่จะ 
เสนอตอไป แตผมอยากจะแตะเรื่องการบินนิดเดียวครับ การบินอะไรเราดีหมดนะครับ  
แตเราไมใชโอกาสเทาที่เปนอยู ผมอยากใหดูอยางสิงคโปรนิดหนึ่ง สิงคโปรมันมีสนามบิน  
เขาจะเปนทั้งนานาชาติในระดับระยะไกล ระยะกลาง ทั้งทองถิ่นและในประเทศ 
อยูที่เดียวกัน เพราะเขาเปนเกาะแคนั้น เราก็พยายามจะไปแขงเขาเราก็ใชสุวรรณภูมิซึ่งทํา 
หนาที่ทั้งในประเทศ ในภูมิภาคแลวก็ระยะใกล ระยะไกล ทั้ง ๆ ที่เรานาจะมีโอกาส 
กระจายไปได ผมยกตัวอยางถาเราจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปโกตาบารูของมาเลเซีย 
เราจะตองบินไปสิงคโปรแลวตอเครื่องบิน ทําไมเราไมบินไปแคหาดใหญแลวใชหาดใหญ 
เปนศูนยกลาง เปนฮับในระดับภูมิภาคโดยใหมีสายการบินใชเปนฐาน ผมเชื่อวาสายการบินไทย
มีเยอะ ถาทานอยูในสหรัฐ ถาทานใชสายการบินเดลตา แอรไลน ใชเมืองแอตแลนตา 
เปนฐานแลวก็จะกระจายกันออกไป ลักษณะอยางนี้ผมคิดวาเปนเรื่องของโลจิสติกสที่
นาจะไปทบทวนก็คงจะไมมีเวลาที่จะกลาวไปไดมากกวานั้นนะครับ อีกอยางหนึ่งโลจิสติกส 
 



๓๔๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          ณัฐวัฒน  ๑๕๕/๒ 
 
ทางดานการบินอีกเหมือนกัน ตอนนี้เรายังตองบินมากรุงเทพฯ ตลอดเวลา จากเชียงใหม 
จะไปอุดรธานีอะไรตาง ๆ ก็ตองบินกลับมากรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นเราไมไดใชสนามบินใน
ภูมิภาคที่จะเปนศูนยกลางการบิน ไมวาจะสินคาหรือทางดานการขนสงคนเทาที่ควร 
ก็ขอบคุณครับ หวังวาทางรัฐบาลจะไดนําไปพิจารณาใหเกิดประโยชนตอไป ขอบคุณมากครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ  (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณสาธิตครับ 
  นายสาธิต ปตุเตชะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ระยอง) : กราบเรียน 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ ผม สาธิต ปตุเตชะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดศึกษาคําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
และผมก็ไดติดตามในเรื่องของพืชผลทางการเกษตร ซึ่งผมคิดวามีความสําคัญอยางที่สุด 
ตอโครงสรางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลบรรจุไวในนโยบายขอ ๓.๒ นโยบายปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจภาคเกษตร ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาถารัฐบาลไหนก็ตามสามารถ 
สรางเสถียรภาพใหกับราคาพืชผลทางการเกษตร หรือสรางความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ 
เกษตรกรทุกชนิด ไมวาจะเปนพืชผลทางการเกษตร และแมกระทั่งรัฐบาลชุดไหนก็ตาม 
ที่ทําใหเกษตรกร ไมวาจะอยูในภูมิภาคไหนปลูกพืชผลเกษตรชนิดใด รัฐบาลทําใหราคา 
พืชผลทางการเกษตรนั้นทุกชนิดมีราคาที่มีความมั่นคงและทําใหเกษตรกรมีรายได 
ที่ยั ่งยืน ผมคิดวารัฐบาลชุดนั้นจะมีความสําเร็จในการแกไขปญหาทางโครงสราง  
ทางเศรษฐกิจ  
  ทานประธานที่เคารพ โดยภาพรวมของปญหาในราคาพืชผลทางการเกษตรนั้น 
มีหลักที่สําคัญ หลักที่วาก็คือหลักอุปสงคและอุปทานครับทานประธาน  
 
                                        - ๑๕๖/๑ 
 
 
 
 
 



๓๕๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๕๖/๑ 
 
หลักอุปสงคกับอุปทานก็คือวา ปริมาณสินคาที่จะออกสูตลาดกับปริมาณความตองการ 
ของผูบริโภค สวนใหญปญหาที่เกิดในประเทศเราก็คือวาความตองการในตลาดของ 
ผูบริโภคนั้นมีนอยกวาปริมาณสินคาเกษตรที่อยูในตลาด รัฐบาลควรจะทําอยางไร 
ที่จะสรางความสมดุลของความตองการของตลาดและปริมาณสินคาที่มีอยูใหมีดุลยภาพ 
กันใหได ทานประธานที่เคารพครับผมเรียนวาผมไดติดตามความคิดของฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยตั้งแตเขามารับตําแหนง ผมขออนุญาตชื่นชมทานครับวาทานมีความเร็ว 
แลวก็ทันตอสถานการณ สวนทานจะแกไขปญหาไดประสบความสําเร็จหรือไมนั้น 
ผมขออนุญาตวาตองตรวจสอบแลวก็ตองติดตามตอไปครับ  ความคิดแรกของ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยนั้นในการที่จะนําสนามบิน อยางเชน สนามบิน 
อูตะเภาจะมาใชเปนคารโกขนสงสินคาเกษตรโดยเฉพาะ ความคิดนี้ผมเห็นดวยอยางยิ่งครับ 
แตวาผมมีขอสังเกตบางประการที่ฝากไปยังทานรัฐมนตรีวา ทานตองไปดูปญหาในทาง 
ปฏิบัติดวยวาเวลาขนสงสินคาทางการเกษตรไปในตางประเทศแลว แตขากลับมาจะมี 
สินคาชนิดใดที่กลับมาแลวคุมคากับการขนสงหรือไม แลวการขนสงทางเลือกอื่นที่มีอยู 
เชน ขนสงทางเรือที่มีตนทุนถูกกวา ผูประกอบการทั้งหมดจะใชบริการนี้หรือไมอยางไร 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตนําทานประธานกลับมาสูแกนหลักของปญหา 
เพื่อที่จะเปนขอมูลใหทานประธานฝากไปยังทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดแกไขปญหาใหตรงจุด ผมเรียนวา 
วันนี้ผมขออนุญาตถามทานวา ทานมั่นใจตัวเลขปริมาณสินคาทางการเกษตรทุกตัวที่มี 
อยูในตลาดมีปริมาณทั่วประเทศเทาไร อยางไร แลวก็ขอมูลที่ทานมีอยูที่สํานักงานสงเสริม 
การเกษตรและกระทรวงพาณิชยมันแมนยํา เที่ยงตรงแทจริงแคไหน ถาตราบใดที่ทาน 
ไมสามารถทราบถึงปริมาณสินคาพืชผลทางการเกษตรทุกตัวที่จะออกมาสูตลาดนั้น 
ผมเขาใจวาทานก็คงไมสามารถแกไขปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรได ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ขอเสนอในปญหานี้ของผมก็คือวา รัฐบาลตองขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ที่ปลูกพืชผลเกษตรทุกชนิด และตองทําใหมทั้งหมดโดยการใชผูนําหมูบาน ผูนําทองถิ่น 
 
 



๓๕๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                           ดวงใจ ๑๕๖/๒ 
 
ขาราชการทุกสวนที่มีสวนเกี่ยวของสํารวจขอมูลอยางถูกตอง แนนอนและเปนจริง 
เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการแกไขปญหาสินคาที่จะออกมาสูตลาด ซึ่งเรื่องตาง ๆ เหลานี้ 
ผมยังไมเห็นอยูในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ครับ ทานประธานที่เคารพครับเมื่อไดขอมูล 
เหลานี้แลวสิ่งที่ตองทําไปพรอมกันก็คือวา ทําอยางไรใหราคาพืชผลทางการเกษตร 
มีเสถียรภาพ ผมเรียนวาสิ่งที่เปนหัวใจของการแกไขปญหานั้นมีหลายประการดวยกัน 
แตผมยังไมเห็นบรรจุอยูในนโยบายของรัฐบาลฉบับนี้ อาทิเชน การกระจายสินคาไปสู 
ผูบริโภคอยางทันทวงที  ในชวงเวลาอันจํากัด  
   ประเด็นถัดไปที่เกี่ยวของกับกระทรวงพาณิชยโดยตรง การเพิ่มตลาด 
ทั้งตลาดที่มีอยูเดิมและการขยายตลาดใหมในภูมิภาคที่เราไมเคยคากับเขา ซึ่งขณะนี้ 
ผมดูตัวเลขจากกระทรวงพาณิชยครับทานประธาน มีความโชคดีที่ตัวเลขที่เราไปขยาย 
ตลาดใหมในภูมิภาคอื่น ยกตัวอยางเชน แอฟริกา มีตัวเลขมูลคาสงออกที่สูงขึ้น ----------- 
 
                                                                                                                    - ๑๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๕๗/๑ 
 
แตสวนใหญเปนสินคาชนิดอื่นทั้งหมดครับ ยกตัวอยางเชน สินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
แตไปดูในหมวดของสินคาพืชผลทางการเกษตร ผมคิดวาตัวเลขที่ขยายตัวที่มีมูลคา 
สูงขึ้นนั้นไมไดอยูในหมวดสินคาเหลานี้เลยครับ ผมยังไมเห็นการกําหนดนโยบาย 
และเปาหมายที่ชัดเจนวาทําอยางไร รัฐบาลจะบอกใหชัดไปเลยครับวาจะเพิ่มขยายตลาด 
ในภูมิภาคใหมนี้มีจํานวนเทาไร ทําอยางไร ปละเทาไรอยางชัดเจนที่สุด  
   สิ่งที่สําคัญมากไปกวานั้นประการถัดไปนะครับ ซึ่งอันนี้ผมคิดวาตองใช 
การบูรณาการรวมกันระหวาง ๓ กระทรวงหลัก คือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย รัฐบาลจะตองสงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงเกษตรใหผูบริโภคไดเขาถึงผลผลิตทางการเกษตร ไดซื้อผลผลิตทางการเกษตรอยางมี 
คุณภาพ ยกตัวอยางเชน ผลไมในภูมิภาคตะวันออกไมวาจะเปนจันทบุรี ระยอง รัฐบาล 
ตองสงเสริมใหผูบริโภคเดินทางไปทองเที่ยวแลวก็ไปซื้อผลไมเหลานั้นในสวนซึ่งได 
คุณภาพที่ดีและมีราคาที่ถูก  
   ประการถัดไปครับ การสรางคุณภาพของสินคาเกษตรใหเพิ่มขึ้น ผมคิดวา 
อันนี้ก็มีบรรจุอยูในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แลว เปนการใหความสําคัญในระยะยาวที่ทํา 
อยางไรจะเพิ่มคุณภาพใหสินคาเกษตรทุกตัวมีคุณภาพ ผมคิดวาถาสินคาเกษตรทุกตัว 
มีคุณภาพ ปญหาทางการตลาดจะนอยลง  
   ประการถัดไปครับ สิ่งเหลานี้ผมอยากจะเห็นอยูในนโยบายของรัฐบาล 
มากที่สุด แตผมก็รูสึกผิดหวังครับ คือการสงเสริมการวิจัยเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยี 
ในการที่จะเพิ่มผลผลิตตอไรใหเกษตรกรทุกคนมีรายไดตอไรเพิ่มขึ้น การวิจัยในเทคโนโลยี 
ที่จะควบคุมการออกของผลผลิตของพืชเกษตรบางชนิด อันนี้ผมก็ยังไมเห็นครับ  
   ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในสวนของความตองการ 
ของตลาดซึ่ ง เปนภารกิจหนาที่ โดยตรงของกระทรวงพาณิชย  เพราะผมคิดวา 
มีความสําคัญอยางยิ่งยวดนะครับ เกษตรกรผลิตเปนเพียงตนน้ําครับ แตกระทรวง 
พาณิชยเปนปลายน้ําที่จะเอาของไปขายใหได รัฐบาลตองสรางความตองการของตลาด 
ใหเพียงพอกับปริมาณสินคาที่จะออกมา กระทรวงพาณิชยมีหนาที่อยางเต็มที่ครับ ผมย้ํา 
 



๓๕๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๕๗/๒ 
 
นะครับวาในตลาดเดิมก็ตองทําใหเพิ่มขึ้นครับ ผมไปดูตัวเลขการสงออกของกระทรวง 
พาณิชยในสวนของหมวดยางพาราครับทานประธานครับ ยางพาราป ๒๕๔๙ มีมูลคา 
๒๐๕,๔๘๓ ลานบาท ป ๒๕๕๐ มีมูลคา ๑๙๔,๐๐๐ ลานบาท ทานประธานจะเห็นวา 
มีตัวเลขที่ลดลง แตยังโชคดีนะครับ เพราะวาเกษตรกรชาวสวนยางพารามีราคาที่ดี แตก็ 
เปนสัญญาณเตือนภัยเหมือนกันวารัฐบาลควรจะตระหนักถึงตัวเลขการสงออกที่ลดลง 
ของยางพารา ขาวสารมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นครับ ขออนุญาตไมพูดถึงตัวเลข ผลไมสดแชเย็น 
แชแข็งและแหงสงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตในทางกลับกันผักสดแชเย็น แชแข็งกลับมีตัวเลข 
ที่ลดลง ขาวโพดเพิ่มขึ้น ใบยาสูบเพิ่มขึ้นครับ กลวยไมก็เพิ่มขึ้น แตสัดสวนที่เพิ่มขึ้นนั้น 
ผมเรียนกับทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยวามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 
เล็กนอยเทานั้นครับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการสงออกทั้งหมดที่มีอยู ------------------- 
 
                         - ๑๕๘/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๕๘/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอย้ําในสวนของตลาดเดิมที่รัฐบาลที่ตองทําใหความตองการ 
ของประเทศนั้น ๆ มีเพิ่มมากขึ้น ในประเทศสิงคโปรเราสงผลไมไปขายไดเยอะในมาเลเซีย 
แตผมคิดวาแคนั้นยังไมพอครับ ผมคิดวาทานรัฐมนตรีทานนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตลาด  
ทําอยางไรครับ ไปโฆษณา ไปทําการตลาดใหประเทศเหลานี้บริโภคผลไม พืชผลทางเกษตร 
ของเราใหมากขึ้น และดวยความทันสมัยของ ฯ พณฯ รัฐมนตรีนะครับ ในนโยบายฉบับนี้ 
ผมยังไมเห็นคําวา โมเดิรน เทรด (Modern trade) ผมยังไมเห็นคําวา ศูนยกระจายสินคา 
ในตางประเทศ ซึ่งควรจะมีอยูเพื่อเปนศูนยกลางในการที่จะสงออกพืชผลทางการเกษตร 
ไปขายเพื่อเพิ่มความตองการในตลาด  
   ทานประธานที่เคารพครับ ผมเห็นดวยกับการที่จะใหเห็นถึงความสําคัญ 
ในเรื่องโลจิสติกสการขนสง เพื่อใหสินคาทางการเกษตรไปสูเปาหมายไดทันทวงที แตผม 
ยังไมเห็นอีกอยางหนึ่งครับทานประธาน ผมยังไมเห็นการเขียนนโยบายที่วางแผน 
ที่จะสามารถกระจายสินคาไดอยางทันทวงที นั่นคือการไปสนับสนุนกลไกตลาดในตลาด 
ที่มีคุณภาพต่ํา รัฐบาลยังไมไดเขียนแผนการที่ชัดเจน รัฐบาลตองระวังนะครับวาพืชผล 
ทางการเกษตรแตละชนิดเวลามันพีค  (Peak) เวลามันออกมันใช เวลาสั้นมาก  
การกระจายสินคาไปสูผูบริโภคใหทันทวงทีมีความจําเปนอยางที่สุด ผมยังไมเห็นอยู 
ในนโยบายของรัฐบาลฉบับนี้ ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดอานขาวหนังสือพิมพ 
กรุงเทพธุรกิจ ผมไดแตเห็นขาราชการบางทานออกมาพูดถึงเรื่องการเปนฮับในภูมิภาค 
ไมวาจะเปนในตะวันออกกลาง การเปนผูนํา เปนลีดเดอร ฮับ (Leader hub) ในสวนของ 
พืชผลทางการเกษตร  ซึ่งผมคิดวาผมคงไมตองพูดเรื่องนี้  เพราะวาผมเขาใจวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีความรูเร่ืองนี้ดีอยูแลว แตผมยังไมเห็นที่เปน 
นโยบายอยางรูปธรรมในนโยบายฉบับนี้ของรัฐบาล ทานประธานที่เคารพครับ ภายใต 
เวลาอันจํากัด ผมคิดแลวก็หวังวาถาการแกไขปญหาของรัฐบาลภายใตนโยบายฉบับนี้ 
ทําใหเกิดรายไดที่ม่ันคง มีความยั่งยืนของพี่นองเกษตรกร ถารัฐบาลสามารถทําใหเกษตรกร 
มีเสถียรภาพ สามารถทําใหประชาชนที่เปนเกษตรกรที่มีจํานวนมากของประเทศนี้มีรายได 
เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสินคาเกษตรทุกตัว รัฐบาลนี้จะไดรับการยอมรับจากพี่นองประชาชนครับ 
 



๓๕๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๕๘/๒ 
 
และผมพรอมจะใหการสนับสนุนและผมคิดวาผมจะติดตามแลวก็ตรวจสอบการทํางาน 
ของรัฐบาลชุดนี้ตอไปครับ ขอบพระคุณมากครับ  
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณสุรเดชครับ  
   นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ ส.ส. 
พรรคเพื่อแผนดิน ระบบบัญชีสัดสวน และในฐานะของสมาชิกรัฐสภา กระผมจะขออภิปราย 
ในเรื่องของนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในขอที่ ๑.๑๖ ที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนและ 
สงเสริมการทองเที่ยวในสวนของการลงทุนกระผมคงไมมีอะไรที่จะพูดมากนะครับ 
เนื่องจากวาผมเชื่อม่ันวาหลังจากที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแลว ในระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับ ก็คงจะไมมีปญหาเรื่องที่การลงทุนจะตองมีการลงทุน 
ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง  
   สวนในเรื่องของการทองเที่ยวผมคงจําเปนตองอภิปรายมากหนอยนะครับ 
ซึ่งเมื่อกี้นี้ขออนุญาตที่ตองเอยนามคือทาน สนช. ซึ่งทําหนาที่ ส.ว. ขออนุญาตที่เอยนาม 
นะครับ ทานภราเดช พยัฆวิเชียร ทานไดพูดเกี่ยวกับเร่ืองทองเที่ยว --------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๕๙/๑ 
 
ซึ่งผมก็ไดเตรียมที่จะพูด ก็มีสวนที่จะคลายคลึงกับทานนะครับ ดังนั้นจึงตองขอเจาะลึก 
ลงไปอีกสักหนอยนะครับ เวลาผมมีแค ๑๐ นาที ก็พยายามที่จะสรุปในการที่จะนําเสนอ 
รัฐบาล แลวก็ขอสังเกตตาง ๆ เนื่องจาก ขออารัมภบทนิดหนึ่งนะครับ คือกระผมเคยเปน 
อดีตประธานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวของวุฒิสภาในชุดเมื่อป ๒๕๔๓ ถึงป ๒๕๔๙  
ตลอดระยะเวลา  ๖  ปที่ทําหนาที่ของวุฒิสมาชิกในวุฒิสภานะครับ กระผมก็ไดมี 
การติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองของการทองเที่ยวของผูบริหาร ซึ่งตอนนั้นเรายังไมมี 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเกิดขึ้นนะครับ จนกระทั่งเมื่อป ๒๕๔๖ ไดมีการแกไข 
ปรับปรุงจนกระทั่งเกิดเปนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขึ้นมา ซึ่งจริง ๆ แลวสภาราง 
ตอนนั้นที่สงรางขึ้นมานั้นไมมีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีแคกระทรวงกีฬา 
นันทนาการและกิจการเยาวชนนะครับ ซึ่งทางกรรมาธิการของวุฒิสภาก็ไดแปรญัตติ 
ขอเพิ่มกระทรวงการทองเที่ยวขึ้นมา เนื่องจากวาเรามองเห็นวากระทรวงการทองเที่ยว 
เปนกระทรวงสําคัญที่จะตองเปนเจาภาพหลัก อยางนอยที่สุดเราก็ยังมีรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการทองเที่ยวที่เราจะไปพูดคุยกับเขาในตางประเทศนะครับ กรรมาธิการ 
การทองเที่ยวตอนที่ผมไดเปนประธานคณะตอนนั้นนะครับ ผมไดพาคณะเดินทางไป 
มากกวา ๒๐ ประเทศ และไดมีโอกาสไปพบกับการทองเที่ยวของประเทศเขา บางประเทศ 
ก็ไดมีโอกาสไปพบผูบริหารในระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ของเขานะครับ มีหลาย ๆ ประเทศที่เปนประเทศสําคัญ ๆ ที่เขาเปนเมืองทองเที่ยว 
มากกวาเราเสียอีกนะครับ เชน ประเทศอียิปต ประเทศอังกฤษ ยกตัวอยางนะครับ แลวก็ 
อีกหลาย ๆ ประเทศนะครับ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและยุโรปนะครับ จากขอมูลที่กระผม 
และคณะไดขอมูลมาจากทางภาครัฐของเขา แลวก็ภาคเอกชนของเขา ก็ทราบมาวา 
ประเทศไทยเปนเมืองทองเที่ยวที่พวกเขาสนใจที่จะมาเที่ยวนะครับ เนื่องจากวาเขาใช 
คําภาษาอังกฤษวา ขออนุญาตที่ตองพูดภาษาอังกฤษอยางที่เขาพูดนะครับ เขาใชคําวา 
แวลูว ฟอร มันนี (Value for Money) ซึ่งหมายถึงวาคุมคาในการที่จะมาใชจายใน 
ประเทศไทยนะครับ แลวก็นอกจากนั้นเขาก็ยังชอบอัธยาศัยไมตรีของคนไทย ชอบแหลง 
ทองเที่ยว ชอบวัฒนธรรม ชอบศึกษาประวัติศาสตรนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ทานรัฐมนตรีวาการ 
 



๓๕๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๕๙/๒ 
 
กระทรวงการทองเที่ยวทานปจจุบันนี้นะครับ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานวีรศักดิ์ 
โควสุรัตน ที่พูดถึงวาทานอยากจะเพิ่มยอดรายไดของการทองเที่ยวจาก ๖ แสนลานบาท 
ขึ้นมาเปน ๘ แสนลานบาทนั้น กระผมขอรวมยืนยันดวยวาทําไดแนนะครับ แลวก็เชื่อม่ัน 
วาทําไดมากกวานั้นดวยนะครับ ถาเราทําเปนคือเราตองเขาใจปญหาและอุปสรรคของ 
การทองเที่ยวไทยอยางแทจริง ซึ่งผมก็จะกราบเรียนผานทางทานประธานไปสูทางรัฐบาล 
ก็ตองขออนุญาตที่จะตองเสริมทานภราเดช พยัคฆวิเชียร ซึ่งทานเปนอดีตผูวาการ 
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยมากอน ก็ขอยืนยันวาการทองเที่ยวนั้นไมใชเฉพาะกระทรวง 
หนึ่งกระทรวงใดนะครับ การทองเที่ยวนี่เกี่ยวของกับกระทรวงไมต่ํากวา ๗–๘ กระทรวง 
ดวยกันนะครับ ทานเจากระทรวงที่นั่งอยูบนบัลลังกก็มีสวนที่เกี่ยวของหลาย ๆ ทาน 
ดวยกันก็มีตั้งแตกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ แลวก็กระทรวงวัฒนธรรม อีกหลาย ๆ 
กระทรวงนะครับ ดังนั้นเราตองมีเจาภาพในลักษณะเจาภาพรวมในการที่จะรวมกัน 
ผลักดันใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเกิด จะทํากระทรวงหนึ่งกระทรวงใดไมได 
แตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานี่สามารถที่จะเปนกระทรวงหลักในการที่จะ 
ประสานงานในทุก ๆ กระทรวงนะครับ แตผมอยากจะกราบเรียนผานทานประธานวา 
อยากจะขอใหทางรัฐบาลประกาศใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยของเราเปนวาระ 
แหงชาตินะครับ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะไดมารวมกันในการที่จะผลกัดันไปในทศิทาง 
เดียวกัน เพราะวาในขณะนี้เราจําเปนตองแขงขันกับหลาย ๆ ประเทศดวยกันนะครับ 
ที่เขาก็เปนเมืองทองเที่ยวเชนเดียวกับเรา จริง ๆ เขาเกิดมาหลังเราดวยซ้ําไปหลาย ๆ 
ประเทศ แตปจจุบันเขาแซงหนาเราไปในบางประเทศแลวนะครับ จึงตองขอกราบเรียน 
ใหทราบตรงนี้นะครับ  
   นอกจากนี้ผมอยากจะนําเสนอวา ตํารวจทองเที่ยวของเรามีความสําคัญ 
มากเลยนะครับ สมัยที่ผมเปนประธานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวของวุฒิสภา 
ในชุดแรก เราไดผลักดันเสนอทางรัฐบาลในยุคนั้นนะครับ -------------------------------------- 
  
                  - ๑๖๐/๑ 



๓๕๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๑๖๐/๑ 
 
ตอนนั้นก็เปนพรรคไทยรักไทยอยูนะครับ ก็ไดนําเสนอวาอยากใหยกระดับตํารวจทองเที่ยว  
จากกองบังคับการเปนกองบัญชาการเสีย เพราะวาตํารวจทองเที่ยวจริง ๆ แลวมีอยูแค 
๑,๐๐๐ นาย แลวไปดูแลนักทองเที่ยว ๑๔ ลานคน เทากับตํารวจทองเที่ยว ๑ คน ตอ
นักทองเที่ยว ๑๔,๐๐๐ คน ซึ่งเปนไปไมไดในการที่จะดูแลเขาเปนอยางดีนะครับ ดังนั้น
อยากจะขอใหยกระดับตํารวจทองเที่ยวขึ้นเปนกองบัญชาการเสีย แลวก็นอกจากนั้น
อุปกรณของตํารวจทองเที่ยว ไมวาจะเปนเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนอยมาก 
มีแครถยนตแลวก็รถจักรยานยนตเทานั้น ซึ่งจริง ๆ แลวตํารวจทองเที่ยวควรจะตองมี
เฮลิคอปเตอรอยางนอย ๒–๓ ลํา จะเปนลําเล็ก ๆ ก็ไดในการลาดตระเวนดูแลนักทองเที่ยว 
ตามเกาะแกงแลวก็ควรจะตองมีเรือเร็วใหกับตํารวจทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวก  
ซึ่งตรงนี้เราใชประชาสัมพันธทั่วโลกได เพราะวาเทาที่กระผมทราบมาก็คือวามีไมกี่ประเทศ
ในโลกที่มีตํารวจทองเที่ยว รวมทั้งประเทศที่ผมไดเอยเมื่อกี้ก็คือประเทศอียิปตก็มีเหมือนกัน 
แตนอยมากนะครับ ดังนั้นจึงอยากจะใหรัฐบาลใหความสนใจตรงนี้เปนสําคัญวา 
ตํารวจทองเที่ยวของเราเปนตํารวจที่มีศักยภาพในดานการบริการ แลวก็ไมอยากใหเอา
ตํารวจทองเที่ยวไปใชงานจุดอื่น เพราะวาตํารวจทองเที่ยวจะมีสไตล (Style) การทํางาน 
ที่ตางกันกับตํารวจทั่ว ๆ ไป เพราะเขาจะเปนตํารวจบริการนะครับ นอกจากนั้นก็อยากจะ 
ใหคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป เร่ืองของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
ซึ่งปจจุบันนี้เขาติดตั้งระบบเขาเรียก ไอพี คาเมรา (IP Camera) ก็คือใชดาวเทียม ใชอินเทอรเน็ต 
จะติดตั้งตรงจุดไหนก็ได ก็สามารถจะตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยไดอยางดี ซึ่งประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเขาก็ใช ประเทศอังกฤษเขาก็ใช ซึ่งเขามีปญหามากกวาเรา ผมก็อยากจะ 
ฝากเรื่องของ ๓ จังหวัดภาคใตดวย เพราะเคยอภิปรายไวหลายครั้งแลวสมัยตอนเปน 
วุฒิสมาชิกนะครับ วาอยากใหลองศึกษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปดแบบไอพี คาเมรา 
แลวก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณที่เปนระบบไฮเทค (Hightech) ตาง ๆ ก็ตองฝากทาง 
ทานรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ซึ่งก็อยูในพรรคเดียวกันนะครับ ขออนุญาตที่เอยนาม คือ 
ดอกเตอรม่ัน พัธโนทัย ก็ตองฝากพี่ม่ันดวยเรื่องนี้ เพราะวาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะมัน 
จะชวยดูแลเร่ืองความปลอดภัยแทนคนที่เราตองเอาไปเสียชีวิต เรามาใชระบบไฮเทคเขาไป 
 



๓๕๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๑๖๐/๒ 
 
แทนที่นะครับ ก็จะไดรักษาชีวิตของมนุษยที่เขาตองไปสูญเสียเลือดเนื้อที่เปนขาราชการ 
ทั้งหลาย แลวนอกจากนั้นผมอยากจะฝากวาถาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬาทานตองการนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ทานจําเปนตองพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
แบบมีคุณภาพนะครับ ถาเกิดวาทานไมสามารถพัฒนาตรงนี้ได นักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ก็จะไมเขามา เพราะฉะนั้นทานก็ตองยอมรับสภาพในตรงนี้ แลวก็ขอฝากเรื่องโฮม สเตย (Home stay) 
เร่ืองลอง สเตย ขอใหทานไปศกึษาหนอยนะครับวาโฮม สเตย คือการที่ชาวบานแบงหองใหเชา 
แลวก็จะมีรายไดกระจายไปสูชุมชน ตอนนี้ก็มีความสําเร็จหลาย ๆ สิบจังหวัดแลว ผมยินดี 
ที่จะใหขอมูลทานรัฐมนตรีนะครับ เร่ืองของลอง สเตย เปนเรื่องที่สําคัญมาก ก็คือวามีนักทองเที่ยว 
ชาวตางชาติเขารักเมืองไทย ชอบเมืองไทย แลวก็มาพักอาศัยเปนบานที่ ๒ เพื่อประหยัดรายจาย 
เวลาผมมีจํากัดเนื่องจาก ๑๐ นาที ก็ไมรูจะทําอยางไร ไวเราพูดคุยกันนอกสภาก็แลวกัน 
กราบขอบพระคุณครบั  
   นายมีชัย ฤชพุันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณกระหยิ่มครับ  
   นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ: ทานประธานรฐัสภา 
ที่เคารพ กระผม นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่วุฒิสภา 
กอนอื่นผมใครจะขอเสนอปญหาหรือจุดออนที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งมี ๘ ปญหาคือ 
ปญหาเรื่องระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ อันที่ ๒ ปญหาเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปญหาที่ ๓ คือปญหา เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปญหาเรื่องระบบการศึกษา ปญหาเรื่องประสิทธิภาพในการผลิตที่ต่ํามาก ปญหาเรื่อง 
พลังงาน ปญหาเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดลอม ปญหาเรื่องการลงทุนจากตางประเทศ ------ 
 
                - ๑๖๑/๑ 
 
 
 
 
 



๓๖๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๖๑/๑ 
 
ดังนั้นปญหาที่ผมไดกลาวมานี้ รัฐบาลอยานิ่งนอนใจใหรีบแกไขปญหาเหลานี้ เสีย 
เพื่อที่จะไดสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยใหกลับมา สรางความเจริญของ 
ประเทศใหยั่งยืนตลอดไป ประเทศไทยก็จะกลับมามีความเจริญในที่สุดอีกทีหนึ่ง 
ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ในเวทีโลกใหไดเสียที ดังนั้นการรูปญหาที่แทจริง 
ของประเทศอยางถูกตองและเที่ยงธรรมนั้น จึงสามารถเขาใจสาเหตุของปญหาและ 
สามารถดําเนินการแกไขปญหานั้นไดอยางถูกตอง ปญหาทั้งหมดที่ผมกลาวมานี้ผมขอ 
เนนวาจะตองเขาใจปญหาและแกไขปญหาใหถูกตองเทานั้นถึงจะประสบผลสําเร็จได 
   ทานประธานที่เคารพครับ ผมจึงขออภิปรายในนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังขออภิปรายในเรื่องของนโยบายทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และอภิปรายสั้น ๆ เกี่ยวกับนโยบายทางดานพลังงานเพื่อที่จะสนับสนุน 
การทําหนาที่ของรัฐบาลและฝายคาน ใหนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไปเมื่อเชานี้ไดบรรลุผล 
สําเร็จไดอยางรวดเร็ว ทานประธานที่เคารพ ผมขอเร่ิมดวยนโยบายดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลไดมี ๔ นโยบาย จะเห็นไดวาหลายสิบปที่ผานมา 
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ยังวนเวียนอยูในกรอบวิธีการเกา ๆ 
ที่เลือกหาแตงบประมาณ กําลังคน และทรัพยากรตาง ๆ ตามความจริงแลว สาเหตุ 
ที่สําคัญที่เราไมสามารถประสบผลสําเร็จไดนั้นเกี่ยวกับในการแกไขความตกต่ําของ 
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมของประเทศไทย ก็เปนเพราะเราไมรูจริง 
ในสาเหตุของปญหาที่แทจริงตางหาก จึงทําใหการดําเนินการแกไขปญหาที่ผิดพลาดแลว 
ก็ไมสามารถพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไดเสียที ผมจึงขอ 
เสนอสาเหตุของปญหาที่คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดทําการศึกษามาดังนี้  
   ประการแรก การดําเนินการทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของประเทศขาดประสิทธิภาพและขาดความเปนรูปธรรม โดยรัฐบาลที่ผานมาขาดการเนนถึง 
ความสําคัญในนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูภาคปฏิบัติให 
เกิดผลอยางจริงจัง ซึ่งทําใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 
อยูในอันดับทาย ๆ ของโลก  



๓๖๑ 
 ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๖๑/๒ 
 
   ประการที่ ๒ การดูแลการดําเนินการวิธีการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศขาดประสิทธิภาพ ไมมีความเปนเอกภาพในการ 
บริหารจัดการ อีกทั้งการดําเนินการดานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา 
สวนมากจะเนนความพอใจของนักวิจัยและการตีพิมพทางดานวิชาการซึ่งจะใชเปนตัวชี้วัด 
ของผลสําเร็จ ทั้ง ๆ ที่งบประมาณในการวิจัยไดรับมาจากเงินภาษีจึงทําใหขาดการเชื่อมโยง 
ระหวางนักวิจัยกับผูประกอบการ จึงไมสามารถทําการวิจัยและพัฒนาตามความตองการ 
ของผูประกอบการและตลาดได ซึ่งทําใหประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการแขงขันธุรกิจกบั 
นานาประเทศ  
   ประการที่ ๓ การปลอยปละละเลยและใหความสําคัญในการปฏิบัติงาน 
การดําเนินการวิจัยและพัฒนาของหนวยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาโดยตรง 
 

- ๑๖๒/๑  
 
 
 



๓๖๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๖๒/๑ 
 
  ประการที่ ๔ ความคลาดเคลื่อนในการรวบรวมตัวเลขของการวิจัยและ 
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอยางถูกตอง หนวยงานวิจัยจะ 
ทํางานซ้ําซอนกัน ขาดการเชื่อมโยงและประสานงานกัน สรางความสับสนใหแกนักวิจัย 
นักคิดคน  นักประดิษฐ  ซึ่งทําใหใชงบประมาณมีประสิทธิภาพต่ําและไมคุมคา 
  ประการที่ ๕ ขาดการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมของประเทศอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะเห็นไดจากการสนับสนุนไมตอเนื่องและครบ 
วงจร คือตั้งแตเด็ก นักคิดคน นักประดิษฐ นักวิจัย ตลอดจนถึงผูประกอบการยังไมทั่วถึง 
เฉพาะในสวนภูมิภาค ในสวนภูมิภาคนั้นซึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมสามารถลงไปถึง 
ชุมชนตาง ๆ ไดเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑสินคาตาง ๆ ของชุมชน  
  ประการที่ ๖ ขาดระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบประเมินผลที่เปน 
ที่นาเชื่อถือและเปนที่พึ่งของประชาชนได 
  ประการที่ ๗ การขาดการพัฒนานําองคความรูทางวิทยาศาสตรมา 
ประยุกตเปนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนํามาใชสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และการกิน 
อยูดีของประชาชน ทั้งทางภาคการเกษตร การผลิต และการบริการอยางเปนรูปธรรม 
   สาเหตุปญหาที่ไดกลาวมามีขอเสนอแนะดังนี้  
   ประการแรก  ควรจะมีการจัดการงบประมาณ  การวิจัยใหมี 
ความถูกตองและเปนมาตรฐานสากล  
   ประการที่ ๒ กําหนดนโยบายใหมีการเชื่อมโยงการทํางานและ 
การบริการใหเปนเครือขายระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อุทยานวิทยาศาสตรของประเทศไทยที่กําลังดําเนินการอยู ทั้งในสวนกลางและ 
สวนภูมิภาคคอนขางจะลาชา จึงทําใหผูประกอบการเสียโอกาสในการที่จะแขงขันกับ 
นานาประเทศได  
   ประการที่ ๓ กําหนดนโยบายการสนับสนุน นักคิดคน นักประดิษฐ 
และผูประกอบการอยางครบวงจร ซึ่งโดยปจจุบันนี้เราจะเห็นไดวานักประดิษฐและ 
นักคิดคนนั้นถูกปลอยปละละเลย ไมไดใหความสําคัญกับกลุมคนเหลานี้จึงทําให 
ประเทศไทยลาหลังและเสียประโยชนเปนอยางมาก 



๓๖๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๖๒/๒ 
 
   ประการที่ ๔ พัฒนาบุคลากรของหนวยงานในดานวิจัยและพัฒนา 
ใหมีความสามารถในระดับสูง และมีความรูความเขาใจในการดําเนินการทางภาคธุรกิจ 
สามารถใหบริการดานตาง ๆ ใหแกผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   ประการที่ ๕ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่ขาดมิได ก็คือการสรางองคความรู 
ใหกับประชาชนและผูประกอบการ มีความเขาใจในสิทธิของการเรียกรองและการพัฒนา 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งดานบริการและการถายทอด 
ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทานประธานที่เคารพครับ ขอเท็จจริงที่สําคัญ 
ของประเทศไทย เปนประเทศที่อุดมสมบูรณ มีคนเกงและคนดี มีอยูเปนจํานวนมาก 
ซึ่งไมนอยหนาประเทศอื่นเขา ปญหาที่สําคัญคือการแบงพรรคแบงพวกของกลุมผูมีอํานาจ 
ขาดความสามัคคี โดยมุงแตพยายามแกงแยงแสวงหาผลประโยชนสวนตนและกลุมคณะ 
ทําใหระบบการบริหารปกครองขาดความจริงใจ ขาดการใหโอกาสคนดี ๆ มาชวยกันบริหาร 
พัฒนาประเทศรวมกันนั่นเอง ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๖๓/๑ 
 
   



๓๖๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          สติมา ๑๖๓/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมใครจะขอเสริมและเพิ่มเติมนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งรัฐบาลมี ๓ นโยบายดวยกัน แตอยางไรก็ตามเมื่อกี้นี้ทาง ส.ส. พรรคเพื่อแผนดินไดพูด 
ไปแลวบาง ซึ่งเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของประเทศไทยนั้น แตที่สําคัญที่สุด 
สิ่งที่ขาดการมีโครงการระดับชาติมารองรับที่จะทําใหประเทศไทยมีรายไดในการพัฒนา 
ซอฟตแวรของโลก ซึ่งไทยสามารถที่จะทํารายไดถึง ๒ แสนลานบาท ภายเวลา ๓ ป 
ถารัฐบาลสามารถใหงบประมาณในหลักหมื่นลานบาทเทานั้น ถารัฐบาลสามารถที่จะชวย 
สนับสนุนได ผมคิดวาคนไทยจะมีงานทําจะมีอาชีพเปนนักผลิตซอฟตแวรเปนจํานวนมาก 
ซึ่งจะสรางรายไดใหกับประเทศไทยมหาศาล ขอเสนอแนะในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
เพิ่มเติมนะครับ จัดใหมีโครงการระดับชาติขนาดใหญในเชิงรุกที่สามารถทําใหมีการพัฒนา 
ซอฟตแวรใหทั่วถึงทุกภูมิภาคของไทย ซึ่งปจจุบันนี้สวนตาง ๆ ของภูมิภาคก็ไดเริ่มมี 
การทํางานอยูแลวแตขาดการสนับสนุน ที่แทจริงก็อยากจะใหมีการสนับสนุน  
   ขอเสนอแนะอันที่ ๒ ใหมีการรวมมือและประสานงานหนวยงานตาง ๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับซอฟตแวร ในอดีตหนวยงานตาง ๆ ของทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร 
และหนวยงานของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไมคอยจะมีการรวมมือกัน หนวยงานที่ทํา 
ซอฟตแวรก็ตางคนตางทําบางทีทําซ้ําซอนกัน ก็ในที่สุดก็จะสูญเสียงบประมาณไปโดยใชเหตุ 
เพราะฉะนั้นควรจะมีการที่จะแบงงานกันใหชัดเจนและรวมมือและประสานงานกัน 
ซึ่งเปนจุดออนของหนวยราชการไทย  
   สวนนโยบายทางดานพลังงานนั้น ซึ่งรัฐบาลไดมี ๕ นโยบาย ผมขอเพิ่มเติม 
นโยบายในขอที่ ๓.๔.๓ ซึ่งทางรัฐบาลจะเนนเฉพาะพลังงานทดแทน สวนผมคิดวา 
พลังงานที่ไดเกิดจากซากพืชซากสัตว ซึ่งมีทั้งน้ํามัน กาซ และถานหินเปนหัวใจสําคัญดวย 
ประเทศไทยมีถานหินเปนจํานวนมาก แลวก็ประเทศเพื่อนบานก็มีจํานวนมากและถานหิน 
เปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ํา แตอยางไรก็ตามถานหินนี้ปญหาที่สําคัญที่สุดคือมลภาวะ 
เพราะฉะนั้นควรจะมีการวิจัยและพัฒนาทางดานพลังงานในดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
ควรจะมีการสรางตนแบบพลังงานทุก ๆ ชนิด เพื่อเตรียมพรอมสําหรับใชในชุมชนตาง ๆ ดวย 
ผมคิดวาถาแตละชุมชนเรามีพลังงานที่เหมาะสมใหสําหรับเขาใชก็จะเปนการประหยัด 
 



๓๖๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          สติมา ๑๖๓/๒ 
 
แลวก็จะทําใหชุมชนตาง ๆ นั้นลดความยากจนลงไป อันนี้ก็เปนขอเสนอแนะที่ใหมีการสงเสริม 
และสนับสนุนทําการวิจัยเพื่อใหไดตนแบบการใชพลังงานประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ 
ทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานจากแกสชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล และพลังงาน 
จากถานหินที่มีการวิจัยและพัฒนาแลว    
   สุดทายนี้ ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งใครขอสนับสนุนใหรัฐบาลและ 
ฝายคานชวยกันดําเนินการใหนโยบายของรัฐบาลนั้นใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนจริงทุกประการ ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) :  เชิญคุณอรรถพรครับ 
   นายอรรถพร   พลบุตร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (แบบสัดสวน) : 
เรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม อรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบสัดสวน จากเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผมขอขอบคุณที่ทานประธานไดให 
โอกาสผมอภิปรายนโยบายของรัฐบาลเปนคนสุดทายของคืนนี้ แตเปนครั้งแรกของผม ---- 
 

      - ๑๖๔/๑ 
 
 



๓๖๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พัชรี  ๑๖๔/๑ 
 
ซึ่งโดยแทที่จริงแลวโอกาสตรงนี้ไมใชโอกาสของกระผมครับ แตเปนโอกาสของพี่นอง 
ชาวประมงนับลานชีวิตในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด ๓ ฝงทะเล ไมวาจะเปนทะเลอันดามัน 
อาวไทย หรือทะเลสาบสงขลา ที่จะไดมีโอกาสระบายความทุกขยากคับแคนของชีวิตจาก 
โศกนาฏกรรมและวิกฤตการณของการประมงที่เกิดขึ้นอยางรายแรง อยางที่ไมเคย 
เกิดขึ้นมากอน ซึ่งตนเหตุของวิกฤตการณเหลานั้นมาจากตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงที่สุด 
ในประวัติศาสตร รวมทั้งการปราศจากการเหลียวแลของภาครัฐตลอดเวลาที่ผานมา 
บนความทุกขยากคับแคนของพี่นองชาวประมง พวกเขาตั้งความหวังวาเมื่อเรามีรัฐบาล 
ที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ เขาจะไดเห็นรัฐบาลไดเขียนหรือ 
ประกาศนโยบายที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมที่จะทําใหชีวิตของพวกเขาไดรอดพน 
จากพวกหายนะ แตเปนที่นาเสียดายครับวานโยบายของรัฐบาลคณะนี้ซึ่งมีทั้งสิ้น 
๔๕ หนากระดาษ มีขอความเพียงประโยคเดียวที่ไดพูดถึงเรื่องราวของการประมง 
ขอความที่บอกวา รัฐบาลจะเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของการผลิตของการทํา 
การประมง เนื้อที่ ๔๔ หนา ถาจะบรรจุเร่ืองราวความทุกขยากของพี่นองชาวประมง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวประมงเรือเล็กไมพอเขียนนะครับ แตวามีเพียงประโยคเดียวที่บอกถึง 
ทางออก ๑ ประโยคกับ ๖ คําเทานั้นเองครับ ตรงนี้ชาวประมงก็ไมมีความหวังอะไรอีกตอไป 
วันพรุงนี้เขาจะมีชีวิตรอดไดอยางไร ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
ซึ่งสําหรับประมงขนาดใหญ ขนาดกลางเปนตนทุนมากกวารอยละ ๘๐ แตถาเปนเรือเล็ก 
เรือพื้นบาน อวนปู อวนกุง อวนปลา เปนตนทุนมากกวารอยละ ๙๐ วันนี้มีราคาสูงถึง 
๒๙.๑๔ บาท ราคาเชื้อเพลิงที่สูงถึงขนาดนี้เขาไมมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอด ลูกหลาน 
ชาวประมงพื้นบานตองออกจากโรงเรียน รองหมรองไหกันระงมอยูที่บาน พี่นอง 
เรือประมงขนาดเล็กที่หากินอยูหนาบานชายฝง วันนี้เปนหนี้นอกระบบ เปนหนี้นายทุน 
พอคาคนกลาง หนี้นอกระบบโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ยกตัวอยางสั้น ๆ ที่เพชรบุรี 
บานผม บานแหลม บางขุนไทร บางแกว ปากทะเล รอยละ ๒๐–๖๐ ตอเดือนครับ มีที่ไหน 
ในโลกละครับ แตมีที่ฝงทะเลครับ อีกสวนหนึ่งไปเปนหนี้พอคาคนกลาง หรือวาพอคา 
รับซื้อสัตวน้ําในระดับทองถิ่น เวลาไปขายปลา คนที่ไมไดเปนหนี้เขาขายไดราคา 
 



๓๖๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พัชรี  ๑๖๔/๒ 
 
ขนาดหนึ่งขณะนี้ แตคนที่เปนหนี้ก็ตองถูกกดราคา ๑๐ บาท อาจจะขายได ๗ บาท 
๘ บาท เขาเรียกคาหัวกิโลครับ ชาวประมงเรือเล็กรอยละ ๙๐ เปนหนี้ทั้ง ๒ ระบบนี้ทั้งสิ้น 
ครับ แตวานี่เปนเพียงจุดเริ่มตนของโศกนาฏกรรม เปนที่คาดคะเนวาภายใน ๑ เดือน หรือ 
๒ เดือนจากนี้ไป ราคาน้ํามันดีเซลจะเพิ่มขึ้นมากไปกวานี้ และอาจจะทะลุ ๓๐ บาท 
วันพรุงนี้พวกเขาจะมีชีวิตรอดไดอยางไร ทานประธานที่เคารพครับ พี่นองชาวประมง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประมงชายฝงเขาตองการใหรัฐบาลเขียนนโยบายอยางไร ใหเขามี 
ชีวิตรอด เขาตองการใหรัฐบาลประกาศนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องราวของการแกไขลดราคา 
น้ํามันสําหรับพี่นองชาวประมง โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันราคาต่ําที่พี่นองชาวประมง 
เรือเล็กสามารถเติมไดบนบกที่เกิดความสะดวกสบายในการเขาถึงการบริการ รัฐบาล 
ที่ผานมาไดจัดโครงการหนึ่งซึ่งเรียกวา โครงการจําหนายน้ํามันสําหรับเรือประมงในพื้นที่ 
ตอเนื่อง ๑๒–๒๔ ไมลทะเล หรือ ๒๒-๔๔ กิโลเมตร น้ํามันนี้ราคาถูกกวาทองตลาด 
ประมาณ ๖ บาท เพราะไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต ภาษีทองถิ่น ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ไดรับการยกเวนการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามัน หรือกองทุนอนุรักษพลังงาน แตระยะทาง 
ที่หางไกล ๒๒-๔๔ กิโลเมตร เรือประมงชายฝง ไมมีเรือไหนหรอกครับที่จะเดินทางไปเพื่อ 
ไปเติมน้ํามันตรงนี้ได พวกเขาหากินอยูชายฝงไมเกิน ๒ ไมลทะเลครับ ไมเกิน ๓–๔ กิโลเมตร 
เทานั้นเองครับ วางอวน วางลอบอยูแถวนั้นครับ ------------------------------------------------- 
 
                - ๑๖๕/๑ 



๓๖๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                บุศยรินทร ๑๖๕/๑ 
 
รัฐบาลที่ผานมาบางชวงบางเวลาจัดทําโครงการน้ํามันมวง ขยายพื้นที่บริการมาให 
สามารถเติมไดหางจากชายฝงประมาณ ๕ ไมลทะเล หรือ ๙ กิโลเมตร น้ํามันมวงถูกกวา 
ทองตลาด ๒ บาท เพราะใชกลไกเรื่องกองทุนน้ํามันเขาไปปรับราคา รวมทั้งตนทุน 
การกลั่นที่ต่ํากวา แต ๙ กิโลเมตรก็ไกลเกินกวาที่เรือประมงชายฝงซึ่งหากินอยูแค ๓ กิโลเมตร 
ไป-กลับ ๑๘ กิโลเมตร ไปเติมน้ํามันซึ่งถูกกวา ๒ บาท ไมคุมคาครับ โครงการนี้ลมเหลวไป 
โดยสิ้นเชิง สิ่งที่พี่นองชาวเรือประมง โดยเฉพาะเรือประมงพื้นบานตองการก็คือโครงการ 
น้ํามันราคาถูกที่จําหนายบนบกจะเปนน้ํามันมวง น้ํามันแดง น้ํามันสมอะไรกว็าไปเถอะครบั  
แตมันตองมีน้ํามันประเภทนี้เกิดขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผานมาสมัยที่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปน 
นายกรัฐมนตรี ไดเคยริเร่ิมโครงการน้ํามันมวงนี้เอาไวแลว มีองคการสะพานปลาเปนผูบริหาร 
โครงการ มีสถานีน้ํามันจํานวนเกือบ ๒๐๐ แหงเขารวมในโครงการ ชาวประมงสามารถไป 
ขึ้นทะเบียนแลวก็ไปเติมไดบนสถานีน้ํามันหรือปมน้ํามันใกลบานนั่นนะครับ เขาไมตอง 
เดินทางไป-กลับ ๑๘ กิโลเมตร เพื่อไปเติมน้ํามันซึ่งมูลคาไมคุมคาที่เขาจะดําเนินการทาง 
ธุรกิจหรือประกอบการประมง ชาวประมงตองการอยางนี้ครับ ตองการใหรัฐบาลประกาศ 
นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ครับ ชาวประมงตองการอะไรอีก เขาตองการใหรัฐบาลนี้ 
ประกาศนโยบายที่ชัดเจนในการตั้งสหกรณประมงทองถิ่นใหกระจายทั่วถึงในทุกชุมชน 
ชาวประมงเปนแหลงรวมตัวของพี่นองชาวประมง โดยเฉพาะชาวประมงชายฝงในการแกไข 
หรือพัฒนาอาชีพเปนแหลงทุนสําหรับที่พี่นองชาวประมงจะสามารถสลัดโซตรวนของหนี้ 
นอกระบบและหนี้นายทุน ขณะเดียวกันในโอกาสขางหนาอาจจะพัฒนาเปนหองเย็น 
ทองถิ่น เพื่อใหพี่นองชาวประมงสามารถกําหนดราคาสัตวน้ําไดเอง เขาไมเคยมีโอกาส 
กําหนดตามหลักดีมานด ซัพพลาย หรืออุปสงค อุปทาน ขอใหเขาไดมีโอกาสอยางนี้ 
สักครั้งหนึ่งในชีวิต เขาตองการอะไรอีก เขาตองการใหรัฐบาลนี้ประกาศนโยบายปรับ 
โครงสรางหนี้ของพี่นองชาวประมงขนาดเล็ก เราเคยปรับโครงสรางหนี้ พัก ลด ปลดหนี้ 
เกษตรกรบนแผนดิน แตทะเลก็คือแผนดินของพี่นองชาวประมงชายฝงทําไมทําไมได 
ปรับโครงสรางหนี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลโดยกระทรวง การคลัง ขอใหธนาคารของภาครัฐ 
หรือสถาบันการเงินภาครัฐยินยอมรับเรือประมงหรือเครื่องมือทําการประมงเปนหลักทรัพย 
 



๓๖๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                บุศยรินทร ๑๖๕/๒ 
 
ค้ําประกันเงินกู ทุกวันนี้ค้ําประกันอะไรไมไดเขาจึงตองเปนหนี้นอกระบบและพอคา 
คนกลางครับ เขาตองการอยางนี้ครับ เขาตองการใหรัฐบาลประกาศนโยบายที่ชัดเจน 
ในการสงเสริมการตลาด การแปรรูปการผลิต จะใชระบบการจับคูธุรกิจหรือที่เรียกวา 
บิซิเนส แมชชิง (Business matching) หรืออะไรก็ตามแต เขาตองการใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น 
เขาตองการทาเรือชายฝงที่กระจายทั่วถึงจะไดลดตนทุน ในการเดินทางไปจับปลา 
ตองการการขุดลอกรองน้ําที่ทั่วถึง รวมทั้งกองทุนที่จะทําใหเรือประมงบางชนิดที่มีเครื่องมือ 
ทําการประมง  และอยู ในล ักษณะของการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําคอนขางสูง 
ไดปรับเปลี่ยนอาชีพไปสูการทําการประมงที่มีลักษณะอนุรักษทรัพยากรมากยิ่งขึ้น และ 
   สุดทายสิ่งที่เขาฝากผมมาไมวาจะเปนชาวประมงที่ไหนใน ๒๓ จังหวัด 
เขาตองการใหรัฐบาลนี้ไดเร่ิมตน การสรางสภาการประมงแหงชาติที่จะเปนเวทีกลาง 
ในการกําหนดวิธีการพัฒนาและแกไขปญหา ไมวาการผลิต การจับปลา การแปรรูป 
การตลาด การพลังงาน หรือเรื่องของแรงงานครับ สิ่งตาง ๆ เหลานี้คือสิ่งที่พี่นองชาวประมง 
ตองการใหรัฐบาลนี้ไดเขียนเอาไวในนโยบายที่ไดประกาศในเนื้อที่ ๔๔ หนานี้ครับ 
แตเขาไมไดเห็นครับ มันกลายเปนนโยบายที่มองไมเห็นครับ เหมือนมือที่มองมเห็น 
อยางนั้นแหละครับ และเมื่อมองไมเห็นเขาก็ไมเห็นความหวังอะไรอีกตอไป ผมในฐานะ 
ตัวแทนของพี่นองชาวฝงทะเล โดยเฉพาะเรือพื้นบานก็ขอวิงวอนนะครับใหรัฐบาลไดนําสิง่ 
ตาง ๆ เหลานี้ไปปรับปรุงนโยบาย แลวก็หามาตรการเรงดวนเพื่อแกไขวิกฤตินี้ใหโดยเร็วที่สุด 
รายละเอียดมากไปกวานี้กระผมรวมทั้ง ส.ส. ฝงทะเลทั้งหมดจะรวมเสนอเปนญัตติดวน 
ตอไป และ 
   สุดทายครับ อดีตที่ผานมาชาวประมงเลือกอะไรไมไดเลยสักอยางหนึ่ง 
ในชีวิต กําหนดราคาตนทุนก็ไมได กําหนดราคาสินคาที่ตัวเองเอาหยาดเหงื่อไปจับมา 
ก็กําหนดไมได กําหนดอะไรสักอยางหนึ่งไมไดในชีวิตครับ -------------------------------------- 
 
                               - ๑๖๖/๑  
 



๓๗๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๖๖/๑ 
 
ถึงเวลาแลวครับที่ตองชวยกันนะครับ ถึงเวลาแลวที่จะตองชวยกัน ขอใหเรารวมกันใช 
นโยบายนี้เปนคําตอบสําหรับคําถามซึ่งนาเปนคําถามปดทายการปราศรัยอภิปราย 
ในค่ําคืนนี้ ก็คือคําถามที่วา พี่นองชาวประมง พี่นองเกษตรกร และพี่นองคนไทย วันพรุงนี้ 
จะมีชีวิตรอดไดอยางไร ขอขอบคุณครับ 
   นายมีชัย  ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญ พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ 
   พันตํารวจโท นุกูล  แสงศิริ สมาชิกสภาผู แทนราษฎร (นครสวรรค) : 
ทานประธานที่เคารพ กระผม พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด 
นครสวรรค พรรคมัชฌิมาธิปไตยครับ ทานประธานครับ ผมขออภิปรายนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาลที่จะเริ่มดําเนินการในปแรกนะครับ ในขอที่ ๑.๘ ขยายพื้นที่ชลประทานและ 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานนะครับ ผมไดรับฟงคําแถลงจากคณะรัฐบาลแลวรูสึก 
มีความยินดีแทนพี่นองเกษตรกรนะครับ ที่รัฐบาลใหความสําคัญกับเกษตรกรในเรื่อง 
ระบบน้ํา เพราะวาน้ําถือวาเปนหัวใจของพี่นองเกษตรกรนะครับ โดยเฉพาะเรื่องระบบ 
สงน้ําโดยทอนะครับ ผมเห็นวาถึงแมจะใชตนทุนที่สูงสักนิดหนึ่ง แตก็ถือวาเปนการลงทุน 
ที่คุมคานะครับ ก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนะครับวา ตามนโยบายที่ทานไดประกาศไว 
โดยเฉพาะพอแมพี่นองทางภาคอีสาน ก็ยังมีชาวเกษตรกรที่ยังอยูในภาคอื่นที่ยังมี 
ความตองการในการแกไขปญหาน้ําทั้งระบบนะครับ ไมวาจะเปนหนาน้ําทวมหรือวา 
ภัยแลง โดยเฉพาะกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางนะครับ โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค 
ของผมนั้น ถึงแมวาจะเปนแหลงกําเนิดของน้ําคือแมน้ําเจาพระยานะครับ ก็ยังมีปญหา 
เร่ืองน้ําทวม แลวก็ปญหาภัยแลง หนาน้ําน้ําก็ทวม โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรคและ 
จังหวัดชัยนาทที่เปนพื้นที่ใกลเคียง เร่ืองภัยแลงฟงดูแลวจังหวัดนครสวรรคไมนาจะมี 
ปญหา เนื่องจากมีลุมน้ําเจาพระยานะครับ แตวาขอเท็จจริงปรากฏวา พื้นที่อําเภอที่อยู 
หางจากแมน้ําก็ยังเปนพื้นที่ที่สูงกวาระดับของแมน้ํานะครับ การทําคลอง น้ําก็ไมสามารถ 
ที่จะไปถึง  ก็ฝากไปยังรัฐบาลนะครับ  นครสวรรคก็ยังมีโครงการระบบทอสงน้ํา 
ที่คณะรัฐมนตรีชุดของทานทักษิณ ชินวัตร ที่ผาน ครม. ไปเรียบรอยแลว พี่นองชาว 
จังหวัดนครสวรรคก็ยังมีความตองการระบบทอสงน้ําอยู ก็ฝากไปยังรัฐบาลดวยวา 
ชวยแกปญหาระบบน้ําทั้งประเทศทั่วทุกภาคนะครับ  



๓๗๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๖๖/๒ 
 
   ในเรื่องที่ ๒ นโยบายขอที่ ๑.๑๑ สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร 
เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจาผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาตินั้น กระผมเห็น 
ดวยเปนอยางยิ่งนะครับ แตขอเท็จจริงปรากฏวาในกลุมภาคเหนือตอนลางมวาจะเปน 
จังหวดัพิษณุโลก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค ความเสียหาย 
ไมใชเกิดจากภัยธรรมชาติเพียงอยางเดียว ยังมีความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของ 
มนุษย กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางนะครับ มียุทธศาสตรการผลิตขาว แตปรากฏวา 
เมื่อไดผลผลิตมาแลวเกษตรกรถูกฉอโกงจากพอคา ก็เปนปญหาทุกป ก็ยังไมไดรับ 
การแกปญหา  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๖๗/๑ 
 



๓๗๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    พรรษวรรณ ๑๖๗/๑ 
 
อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลใหชวยแกปญหาภัยจากมนุษยดวยกัน ถึงแมวาภาครัฐจะไดชวยเหลือ 
สงอัยการไปชวยเหลือทางการดําเนินคดี แตปรากฏวากวาจะไดบังคับเอาทรัพยสินของ 
จําเลยมาชดใชใหเกษตรกรนั้นตองกินระยะเวลาเปนแรมป ระหวางที่ยังไมไดรับชําระหนี้นั้น 
เพราะพี่นองชาวเกษตรกรมีความเดือดรอนเปนอยางมากนะครับ ก็ฝากทางรัฐบาลใหชวย 
หาทางแกไข ซึ่งเปนปญหาซ้ําซากในกลุมภาคเหนือตอนลาง      
   นโยบายขอตอไปขอ ๑.๓ เรงรัดการแกปญหายาเสพติดนะครับ ก็ตอง 
เรียนทานประธานวาถึงแมขณะนี้จะมีปญหาในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอยูบาง 
โดยเจาหนาที่ของรัฐ ผมก็เชื่อม่ันวาเจาหนาที่ของรัฐที่ดี ๆ ก็ยังมีขวัญ กําลังใจที่จะชวยเหลือ 
ทางรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ผมดูตามนโยบายของรัฐบาลแลวผูเสพคือ ผูปวย 
ที่ตองไดรับการรักษานะครับ ผมเห็นดวยนะครับ เพราะวาการปราบปรามหรือการแกไข 
ปญหายาเสพติดนั้นจะไมอยูที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งนะครับ ไมวาจะเปนการปองกนั 
ยาเสพติด หนวยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงมหาดไทย แลวก็การปราบปรามนั้นเปน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่รับผิดชอบนะครับ ผมอยากใหทางรัฐบาลเห็นความสําคัญ 
เร่ืองการบําบัดฟนฟูผูปวย เพราะวารัฐบาลประกาศไปแลววาผูเสพนั้นถือวาเปนผูปวย 
ปรากฏวางบประมาณนั้นจะตกไปอยูที่หนวยงานของฝายปกครองที่เนนในการปองกัน 
การปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาตินั้นก็ถือวางบประมาณในการที่จะใชในการปราบปราม 
ก็ยังนอย โดยเฉพาะเรื่องการแกปญหายาเสพติดตองทําทั้ง ๓ ฝาย คือการฟนฟูผูปวย  
ผมเห็นวาการฟนฟูผูปวยนั้นเปนเรื่องสําคัญที่รัฐจะตองสนับสนุนงบประมาณนะครับ 
เพราะขณะนี้ก็ถือวาทางสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบนะครับ ก็ขอใหรัฐบาลสนับสนุน 
งบประมาณในเรื่องการฟนฟูผูปวยใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบดวยนะครับ ก็วันนี้พวกเรา 
ก็ไดมาประชุมกันถือวาดึกแลวนะครับ  ก็ตองขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสผมไดขึ้นมา 
อภิปราย ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ทานสมาชิกครับ เราไดพิจารณา 
กันมาเปนเวลาพอสมควรแลวนะครับตั้งแตเชา มีพรรครวมรัฐบาลอภิปราย ๑๔ ทาน 
ใชเวลาไป ๒.๔๐ ชั่วโมง พรรคฝายคานอภิปราย ๑๔ ทาน ใชเวลา ๒.๕๖ ชั่วโมง โดยไมนับ 
  



๓๗๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    พรรษวรรณ ๑๖๗/๒ 
 
เวลาของหัวหนาฝายคานนะครับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ๑๓ ทาน ใชเวลา ๔.๐๒ 
ชั่วโมง  ผมคิดวาเปนผลงานที่พอสมควรแลวนะครับ  วันนี้ผมขอปดประชุมครับ 
ขอขอบพระคุณครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๔๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
 ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทัว่ไป)  

 วันจันทรที ่๑๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย   เจาหนาที่ชวเลข ๗ 
   นางนิวรา คํางาม    เจาหนาที่ชวเลข ๖ 
   นางสาวสทุธาทิพ ศรีทองอินทร  เจาหนาที่ชวเลข ๖ 
   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  เจาหนาที่ชวเลข ๖  
   นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ   เจาหนาที่ชวเลข ๕ 
   นางวันทนา วงษชมภ ู   เจาหนาที่ชวเลข ๕ 
   

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ  นางสาวสทุธาทิพ ศรีทองอินทร 
   นางดวงใจ ม่ันคงดี    นางสติมา จนัทรไพจิตร 
   นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง  นางสาวพัชรี ไชคําพา 
   นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  
    

 



๒ 
 
   นางจีรนุช มานะกอบการ   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 
   นางวันทนา วงษชมภู    นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล 
   นางสาวรัชนพีร มณีนิล   นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ 
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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